

ปัญจสมันตปาสาทิกา

ปรีวาร วัฒนนา

[๔๖๑] วินัยใด อันพระเถระทั้งหลายจัดเข้าหมวดโดยชื่อว่า
ปรีวาร เป็นลำดับแห่งชั้นกะทั้งหลาย ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค
ผู้มีปรีวารสะอาด มีกองธรรมเป็นพระสรีระ, บัดนี้ข้าพเจ้าจักละนัย
อันมาแล้วในหนหลังเสีย จักทำการพรรณนาเนื้อความที่ไม่ตื่นแห่ง
วินัยที่ชื่อว่าปรีวารนั้น.

[โสฬสมหาวารวัฒนนาในอุกโตวิภังค์]

เนื้อความสังเขปแห่งปุจฉา ที่เป็นไปโดยนัยเป็นต้นว่า ยนฺเตน
ภควตา ฯ เป ฯ ปญฺญตฺตํ ในคัมภีร์ปรีวารนั้น ถึงทราบดังต่อไปนี้
ก่อน :-

พระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์ใด ผู้อันพระธรรมเสนาบดีประ-
คิษฐานไว้แล้วซึ่งอัญชลี อันกำลังแห่งความเคารพและนับถือมากใน
พระสัทธรรมเชิดขึ้นแล้ว เหนือเศียรเกล้า ทูลวิงวอนแล้ว จึงทรง
แต่งตั้งวินัยบัญญัติ อาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ เพื่อความ
ตั้งอยู่ยืนานของพระศาสนา. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้รู้กาลที่
บัญญัติสิกขาบทนั้น ๆ ผู้เห็นอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการแห่งสิกขา-
บทบัญญัตินั้น ๆ อีกอย่างหนึ่ง ผู้รู้ด้วยญาณทั้งหลาย มีปุพเพนิวาส-
ญาณเป็นต้น ผู้เห็นด้วยทิพพจักขุ ผู้รู้ด้วยวิชา ๓ หรือด้วยอภิญาญา ๖

ผู้เห็นด้วยสมันตจักขุ อันหาสิ่งใดขัดขวางมิได้ในธรรมทั้งปวง ผู้รู้ด้วยปัญญา ซึ่งสามารถรู้ธรรมทั้งหมด ผู้เห็นแม่ซึ่งรูปทั้งหลาย ที่อยู่ในภายนอกฝาเป็นต้น ซึ่งล่วงวิสัยจักขุแห่งสัตว์ทั้งปวง ด้วยมังสจักขุอันส่องใสยิ่งนัก ผู้รู้ด้วยปัญญาเครื่องแทงตลอด มีสมาธิเป็นปกติฐาน ยังประโยชน์ตนให้สำเร็จ [๔๖๒] ผู้เห็นด้วยเทศนาปัญญา มีกรุณาเป็นปกติฐาน ยังประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จ ผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ทรงบัญญัติปฐมปาราชิกใดไว้, ปฐมปาราชิกนั้น ทรงบัญญัติที่ไหน? ทรงปรารภใคร จึงบัญญัติ? ทรงบัญญัติเพราะเรื่องอะไร? ในปฐมปาราชิกนั้น มีบัญญัติหรือไม่? ๑ ล ๑ ปฐมปาราชิกนั้น ใครนำมาแล้ว?

แต่คำว่า อนุเทน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมนุสสุพุทฺเธน ปฺรณํ ปาราชิกํ นี้ เป็นแต่เพียงคำขยายของบทต้น ที่มาแล้วในปุจฉาอย่างเดียว ในวาระคำถามและคำตอบเท่านั้น.

ก็แลในวาระคำถามและคำตอบนี้ พึงถามแล้วตอบทีละบท ๆ แม้อีกเที่ยว โดยนัยมีอาทิอย่างนี้ว่า "ถามว่า ปฐมปาราชิกทรงบัญญัติที่ไหน? ตอบว่า ทรงบัญญัติที่กรุงเวสาลี ทรงปรารภใคร? ทรงปรารภพระสุทินน์ กลันทบุตร."

ชื่อว่า เอกา ปญฺญตฺตติ มีความว่า บัญญัติที่ว่า "ก็ภิกษุใด พึงเสพเมถุนธรรม ภิกษุนั้น เป็นปาราชิก หาสิ่งวาสนมิได้" นี้ เป็นบัญญัติอันหนึ่ง.

ชื่อว่า เทว อนุปลยตติโย มีความว่า อนุบัญญัติ ๒ นี้
ที่พระผู้มีพระภาคตรัส ด้วยอำนาจแห่งเรื่องนางลิงว่า อนุตมโธ
ติรจฺจนคตานิ และเรื่องภิกษุวัชชีบุตรว่า สิกข์ อปจฺจกฺขาย.

ปัจจุบันนี้ว่า "ในปฐมปาราชิกนั้น มีบัญญัติหรือ? มีอนุบัญญัติ
หรือ? มีอนุป็นบัญญัติหรือ?" เป็นอันวิสัยแล้ว ๒ ส่วน ด้วย
คำมีประมาณเท่านี้. ก็แลเพื่อวิสัยส่วนที่ ๓ ท่านจึงกล่าวว่า "ใน
ปฐมปาราชิกนั้น ไม่มีอนุป็นบัญญัติ." จริงอยู่ ที่ชื่อว่าอนุป็น-
บัญญัตินี้ได้แก่ ข้อที่ทรงบัญญัติในเมื่อโทษยังไม่เกิดขึ้น อนุป็น-
บัญญัตินั้นไม่มี นอกจากที่มาด้วยอำนาจกรรม ๘ ของภิกษุณี
ทั้งหลายเท่านั้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า "ในปฐมปาราชิกนั้น
ไม่มีอนุป็นบัญญัติ."

ชื่อว่า สัพพตฺถ ปลยตฺติ นั้น ได้แก่ บัญญัติในที่ทั้งปวง
ทั้งในมัชฌิมประเทศ ทั้งในปัจจุบันชนบททั้งหลาย.

จริงอยู่ ๔ สิกขาบทนี้ คือ อุปสมบทด้วยคณะมีพระวินัยธร
เป็นที่ ๕, [๔๖๓] รองทำตั้งแต่ ๔ ชั้นขึ้นไป, การอาบน้ำเป็นนิตย,
เครื่องลาดคือหนัง ทรงบัญญัติเฉพาะในมัชฌิมประเทศเท่านั้น,
เป็นอาบัติ เพราะสิกขาบทเหล่านั้น ในมัชฌิมประเทศเท่านั้น ใน
ปัจจุบันชนบททั้งหลาย หาเป็นอาบัติไม่. สิกขาบทที่เหลือทั้งหมด
ทีเดียว ชื่อว่า สัพพตฺถบัญญัติ.

ชื่อ สาธารณปลยตฺติ นั้น ได้แก่ พระบัญญัติที่ทั่วถึง

แก้ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย.

จริงอยู่ สิกขาที่ทรงบัญญัติเฉพาะแก้ภิกษุล้วน หรือภิกษุณีล้วน เป็นอสาธารณบัญญัติ. ส่วนสิกขาบทที่ว่า ยา ปน ภิกษุณี จนุทโส เมถุนํ ฌมมํ ปฏิเสเวยย อนุตมโส ตริจฺจนาคเตปิ ปาราชิกา โหติ อถฺวาสา นี้ พระผู้มีพระภาคทรงปรารภภิกษุทั้งหลาย บัญญัติแล้ว แม้แก้ภิกษุณีทั้งหลาย ในเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้ว จริงอยู่ เพียงแต่เรื่องเทียบเคียงเท่านั้น ของภิกษุณีทั้งหลาย เหล่านั้นไม่มี. แต่สิกขาบทมี. ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่ "ปฐมปาราชิกเป็นสาธารณบัญญัติ."

แม้ในอุกโตบัญญัติ ก็มีนัยเหมือนกัน. จริงอยู่ ในอุกโตบัญญัตินี้ ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น. ปฐมปาราชิก จัดเป็นสาธารณบัญญัติ เพราะเป็นสิกขาบทที่ทั่วถึงทั้งแก้ภิกษุทั้งหลาย ทั้งแก้ภิกษุณีทั้งหลาย จัดเป็นอุกโตบัญญัติ เพราะเป็นสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแก้ภิกษุและภิกษุณีทั้ง ๒ ฝ่าย ฉะนั้นแล. ส่วนในใจความ ไม่มี ความต่างกันเลย.

บทว่า นิทานนฺคร มีความว่า ชื่อว่าหยั่งลงในนิทาน คือ นับเข้าในนิทาน เพราะอาบัติที่ล่วงนับเข้าในนิทานุเทศนี้ว่า ยสุตฺติยา อาปตฺติ, โส อาวัคเรยย.

สองบทว่า ทฺติเยน อุทฺเตเสน มีความว่า ปฐมปาราชิกนี้ หยั่งลงในนิทาน คือ แม้นับเรื่องในนิทานก็จริง แต่ยอมไม่มาสู่

อุทเทส โดยอุทเทสที่ ๒ เท่านั้น ดังนี้ว่า ตตุริเม จตุตถาโร ปาราชิกา
ธมมา เป็นอาทิ.

สองบทว่า จตุนุณ วิปตุตฺติณ ได้แก่ บรรดาวิบัติทั้งหลายมี
ศีลวิบัติเป็นต้น.

จริงอยู่ อาบัติ ๒ กองต้น ชื่อว่าศีลวิบัติ. ๕ กองที่เหลือ ชื่อ
ว่าอาจารย์วิบัติ, มิฉลาทิฎฐิและอันตคาหิกทิฎฐิ ชื่อว่าทิฎฐิวิบัติ
[๔๖๔] สิกขาบท ๖ ที่ทรงบัญญัติเพราะอาชีวะเป็นเหตุ ชื่อว่าอาชีวะ-
วิบัติ. บรรดาวิบัติ ๔ เหล่านี้ ปาราชิกนี้ จัดเป็นศีลวิบัติ ด้วย
ประการฉะนี้.

ชื่อว่า เอเกน สมุฏฺฐาเนน มีความว่า ปฐมปาราชิกนี้ เกิด
ขึ้นด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง มีองค์ ๒ (คือกายกับจิต).

จริงอยู่ ในองค์ ๒ นี้ จิตเป็นองค์, แต่ภิกษุย่อมต้องอาบัติด้วย
กาย. ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่า "ย่อมเกิดขึ้นแต่กายและจิต."

ชื่อว่า ทฺวิหิ สมเถหิ มีความว่า ภิกษุผู้ถูกถามอยู่พร้อมหน้า
กันว่า "ท่านเป็นผู้ต้องหรือ?" จึงบัญญัติว่า "จริง ข้าพเจ้าเป็น
ผู้ต้องแล้ว." ความบาดหมาง ความทะเลาะ และความแก่งแย่ง เป็น
อันสงบในทันทีนั่นเอง, ทั้งอุโบสถหรือปวารณา ย่อมเป็นกรรมอัน
สงฆ์อาจกำจัดบุคคลนั้นเสียแล้วกระทำได้; เพราะเหตุนี้ อธิกรณ์
นั้นจึงระงับด้วยสมณะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปญฺญูตฺตการณะ ๑.
และอุปัทวะบางอย่าง ย่อมไม่มี เพราะปัจจัยคือการกำจัดบุคคลนั้น.

ส่วนคำใดที่ท่านกล่าวไว้ ในปัญญัติวัคค์ถัดไปว่า กตเมน
สมเถน สมุมติ คำนั้น ท่านกล่าวหมายเอาเนื้อความนี้ว่า "อนาบัติ
อันภิกษุไม่อาจเพื่อให้หยั่งลงสู่สมณะแล้วกระทำได้."

ชื่อว่า **ปลยฺหตุติ** วินโย มีความว่า บัญญัติมีมาติกาที่ตรัสไว้
โดยนัยมีคำว่า โย ปน ภิกฺขุ เป็นอาทิ เป็นวินัย.

บทภาชนะ เรียกว่า **วิภัตติ** คำว่า **วิภัตติ** นั้น เป็นชื่อแห่ง
วิภังค์.

ความละเมิด ชื่อว่า ความไม่สังวร. ความไม่ละเมิด ชื่อว่า
สังวร.

ชื่อว่า **เยถ วัตฺตติ** มีความว่า วินัยปฏิภกและอรรถกถา ของ
พระมหาเถระเหล่าใด เป็นคุณแก่ลวักล่องทั้งหมด.

ชื่อว่า **เต ชาเรนฺติ** มีความว่า พระมหาเถระเหล่านั้น ย่อม
ทรงไว้ซึ่งปฐมปาราชิกนั้นทั้งโดยบาติ ทั้งโดยอรรถกถา.

จริงอยู่ เนื้อความแห่งปฐมปาราชิกนั้น อันบุคคลผู้ไม่รู้วินัย-
ปฏิภกทั้งหมด ไม่อาจทราบได้.

ชื่อว่า **เกนาภฺญํ** มีความว่า ปฐมปาราชิกนี้ ใครนำมาด้วย
อำนาจบาติ และด้วยอำนาจอรรถกถา ตลอดกาลจนทุกวันนี้?

ชื่อว่า **ปรมุปรากฺขํ** มีความว่า อันพระมหาเถระทั้งหลายนำ
มาด้วยสืบลำดับกัน.

ปฐมปาราชิกนี้ อันพระมหาเถระทั้งหลายนำมาด้วยสืบลำดับกัน

อันใด, บัดนี้ เพื่อแสดงกิริยาที่สืบลำดับกันอันนั้น [๔๖๕] พระมหาเถระทั้งหลายครั้งโบราณ จึงตั้งคาถาไว้โดยนัยมีคำว่า อุปาติ ทาสโก เจว เป็นอาทิ. ในคาถาเหล่านี้ คำใดอันข้าพเจ้าฟังกล่าว, คำนั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว ในนิทานวัณณานั้นแล.

แม้ในปัจจุฉนวิชันนาทั้งหลาย มีทุติปาราชิกเป็นต้น ฟังทราบ วินิจฉัย โดยนัยนี้ ฉะนี้แล.

ปัญญัตติวารวัณณา ในมหาวิภังค์ จบ

[ว่าด้วยวารต่าง ๆ]

ถัดจากนี้ไป วาร ๗ เหล่านี้ คือ กตปิตติวาร มีประเภทเป็นต้นว่า "ภิกษุเสพเมถุนธรรมต้องอาบัติเท่าไร ?" วิปิตติวาร มีประเภทเป็นต้นว่า "อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม ย่อมจัดเป็นวิบัติเท่าไร แห่งวิบัติ ๔ อย่าง ?" สังคหวาร มีประเภทเป็นต้นว่า "อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม ท่านสงเคราะห์ด้วยกองอาบัติเท่าไร แห่งกองอาบัติ ๗?" สมภูฐานวาร มีประเภทเป็นต้นว่า "อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม ย่อมเกิดขึ้น ด้วยสมภูฐานเท่าไร แห่งสมภูฐานอาบัติ ๖ ?" อธิกรณวาร มีประเภทเป็นต้นว่า "อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม จัดเป็นอธิกรณ์ไหน แห่งอธิกรณ์ ๔ ?" สมถวาร มีประเภทเป็นต้นว่า "อาบัติของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรม ย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไร แห่งสมถะ ๗ ?" และสมุจจยวารอันเป็นลำดับแห่ง

ประโยชน์ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปรีวาร วัณณา - หน้า 722
สมถวารนั้น มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.

ถัดจากนั้นไปอีก ๘ วาร ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ คือ "ปัญญัตติ-
วาร ๑ เนื่องด้วยปัจจัยอีก โดยนัยเป็นต้นว่า "เพราะปัจจัยคือการ
เสพเมถุนธรรม ปาราชิกทรงบัญญัติที่ไหน?" ดังนี้, ๘ วาร มีกตา-
ปัตติวารเป็นอาทิ คล้ายวารก่อน ๆ เนื่องด้วยปัจจัยนั้นเหมือนกัน."
แม้วารทั้ง ๘ นั้น ก็มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.

วาร ๑๖ ในมหาวิภังค์ คือ "ที่มีก่อน ๘ เหล่านี้อีก ๘" ข้าพเจ้า
แสดงแล้ว ด้วยประการฉะนี้.

ถัดจากวารนั้นไป ๑๖ วาร มาแล้วแม้ในภิกขุณีวิภังค์ โดยนัย
นั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น [๔๖๖] ฟังทราบวาร ๓๒ ในอุกโตวิภังค์
เหล่านี้โดยนัยบาลีนั้นแล ด้วยประการฉะนี้.

จริงอยู่ ใน ๓๒ วารนี้ คำไร ๆ ที่นับว่ามีได้วินิจฉัยแล้วในหน
หลัง ย่อมไม่มี.

โสฬสมหาวาร วัณณา
ในมหาวิภังค์และภิกขุณีวิภังค์ จบ.

[๔๖๗] สมุฏฐานสี่ส วัฒนธรรม

ก็แลวินิจฉัยในสมุฏฐานกถา อันเป็นอันดับแห่งโสฬสมหาวารนั้น
พึงทราบดังนี้ :-

คาถาว่า อนตฺตา อิติ นิจฺจยา มีความว่า บัญญัติคือนิพพาน
ท่านวินิจฉัยว่า เป็นอนัตตา. (เมื่อดวงจันทร์ คือ พระพุทธเจ้ายังไม่
เกิดขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์ คือ พระพุทธเจ้ายังไม่อุทัยขึ้นมา).

บทว่า สภาคฺชมนํ ได้แก่ สังฆตฺตรมที่มีส่วนเสมอกัน
ด้วยอาการ มีอาการคือไม่เที่ยงเป็นต้น.

ชื่อว่า นามมตฺตํ น ญาติ มีความว่า แม้เพียงแต่ชื่อ (แห่ง
สังฆตฺตรมเหล่านั้น) ย่อมไม่ปรากฏ.

บทว่า ทฺวฺกฺขหานี ได้แก่ บำบัดทุกข์เสีย.

บาทคาถาว่า ขนฺธกา ยา จ มาติกา มีความว่า ชั้นธกะ
ทั้งหลายและมาติกาเหล่าใด. อนึ่ง บาลีก็เหมือนกันนี้.

บาทคาถาว่า สมุฏฺฐานนียโต กตฺ มีความว่า สมุฏฐานที่ท่าน
ทำให้เป็นของแน่นอน คือ จัดไว้เป็นหลักที่แน่ ชื่อว่า นียตสมุฏฐาน.

การสงเคราะห์ ๓ สิกขาบท คือ ภูตาโรจนสิกขาบท โจริวุฏฐา-
ปนสิกขาบท และอนนฺตญฺญาตสิกขาบท ด้วยคำว่า สมุฏฺฐานนียโต
กตฺ นั้น อันบัณฑิตพึงพิจารณา.

จริงอยู่ ๓ สิกขาบทนี้เท่านั้น เป็นนียตสมุฏฐาน คือ เป็น

สมุฏฐานที่ไม่เจือปนกับสมุฏฐานเหล่าอื่น.

บาทคาถาว่า **สมุเททนิทานลฺยจฺญณฺ** มีความว่า ความเจือปนกันและเหตุแม้อื่น, บัณฑิตพึงพิจารณา การถือเอาความเจือปนกันแห่งสมุฏฐาน ใน ๒ คำนั้น ด้วยคำว่า **สมุเทท**. จริงอยู่ เว้น ๓ สิกขาบทนั้นเสีย สิกขาที่เหลือ จัดเป็นสัมภินนสมุฏฐาน. บัณฑิตพึงตรวจดูนิทาน กล่าวคือประเทศที่บัญญัติ แห่งสิกขาบททั้งหลาย ด้วยคำว่า นิทาน.

บาทคาถาว่า **สุตฺเต ทิสฺสนฺติ อฺปฺริ** มีความว่า ๓ ส่วนนี้ คือ "สมุฏฐานนิยม สัมเทท นิทาน แห่งสิกขาบททั้งหลาย" ย่อมเห็นได้ คือ ย่อมปรากฏในสูตรเท่านั้น.

บรรดาสมุฏฐานนิยม สัมเทท และนิทานนั้น สมุฏฐานนิยม และสัมเทท ในปริมนัยก่อน ย่อมปรากฏในคำว่า "ย่อมเกิดขึ้นด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือกายกัมมจิต" เป็นอาทิ. ส่วนนอกจากนี้ ชื่อ นิทาน [๔๖๘] ย่อมปรากฏในเบื้องต้นอย่างนี้ว่า "พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้ว ในกรุงเวสาลี ในกรุงราชคฤห์ ในกรุงสาวัตถี ในเมืองอาฬวี ในกรุงโกสัมพี ในแคว้นสักกะทั้งหลาย และในแคว้นภักกะทั้งหลาย." บัณฑิตพึงทราบว่ "คำนี้จักปรากฏในสูตรซึ่งมาข้างหน้า."

เนื้อความแห่งคาถาว่า **วิภฺงฺเก ทฺวิสุ** เป็นต้น พึงทราบดังต่อไปนี้ :-

ในวันอุโบสถ ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย ย่อมสวดสิกขาบทใด อันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ในวิภังค์ทั้ง ๒, ข้าพเจ้าจักกล่าว สมุฏฐานตามสมควรแก่สิกขาบทนั้น; ท่านทั้งหลายจงฟังคำนั้นของ ข้าพเจ้า.

บทว่า สยจริตฺตานุภาสยจ ได้แก่ สยจริตตสิกขาบทและ สมณฺหาเสนสิกขาบท.

สองบทว่า อติเรกยจ จีวร ได้แก่ อติเรกจีวรสิกขาบท อธิบายว่า กฐินสิกขาบท.

สองบทว่า โลมานิ ปทโสธรมุโม ได้แก่ เอฟกโลกสิกขาบท ทั้งหลาย และปทโสธรมสิกขาบท.

บทว่า ภูตํวิธานน จ ได้แก่ ภูตาโรจนสิกขาบท และ การชักชวนเดินทางไกล.

บทว่า เถยยเทศนโจริยจ ได้แก่ เถยยสัตตสิกขาบท และ การชักชวนเดินทางไกล.

สองบทว่า อนนฺนุญฺจาทาย เทรส มีความว่า สมุฏฐาน เหล่านี้ รวมกับการบวชสตรีที่มารดาบิดาหรือสามีไม่อนุญาต จึง เป็นสมุฏฐาน ๑๓.

บทกถาว่า สทิสสา อิท ทิสฺสเร มีความว่า ในอุกโตวิภังค์นี้ สมุฏฐานทั้งหลายที่คล้ายกัน แม้เหล่าอื่น ย่อมปรากฏ ในสมุฏฐาน อันหนึ่ง ๆ ในบรรดาสมุฏฐาน ๑๓ เหล่านี้.

[ว่าด้วยปฐมปาราชิกสมุฏฐาน]

บัดนี้ ท่านกล่าวคำว่า เมถุนํ สุกกถัสสุโค เป็นต้น เพื่อแสดงสมุฏฐานเหล่านี้.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เมถุนํ นี้ ฟังทราบก่อน. สมุฏฐานใหญ่อันหนึ่ง ชื่อว่าปฐมปาราชิก. สมุฏฐานที่เหลือ คล้ายกับปฐมปาราชิกสมุฏฐานนั้น.

บรรดาถาดานั้น บทว่า สุกกถัสสุโค ได้แก่ สุกกวิสติ-สมุฏฐาน และกายสังสัคคสมุฏฐาน.

บาทคาถาว่า อนิยตา ปรมิกา ได้แก่ อนิยตสิกขาบทที่ ๑.

บาทคาถาว่า ปุพฺพุปปริปาจิตา ได้แก่ สิกขาบทที่ว่า ชานํ ปุพฺพุปคตํ ภิกฺขุ และภิกขุณีปริปาจิตปิณณปาตสิกขาบท.

บาทคาถาว่า รโห ภิกฺขุณิยา สห (๔๖๕) ได้แก่ สิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่ลับกับภิกษุณี.

บาทคาถาว่า สโฆเน รโห เทว จ ได้แก่ สิกขาบทว่าด้วยการนั่งแทรกแซง ในสโฆชนสกุล และรโหนิสัชชสิกขาบททั้ง ๒.

บาทคาถาว่า องฺคุลี อุทเท หลํ ได้แก่ อังคุลีปฎิทก-สิกขาบท และอุทเทหัสสธัมมสิกขาบท.

บาทคาถาว่า ปหารเร อุกฺคิเร เจว ได้แก่ ปหารทานสิกขาบท และตลสตัดติกอุคคิณสิกขาบท.

บาทคาถาว่า เตปญฺญาสา จ เสขิยา ได้แก่ เสขิยสิกขาบท ๕๓

มีปริมัตถกนิवासสิกขาบทเป็นอาทิ ที่ท่านกล่าวไว้ในที่สุดแห่ง
ทุกทกวัณณาเหล่านี้ คือ :-

ปริมัตถกสิกขาบท ๒, สุปฏิจันนสิกขาบท ๒,
สุสวัตตสิกขาบท ๒, โอกจิตตจังกขุสิกขาบท ๒, อุกจิตต-
กายสิกขาบท ๒, กายปปัจจาลิกสิกขาบท ๒, พาหุปปัจจาลิก-
สิกขาบท ๒, สีสัพปัจจาลิกสิกขาบท ๒, ขัมภกสิกขาบท ๒,
โอคฺคณฺฐิตสิกขาบท ๒, อุกกุฎฺฐิกสิกขาบท ๑, ปัลลัตถิกสิกขา-
บท ๑, สักกัจจปฏิคคณสิกขาบท ๑, ปัตตสัจญ์ตาสิกขา-
บท ๑, สมุปกสิกขาบท ๑, สมตติตติกสิกขาบท ๑, สักกัจจ-
ภุญชิสสสิกขาบท ๑, ปัตตสัจญ์ภุญชิสสสิกขาบท ๑,
สพทานภุญชิสสสิกขาบท ๑, สมสุปภุญชิสสสิกขาบท ๑,
อุปิกตสิกขาบท ๑, พยัญชนสิกขาบท ๑, อุชฌานสัจญ์-
สิกขาบท ๑, นาติมหันตกวฬสิกขาบท ๑, มัชชลาโลป-
สิกขาบท ๑, นานาหตสิกขาบท ๑, สัพพหัตถสิกขาบท ๑,
ปิ่นทุกเขปสิกขาบท ๑, กวฬาวัจเจทาสิกขาบท ๑, อว-
คัณทกสิกขาบท ๑, หัตถนิทฐนาสิกขาบท ๑, สิตถาวการก-
สิกขาบท ๑, ชิวหานิจฉารกสิกขาบท ๑, จบุจบุการกสิกขา-
บท ๑, สุรุสุการรกสิกขาบท ๑, หัตถนิลเลหสิกขาบท ๑,
ปัตตนิลเลหสิกขาบท ๑, โอฏฐนิลเลหสิกขาบท ๑, สามิส-
สิกขาบท ๑, สติตถกสิกขาบท ๑, และปกิณณกสิกขาบท ๑

ประโยชน์ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปรีวาร วัฒนธรรม - หน้า 728

เหล่านี้ คือ ยืนถ่ายอุจจาระปีศาจ ๑, ยืนหรือนั่งถ่าย
อุจจาระปีศาจวันน้ำลายลงในของเขียว ๑, ยืนหรือนั่ง
ถ่ายอุจจาระปีศาจวันน้ำลายลงในน้ำ ๑.

[๔๗๐] บาทคาถาว่า อชุกคามาวสุตฺตา ได้แก่ อธิกขก-
สิกขาบท ความันตรคมมสิกขาบท และสิกขาบทว่าด้วยการที่ภิกษุณี
ผู้มีจิตกำหนดรับของควรเคี้ยว จากมือของบุรุษผู้มีจิตกำหนด ของ
ภิกษุณีทั้งหลาย.

บาทคาถาว่า ตลมตฺถลฺลจ สฺตฺธิกา ได้แก่ ตลมาฏกสิกขาบท
ชตุมตตสิกขาบท และอุทกสุทฺธิกาสิกขาบท สาทียนสิกขาบท

บาทคาถาว่า วสุถํ วุตุถา จ โอวาทํ ได้แก่ สิกขาบทที่ว่า
วสุถํ วุตุถา จ ปฺลจ โยชนานิ และสิกขาบทว่าด้วยการไม่ไปเพื่อ
โอวาท.

บาทคาถาว่า นานุพฺนุเช ปวตฺติณี มีความว่า สิกขาบทเหล่านี้
มี ๗๖ รวมทั้งวุฏฺฐาปีตปวัตตนานุพันธสิกขาบท.

สองบทว่า อิม สิกฺขา ได้แก่ สิกขาบททั้งหลายเหล่านี้
ศัพท์ว่า อิม ท่านทำให้ผิดลึงค์เสีย.

บาทคาถาว่า กายมานสิกา กตา ความว่า สิกขาบทเหล่านี้
ท่านจัดเป็นสิกขาบทมีกายกับจิตเป็นสมุฏฐาน.

[ว่าด้วยเหตุยปาราชิกสมุฏฐาน]

บทว่า อทินนํ นี้ พึงทราบก่อน. คำว่าอทินนาทาน หรือคำ
ว่าเหตุยปาราชิก เป็นสมุฏฐานใหญ่อันหนึ่ง.

บทที่เหลือ เป็นเช่นกับอทินนาทานนั้น.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า วิคฺคหฺตุตฺตริ ได้แก่ มนุสสวิคคห-
สิกขาบท และอุตฺตริมนุสฺสริมมสิกขาบท.

สองบทว่า ทุฏฺฐุจฺจุลา อตฺตาคามินิ ได้แก่ ทุฏฺฐุจฺจุลาจสิกขาบท
และอตฺตคามปาริจริยสิกขาบท.

สองบทว่า อมฺมุลา อณฺณภาคิยา ได้แก่ ทุฏฺฐุโทสสิกขาบท
ทั้ง ๒.

สองบทว่า อนิยตา ทุตฺติยิกา ได้แก่ อนิยตสิกขาบทที่ ๒.

สองบทว่า อจฺฉินฺนุเท ปริณามเน ได้แก่ การให้จิวรเองแล้ว
ชิงเอามา และการน้อมลาภของสงฆ์มาเพื่อตน.

บาทคาถาว่า มุสาโอมสเปสุณา ได้แก่ มุสาวาทสิกขาบท ๑
โอมสวาทสิกขาบท ๑ ภิกขุเปสุญฺญสิกขาบท ๑.

สองบทว่า ทุฏฺฐุจฺจุลา ปฺรวิขเณ ได้แก่ ทุฏฺฐุจฺจุลาสิกขาบท
และอตฺตคามปาริจริยสิกขาบท ๑.

สองบทว่า ฐุตฺตํ อณฺณาย อุชฺฌนเป ได้แก่ ฐุตคามสิกขาบท
อัญญวาทสิกขาบท แลอุชฌนปนกสิกขาบท.

สองบทว่า นิกทฺตมฺนํ สฺสยฺจนญฺเจจ ได้แก่ วิหารโตนิกทตม-

สิกขาบท ๑ อุทเคนตัตถาสิตัญจนสิกขาบท ๑.

สองบทว่า อามิสเหตุ ภูตฺตาวิ ได้แก่ สิกขาบทที่ว่า อามิสเหตุ ภิกฺขุณิโย โอวทฺหฺตฺติ ๑, สิกขาบทว่าด้วยปวารณาภิกษุผู้ฉันเสร็จแล้ว ด้วยของเคี้ยวเป็นต้น อันมิใช่เคน ๑.

[๔๗๑] สามบทว่า เอหิ อนาถริ ภีสา ได้แก่ สิกขาบทที่ว่า เอหาวุโส คามฺ วา เป็นต้น ๑, อนามริยสิกขาบท ๑, ภิกฺขุภิงสาปนกสิกขาบท ๑.

สองบทว่า อปฺนิเช จ ชีวิตฺ ได้แก่ สิกขาบทว่าด้วยการช้อนบริขารมีบาตร เป็นต้น ๑, สิกขาบทว่าด้วยการแกสปลงชีวิตสัตว์ ๑.

สามบทว่า ชานํ สปปาณกํ กมฺมํ ได้แก่ ชานังสปปาณกอุทกสิกขาบท ๑, ปุณกัมมายุโกฏฺฐนสิกขาบท ๑.

บทว่า อุนฺถฺวาสนาสนา ได้แก่ อุนวฺสฺตฺวิสฺสสิกขาบท ๑, สิกขาบทว่าด้วยการอยู่ร่วมกับภิกษุที่ถูกสงฆ์กวัดร ๑, นาสิตกสามเณรสัมภอกสิกขาบท ๑.

บทว่า สหฺรมฺมิกฺวิเลขา ได้แก่ สหฺรมฺมิกฺวจฺจมานสิกขาบท ๑ สิกขาบทที่ชื่อว่า วิเลขาย ตฺวตฺตฺนฺตฺติ ๑.

สองบทว่า โมโห อมฺูลเกน จ ได้แก่ สิกขาบทว่าด้วยเป็นปาจิตตีย์ เพราะความเป็นผู้แสสร่งทำหลง ๑, สิกขาบทว่าด้วยการโจทด้วยอาบัติสังฆาทิเสสไม่มีมูล ๑.

สามบทว่า กุกฺกจฺจํ จีวรํ ทตฺวา ได้แก่ กุกฺกจฺจอุปาทน-

สิกขาบท ๑, สิกขาบทว่าด้วยการให้ฉันท์เพื่อกรรมที่เป็นธรรมแล้ว
กลับบ่นว่า ๑, สิกขาบทว่าด้วยการให้จิวรแล้วกลับบ่นว่า ๑.

สองบทว่า ปริณามะย บุคฺคเต ได้แก่ สิกขาบทว่าด้วย
น้อมลากสงฆ์ไปเพื่อบุคคล.

บาทคาถาว่า กิณฺเต อกาลจฺจนฺเต ได้แก่ สิกขาบทที่ชื่อว่า
"พระผู้เป็นเจ้า บรูษบุคคลนั้น จักทำประโยชน์อะไรแก่ท่าน ๑,"
สิกขาบทว่าด้วยการอธิษฐานอกาลจิวร ว่าเป็นกาลจิวร แล้วให้แจก
กัน ๑, สิกขาบทว่าด้วยการแลกจิวรกับภิกษุณีแล้วชิงเอามา ๑.

สองบทว่า ทฺวคฺคหิ นิริเยร จ ได้แก่ สิกขาบทว่าด้วยการยก
โทษผู้อื่น ด้วยเรื่องที่จับไม่ถนัด โครครวญไม่ดี ๑, สิกขาบทว่า
ด้วยการแข่งด้วยนรก หรือพรหมจรรย์ ๑.

สามบทว่า คณฺ วิภงฺคํ ทฺพพฺลํ ได้แก่ สิกขาบทที่ตรัสว่า
"ภิกษุณีใด พึงทำอันตรายแก่จิวรลาภของคณะ" ๑, ที่ตรัสว่า
"ภิกษุณีใด พึงห้ามการแจกจิวรที่เป็นธรรม" ๑, ที่ตรัสว่า "ภิกษุณี
ใด พึงก้าวล่วงจิวรกาลสมัยเสีย ด้วยจางเฉพาะซึ่งจิวรอันไม่
มั่นคง" ๑.

บาทคาถาว่า กจินาผาสฺปฺสฺสยํ ได้แก่ สิกขาบทที่พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด พึงห้ามการรื้อกฐินที่เป็นธรรม ๑, ภิกษุณี
ใด [๔๗๒] พึงแกล้งทำความไม่สำราญแก่ภิกษุณี ๑, ภิกษุณีใด
ให้ที่อยู่แก่ภิกษุณีแล้ว โกรธ ไม่พอใจ พึงนุดคร่านางก็ดี ๑."

สองบทว่า **อกุโสดนุที มจุนรี** ได้แก่ สิกขาบทที่พระผู้มี-
พระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด ฟังคำก็ดี ฟังกล่าวขู่ก็ดี ซึ่งภิกษุ ๑,
ภิกษุณีใด เป็นผู้ร้าย ฟังกล่าวขู่คณะ ๑, ภิกษุณีใด ฟังเป็นผู้
หวางตระกูล ๑.

สองบทว่า **คพุภินิ จ ปายนุตติยา** ได้แก่ สิกขาบทที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสว่า "ภิกษุณีใด ฟังยังสตรีมีครรภ์ให้บวช ๑, ภิกษุณีใด
ฟังยังสตรีผู้ยังต้องให้บุตรค้ำนมให้บวช ๑."

หลายบทว่า **เทว วสุธา สิกขา สงฺฆน** ได้แก่ สิกขาบท
ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด ฟังยังนางสิกขมานาผู้ยังไม่ได้
ศึกษาในธรรม ๖ ครบ ๒ ปี ให้บวช ๑, ภิกษุณีใด ฟังยังนางสิกขมานา
ผู้ศึกษาเสร็จแล้วในธรรม ๖ แต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ ให้บวช ๑."

สองบทว่า **ตโย เจว คิหิตตา** ได้แก่ สิกขาบทที่พระผู้มีพระ-
ภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด ฟังยังสตรีคฤหัสถ์ ผู้มีอายุหย่อน ๑๒ ปี
ให้บวช ๑, ภิกษุณีใด ฟังยังสตรีคฤหัสถ์ ผู้มีอายุครบ ๑๒ ปีแล้ว
แต่ยังไม่ศึกษาในธรรม ๖ ครบ ๒ ปี ให้บวช ๑, ภิกษุณีใด ฟังยัง
สตรีคฤหัสถ์ ผู้มีอายุครบ ๑๒ ปีแล้ว ได้ศึกษาในธรรม ๖ ครบ ๒ ปี
แล้ว แต่สงฆ์ยังมีได้สมมติ ให้บวช ๑."

สองบทว่า **กุมารีภูตา ติสฺโส จ** ได้แก่ สตรีผู้เป็นนางกุมารี
๑ จำพวก ที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยนัยมีคำว่า "ภิกษุณีใด ฟังยัง
สตรีผู้เป็นนางกุมารี มีอายุหย่อน ๒๐ ปีให้บวช" เป็นต้น.

บทว่า **อุณฑาทสสมุตตา** ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด มีพรรษาหย่อน ๑๒ ฟังเป็นอุปัชฌาย์ ยังนางสิกขมานาให้อุปสมบท ๑, ภิกษุณีใด มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว แต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ ฟังเป็นอุปัชฌาย์ ยังนางสิกขมานาให้อุปสมบท ๑."

สองบทว่า **อลนฺตา ว โสกาตฺสฺส** ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด ผู้อันนางภิกษุณีใดกล่าวอยู่ว่า "อย่าเพ้อก่อน แม่คุณ เธออย่ายังนางสิกขมานา ให้อุปสมบท" ดังนี้เป็นต้น ๑, ภิกษุณีใด ฟังยังนางสิกขมานา ผู้มีใจร้ายยังความโศกให้ครอบงำ ใจบุรุษให้อุปสมบท ๑."

สามบทว่า **ฉนฺตา อนฺวตฺตา จ เทว** ได้แก่ ๓ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด ฟังยังนางสิกขมานาให้อุปสมบท ด้วยการมอบฉันทะที่ตกค้าง ๑, ภิกษุณีใด ฟังยังนางสิกขมานา ให้อุปสมบทตามปี ๑, ภิกษุณีใด ฟังยังนางสิกขมานา ให้อุปสมบทปีละ ๒ รูป ๑."

สามบทว่า **สมฺภูจฺจนา ติกกา กตา** มีความว่า ๓ สิกขาบทนี้ จัดเป็นติกสมฺภูจฺจนา (คือ เกิดโดยทวาร ๓).

[ว่าด้วยสัตถุจรรตตสมฺภูจฺจนา]

สามบทว่า **สญฺจริ กุฎฺฐิ วิหารโร** ได้แก่ สัตถุจรรตตสิกขาบท ๑, สัตถุญฺจาจิกายกุฎฺฐิกรณสิกขาบท ๑, มหัลลทวิหารกรณสิกขาบท ๑.

สองบทว่า โชนนญจ ปฏิคุโห ได้แก่ สิกขาบทว่าด้วยการ
ให้ภิกษุผู้มีไข้ญาติ ให้ชกจีวรเก่า ๑, จีวรปกคคณหสิกขาบท ๑.

[๔๗๑] สองบทว่า วิญญตฺตฺตฺตริ อภิหฺนฺจฺจ ได้แก่ สิกขาบท
ว่าด้วยการออกปากขอจีวรกะคฤหบดีผู้มีไข้ญาติ ๑, สิกขาบทว่าด้วย
ยินดียิ่งกว่าอุตตราสงค์ และอันตราวาสกนั้น ๑.

สองบทว่า อุภินฺนํ ทฺตฺตฺตฺต จ ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่มาว่า
จีวรเจตอปนํ อุปุทฺตฺตฺต โหติ และสิกขาบทว่าด้วยค่าจีวรที่เขาส่งไป
ด้วยทฺต.

สองบทว่า ริณฺจฺนติ รุปีกา เจว ได้แก่ เอฟกโลมโชนวปน-
สิกขาบทที่มาในคัมภีร์วิภังค์ว่า ริณฺจฺนติ อุทฺตฺตฺต ๑, รุปียปฏิค-
คณหสิกขาบท ๑.

สองบทว่า อุโธ นานปฺปการกา ได้แก่ ๒ สิกขาบท คือ
รุปียสังโฆหารสิกขาบทและกยวิกกยสิกขาบท.

สองบทว่า อุณพฺนฺชนสฺวตฺติกา ได้แก่ อุณปฺปญฺจพฺนฺชนปิตตสิกขา-
บท ๑, วัสตฺติกาสิกขาบท ๑.

สองบทว่า สฺตฺตฺตํ วิกปฺปเนน จ ได้แก่ สิกขาบทว่าด้วยออก
ปากขอผ้าให้ช่างทอจีวร ๑, สิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปหาช่างทอ
ถึงความกำหนดในจีวร ๑.

บทว่า ทวารทานสิพฺพินี จ ได้แก่ ๑ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ด้วยวางเข็ดหน้าเพียงไรแต่กรอบแห่งประตู่ ๑, ภิกษุใด พึงให้จีวรแก่ภิกษุผู้มีโชฎฐาติ ๑, ภิกษุใด พึงเย็บจีวรของภิกษุผู้มีโชฎฐาติ ๑."

บทว่า ปฺปฺพจฺจยโชติ จ ได้แก่ สิกขาบทว่าด้วยการปวารณาด้วยขนมหรือด้วยสัตตตุมง เพื่อไปตามปรารธนา ๑, จาคฺคฺมาสํปฺปจฺจย-ปวารณาสิกขาบทเป็นต้น.

หลายบทว่า รตนํ สฺตฺวจิ มลฺลฺลจฺจ ตฺถํ นิสิตฺถนภณฺฑํ จ วสุตฺติกา จ สฺตฺคเตน ได้แก่ รตนสิกขาบท ๑, และ ๗ สิกขาบท มีสฺตฺวจิฆฺรตฺติกาบทเป็นต้น.

หลายบทว่า วิณฺณตฺตฺติ อณฺณเจตฺตาปฺนา, เทวสฺสงฺฆิกกา มหา-ชนิกกา, เทว ปุคฺคฺลา ลหฺกกา ครุ ได้แก่ ๕ สิกขาบท มีสิกขาบทว่า "อนึ่ง ภิกษุณีใด พึงออกปากขอกะคนอื่นแล้ว ออกปากขอกะคนอื่นอีก" เป็นต้น.

สามบทว่า เทว วิมาสา สาทฺฐิกกา จ ได้แก่ วิมาสสิกขาบท ทั้ง ๒ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่า "ภิกษุณีใด พึงทิ้งเองก็ดี พึงยังผู้อื่นให้ทิ้งก็ดี ซึ่งอุจจาระหรือปัสสาวะ หรือหยากเยื่อ หรืออาหารที่เป็นเดน [๔๗๔] ภายนอกฝาก็ตาม ภายนอกกำแพงก็ตาม ๑, ภิกษุณีใด พึงทิ้งเองก็ดี พึงยังผู้อื่นให้ทิ้งก็ดี ซึ่งอุจจาระหรือปัสสาวะ หรือหยากเยื่อ หรืออาหารที่เป็นเดน ในของสดเขียว ๑" และ

อุทกาสาฎีกสิกขาบท.

คำว่า **สมณจีวร** นั้น ท่านกล่าวหมายเอาพระบาฬีนี้ว่า **สมณจีวร** ทฤษฎ.

[ว่าด้วยสมณภูาสนสมุฏฐาน]

บทว่า **เกทานุวตตทพพจทสทฎจลทฎิจิ จ** ได้แก่ สังฆ-
เกทสิกขาบท ๑, เกทานุวัตตตสิกขาบท ๑, ทพพจสิกขาบท ๑,
กุลทลสิกขาบท ๑, ทฎจลลาปัตติปฏิจนาทนสิกขาบท ๑, ทฎิจิ-
อัปปฏินิสัสซสิกขาบท ๑.

สามบทว่า **ฉนุ** **อุชชคฺมิกา** **เทว จ** ได้แก่ สิกขาบทว่า
ด้วยไม่มอปลนทะไปเสย ๑, และ ๒ สิกขาบทว่าด้วยการไปและการนั่ง
ในละแวกบ้าน ด้วยทั้งหัวเราะลั่น.

บทว่า **เทวปฺปสททา** ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่ว่า "เราจักเป็น
ผู้มีเสียงน้อย ไปในละแวกบ้าน ๑, นั่งในละแวกบ้าน ๑."

บทว่า **น พุยาหเร** ได้แก่ สิกขาบทที่ว่า "เราจักไม่พูดด้วย
ปากที่ยังมีคำข้าว."

หลายบทว่า **ฉมา** **นิจาสเน** **จัน**, **ปจฺจโต** **อุปฺปเตน จ**
ได้แก่ สิกขาบทว่าด้วยภิกษุหนึ่งที่แผ่นดิน แสดงธรรมแก่คนไม่เป็น
ไข้ ผู้นั่งบนอาสนะ ๑, นั่งบนอาสนะต่ำ แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้
ผู้นั่งบนอาสนะ ๑, ผู้ยืนอยู่ แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ ผู้นั่ง ๑,
ผู้ไปข้างหลัง แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ ผู้ไปข้างหน้า ๑, ผู้เดินไป

นอกทาง แสดงธรรมแก่บุคคลไม่เป็นไข้ ผู้ไปในทาง ๑.

สองบทว่า **วชฺชานวุตฺติ คหณ** ได้แก่ ปาราชิก ๑ สิกขาบท กล่าวคือ วัชชปฏิจฉาตสิกขาบท ๑, อุกขิตตานวุตตสิกขาบท ๑, หัตถคหณาทิสิกขาบท ๑.

สองบทว่า **โอสาทเร ปจฺจาจิกฺขนา** ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด ไม่บอกเล่าสงฆ์ผู้กระทำ ไม่ทราบความพอใจของคณะ ฟังถอนโทษ (ภิกษุณี ผู้อันสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงยกวัตรแล้ว โดยธรรมโดยวินัย โดยสัตตศาสนา) ๑. ภิกษุณีใด โกรธเคือง มีใจไม่แช่มชื่น ฟังกล่าวอย่างนี้ว่า "ข้าพเจ้ากล่าว คินพระพุทฺธเจ้า " ดังนี้เป็นต้น ๑.

หลายบทว่า **กิสฺมี ลฺลสฺสุธา เทว วธิ** ได้แก่ หลายสิกขาบท ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด อันสงฆ์ทำภายหลัง ในอธิกรณ์ บางเรื่องเท่านั้น ดังนี้ ๑, อนึ่ง ภิกษุณีทั้งหลายเป็นผู้คลุกคลีกันอยู่ ดังนี้ ๑, อนึ่ง ภิกษุณีใด ฟังกล่าวอย่างนี้ว่า "ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้คลุกคลีกันอยู่เถิด แม่เจ้า" ดังนี้เป็นต้น ๑, ภิกษุณีใด ฟังประหารขวนตัวแล้วร้องไห้ ดังนี้ ๑."

[๔๗๕] สองบทว่า **วิสิทุเพ ทุกฺขิตาย จ** ได้แก่ ๒ สิกขาบท ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด ฟังเลาะเองก็ดี ให้ผู้อื่นเลาะก็ดี ซึ่งจีวรของภิกษุณี ๑, ภิกษุณีใด ฟังไม่บำรุงเองก็ดี ไม่ฟังให้ผู้อื่นบำรุงก็ดี ซึ่งสหชีวิตี ผู้ถึงทุกข์ ๑"

หลายบทว่า ปุณ สัสสุธา น รูปสเม ได้แก่ สังสัทธิฐสิกขาบท
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสชาอย่างนี้ว่า "ภิกษุณีใด พึงอยู่คลุกคลีด้วย
คหบดีก็ดี ด้วยบุตรของคหบดีก็ดี ๑, และสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า "ภิกษุณีใด ผู้อันภิกษุณีกล่าวอยู่ว่า "มาเถิด แม่เจ้า
ท่านจงยังอริคุณนี้ให้ระงับ " ดังนี้ รับแล้วว่า "สาธุ" ภายหลังเธอผู้
ไม่มีอันตราย พึงไม่ยังอริคุณนี้ให้ระงับ ๑."

สองบทว่า อารามญจ ปวารณา ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระ-
ผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด รู้อยู่ ซึ่งอารามอันมีภิกษุ ไม่
ไต่ถามก่อน พึงเข้าไป ดังนี้ ๑, ภิกษุณีใด จำพรรษาแล้ว พึงไม่
ปวารณาด้วยสถาน ๓... ในอุภโตสงฆ์" ดังนี้ ๑.

หลายบทว่า อนวทุตมมาลี สหชีวินี เทว ได้แก่ สิกขาบท
ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ธรรม ๒ อย่าง (คือ อุโบสถ ๑, การเข้า
ไปหาเพื่อโอวาท ๑) อันภิกษุณีพึงหวังเฉพาะจากสงฆ์ทุกกิ่งเดือน"
และ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด พึงยังสหชีวินี
ให้บวชแล้ว ไม่อนุเคราะห์ตลอด ๒ พรรษา ๑, ภิกษุณีใด พึงยัง
สหชีวินีให้บวชแล้ว ไม่พาไปเอง ๑."

สองบทว่า จีวร ออนุพนุชนา ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด พึงพูดกะนางสิกขมานาว่า "แน่แม่เจ้า
ถ้าว่า เธอจักให้จีวรแก่เราไซ้, ด้วยอย่างนั้น เราจักยังเธอ

๑. คือ ทัญเณ วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา.

ให้อุปสมบท" ดังนี้เป็นต้น ๑, ภิกษุณีใด ฟังพูดกะนางสิกขมานา ว่า "แน่แม่เจ้า ถ้าว่า เธอจักติดตามเราไปตลอด ๑ พรรษาไซ้ไร, ด้วยอย่างนั้น เราจักยังเธอให้อุปสมบท" ดังนี้ ๑.

ธรรม ๓๓ เหล่านี้ (ทั้งหมด เป็นสมุฏฐานอันหนึ่ง มีองค์ ๓ คือ กาย วาจา จิต เหมือนสมนุภาสนาสมุฏฐาน).

[ว่าด้วยกฐินสมุฏฐาน]

สามบทว่า อุพุทธิ กฐินํ ตีณิ ได้แก่ ๓ สิกขาบทข้างต้น ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ครั้นจิ๋วสำเร็จแล้ว กฐินอันภิกษุหรือเสียบแล้ว."

สองบทว่า ปรมํ ปตฺตเสตฺตชฺช ได้แก่ ปัตตสิกขาบทที่ ๑ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "พึงทรงอดิเรกบาตรไว้ได้ ๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง," และสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "เกศอันควรลี้ม."

สองบทว่า อจฺเจกญฺจาปี สาตฺสํ ได้แก่ อัจเจกจิ๋วรสิกขาบท ๑, สาตฺสํสิกขาบท อันเป็นลำดับแห่งอัจเจกจิ๋วรสิกขาบทนั่นเอง ๑.

[๔๗๖] สองบทว่า ปกฺกมนฺเตน วา ทฺเว ได้แก่ ๒ สิกขาบท ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในกุตคามวรรคว่า "เมื่อหลีกไป ไม่เก็บเองก็ดี ซึ่งเพียงเป็นต้นนั้น."

สองบทว่า อุปลฺลสฺยํ ปรมฺปฺรา ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ไปสู่ที่อาศัยแห่งภิกษุณีแล้ว ฟังสอนภิกษุณี

ทั้งหลาย ๑, เป็นปาจิตตีย์ เพราะฉันทโกชณะทีหลัง " ๑.

สองบทว่า อนติริตฺตํ นิมนฺตนา ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุใด ฉันทเสร็จห้ามเสียแล้ว เคี้ยวก็ดี ฉันทก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ตาม ซึ่งของฉันทก็ตาม อันไม่เป็นเคน ๑, ภิกษุใด รับนิมนต์แล้ว มีภัตรอยู่แล้ว ๑."

สามบทว่า วิภปฺปํ รมฺโห วิกาเล ได้แก่ ๓ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุใด วิภปฺปํจิวรเอง..๑, ของพระราชผู้กษัตริย์ ๑, ภิกษุใด...พึงเข้าไปสู่บ้านในเวลาวิกาล ๑."

บทว่า โวธาสารณฺยเกน จ ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ถ้าภิกษุณิมาขึ้นสั่งเสียอยู่ที่นั่น ๑, ภิกษุใด อยู่ในเสนาสนะป่าเห็นปานนั้น รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันทก็ดี อันเขาไม่ได้บอกให้รู้ก่อน ๑."

สองบทว่า อุตฺตยา สมนฺจยญจ ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด มักพูดด้วยความริษยา ๑, ภิกษุณีใด พึงทำการสะสมบาตร ๑"

หลายบทว่า ปุเร ปจฺจนา วิกาเล จ ได้แก่ ๓ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "อนึ่ง ภิกษุณีใด พึงเข้าไปสู่สกุลทั้งหลาย ในเวลาก่อนอาหาร ดังนี้ ๑, อนึ่ง ภิกษุณีใด พึงเข้าไปสู่สกุลทั้งหลาย ในเวลาภายหลังอาหาร ดังนี้ ๑, อนึ่ง ภิกษุณีใด พึงเข้าไปสู่สกุลทั้งหลาย ในเวลาวิกาล" ดังนี้ ๑.

สองบทว่า **ปญจาหิกา สงฺกมณี** ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด พึงยังการผลัดสังฆาฏิ ให้ก้าวล่วง ๕ วันไป ๑, ภิกษุณีใด พึงทรงจีวรที่ตนยืมมา ซึ่งจะต้องสังคิน ๑."

สองบทว่า **เทวปี อวสเถน จ** ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสรวมกับที่ปักอย่างนี้ว่า "ภิกษุณีใด ไม่มอบหมายจีวรในที่ปัก พึงบริโภค, ไม่มอบหมายที่ปัก พึงหลีกไปสู่ที่จาริก."

สองบทว่า **ปสาเข อาสเน เจว** ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด ไม่บอกซึ่งผี (หรือพุง) อันเกิดที่โคนขา (กะสงฆ์หรือกะคณะ) ๑." ภิกษุณีใด ไม่ขออนุญาตก่อน พึงนั่งบนอาสนะข้างหน้าภิกษุ ๑."

๒๕ สิกขาบทเหล่านี้ (ย่อมเกิดโดยทวาร ๓ คือ กายกับวาจา แต่ไม่เกิดโดยลำพึงจิต, ทุกสิกขาบทรวมทั้งกฐินสิกขาบทมีสมุฏฐาน ๒ เสมอกัน).

[ว่าด้วยเอพกโลมสมุฏฐาน]

[๔๗๗] สามบทว่า **เอพกโลมา เทว เสยยา** ได้แก่ เอพกโลมสิกขาบท ๑, และสหไสยสิกขาบท ๒.

บทว่า **อาหจูปิณฑโกชน** ได้แก่ อาหัจปาทกสิกขาบท และอวสธปิณฑโกชนสิกขาบท.

บทว่า **คณวิกาลสนฺนิธิ** ได้แก่ ๓ สิกขาบท คือ คณโกชน-

สิกขาบท ๑, วิกาลโกชนสิกขาบท ๑, สันนิธิการกสิกขาบท ๑.

บทว่า ทนฺตโปณนเจลกฯ ได้แก่ ทนฺตโปณสิกขาบทและ
อเจลกสิกขาบท.

สามบทว่า อญฺยุตฺตํ วเส อญฺโยธิ ได้แก่ ๓ สิกขาบทที่พระ
ผู้มีพระภาคตรัสว่า "พึงไปเพื่อดูเสนาอันยกออกแล้ว, พึงอยู่ในกอง
ทัพ, พึงไปสู่สนามรบก็ดี ฯ ล ฯ ไปดูกองทัพก็ดี."

สามบทว่า สุรา โอรณ นหายนฯ ได้แก่ สุราปานสิกขาบท ๑,
โอรณัทธมาสังนหานสิกขาบท ๑.

สามบทว่า ทุพฺพณฺเณ เทว เทสนิกา ได้แก่ สิกขาบทที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ติณฺณํ ทุพฺพณฺณกรณานิ ๑, ปาฎิเทสนียะ
๒ สิกขาบทที่เหลือจากที่ตรัสแล้ว ๑."

สองบทว่า ลสฺสุตฺตฺติฏฺฐเฐ นจฺจนฯ ได้แก่ ลสฺสุตฺตสิกขาบท ๑,
สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ภิกษุณีใด พึงเข้าไปปฏิบัติภิกษุ
ผู้กำลังฉัน ด้วยน้ำฉันก็ดี ด้วยการพดก็ดี " ๑. สิกขาบทที่พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด พึงไปดูการพ้อนก็ดี การจับก็ดี การ
ประโคมก็ดี" ๑.

ต่อจากนี้ไป พระธรรมสังคากาจารย์ทั้งหลาย เขียนเพี้ยน
บาลี. ผู้ศึกษาพึงทราบลำดับ ในคำว่า นหानํ อตุรณฺ เสยฺยา
เป็นอาทินี้ เหมือนเนื้อความที่ข้าพเจ้าอธิบาย (ต่อไป)

สามบทว่า นหานํ อตุรณฺ เสยฺยา ได้แก่ ๓ สิกขาบทที่

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ภิกษุณีเหล่าใด ฟังเปลือยกายอาบนํ้า, ภิกษุเหล่าใด ฟังใช้ผ้าปูนอนและผ้าห่มผืนเดียวกัน นอนด้วยกัน ๒ รูป, ภิกษุณีเหล่าใด ฟังนอนบดเตียงเดียวกัน ๒ รูป."

สามบทว่า อนุโตรภูเจ ตถา พหิ ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ภิกษุณีใด ไม่มีพวก ฟังเที่ยวจาริกไป... ในที่ซึ่งรู้จักว่าท่านรังเกียจภายในแคว้น, ไม่มีพวก เที่ยวจาริกไป... ในที่ซึ่งรู้จักว่าน่ารังเกียจ ภายนอกแคว้น."

สองบทว่า อนุโत्वสุตฺ จิตฺตาคารี ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ภิกษุณีใด ฟังหลีกไปสู่ที่จาริก ภายในกาลฝน, ภิกษุณีใด ฟังไปเพื่อดูพระราชวังก็ดี เรือนงามก็ดี ฯ ล ฯ สระ โบกขรณีกีดี."

สองบทว่า อาสนุทฺติ สุตฺตานุตฺตนา [๔๗๘] ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ภิกษุณีใด ฟังใช้สอยอาสน์หรือบัลลังก์, ฟังกรอด้วย."

สองบทว่า เวยฺยาวจฺจํ สหตุถา จ ได้แก่ ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ภิกษุณีใด ฟังทำความขวนขวายแก่คฤหัสถ์, ฟังให้ของเลี้ยงก็ดี ของฉันก็ดี ด้วยมือของตน แก่ชาวบ้านก็ดี แก่ปริพาชกก็ดี แก่ปริพาชิกาก็ดี."

คำว่า อภิกฺขุภาวเสนา จ นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอา สิกขาบทนี้ว่า "ภิกษุณีใด ฟังอยู่จำพรรษาในอาวาสไม่มีภิกษุ"

สามบทว่า จตุตถ์ ยานญจ สงฆาณิ ได้แก่ ๓ สิกขาบทที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด ไม่อาพาธ ฟังใช้ร่วมและรองเท้า,
ไม่เป็นไข้ ฟังไปด้วยยาน, ภิกษุณีใด ฟังใช้เข็มขัด."

สองบทว่า อลงฺการิ คนฺธวาสิติ ได้แก่ ๓ สิกขาบทที่พระผู้-
มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุณีใด ฟังทราบไว้ซึ่งเครื่องแต่งตัวสำหรับสตรี,
ฟังอาบด้วยของหอมและสี, ฟังอาบด้วยแป้งอบ."

ด้วยบทว่า ภิกฺขุณี เป็นต้น ตรัส ๔ สิกขาบท มีสิกขาบทว่า
"ภิกษุณีใด ฟังใช้ภิกษุณีให้นวด" เป็นอาทิ.

สองบทว่า อสงฺกจฺจิกา อาปตฺติ ได้แก่ อาบัติที่พระผู้มี-
พระภาคตรัสอย่างนี้ว่า "ภิกษุณีใด ไม่มีประคตอกเข้าบ้าน ต้อง
ปาจิตตีย์."

บาทคาถาว่า จตุตฺตริสา จตุตฺตริ ได้แก่ ๔๔ สิกขาบทเหล่านี้
ทั้งหมด.

หลายบทว่า กายน น วาจาจิตฺเตน กายจิตฺเตน น วาจาโต
มีความว่า เกิดทางกายและกายกับจิต, ไม่เกิดทางวาจากับจิต
ไม่เกิดทางวาจา.

คำว่า "ทุกสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๒ ชื่อว่าเอภกโลมสมุฏฐาน
เสมอกัน" นี้ มีเนื้อความชัดเจนแล้ว.

[ว่าด้วยปหโศธัมมสมุฏฐาน]

สองบทว่า ปทญฺญตฺร อสมฺมตา ได้แก่ ๓ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุใด พึงยังอนุปสัมบันให้กล่าวธรรมโดยบท ๑, ภิกษุใด พึงแสดงธรรมแก่มาตุคาม ยิ่งกว่า ๖-๕ คำ เว้นแต่มีบรุษผู้รู้เพียงสา ๑, ภิกษุใด ไม่ได้รับสมมติสั่งสอนพวกภิกษุณี ๑."

คำว่า ตถา อตฺตงคเตน จ นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาสิกขาบทนี้ว่า "เมื่อพระอาทิตย์อัสดงคตแล้ว สั่งสอนพวกภิกษุณี."

สองบทว่า ตีรจฺจนานวิชฺชา เทว ได้แก่ [๔๗๕] ๒ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่า "ภิกษุณีใด พึงเรียนติริจจานวิชชา ๑. พึงบอกติริจจานวิชชา ๑."

คำว่า อโนกาเส จ ปุจฺจนานํ นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาสิกขาบทนี้ว่า "ภิกษุณีใด พึงถามปัญหาแก่ภิกษุซึ่งตนไม่ขอโอกาสก่อน."

[ว่าด้วยอัทธานสมุฏฐาน]

สองบทว่า อทุธานนาวํ ปณฺธิตํ ได้แก่ ๓ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุใด ชักชวนกันแล้ว เดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณี ๑, ชักชวนแล้วขึ้นเรือลำเดียวกับภิกษุณี ๑, ภิกษุใด มิใช่อาหาร ขอโภชนะอันประณีต เพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉัน ๑."

สองบทว่า มาตุคามเมน สงฺฆเร ได้แก่ สิกขาบทคือชักชวน

กันแล้ว ไปกับมาตุคาม ๑, สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
"ภิกษุณีใด พึงนำ (ถอน-โกน-ตัด) ขนในที่แคบ ๑."

สองบทว่า **ชุลล์ นิมนุตตา เจว** ได้แก่ สิกขาบทที่ตรัสว่า
"ภิกษุณีใด พึงขอข้าวเปลือก ๑. ภิกษุณีใด รับนิมนต์แล้วก็ดี ห้าม
โภชนะแล้วก็ดี พึงเลี้ยงของก็ตาม พึ่งนั้นของนั้นก็ตาม ๑."

บทว่า **อฏฐ จ** ได้แก่ ปาฏิเทศนียะ ๘ สิกขาบท ที่ตรัสเพื่อ
ภิกษุณีทั้งหลาย.

[ว่าด้วยเถยยัตถสมุฏฐาน]

สองบทว่า **เถยยสตุถ์ อุปสตุติ** ได้แก่ สิกขาบทคือชักชวน
แล้ว เดินทางไกลสายเดียวกันพวกเกวียนพวกตั้งผู้เป็นโจร ๑,
สิกขาบทคือยื่นแอบฟัง ๑.

คำว่า **สุปวิญญาปนเนน จ** นี้ ตรัสหมายเอาการออกปากขอ
แกงและข้าวสุก.

สามบทว่า **รตุติ ฉนุณญจ โอกาส** ได้แก่ ๓ สิกขาบทที่
พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่า ภิกษุณีใด พึงยื่นร่วมหรือพึงเจรจา
ตัวต่อกับบุรุษ ในราตรีที่มีดไม่มีไฟ ๑, ในโอกาสกำบัง ๑, ใน
ที่กลางแจ้ง ๑

คำว่า **พยุเหน สตุตมา** นี้ ตรัสหมายเอาสิกขาบทที่มาเป็น
ลำดับแห่งสิกขาบทนั้นนั่นแล้ว "กับบุรุษที่ถนนหรือที่ตรองตัน"
ธัมมเทศนาสมุฏฐาน ๑๑ สิกขาบท ดิ้นทั้งนั้น.

ประโยชน์ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปริวาร วัณณา - หน้าที่ 747

พึงทราบสมุฏฐานที่เจือกันอยู่นี้ก่อน:-

ส่วนนิตสมุฏฐานมี ๓ อย่าง, นิตสมุฏฐานนั้น มีเฉพาะแต่
ละสิกขาบทเท่านั้น, เพื่อแสดงนิตสมุฏฐานนั้นเฉพาะแผนก [๔๘๐]
จึงตรัสคำว่า ภูต กายน ชายติ เป็นต้น. คำนั้นต้นทั้งนั้น.

บทว่า เนตติชมนานุโลมิก ได้แก่ อนุโลม แก่กรรมกล่าว
คือบาลีแห่งวินัย.

สมุฏฐานสี่ส วัณณา จบ.

ก็เพราะอาบัติเหล่านั้น ที่จัดว่าไม่ถึงความวิบัติย่อมไม่มี ฉะนั้น คำที่ว่า กติ วิปตุติโย นี้ จึงเป็นคำถามถึงความวิบัติแห่งอาบัติทั้งหลาย.

คำที่ว่า กติ อาปตุติสมุฏฐานา นี้ เป็นคำถามถึงสมุฏฐานแห่งอาบัติเหล่านี้เอง.

คำที่ว่า วิวาทมูลานิ อนุวาทมูลานิ เหล่านี้ เป็นคำถามถึงมูลแห่งวิวาทและอนุวาทที่มาจาก "วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์."

คำที่ว่า สาราณียา ฆมฺมา นี้ เป็นคำถามถึงธรรมที่ทำให้ความไม่มีแห่งมูลของวิวาทและอนุวาท.

คำที่ว่า เกทกรวตฺตุนิ นี้ เป็นคำถามถึงวัตถุที่ก่อความแตก ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในคำว่า "อธิกรณ์เป็นไปเพื่อแตกกันก็ดี" เป็นอาทิ.

^๕ คำที่ว่า อธิกรณานิ นี้ เป็นคำถามถึงธรรมที่เกิดขึ้น ในเมื่อมีเภทกรวัตถุ.

คำที่ว่า สมถา นี้ [๔๘๒] เป็นคำถามถึงธรรมที่สำหรับระงับอธิกรณ์เหล่านั้นแล.

คำที่ว่า ปญฺจ อาปตุติโย ตรัสด้วยอำนาจอาบัติซึ่งมาในมาติกา.

คำที่ว่า สตฺต ตรัสด้วยอำนาจอาบัติซึ่งมาในวิภังค์.

[ว่าด้วยวิเคราะห์แห่งอารติศัพท์เป็นต้น]

ที่ชื่อว่า อารติ เพราะวิเคราะห์ว่า "เว้นไกลจากกองอาบัติ
เหล่านั้น." อีกอย่างหนึ่ง ธรรมชาติที่เว้นอย่างกวคชันจากกองอาบัติ
เหล่านั้น ชื่ออารติ.

ที่ชื่อว่า วิรติ เพราะวิเคราะห์ว่า "เว้นเสียต่างหากจากกอง
อาบัติเหล่านั้น."

ที่ชื่อว่า ปฏิวิรติ เพราะวิเคราะห์ว่า "เว้นเฉพาะหนึ่ง ๆ
จากกองอาบัติเหล่านั้น."

ที่ชื่อว่า เวมณิ เพราะวิเคราะห์ว่า "ขับเวรเสีย คือยังเวร
ให้สาบสูญ."

ที่ชื่อว่า อภิกิริยา เพราะวิเคราะห์ว่า "วิรตินั้น เป็นเหตุอัน
ภิกษุไม่ทำกองอาบัติเหล่านั้น."

ที่ชื่อว่า อกรณ์ เพราะเป็นข้อชี้ถึงความกระทำกองอาบัติที่
จะพึงเกิดขึ้น ในเมื่อวิรตินั้นไม่มี.

ที่ชื่อว่า อนชฎาปตติ เพราะเป็นข้อชี้ถึงความต้องกอง
อาบัติ.

ที่ชื่อว่า เวลา เพราะเป็นเหตุผลาญ. อธิบายว่า "เพราะเป็น
เหตุคลอน คือเพราะเป็นเหตุพินาศ."

ที่ชื่อว่า เสตุ เพราะวิเคราะห์ว่า "ผูกไว้ คือตรึงไว้ ได้แก่
คุมไว้ซึ่งทางเป็นที่ออกไป." คำว่า "เสตุ" นี้ เป็นชื่อแห่งกองอาบัติ

ทั้งหลาย. เสด็จนั้น อันภิกษุยอมสังหารด้วยวิรตินั้น เพราะฉะนั้น
วิรตินั้น จึงชื่อ เสด็จมาโต.

แม้ในนิเทศแห่งวินิตวัตถุที่เหลือทั้งหลาย ก็นัยนี้แล.

[ว่าด้วยอการะ ๖]

วินิจฉัยในคำว่า พุทฺธ อการโห เป็นอาทิ พึงทราบดังนี้ :-

ผู้ใด เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงอยู่ไม่ไปสู่วิหาร, เมื่อพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้ว ไม่ไปสู่เจดีย์สถาน โภชสถาน, ไม่ไหว้เจดีย์หรือ
ต้นโพธิ, การร่มและสวมรองเท้าเที่ยวไปบนลานเจดีย์, พึงทราบว่า
"ผู้นั้น ไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า."

ฝ่ายผู้ใด อาจอยู่แต่ แต่ไม่ไปสู่วิหาร, ไม่สวดสรภัญญะ,
ไม่กล่าวธรรมกถา, ทำลายโรงธรรมสวณะเสียแล้วไป, มีจิตฟุ้งซ่าน
หรือไม่เอื้อเพื่อนั่งอยู่, พึงทราบว่า "ผู้นั้น ไม่มีความเคารพในพระ
ธรรม."

ผู้ใด ไม่ประจตั้งไว้เป็นซึ่งความขำเกรง ในพระเถระ ภิกษุใหม่
และภิกษุผู้ป็นกลาง, แสดงความคะนองกาย ในที่ทั้งหลายมีโรง
อุโบสถและโรงวัดกเป็นต้น, ไม่ไหว้ตามลำดับผู้แก่, พึงทราบว่า
"ผู้นั้น ไม่มีความเคารพในพระสงฆ์."

[๔๘๓] ฝ่ายผู้ใด ไม่สมาทานศึกษาไตรสิกขาเสียเลย พึงทราบว่า
"ผู้นั้น ไม่มีความเคารพในสิกขา."

ฝ่ายผู้ใด ตั้งอยู่ในความประมาธ คือในความอยู่ปราศจากสติ

เท่านั้น ไม่พอกพูนลักษณะแห่งความไม่ประมาท ฟังทราบ ว่า "ผู้นั้น ไม่มีความเคารพในความไม่ประมาท."

อนึ่ง ผู้ใด ไม่กระทำเสียเลย ซึ่งปฏิสังขาร ๒ อย่างนี้ คือ "อามิสปฏิสังขาร ธรรมปฏิสังขาร" ฟังทราบ ว่า "ผู้นั้น ไม่มีความเคารพในปฏิสังขาร."

เนื้อความในการวินิจฉัย ฟังทราบ โดยบรรยายอันแผนจากที่ กล่าวแล้ว.

[วิวาทมูลนิทเทศ]

วินิจฉัยในวิวาทมูลนิทเทศ ฟังทราบ ดังนี้ :-

เนื้อความแห่งข้อว่า **สตฺถุริปิ อการโว** เป็นอาทิ ฟังทราบ ตามนัยที่กล่าวแล้ว ในความไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นต้น นั้นแล.

บทว่า **อปฺปฏิสุโต** ได้แก่ ไม่ประพฤติก่อมตน คือ ไม่ยก พระศาสดาให้เป็นใหญ่อยู่.

บทว่า **อชฺชุตฺติ** วา ความว่า (ถ้าว่า ท่านทั้งหลายฟังเสียง เห็นมูลแห่งวิวาทเห็นปานนั้น) ในสันดานของตนก็ดี ในพวกของตนก็ดี ในบริษัทของตนก็ดี.

บทว่า **พหิทฺธา** วา ความว่า ในสันดานของผู้อื่นก็ดี ในพวกของผู้อื่นก็ดี.

สองบทว่า **ตฺตถ ตุมฺเห** ความว่า ทั้งในสันดานของตนและ

ผู้อื่น หรือทั้งในบริษัทของตนและผู้อื่น อันต่างกันด้วยมีในภายใน และมีในภายนอกนั้น.

สองบทว่า ปหานาย วายเมยฺยถ มีความว่า ท่านทั้งหลาย พึงพยายามเพื่อละมูลแห่งวิเวทอันลามกนั้นแล ด้วยนัยทั้งหลาย มี เมตตากาวนาเป็นอาทิ.

จริงอยู่ วิเวทมูลนั้น ทั้งที่มีในภายใน ทั้งที่มีในภายนอก ย่อมละเสียได้ ด้วยนัยมีเมตตากาวนาเป็นต้น.

บทว่า อนวสุสวาย ได้แก่ เพื่อความไม่เป็นไป.

บทว่า สนฺทิฏฺฐิปรามาตี มีความว่า ย่อมยึดถือความเห็น ของตนเท่านั้น คือ ข้อใด อันตนได้เห็นแล้ว ย่อมยึดข้อนั้นว่า "ข้อนี้ เท่านั้น เป็นจริง."

บทว่า อาธานคาหิ ได้แก่ มักยึดไว้อย่างมั่นคง.

[อนุวาทมูลนิทเทศ]

อนุวาทมูลนิทเทศ เสมอด้วยวิเวทมูลนิทเทศนั่นเอง ก็จริง, ถึงกระนั้น ในวิเวทมูลนิทเทศและอนุวาทมูลนิทเทศนี้ ย่อมมีความ แปลกกันดังนี้ว่า "โทษทั้งหลาย มีความโกรธและความผูกโกรธ กันเป็นต้น ของภิกษุทั้งหลาย ผู้วิเวทกันอาศัยเภทกรวัตถุ ๑๘ จัด เป็นมูลแห่งวิเวท, ก็แลเมื่อวิเวทกันอย่างนั้น ย่อมถึงวิบัติอย่างใด อย่างหนึ่ง ในวิบัติ ๔ มีศีลวิบัติเป็นต้นแล้ว [๔๘๔] โจทกันและกัน ว่า "ภิกษุชื่อโน้น ต้องวิบัติชื่อโน้น " บ้าง ว่า "ท่านเป็นผู้ต้อง

ปาราชิก, "บ้าง ว่า "ท่านเป็นผู้ต้องสังฆาติเสส" บ้าง. โทษทั้งหลาย มีความโกรธและความผูกโกรธกันเป็นต้น ของภิกษุทั้งหลายผู้โจท กันและกันอย่างนั้น จัดเป็นมูลแห่งอนุวาท.

[สาราณียัมมณีเทศ]

วินิจฉัยในสาราณียัมมณีเทศ พึงทราบดังนี้:-

กายกรรมที่กระทำด้วยจิตประกอบด้วยเมตตา ชื่อเมตตาคายกรรม.

สองบทว่า อวิ เจว รโห จ ได้แก่ ทั้งต่อหน้า ทั้งลับหลัง.

ในกายกรรม ๒ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งต่อหน้าและลับหลังนั้น การถึงความเป็นสหาย ในการงานทั้งหลายมีจิวรกรรมเป็นอาทิ ของ ภิกษุใหม่ทั้งหลาย ชื่อเมตตาคายกรรมต่อหน้า. ส่วนสามิจกรรม ทั้งปวง แม้ต่างโดยกิจมีสิ่งทำและพัฒมเป็นต้นให้พระเถระทั้งหลาย ชื่อเมตตาคายกรรม ต่อหน้า.

การเก็บงำ ภัณฑะทั้งหลายมีภัณฑะไม้เป็นต้น ที่ภิกษุใหม่ และพระเถระทั้ง ๒ พวกเก็บงำไว้ไม่ดี ไม่ทำความคูหมั่นในภิกษุใหม่ และพระเถระเหล่านั้น ประหนึ่งเก็บงำสิ่งของที่ตนเก็บไว้ไม่ดีฉะนั้น ชื่อเมตตาคายกรรม ลับหลัง.

ชื่อว่า อยมปิ ฐมโโม สาราณियो มีความว่า ธรรมกล่าว คือเมตตาคายกรรมนี้ อันเพื่อพรหมจรรย์ทั้งหลายพึงระลึกถึง. อธิบายว่า "บุคคลใด ยังสติให้เกิด กระทำธรรมกล่าวคือเมตตา

กายกรรมนั้น, ธรรมคือเมตตากายกรรมนั้น เป็นธรรมอันบุคคล
นั้นทำแล้วแก่ชนเหล่าใด, ชนเหล่านั้นมีจิตเสื่อมใสแล้ว ย่อมระลึก
ถึงบุคคลนั้นว่า "ผู้นี้เป็นสัตบุรุษจริง."

บทว่า ปิยกรโณ มีความว่า ธรรมคือเมตตากายกรรมนั้น
ย่อมทำบุคคลนั้น ให้เป็นที่รักของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย.

บทว่า ครุกรโณ มีความว่า ธรรมนั้น ย่อมทำบุคคลนั้น ให้
เป็นที่เคารพของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย.

วินิจฉัยในคำว่า สงฺคหยา เป็นต้น พึงทราบดังนี้ :-

ธรรมนั้น ย่อมเป็นไปเมื่อความเป็นผู้อันเพื่อนพรหมจรรย์
ทั้งหลายพึงสงเคราะห์ เพื่อความไม่วิวาท เพื่อความเป็นผู้พร้อมเพียง
เพื่อความเป็นพวกเดียวกัน กับเพื่อนพรหมจรรย์เหล่านั้น.

วินิจฉัยในคำว่า เมตฺตํ วจิกมฺม เป็นต้น พึงทราบดังนี้ :

การกล่าวยกย่องอย่างนี้ว่า "ท่านเทวเถระ ท่านติสสเถระ."

ชื่อเมตตาวจิกกรรม ต่อหน้า. ส่วนการกล่าวถ้อยคำที่สองความรัก ของ
บุคคลผู้สอบถามถึงท่าน ในเมื่อท่านไม่อยู่ในสำนัก อย่างนี้ว่า "ท่าน
เทวเถระของพวกเรา ไปไหน? ท่านติสสเถระของพวกเรา ไปไหน?
เมื่อไรหนอ ท่านจักมา?" ดังนี้ ชื่อเมตตาวจิกกรรม ถัดหลัง.

[๔๘๕] ก็แลการลืมนตาอันสนิทสนมด้วยความรัก กล่าวคือเมตตา
แลดูด้วยหน้าอันชื่นบาน ชื่อเมตตามโนกรรม ต่อหน้า. การคำนึงถึง
เสมอว่า "ท่านเทวเถระ ท่านติสสเถระ จงเป็นผู้ไม่มีโรค มีอาพาธ

น้อย " ซึ่งเมตตามโนกรรม ถัดหลัง.

บทว่า ^{อุปปฏิภคคโคติ} มีความว่า ย่อมแบ่งอามิสไว้สำหรับ
ตัวแล้ว บริโภคหามิได้, แบ่งไว้เฉพาะบุคคลแล้ว บริโภคหามิได้.

ก็ภิกษุใด ย่อมแบ่งไว้บริโภคว่า "เราจักให้แก่ภิกษุเหล่านี้
เท่านั้น จักบริโภคด้วยตนเองเท่านั้น หรือว่า เราจักให้แก่ภิกษุโน้น
และภิกษุโน้นเท่านั้น จักบริโภคด้วยตนเองเท่านั้น, ภิกษุนี้ ชื่อว่าผู้แบ่ง
บริโภคโดยเฉพาะ."

ฝ่ายภิกษุผู้ตั้งอยู่ในสาราณียธรรมนี้ ไม่ทำอย่างนั้น ถวายบิณฑบาต
อันตนนำมาตั้งแต่ที่พระเถระ แล้วมันส่วนที่ยังเหลือจากที่พระเถระ
รับเอาไว้.

พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า "แม้จะไม่ให้แก่บุคคล
ผู้ทุศีล ก็ควร เพราะบาลีว่า สีสสนุเตหิ, แต่อันภิกษุผู้บำเพ็ญ
สาราณียธรรม พึงให้แก่ผู้มีศีลและผู้ทุศีลทั้งปวงทีเดียว."

แม้เลือกให้แก่ภิกษุผู้อาหารและผู้พยาบาลไข้ ผู้อาคันตุกะ ผู้
เตรียมจะไปและผู้ชวนขวยในงานมีจิวรกรรมเป็นต้น ก็ควร.
เพราะว่า ภิกษุเลือกบุคคลเหล่านั้นแล้วให้อยู่ จะชื่อว่าเป็นอันทำ
การจำแนกบุคคลหามิได้. จริงอยู่ เพราะภิกษุทั้งหลายผู้เช่นนี้ เป็น
ผู้มีลาภฝืดเคือง จึงควรทำให้เป็นส่วนพิเศษแท้ เพราะเหตุนี้ บุคคล
ผู้บำเพ็ญสาราณียธรรมนี้ จำทำการเลือกให้.

วินิจฉัยในบทว่า อขณฺทานิ เป็นต้น พึงทราบดังนี้ :-

บรรดาอาบัติ ๗ กอง สิกขาบทของภิกษุใดเป็นคุณสลายเสียข้างต้นหรือข้างปลาย ศีลของภิกษุนั้น ชื่อว่าค้วน เปรียบเหมือนผ้าขาดที่ชายโดยรอบฉะนั้น.

ฝ่ายสิกขาบทของภิกษุใด ทำลายเสียตรงท่ามกลาง, ศีลของภิกษุนั้น ชื่อว่า เป็นช่องทะลุ เปรียบเหมือนผ้าที่เป็นช่องทะลุตรงกลางฉะนั้น.

สิกขาบทภิกษุใด ทำลายเสีย ๒-๓ สิกขาบทโดยลำดับ, ศีลของภิกษุนั้น ชื่อว่าต่าง เปรียบเหมือนแม่โคซึ่งมีสีตัวดำและแดงเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง สลับกับสีซึ่งไม่เหมือนกันที่หูคขึ้นที่หลังหรือที่ท้องฉะนั้น.

สิกขาบทของภิกษุใด ทำลายเสียในระหว่าง ๆ, ศีลของภิกษุนั้น ชื่อว่าพร้อย เปรียบเหมือนแม่โคที่พร้าวเป็นดวงด้วยสีไม่เหมือนกันในระหว่าง ๆ ฉะนั้น.

[๔๘๖] ส่วนศีลของภิกษุใด ไม่ทำลายโดยประการทั้งปวง, ศีลเหล่านั้นของภิกษุนั้น ชื่อว่า ไม่ค้วน ไม่ทะลุ ไม่ต่าง ไม่พร้อย.

ก็ศีลเหล่านั้นนั้น อันพระผู้มีพระภาคตรัสว่า "เป็นไท เพราะทำความเป็นไท, อันวิญญูชนสรรเสริญ เพราะเป็นศีลที่ท่านผู้รู้ยกย่อง, อันกิเลสไม่จับต้อง เพราะเป็นศีลที่ค้นหาและทักขณิจับต้องไม่ได้, เป็นไปเพื่อสมาธิ เพราะยังอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิให้เป็นไปพร้อม."

ประโยชน์ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปรีวาร วัณณา - หน้าที่ 758

สองบทว่า สีสสามญคโต วิหริติ มีความว่า ผู้มีศีลเข้า
ถึงความเป็นผู้เสมอกัน กับภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลงาม ซึ่งอยู่ในทิสภา
เหล่านั้น ๆ.

สองบทว่า ยายิ ทิฏฐิ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ที่สัมปยุตด้วย
มรรค.

บทว่า อริยา ได้แก่ หาโทษมิได้.

บทว่า นิยุยาติ ได้แก่ พาออกไป.

บทว่า ตกฺกรสุต ได้แก่ ผู้มีปกติทำอย่างนั้น.

บทว่า ทุกฺขกฺขยาเย ได้แก่ เพื่อสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวง.

คำที่เหลือ จนถึงประเภทสมณะเป็นที่สุด มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.

กติปุจฉาวาร วัณณา จบ.

[๔๘๗] ชั้นชกปุจฉา วัฒนธรรม

สองบทว่า อุปสัมปทํ ปุจฉิสฺส มีความว่า ข้าพเจ้าจักถามถึง อุปสัมปทาชั้นชกะ.

สองบทว่า สนิทานํ สนิทุเทสฺส มีความว่า ข้าพเจ้าจักถามพร้อมด้วยต้นเหตุ และอธิบาย.

หลายบทว่า สมกุกกุฏรปทานํ กติ อาปตฺติโย มีความว่า บทเหล่าใด เป็นบทอุกฤษฏ์ คือ เป็นบทสูงสุด อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอุปสัมปทาชั้นชกะนั้นั้น บทอุกฤษฏ์โดยย่อ มีอาบัติเท่าไร ?

อาบัติใด ๆ อันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติด้วยบทใด ๆ, อาบัตินั้น ๆ ท่านกล่าวว่า "อาบัติแห่งบทนั้น ๆ." เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า "บทสูงสุดทั้งหลาย มีอาบัติเท่าไร ?"

สองบทว่า เทว อาปตฺติโย มีความว่า เป็นปาจิตติย์แก่ภิกษุผู้ยังบุคคลมีอายุหย่อน ๒๐ ปีให้อุปสมบท, เป็นทุกกฏในบททั้งปวงที่เหลือ.

บทว่า ติสฺโส มีความว่า ในอุโปสถักชั้นชกะ มีอาบัติ ๑ อย่างนี้ คือ "เป็นอุลลัจจัย เพราะทำอุโบสถแห่งภิกษุทั้งหลายผู้มุ่งความแตกต่างกันเป็นใหญ่ แก่ผู้กล่าวอยู่ว่า "ภิกษุเหล่านี้ จงนิบหาย, ภิกษุเหล่านี้ จงวอดวาย, ประโยชน์อะไร ด้วยภิกษุเหล่านั้น." เป็นปาจิตติย์ แม้เพราะทำอุโบสถร่วมกับภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกวัตร, เป็น

ทุกกฎ เพราะบททั้งหลายที่เหลือ."

บทว่า เอกา มีความว่า ในวัสสูปนายิกชั้นธกะ มีอาบัติทุกกฎ ชนิดเดียวเท่านั้น.

บทว่า ติสฺโส มีความว่า แม้ในปวารณาชั้นธกะ ก็มีอาบัติ ๓ อย่างนี้ คือ "เป็นอุลลัจจัย แก่ภิกษุผู้มุ่งความแตกกันเป็นใหญ่ ปวารณาอยู่, เป็นปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ปวารณากับภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกวัตร, เป็นทุกกฎ เพราะบททั้งหลายที่เหลือ."

บทว่า ติสฺโส มีความว่า [๔๘๘] แม้ในจัมมสังยุตต์ ก็มีอาบัติ ๓ อย่างนี้ คือ "เป็นปาจิตตีย์ แก่พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ ผู้จัดแม่โคสาวให้ (จมน้ำ) ตาย, เป็นอุลลัจจัย เพราะมีจิตกำหนดถูกองคชาต, เป็นทุกกฎ เพราะบททั้งหลายที่เหลือ."

แม้ในเกสัชชชั้นธกะ ก็มีอาบัติ ๓ อย่างนี้ คือ "เป็นอุลลัจจัย (แก่ภิกษุผู้ทำสังฆกรรม) โกลีที่แคบประมาณ ๒ นิ้ว โดยรอบ (แห่งวัจจมคค์และปัสสาวมคค์), เป็นปาจิตตีย์ เพราะฉันทโกชนยาคุ, เป็นทุกกฎ เพราะบททั้งหลายที่เหลือ."

กฐิน พระผู้มีพระภาคเพียงแต่ทรงบัญญัติเท่านั้น, ไม่มีอาบัติในกฐินชั้นธกะนั้น.

ในจีวรสังยุตต์ มีอาบัติ ๓ เหล่านี้ คือ "เป็นอุลลัจจัย เพราะจีวรคารองและเปลือกไม้คารอง, เป็นนิสัคคิยปาจิตตีย์ เพราะอติเรกจีวร, เป็นทุกกฎ เพราะบททั้งหลายที่เหลือ."

ประโยชน์ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปรีวาร วัณณา - หน้าที่ 761

แม้ในจัมปเปยัคขันธกะ ก็มีอาบัติทุกกฏชนิดเดียวเท่านั้น.

แม้ในโกสัมพิกขันธกะ กัมมขันธกะ ปาวิวาสิกขันธกะและ
สมุจจยขันธกะ ก็มีอาบัติทุกกฏชนิดเดียวเท่านั้น.

ในสมถขันธกะ มีอาบัติ ๒ เหล่านี้ คือ "ภิกษุผู้มอบฉันทะ
ยอมบ่นว่า เธอต้องปาจิตตีย์ มีการบ่นว่าเป็นเหตุ, เป็นทุกกฏ
เพราะบททั้งหลายที่เหลือ."

ในจุททกวัตถุขันธกะ มีอาบัติ ๓ เหล่านี้ คือ "ภิกษุตัด
อภินิหารของตน ต้องถูกลัจฉัย, เป็นปาจิตตีย์ เพราะกลืนอาหารที่สำรอก
ออกมาค้างอยู่ในปาก, เป็นทุกกฏ เพราะบททั้งหลายที่เหลือ."

ในเสนาสนขันธกะ มีอาบัติ ๓ เหล่านี้ คือ "เป็นถูกลัจฉัย
เพราะจำหน่ายครุภัณฑ์, เป็นปาจิตตีย์ เพราะนุดคร่าออกจากสำนัก
ของสงฆ์, เป็นทุกกฏ เพราะบททั้งหลายที่เหลือ."

ในสังฆเภทขันธกะ มีอาบัติ ๒ เหล่านี้ คือ "เป็นถูกลัจฉัย
แก่ภิกษุผู้พลอยสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงฆ์, เป็นปาจิตตีย์ เพราะ
คณโภชนะ."

ในวัตตขันธกะ ที่ท่านกล่าวว่า "ข้าพเจ้าจักถามถึงสมาจาร"
มีอาบัติทุกกฏชนิดเดียวเท่านั้น. อาบัติทุกกฏนั้น เป็นเพราะความ
ไม่เอื้อเฟื้อในวัตรทั้งปวง.

ในปาฏิโมกข์ฐปนขันธกะ ก็เหมือนกัน.

ในภิกขุณีขันธกะ มีอาบัติ ๒ เหล่านี้ คือ "เป็นปาจิตตีย์

ประโยชน์ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปรีวาร วัณณา - หน้าที่ 762
เพราะไม่ปวารณา, เป็นทุกกฏ เพราะบททั้งหลายที่เหลือ."

ในปัญจสติกขันกะและสัตตสติกขันกะ ท่านยกกรรมล้วน ๆ
ขึ้นสู่หมวด, ไม่มีอาบัติในขันกะทั้ง ๒ นั้น ฉะนั้นแล.

ขันธกัจฉา วัณณา จบ.

[๔๘๕] เอกุตตริก วัณณา

วินิจฉัยในเอกุตตริกนัย มีคำว่า **อาปตติกรา ฐมา ชานิตพพา** เป็นอาทิ ฟังทราบดังนี้ :-

[พรรณนามหวด ๑]

อาปตติสมุฏฐาน ๖ ชื่อธรรมก่ออาบัติ. จริงอยู่ บุคคลย่อมต้องอาบัติ ด้วยอำนาจแห่งกรรมเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น กรรมเหล่านั้น ท่านจึงกล่าวว่า "ก่ออาบัติ."

สมณะ ๗ ชื่อธรรมก่ออาบัติ.

สองบทว่า **อาปตติ ชานิตพพา** ได้แก่ ฟังรู้จักอาบัติที่ท่านกล่าวไว้ในสิกขาบทและวิภังค์นั้น ๆ.

บทว่า **อนาปตติ** ได้แก่ ฟังรู้จักอาบัติที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ โดยนัยเป็นต้นว่า "ภิกษุ ไม่เป็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ไม่ยินดีอยู่."

บทว่า **ลหุกา** ได้แก่ ฟังรู้จักอาบัติ ๕ อย่าง โดยความหมดจดด้วยวินัยกรรมที่เบา.

บทว่า **ครุกา** ได้แก่ ฟังรู้จักอาบัติสังฆาทิเสส โดยความหมดจดโดยวินัยกรรมที่หนัก, และฟังรู้จักอาบัติปาราชิก โดยความเป็นอาบัติที่ไม่สามารถ เพื่อน้อมเข้าไปสู่ความเป็นอนาบัติ โดยอาการไร ๆ .

บทว่า สวเสสา ได้แก่ ฟังรู้จักอาบัติที่เหลือ เว้นปาราชิก
เสีย.

บทว่า อนวเสสา ได้แก่ อาบัติปาราชิก.

อาบัติ ๒ กอง หยาบร้าย. อาบัติที่เหลือ ไม่หยาบร้าย.

อาบัติที่ยังทำคืนได้ ๒ หมวด เช่นกับอาบัติที่ส่วนเหลือ ๒
หมวด, อาบัติที่เป็นเทศนาคามินี ๒ หมวด รวมเข้ากับอาบัติเบา ๒
หมวด.

อาบัติทั้ง ๗ กอง ชื่อว่า ธรรมทำอันตราย. อาบัติที่ภิกษุแก่ง
ละเมิด ย่อมทำอันตรายแก่สวรรค์และนิพพาน เพราะฉะนั้น อาบัติ
ที่ภิกษุแก่งละเมิด จึงชื่อว่าทำอันตราย.

ส่วนอาบัติที่มีโทษตามพระบัญญัติ อันภิกษุผู้ไม่รู้อยู่ละเมิดแล้ว
หาทำอันตรายแก่สวรรค์และนิพพานไม่ เพราะฉะนั้น อาบัติที่มีโทษ
ตามพระบัญญัติจึงชื่อว่าไม่ทำอันตราย.

[๔๕๐] ทางแห่งสวรรค์และนิพพาน อันอันตรายกาบัติไม่ห้าม
แล้ว แม้แก่ภิกษุผู้ต้องอันตรายกาบัติแล้ว แสดงอาบัติที่เป็นเทศนา-
คามินีเสีย ออกจากอาบัติที่เป็นวุฏฐานคามินีเสียแล้วถึงความบริสุทธิ์
และผู้ตั้งอยู่ในภูมิของสามเณร ฉะนั้นแล.

อาบัติที่มีโทษทางโลก ชื่อว่า อาบัติที่ทรงบัญญัติพร้อมทั้งโทษ.

อาบัติที่มีโทษตามพระบัญญัติ ชื่อว่า อาบัติที่ทรงบัญญัติไม่มี
โทษ.

ภิกษุทำอยู่จึงต้องอาบัติใด อาบัตินั้น ชื่อว่าเกิดเพราะกระทำ เหมือนอาบัติปาราชิก.

ภิกษุไม่ทำอยู่ จึงต้องอาบัติใด อาบัตินั้น ชื่อว่าเกิดเพราะไม่ทำ เหมือนอาบัติที่ต้องเพราะไม่อธิษฐานจีวร.

ภิกษุทำอยู่ด้วย ไม่ทำอยู่ด้วย ย่อมต้องอาบัติใด อาบัตินั้น ชื่อว่าเกิดเพราะทำและไม่ทำ เหมือนอาบัติในกฏการสิกขาบท.

อาบัติที่ต้องที่แรก ชื่อว่าปุปพวัตติ. อาบัติที่ภิกษุผู้อยู่ปริวาส เป็นต้น ต้องในภายหลัง ชื่อว่าอุปราวัตติ.

อันตวัตติแห่งวิธีเครื่องหมจดจก อันสงฆ์ให้ในอาบัติเดิม ชื่อว่า อันตราวัตติแห่งปุปพวัตติทั้งหลาย.

อันตราวัตติแห่งวิธีเครื่องหมจดจก กล่าวคืออักษสโมธาน ชื่อว่า อันตราวัตติแห่งอุปราวัตติ.

ส่วนในกรุนทีแก้วว่า "อาบัติที่ต้องก่อน ชื่อปุปพวัตติ, อาบัติที่ต้องในเวลาทีควรแก้มานัตต์ ชื่ออุปราวัตติ, อาบัติที่ต้องในปริวาส ชื่ออันตราวัตติแห่งปุปพวัตติ, อาบัติที่ต้องในขณะที่ประพฤติมานัตต์ ชื่ออันตราวัตติแห่งอุปราวัตติ." แม้คำนี้ ก็ถูกโดยปริยายอันหนึ่ง.

อาบัติใด อันภิกษุทำความทอดธุระแสดงเสีย ด้วยตั้งใจว่า "เราจักไม่ต้องอีก" อาบัตินั้น ชื่อว่าอันภิกษุแสดงแล้ว นับเข้าใน จำนวน (อาบัติที่แสดงแล้ว).

อาบัติใด อันภิกษุไม่ทำความทอดธุระ แสดงเสียด้วยจิตที่

ยังมีความออกอาจ ไม่บริสุทธิ์ทีเดียว อาบัตินั้น ชื่อว่าอันภิกษุแสดง แล้ว ไม่นับเข้าในจำนวน.

จริงอยู่ อาบัตินี้แม้แสดงแล้ว ก็ไม่นับเข้าในจำนวนอาบัติที่แสดงแล้ว. ในวัตถุที่ ๘ ย่อมเป็นเฉพาะปาราชิก แก่ภิกษุณี.

ใน ๘ บท มีบทที่ว่า **ปลุณฺคฺติ ชานิตฺตฺวา** เป็นอาทิ ฟังทราบ วินิจฉัย ตามนัยที่กล่าวแล้วในข้อถามถึงปฐมปาราชิกนั้นแล.

อาบัตินั้น ที่ทรงบัญญัติเพราะโทษต่ำ ชื่อว่าอาบัติมีโทษต่ำ อาบัติเบา ชื่อว่าอาบัติมีโทษไม่ต่ำ.

อาบัติของพระสุขัมมัตถเถระ และอาบัติที่ต้องเพราะแก่งทำคำรับ ที่เป็นกรรมให้กลาดเคลื่อน ชื่อว่าอาบัติไม่เนื่องโดยตรงกับกฤหัสถ์.

อาบัติทั้งหลายที่เหลือ ชื่อว่าอาบัติไม่เนื่องโดยตรงกับกฤหัสถ์.

[๔๕๑] อาบัตินับว่าเป็นอนันตริยกรรม ๕ ชื่อว่าอาบัติเที่ยง.

อาบัตินี้ที่เหลือ ชื่อว่าอาบัติไม่เที่ยง.

ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติ มีพระสุทินนเถระเป็นต้น ชื่อว่าภิกษุผู้ทำที่แรก.

ภิกษุผู้ก่อนอนุบัญญัติ มีพระมกฺกภูสิสมณะเป็นอาทิ ชื่อว่าภิกษุผู้ไม่ได้ทำแรก.

ภิกษุใด ต้องอาบัติในบางคราวบางครั้ง ภิกษุนั้น ชื่อว่าผู้ต้องอาบัติไม่เป็นนิตย์.

ภิกษุใด ต้องเป็นนิตย์ ภิกษุนั้น ชื่อว่าต้องอาบัติเนื่อง ๆ

ภิกษุใด ฟ้องภิกษุอื่นด้วยวัตถุหรืออาบัติ ภิกษุนั้น ชื่อว่าโจทก์.
ฝ่ายภิกษุใด ถูกฟ้องอย่างนั้น ภิกษุนี้ ชื่อว่าจำเลย.

ภิกษุผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ๑๕ ประการ ฟ้องด้วยวัตถุไม่จริง
ชื่อว่า ผู้ฟ้องไม่เป็นธรรม. ภิกษุผู้จำเลยถูกโจทก์นั้นฟ้องอย่างนั้น ชื่อว่า
ผู้ถูกฟ้องไม่เป็นธรรม.

โจทก์และจำเป็นธรรม ฟังทราบโดยปริยายอันແກ່กัน.

บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมทั้งหลาย อันเที่ยงโดยความเป็นธรรม
ผิดก็ดี อันเที่ยงโดยความเป็นธรรมชอบก็ดี ชื่อว่าผู้เที่ยง.

บุคคลผู้ແກ່ไป ชื่อว่าผู้ไม่เที่ยง.

พระสาวกทั้งหลาย ชื่อว่าผู้พอเพื่อต้องอาบัติ. พระพุทธเจ้า
และพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ชื่อว่าผู้ไม่พอเพื่อต้องอาบัติ.

บุคคลที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ชื่อว่าผู้ถูกสงฆ์ยกวัตร.

บุคคลที่ถูกสงฆ์ลงกรรม ๔ อย่างที่เหลือ มีตชชนียกรรมเป็นต้น
ชื่อว่าผู้ไม่ถูกสงฆ์ยกวัตร.

จริงอยู่ ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงตชชนียกรรมเป็นต้นนี้ "ไม่ยังอุโบสถ
หรือปวารณาหรือธรรมบริโภค หรืออามิสบริโภคให้กำเริบ.

เฉพาะบุคคลที่พระผู้มีพระภาคให้ฉิบหายเสียด้วยถึงคณาสนาทัณฑ-
กัมมนาสนาและสังวาสนาสนา อย่างนี้ว่า "สงฆ์พึงยังเมตติยาภิกษุณี
ให้ฉิบหาย, บุคคลผู้ประทุษร้ายพึงให้ฉิบหาย, สมณฑุเทศชื่อกัณฐกะ
สงฆ์พึงให้ฉิบหาย" ดังนี้ ชื่อว่าผู้ถูกนาสนา บุคคลทั้งปวง

ที่เหลือ ชื่อว่าผู้ไม่ถูกนาสนา.

ธรรมที่เป็นที่อยู่ร่วมกัน มีอุโบสถเป็นอาทิ กับบุคคลใดมีอยู่ บุคคลนี้ ชื่อว่าผู้มีสังวาสเสมอกัน. บุคคลนอกนั้น ชื่อว่าผู้มีสังวาส ต่างกัน.

บุคคลผู้มีสังวาสต่างกันนั้น มี ๒ พวก คือกัมมณานาสังวาส พวกหนึ่ง ลัทธินานสังวาสพวกหนึ่ง.

สองบทว่า **รปนํ ขานิตพฺพํ** มีความว่า พึงทราบการงดปาฏิโมกข์ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยนัยเป็นต้นว่า "ภิกษุทั้งหลาย [๔๕๒] การงดปาฏิโมกข์ไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่ง ฉะนั้นแล.

พรรณนามวด ๑ จบ.

[พรรณนามวด ๒]

วินิจฉัยในมวด ๒ พึงทราบดังนี้ :-

อาบัติเป็นสติดตกะ เป็นสัญญาวิโมกข์, อาบัติเป็นอจิตตกะ เป็นโนสัญญาวิโมกข์.

อาบัติเพราะอวดอุตตริมนุสสธรรมที่จริง ชื่อว่าอาบัติของภิกษุผู้ได้สมาบัติ.

อาบัติเพราะอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่จริง ชื่อว่าอาบัติของภิกษุผู้ไม่ได้สมาบัติ.

อาบัติในปทโสธัมมสิกขาบทเป็นต้น ชื่อว่าอาบัติเนื่องโดยเฉพาะ

ด้วยสังฆกรรม.

อาบัติเพราะทฎฐลวจา ชื่อว่าอาบัติเนื่องโดยเฉพาะด้วย
อสังฆกรรม.

อาบัติเพราะบริโภคนิหารที่ไม่ควรอย่างนี้ คือ "เพราะไม่
เสียสละวัตถุเป็นนิสสังคีย์ก่อนบริโภค, เพราะตักบาตรและจีวรไว้
นาน, เพราะไม่ซักจีวรที่โสมน, เพราะไม่ระบมบาตรที่สนิมจับ, ชื่อว่า
อาบัติเนื่องโดยเฉพาะด้วยบริหารของตน.

อาบัติที่จะพึงต้อง ในเพราะไปเสียด้วยไม่บอกสังการที่วาง
บริหารมีเตียงและตั้งเป็นอาทิของสงฆ์ ไว้กลางแจ้งเป็นต้น ชื่อว่า
อาบัติเนื่องโดยเฉพาะด้วยบริหารของผู้อื่น.

อาบัติที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยนัยเป็นต้นว่า "เป็นอาบัติ
แก่ภิกษุผู้มีหลังอ่อน, ผู้มีองคชาตยาว, ผู้หนีบองคชาตด้วยขา"
ชื่อว่าอาบัติเนื่องโดยเฉพาะด้วยบุคคลคือตนเอง

อาบัติที่พระผู้มีพระภาคตรัส ในเพราะเมถุนกรรม กายสังสัคคะ
และให้ประหารเป็นอาทิ ชื่อว่าอาบัติเนื่องโดยตรงด้วยบุคคลอื่น.

ภิกษุเมื่อพูดจริงว่า "หล่อนมีหงอน" ย่อมต้องอาบัติหนัก.
เมื่อพูดเท็จ ย่อมต้องอาบัติเบา โดยพระบาลีว่า "เป็นปาจิตติย์
ในเพราะสัมปชานมุสาวาท."

เมื่อพูดเท็จ เพราะอวดอุตริมนุสสรกรรมที่ไม่จริง ต้องอาบัติ

หนัก. เมื่อพูดจริง เพราะอวดอุตริมนุสสธรรมที่จริง ต้องอาบัติ
เบา.

ภิกษุเมื่อนั่งอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง ภายในสีมา ด้วยตั้งในว่า
"เราจักทำสังฆกรรมเป็นพวก" ชื่อว่าอยู่บนแผ่นดิน ต้อง (อาบัติ).

ก็ถ้าว่า เธอพึงตั้งอยู่ในอากาศแม้เพียงองคฺลิตเดียว, ไม่พึงต้อง;
เพราะฉะนั้น ทำจึงกล่าวว่า "อยู่ในอากาศ ไม่ต้อง."

ภิกษุเมื่อนั่งทับ ซึ่งเตียงหรือตั่ง อันมีเท้าเสียบในตัวบนร้านสูง
ชื่อว่าอยู่ในอากาศ ต้อง (อาบัติ).

ก็ถ้าว่า [๔๗๓] เธอพึงตั้งเตียงและตั่งนั้นบนภาคพื้นแล้วจึงนอน
ไม่พึงต้อง; เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า "อยู่บนภาคพื้น ไม่ต้อง."

ภิกษุผู้เตรียมจะไป เมื่อไม่ยังคมิยวัตรให้เต็มไปเสีย ชื่อว่า
ออกไปอยู่ ต้อง (อาบัติ) เข้าไปอยู่ ไม่ต้อง.

ภิกษุอาคันตุกะ ไม่ยังอาคันตุกวัตรให้เต็ม ทางร่วมสวมรองเท้า
เข้าไปอยู่ ชื่อว่าเข้าไปอยู่ ต้อง (อาบัติ) ออกไปอยู่ ไม่ต้อง.

ภิกษุณี เมื่อถือเอาการชำระให้สะอาดด้วยน้ำ ลึกเกินไป ชื่อว่า
ถือเอาอยู่ ต้อง (อาบัติ).

ฝ่ายภิกษุ เมื่อไม่ถือเอาสี่สำหรับทำให้เศร้าหมอง บริโภคจีวร
ชื่อว่าไม่ถือเอาอยู่ ต้อง (อาบัติ).

เมื่อสมาทานวัตรของเดียรถีย์ มีมุคฺวัตรเป็นต้น ชื่อว่าสมาทาน
อยู่ ต้อง (อาบัติ).

ฝ่ายภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นต้นก็ดี ผู้ถูกสงฆ์ลงทัชชณียกรรมเป็นต้น
ก็ดี เมื่อไม่สมทานวัตรของตน ชื่อว่าไม่สมทานอยู่ ต้อง
(อาบัติ)

คำที่ว่า "มีอยู่ อาบัติ, ภิกษุไม่สมทานอยู่ ย่อมต้อง" ดังนี้
ท่านกล่าวหมายเอาภิกษุเหล่านั้น.

ภิกษุผู้เย็บจีวรของภิกษุณีผู้มีโชฎะกัฏฐิ ผู้ทำเวชกรรม ภัณฑา-
การิกกรรมและจิตรกรรมก็ดี ชื่อว่าที่ทำอยู่ ต้อง (อาบัติ) ผู้ไม่
ทำอุปัชฌายวัตรเป็นต้น ชื่อว่าไม่ทำอยู่ ต้อง (อาบัติ).

ภิกษุผู้ให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้มีโชฎะกัฏฐิ ชื่อว่าให้อยู่ ต้อง (อาบัติ).
เมื่อไม่ให้บริขารมีจีวรเป็นต้น แก่สัททวิหาริกและอันเตวาสิก ชื่อว่า
ไม่ให้อยู่ ต้อง (อาบัติ)

เมื่อถือเอาจีวรของภิกษุณีผู้มีโชฎะกัฏฐิ ชื่อว่ารับอยู่ ต้อง
(อาบัติ).

เมื่อไม่ถือเอาซึ่งโอวาท โดยพระบาลีว่า "ภิกษุทั้งหลาย
โอวาทอันภิกษุณีไม่พึงรับไม่ได้." ดังนี้ ชื่อว่าไม่รับอยู่ ต้อง (อาบัติ).

เมื่อไม่มีเสียดสนิสตักคิยวัตตูก่อนบริโภค ชื่อว่าต้อง (อาบัติ)
เพราะบริโภค.

เมื่อยังวาระผลัดสังฆาฏฐิซึ่งมี ๕ วัน ให้ก้าวล่วงไป ชื่อว่าต้อง
(อาบัติ) เพราะไม่บริโภค.

ชื่อว่ายอมต้อง (อาบัติ) ในราตรีเป็นที่นอนในเรือนร่วมกัน.

เมื่อไม่ปิดประตู เรือนอยู่ [๔๕๔] ชื่อว่าต้องในกลางวัน ไม่ต้องในกลางคืน.

เมื่อต้องอาบัติที่ตรัสไว้ เพราะก้าวล่วง ๑ ราตรี ๖ ราตรี ๗ วัน ๑๐ วันและเดือนหนึ่ง ชื่อว่าต้องเพราะอรุณขึ้น.

เมื่อห้ามข้ามแล้วฉันทัน ชื่อว่าต้อง ไม่ใช่เพราะอรุณขึ้น.

เมื่อตัดอยู่ซึ่งกุศคามและองคชาต ชื่อว่าตัดอยู่จึงต้อง.

เมื่อไม่ปลงผมและไม่ตัดเล็บ ชื่อว่าไม่ตัดอยู่จึงต้อง.

เมื่อปิดอาบัติไว้ ชื่อว่าปิดอยู่จึงต้อง. และชื่อว่าไม่ปกปิดอยู่ต้องอาบัตินี้ (ที่พระผู้มีพระภาคตรัส) ว่า "อันภิกษุพึงปกปิดด้วยหญ้าหรือใบไม้แล้วจึงไป, ฝ่ายภิกษุผู้เปลือย อย่างพึงไปเลย, ภิกษุใดไป ภิกษุนั้นต้องทุกกฎ."

เมื่อทรงไว้ ซึ่งผ้าคากรองเป็นต้น ชื่อว่าทรงไว้ จึงต้อง.

ชื่อว่าไม่ทรงไว้จึงต้องอาบัตินี้ (ที่พระผู้มีพระภาคตรัส) ว่า "ภิกษุ บาตรนี้ เธอพึงทรงไว้จนกว่าจะแตก."

ชื่อว่า อุตตนา วา อุตตานัน นานาสังวาสกั กโรติ มีความว่า เมื่อสงฆ์ ๒ ฝ่ายนั่งในสีมาเดียวกัน, ภิกษุนั่งในฝ่ายหนึ่ง ถือเอาลัทธิตของอีกฝ่ายหนึ่ง ชื่อว่าตนเองทำตนเองให้เป็นนานาสังวาสกั ของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ในฝ่ายที่ตนนั่งนั้น. ตนนั่งแล้วในสำนักของภิกษุเหล่าใด แม้เป็นคณปุระกะของภิกษุเหล่านั้น ชื่อว่ายอมยังกรรมให้กำเริบ เพราะตนไม่มาเข้าหัดบาสของอีกฝ่ายหนึ่ง.

แม้ในสมานสังวาสก็มิมีนัยเหมือนกัน. จริงอยู่ภิกษุนั้น ชอบใจ
ลัทธิต้องพวกใด, ย่อมเป็นสมานสังวาสของพวกนั้น, เป็นนानา-
สังวาสของอีกพวกหนึ่ง.

ชื่อว่า สตุต อปตฺตโย สตุต อปตฺติกุขนธา มีความว่า
หมวด ๒ (แห่งอาบัติ) อันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยอำนาจแห่ง
ชื่อว่า "มี ๒ ชื่อเท่านั้น อย่างนี้ คือ "ชื่อว่าอาบัติ เพราะเป็น
วิติกกมะที่จะต้อง, ชื่อว่ากอง เพราะอรรถว่าเป็นที่อยู่."

วินิจฉัยในคำว่า กมฺเมน วา สลากคาหน วา นี้ พึงทราบ
ดังนี้ :-

[๔๕๕] อุทเทศและกรรมเป็นอันเดียวกัน. โวหารอนุสาวนา
และการจับสลาก เป็นอันเดียวกัน. โวหารอนุสาวนาและการจับสลาก
เป็นบุพพภาค. กรรมและอุทเทศเป็นสำคัญ.

บุคคลผู้มีอายุหย่อน ๒๐ ปี ชื่อว่าผู้มีกาลบกพร่อง. บุคคล
ผู้มีบรรพชาโทษต่างโดยชนิดมีผู้มีมือค้ำเป็นต้น ชื่อว่ามีอวัยวะ
บกพร่อง.

บัณฑิตและสัตว์ดิรัจฉาน และอุกโตยัญชนก ชื่อว่าผู้มีวัตุ-
วิบัติ.

อภัพบุคคล ๘ ที่ยังเหลือ มีผู้ลักสังวาสเป็นต้น ชื่อว่าผู้มี
ความกระทำเสียหาย.

ผู้มีกรรมอันตนทำเสีย ชื่อว่าผู้มีความกระทำเสียหาย. อธิบายว่า

"ผู้ถึงฐานแห่งภัพบุคคล เพราะกรรมของคนที่ทำเองในอดีตภาพ
นี้ที่เดียว.

ผู้มีบาตรจิรวไม่ครบ ชื่อว่าผู้ไม่บริบูรณ์. บุคคลไม่ขออุปสมบท
ชื่อว่าบุคคลไม่ขอ.

สองบทว่า อลฺหฺชิสฺส จ พาลฺลสฺส จ มีความว่า ภิกษุอลฺหฺชิสฺส
แม้หากว่าเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก, ภิกษุพาล แม้หากว่า เป็นผู้มี
พรรษา ๖๐, อันภิกษุไม่พึงอาศัยอยู่ทั้ง ๒.

วินิจฉัยในคำว่า พาลฺลสฺส จ อลฺหฺชิสฺส จ ยาจติ นี้
พึงทราบดังนี้ :-

นิตฺยํอันบุคคลผู้ให้นิตฺยํ พึงให้ แม้ด้วยสิ่งบังคับว่า "เธอ
จงถือนิตฺยํ ในสำนักภิกษุผู้เฒ่า." แต่พึงให้แก่ภิกษุอลฺหฺชิสฺสผู้ขออยู่แท้.

บทว่า สาทิสฺสาร์ มีความว่า เมื่อประพฤติกว้างวัตถุใด ย่อม
ต้องอาบัติวัตถุนั้น ชื่อว่าเป็นไปกับด้วยโทษ.

การคัดค้าน ด้วยกายวิการ มีหัตถวิการเป็นอาทิ ชื่อว่า
คัดค้านด้วยกาย.

ชื่อว่า กายน วา ปฏิกฺขานาติ ได้แก่ ปฏิญญาด้วยกายวิการ
มีหัตถวิการเป็นต้น.

การล้างผลาญ ชื่อว่าการเข้าไปทำร้าย.

การล้างผลาญสิกขา ชื่อว่าการเข้าไปทำร้ายสิกขา.

การล้างผลาญเครื่องบริโภค ชื่อว่าการเข้าไปทำร้ายโภคะ.

ใน ๒ อย่างนั้น ฟังทราบการล้างผลาญสิกขาของภิกษุผู้ไม่ศึกษาสิกขา ๓. ฟังทราบการล้างผลาญโกศะ ของภิกษุผู้ใช้สอยเครื่องบริโภคของสงฆ์ หรือของบุคคลเสียหายไป.

[๔๕๖] ข้อว่า เทว เวณิกา ได้แก่ อรรถ ๒ อย่างสำเร็จในวินัย.

ข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ ด้วยอำนาจวัตถุที่ควรและไม่ควร ในวินัยปฏิภกทั้งสิ้น ชื่อว่าข้อบัญญัติ. ที่ชื่ออนุโลมบัญญัติ ฟังเห็นในมหาปเทศ ๔.

การผลาญปัจจัยเสีย ชื่อว่ารื้อสะพาน. อธิบายว่า "ภิกษุพึงทำกรรมอันไม่ควรด้วยจิตใด การที่ไม่ยังจิตเมื่อนั้นให้เกิดขึ้น" ชื่อว่าการรื้อสะพานเสีย.

การกระทำโดยประมาณ คือโดยพอเหมาะ อธิบายว่า "ความตั้งอยู่ในความพอเหมาะ" ชื่อว่าความเป็นผู้กระทำพอประมาณ.

ข้อว่า กายน อาปหุชติ มีความว่า ต้องอาบัติที่เกิดทางกายทวาร ด้วยกาย. ต้องอาบัติที่เกิดทางวจีทวาร ด้วยวาจา.

ข้อว่า กายน วุฏฐาติ มีความว่า แม้เว้นการแสดงในติณวัตถารสมณะเสีย ชื่อว่าย่อมออกด้วยเท่านั้น. แต่เมื่อแสดงแล้วออก ชื่อว่าย่อมออกด้วยวาจา.

บริโภคด้วยการกลืนกิน ชื่อว่าบริโภคภายใน. การทาศีรษะ

เป็นอาทิ ชื่อว่าบริโศกภายนอก.

ชื่อว่า **อนาคติ ภริ วหติ** มีความว่า ภิกษุผู้มีได้เป็นเถระ แต่นำภาระมีถือพัคและเชิญแสดงธรรมเป็นอาทิ ที่พระเถระทั้งหลาย จะพึงนำ คือเริ่มความเพียรที่จะรับภาระนั้น.

ชื่อว่า **อาคต ภริ น วหติ** มีความว่า ภิกษุผู้เป็นเถระ แต่ไม่ทำกิจของพระเถระ. อธิบายว่า "ให้เสื่อมเสียกิจทั้งปวงมีอาทิ อย่างนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย เรานุญาตให้ภิกษุผู้เป็นเถระแสดงธรรมเองบ้าง, อนุญาตให้ภิกษุผู้เถระเชิญภิกษุอื่นบ้าง, ภิกษุทั้งหลาย เรานุญาตปาฏิโมกข์ให้เป็นกิจมีพระเถระเป็นใหญ่."

ชื่อว่า **น กุกกุจายิตพัพ พุ กุกกุจายติ** มีความว่า ประพฤติ รังเกียจ ทำสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจ.

ชื่อว่า **กุกกุจายิตพัพ น กุกกุจายติ** มีความว่า ภิกษุ ไม่ประพฤตรังเกียจทำสิ่งที่น่ารังเกียจ. [๔๕๗] อธิบายว่า "อาสวะทั้งหลายของภิกษุ ๒ พวกนั้น ย่อมเพิ่มพูนทั้งกลางวันและกลางคืน.

เนื้อความแม่ในหมวด ๒ อันเป็นลำดับไป พึงทราบด้วยอำนาจ แห่งเนื้อความ ที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้ว.

บทที่เหลือ นับว่ามีเนื้อความชัดทั้งนั้น เพราะมีนัยดังกล่าว แล้วในบทนั้น ๆ.

พรรณนาหมวด ๒ จบ

[พรรณนามหุด ๓]

วินิจฉัยในมหุด ๓ ฟังทราบดังนี้ :-

หลายบทว่า อตุลาปตุติ ติฏฐนุเต ภควติ อาปชชติ มี
ความว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคยังทรงอยู่ ภิกษุจึงต้องอาบัติใด อาบัตินั้นมีอยู่. มีนัยเหมือนกันทุกบท.

บรรดาอาบัติเหล่านั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังอยู่ ภิกษุจึงต้องอาบัติ เพราะโลหิตุปบาท. เมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้ว ภิกษุจึงต้อง ยังทรงอยู่ไม่ต้องอาบัติ เพราะร้องเรียกพระเถระด้วยวาทะ ว่า อวูโส เป็นปัจจัย เพราะบาลีว่า "อนนท กิบัคนี้ แล ภิกษุทั้งหลาย ย่อมร้องเรียกกันและกัน ด้วยวาทะว่า อวูโส โดยเวลาที่เรากล้งไปเสีย ท่านทั้งหลายไม่ฟังร้องเรียกกันและกัน อย่างนั้น, อนนท ภิกษุผู้เถระอันภิกษุผู้ใหม่ ฟังร้องเรียกด้วยวาทะว่า "ภทนุเต" หรือว่า "อายุสุมา" ดังนี้.

เมื่อพระผู้มีพระภาคยังทรงอยู่ก็ตาม ปรินิพพานแล้วก็ตาม เว้นอาบัติ ๒ เหล่านี้เสีย ภิกษุยอมต้องอาบัติที่เหลือ.

เมื่อห้ามเสียแล้ว จันของเคี้ยวของจันที่ไม่เป็นเคน ชื่อว่าต้องอาบัติในกาล หาต้องในวิกาลไม่. แต่ยอมต้องอาบัติเพราะวิกาล-โกชนันในวิกาล หาต้องในกาลไม่. ยอมต้องอาบัติที่เหลือ ทั้งในกาลและวิกาล.

ในเวลากลางคือ ยอมต้องอาบัติเพราะนอนในเรือนร่วมกัน,

ในเวลากลางวัน ย่อมต้องอาบัติเพราะไม่ปิดประตูเรือนอยู่. ย่อมต้องอาบัติที่เหลือ ทั้งกลางคืนและกลางวัน.

ภิกษุผู้พาล ไม่ฉลาด เมื่อให้บริษัทยุปัญญากร ด้วยคิดว่า "เรามีพรรษา ๑๐ เรามีพรรษาเกิด ๑๐" ผู้มีพรรษครบ ๑๐ ย่อมต้องผู้มีพรรษาหย่อน ๑๐ ไม่ต้อง.

ภิกษุใหม่หรือปุณกลาง เมื่อให้บริษัทยุปัญญากร ด้วยคิดว่า "เราเป็นบัณฑิต เราเป็นคนฉลาด" ผู้มีพรรษาหย่อน ๑๐ ย่อมต้องผู้มีพรรษครบ ๑๐ ไม่ต้อง.

ทั้งภิกษุผู้มีพรรษครบ ๑๐ [๔๕๘] ทั้งภิกษุผู้มีพรรษาหย่อน ๑๐ ย่อมต้องอาบัติที่เหลือ.

ภิกษุผู้พาล ไม่ฉลาด เมื่อไม่ถือนิสัยอยู่ ด้วยคิดว่า "เรามีพรรษครบ ๕" ผู้มีพรรษครบ ๕ ย่อมต้อง.

ภิกษุใหม่ไม่ถือนิสัยอยู่ ด้วยคิดว่า "เราเป็นบัณฑิต เป็นผู้ฉลาด" ผู้มีพรรษาหย่อน ๕ ย่อมต้อง. ทั้งภิกษุผู้มีพรรษครบ ๕ ทั้งภิกษุผู้มีพรรษาหย่อน ๕ ย่อมต้องอาบัติที่เหลือ.

ภิกษุผู้มีจิตเป็นกุศล ย่อมต้องอาบัติเห็นปานนี้ คือ "บอกธรรมกะอนุปสัมบันว่าโดยบท, แสดงธรรมแก่มาตุคาม."

ภิกษุผู้มีจิตเป็นอกุศล ย่อมต้องอาบัติต่างโดยชนิด มีปาราชิก, สุกกวิสัฏฐิ, กายสังสัคคะ, ทุณฺณลละ, อัตตคามปาริจริยา, ทุณฺณ-โทสะ, สังฆเถระ, ปหารทานะ, ตลสัตติกะ เป็นต้น.

ผู้มีจิตเป็นอภัยกฤต ย่อมต้องอาบัติ มิไม่แก้งนอนใน
เรือนร่วมกันเป็นต้น. พระอรหันต์ย่อมต้องอาบัติใด ภิกษุผู้มีจิต
เป็นอภัยกฤต ย่อมต้องอาบัตินั้นทั้งหมด.

ภิกษุผู้พร้อมเพรียงด้วยสุขเวทนา ย่อมต้องอาบัติต่างชนิดมี
เมถุนธรรมเป็นต้น.

ผู้พร้อมเพรียงด้วยทุกขเวทนา ย่อมต้องอาบัติต่างชนิดมีทุฐฐ-
โทสะเป็นต้น.

ผู้พร้อมเพรียงด้วยสุขเวทนา ย่อมต้องอาบัติใด ภิกษุผู้มีตน
มัธยัสถ์ (วางเฉย) เมื่อต้องอาบัตินั้นแล ชื่อว่าผู้พร้อมเพรียงด้วย
อทุกขมสุขเวทนาต้อง (อาบัติ).

ชื่อว่า **ตโย ปฏิกุเขปา** มีความว่า ข้อห้าม ๓ อย่าง ของพระ
ผู้มีพระภาคพุทธเจ้า คือ ความเป็นผู้มักมาก ความเป็นผู้ไม่สันโดษ
ในปัจจัย ๔ ความไม่รักษาข้อปฏิบัติอันขุคเคลากิเลส, ธรรม ๓ อย่าง
เหล่านี้แล อันพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงห้ามแล้ว.

ส่วนธรรม ๓ อย่าง มีความเป็นผู้มักน้อยเป็นต้น อันพระผู้มี-
พระภาคพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้ว. เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าววว่า
"ธรรม ๓ อย่าง ทรงอนุญาต."

ภิกษุให้บริษัทอุปฐาก ด้วยคิดว่า "เรามีพรรษาครบ ๑๐"
ไม่ถือนิสัย ด้วยคิดว่า "เรามีพรรษาครบ ๕" ผู้โง่เขลาต้อง
ผู้ฉลาดไม่ต้อง.

ผู้มีพรรษาห่อน ๑๐ คิดว่า "เราเป็นผู้ฉลาด" เมื่อให้บริษัท
อุปัฏฐาก เพราะความเป็นพหุสตบุคคล และผู้มีพรรษาห่อน ๕ ไม่
ถือนิสัย ผู้ฉลาดต้อง ผู้โง่เขลาไม่ต้อง.

ทั้งผู้ฉลาด ทั้งผู้โง่เขลา ย่อมต้องอาบัติที่เหลือ.

[๔๕๕] เมื่อไม่เข้าพรรษา ย่อมต้องในกาฬปักข์ ไม่ต้องใน
ชุกหปักข์. เมื่อไม่ปวารณาในวันมหาปวารณา ย่อมต้องในชุกห-
ปักข์ ไม่ต้องในกาฬปักข์. ย่อมต้องอาบัติที่เหลือทั้งในกาฬปักข์และ
ชุกหปักข์.

การเข้าพรรษา ย่อมสำเร็จในกาฬปักข์ ไม่สำเร็จในชุกหปักข์.

ปวารณาในวันมหาปวารณา ย่อมสำเร็จ ในชุกหปักข์ ไม่
สำเร็จในกาฬปักข์.

สังฆกิจที่ทรงอนุญาตที่เหลือ ย่อมสำเร็จทั้งในกาฬปักข์และ
ชุกหปักข์.

ภิกษุหนุ่มผ้าอาบน้ำฝนที่วิกัปปีเก็บไว้ในวันปาฏิบพหลัง แต่เพ็ญ
เดือนกัตติกาหลัง ย่อมต้องในฤดูเหมันต์.

แต่ในกรุงทมิฬ กล่าวว่า "ไม่ถอนในวันเพ็ญเดือนกัตติกาหลัง
ย่อมต้องในฤดูเหมันต์." คำในอรรถกถากรุณีเมื่อนั้นท่านกล่าวชอบ.
เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า "เราอนุญาตให้ภิกษุอธิฐาน
ตลอด ๔ เดือน ต่อแต่นั้นไป อนุญาตให้วิกัปปี"

เมื่อฤดูร้อนยังเหลือกว่า ๑ เดือน ภิกษุแสวงหา และเมื่อฤดูร้อน

ยังเหลือกว่ากึ่งเดือน ภิกษุทำนุ่ง ชื่อว่ายอมต้องอาบัติในคิมหฤดู.

เมื่อมีผ้าอาบน้ำฝน แต่เปลือยกายอาบน้ำฝน ชื่อว่ายอมต้องอาบัติในฤดูฝน.

สงฆ์เมื่อทำปาริสุทธิอุโบสถหรืออธิษฐานอุโบสถ ย่อมต้องอาบัติ.

คณะเมื่อทำสุตตทุเทศและอธิษฐานอุโบสถ ย่อมต้องอาบัติ.

ภิกษุผู้เดียว เมื่อทำสุตตทุเทศ ย่อมต้องอาบัติ. แม้ในปวารณากันยนี้แล.

สังฆอุโบสถ และสังฆปวารณา ย่อมสำเร็จแก่สงฆ์เท่านั้น.

คณะอุโบสถ และคณะปวารณา ย่อมสำเร็จแก่คณะเท่านั้น.

อธิษฐานอุโบสถและอธิษฐานปวารณา ย่อมสำเร็จแก่บุคคลเท่านั้น.

[ว่าด้วยการปิด ๓ อย่างเป็นต้น]

เมื่อกล่าวคำว่า "ข้าพเจ้าต้องปาราชิก" เป็นต้น ชื่อว่าปิดวัตถุ ไม่ปิดอาบัติ.

เมื่อกล่าวคำว่า "ข้าพเจ้าได้เสพเมถุนกรรม" เป็นต้น [๕๐๐] ชื่อว่าปิดอาบัติ ไม่ปิดวัตถุ.

ภิกษุใด ไม่บอกวัตถุ ไม่บอกอาบัติ, ภิกษุนี้ ชื่อว่าปิดทั้งวัตถุทั้งอาบัติ.

ที่ชื่อว่าที่กำบัง เพราะปกปิดไว้.

ที่กำลัง คือ เรือนไฟ ชื่อว่า **ชนฺดาฆรปฏิจฺจาทิ**. แม้ในที่กำลัง นอกนี้ ก็มีนัยเหมือนกัน.

ภิกษุผู้ปิดประตูอยู่ในเรือนไฟ ควรทำบริกรรม. แม้ภิกษุผู้แช่อยู่ในน้ำ ก็ควรทำบริกรรมนั้นเหมือนกัน. แต่ไม่ควรขบเคี้ยวหรือฉันในสถานทั้ง ๒.

ของอันปกปิด คือ ผ้า ควรในที่ทั้งปวง

ภิกษุผู้ปกปิด (กาย) ด้วยของปกปิด คือ ผ้านั้นแล้ว สมควรทำกิจทั้งปวง.

บทว่า **วหนฺติ** มีความว่า ย่อมไป คือ ย่อมออกไป ได้แก่ ไม่ได้ความดีเตียนหรือคำคัดค้าน. ดวงจันทร์ พ้นจากเมฆ หมอก ควัน ฐิติและราหูแล้ว เปิดเผยดี ย่อมรุ่งเรือง, อันสิ่งเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง กำลังแล้ว ย่อมไม่มีรุ่งเรือง. ดวงอาทิตย์ก็เหมือนกัน. แม้ธรรมวินัยที่ภิกษุเปิดเผยจำแนกแสดงอยู่แล จึงรุ่งเรือง, ปกปิดไว้หารุ่งเรืองไม่.

[ว่าด้วยอาบัติที่ผู้อาหารต้องเป็นต้น]

ภิกษุผู้อาหาร เมื่อออกปากขอเกสัชอย่างอื่น ในเมื่อจำเป็น ต้องทำด้วยเกสัชอย่างอื่น ย่อมต้อง (อาบัติ).

ผู้ไม่อาหาร เมื่อออกปากขอเกสัช ในเมื่อไม่จำเป็น ต้องทำด้วยเกสัชย่อมต้อง.

ภิกษุทั้งผู้อาหารและไม่อาหาร ย่อมต้องอาบัติที่เหลือ.

ชื่อว่า **อนุโต อาปชติ โน พหิ** มีความว่า เมื่อสำเร็จ
การนอนเข้าไปเบียด (ภิกษุเข้าไปก่อน) ย่อมต้อง.

ชื่อว่า **พหิ อาปชติ โน อนุโต** มีความว่า เมื่อตั้งเตียง
เป็นต้นของสงฆ์ไว้กลางแจ้งแล้วหลีกไป ชื่อว่าย่อมต้องในภายนอก.
ย่อมต้องอาบัติที่เหลือทั้งภายในภายนอก.

ชื่อว่า **อนุโต สีมาย** มีความว่า ภิกษุอาคันตุกะ เมื่อไม่
แสดงอาคันตุกวัตร การร่วมสวมรองเท้า เข้าสู่วิหาร แต่พอเข้า
อุปัชฌาย์ก็ ต้อง.

ชื่อว่า **พหิ สีมาย** มีความว่า ภิกษุผู้เตรียมจะไป เมื่อไม่
บำเพ็ญอุปัชฌาย์ มิเก็บงำภณฑะไม้เป็นต้น หลีกไป [๕๐๑] แต่พอ
ก้าวล่วงอุปัชฌาย์ก็ ต้อง. ย่อมต้องอาบัติที่เหลือทั้งภายในสีมาและ
ภายนอกสีมา.

[ว่าด้วยอาบัติที่ต้องในท่ามกลางสงฆ์เป็นต้น]

เมื่อภิกษุผู้แก่กว่า มีอยู่ ภิกษุไม่ได้รับเผด็จกล่าวธรรมชื่อว่า
ต้องในท่ามกลางสงฆ์. ในท่ามกลางคณะก็ดี ในสำนักบุคคลก็ดี
ก็นัยนี้แล.

ออก (จากอาบัติ) ด้วยติณวัตถารกสมณะ ชื่อว่าออกด้วยกาย.

เมื่อภิกษุไม่ยังกายให้ไหว แสดงด้วยวาจา อาบัติชื่อว่าออก
ด้วยวาจา.

เมื่อทำกิริยาทางกายประกอบกับวาจาแสดง อาบัติชื่อว่าออก
ด้วยกายด้วยวาจา.

อาบัติที่เป็นทั้งเทศนาคามินีทั้งฐานคามินี ย่อมออกในท่ามกลางสงฆ์. แต่ว่า เฉพาะอาบัติเป็นเทศนาคามินีเท่านั้น ย่อมออก
ในท่ามกลางคณะและบุคคล.

[ว่าด้วยองค์เป็นเหตุลงโทษและเพิ่มโทษ]

สองบทว่า อากาศุหยา เจเตยฺย มีความว่า สงฆ์พึงตั้งใจ
เพื่อความแน่นเข้า คือเพื่อความมั่นคง. อธิบายว่า "สงฆ์เมื่อ
ปรารธนา พึงลงอุกเขปนิยกรรม แก่ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ลงตชชนิยกรรม
เป็นต้นแล้วไม่ยังวัตรให้เต็ม.

ในคำว่า อลฺหฺชิ จ โหติ พาโล จ อปคตฺโต จ นี้ มีความ
ว่า ไม่พึงลงโทษด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ว่า "ผู้นี้เป็นผู้โง่ ไม่รู้จักธรรม
และอธรรม" หรือว่า "ผู้นี้มิใช่ผู้ปกตัตต์ ไม่รู้จักอาบัติและมีใช่
อาบัติ." พึงลงโทษแก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติ ซึ่งมีความเป็นผู้โง่เป็นมูล
และมีความเป็นไม่ใช่ผู้ปกตัตต์เป็นมูล.

ผู้ต้องอาบัติ ๒ กอง ชื่อว่าผู้เสียศีลในอธิศีล.

ผู้ต้องอาบัติ ๕ กอง ชื่อว่าผู้เสียอาจารย์.

ผู้ประกอบด้วยอันตคาหิกทิกฺขุ ชื่อว่าผู้เสียทิกฺขุ.

พึงลงโทษแก่ภิกษุเหล่านั้น ผู้ไม่เห็น ไม่ทำคืนอาบัติ และผู้ไม่
ยอมสละทิกฺขุเท่านั้น.

อนาจารต่างโดยชนิดมีเล่นการพนันเป็นต้น ด้วยเครื่องเล่นมี
สกาเป็นอาทิ ชื่อว่าเล่นทางกาย.

[๕๐๒] อนาจารต่างโดยชนิดมีทำเปิงมางปากเป็นต้น ชื่อว่า
เล่นทางวาจา.

อนาจารทางทวารทั้ง ๒ ต่างโดยมีฟ้อนและขับเป็นต้น ชื่อว่า
เล่นทางกายและทางวาจา.

ความก้าวล่วงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติในกายทวาร ชื่อว่าอนาจาร
ทางกาย.

ความก้าวล่วงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติในวจีทวาร ชื่อว่าอนาจาร
ทางวาจา.

ความก้าวล่วงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติในทวารทั้ง ๒ ชื่อว่าอนาจาร
ทางกายทวารและทางวจีทวาร.

สองบทว่า กายิเกน อุปมาติเกน ได้แก่ ด้วยการไม่ศึกษา
สิกขาบทที่ทรงบัญญัติในกายทวาร.

จริงอยู่ ภิกษุใดไม่ศึกษาสิกขาบทนั้น, ภิกษุนั้นชื่อว่าผลาญ
สิกขาบทนั้น. เพราะเหตุนั้น การไม่ศึกษานั้น ของภิกษุนั้น ท่านจึง
กล่าวว่า การผลาญเป็นไปทางกาย. แม้ใน ๒ สิกขาบทที่เหลือ ก็
นัยนี้แล.

ชื่อว่า กายิเกน มิฉนาชีเวน ได้แก่ ด้วยการรับใช้ของ

๑. ปาสกาทีหิ, ปาสก=Throw=ทอดลูกบาท-เล่นสกา

คฤหัสถ์ มีเดินส่งข่าวเป็นต้นก็ดี ด้วยเวชกรรมมีฝ่าฝืนเป็นต้นก็ดี.

บทว่า วาจติเกน ได้แก่ ด้วยรับหรือบอกข่าว (ของคฤหัสถ์) เป็นต้น. บทที่ ๓ ท่านกล่าวด้วยอำนาจประกอบบททั้ง ๒ เข้าด้วยกัน.

หลายบทว่า อลฺ ภิกขุ มา ภณฺหนํ มีความว่า "อย่าเลย ภิกขุ เธออย่าทำความบาดหมาง อย่าทำความทะเลาะ อย่าทำความแค้นแค้น อย่าก่อวิวาท."

บทว่า น โวหริตฺตฺวโป ได้แก่ ไม่ฟังว่ากล่าวอะไรเลย.

จริงอยู่ ภิกขุทั้งหลาย ย่อมไม่สำคัญที่จะฟังฟังถ้อยคำของ ภิกขุเช่นนั้น แม้ว่ากล่าวอยู่

ชื่อว่า น กิสฺมิณฺจ ปจฺเจกฺกฺขฺยานे มีความว่า (ภิกษุผู้ ประกอบด้วยองค์ ๓ คือเป็นอสังฆิเป็นต้น) อันสงฆ์ไม่ฟังตั้งไว้ใน ตำแหน่งหัวหน้าไร ๆ คือแม้ตำแหน่งเดียว มีถือผิด (อนุโมทนา) เป็นต้น.

สองบทว่า โโอกาสฺ การาเปนฺตฺตฺส มีความว่า (ภิกษุผู้ ประกอบด้วยองค์ ๓ คือเป็นอสังฆิ เป็นต้น) ซึ่งขอโอกาสอยู่อย่างนี้ ว่า "ขอท่านจงให้โอกาส, ข้าพเจ้าอยากพูดกะท่าน."

ชื่อว่า นาลํ โโอกาสกมฺมํ กาคฺคฺ มีความว่า โอกาสอันภิกษุ ไม่ฟังทำว่า "ท่านจักทำอะไร ?" ดังนี้.

ชื่อว่า สวณฺนียํ นาทาทพฺพํ มีความว่า คำให้การ ไม่ควร เชื่อถือ, คือแม้ถ้อยคำ ก็ไม่ควรฟัง, ไม่ควรไปในที่ซึ่งเธอประสงค์

จะเกาะตัวไป.

หลายบทว่า **ตีหฺงเคหิ สมฺนุณาคตฺตฺส ภิกฺขุโน วินโย** มีความว่า ภิกษุ^{นั้น}ยอมรู้วินัยใด, [๕๐๑] วินัย^{นั้น}ยอมเป็นวินัยของเธอ, วินัย^{นั้น} อันสงฆ์ไม่พึงถาม.

สองบทว่า **อนฺุโยโค น ทาทฺพุโ** มีความว่า สงฆ์ไม่พึงให้โอกาสเพื่อถาม แก่ภิกษุพาล^{นั้น} ผู้ถามอยู่ว่า "นี้ควรหรือ?" เธออันสงฆ์พึงตอบว่า "จงถามภิกษุ^{อื่น}." แม้ภิกษุใด ย่อมถามภิกษุ^{นั้น} ภิกษุ^{นั้น} อันภิกษุผู้บัณฑิตพึงกล่าวว่า "ท่านจงถามภิกษุ^{อื่น}." เพราะเหตุ^{นั้น} ภิกษุพาล^{นั้น} อันภิกษุ^{อื่น}ไม่พึงถามเลยทีเดียว คือคำถามของภิกษุพาล^{นั้น} อันใคร ๆ ไม่พึงฟัง.

สองบทว่า **วินโย น สากฺจฺฉิตฺพุโ** มีความว่า ปัญหาวินัยอันใคร ๆ ไม่พึงสนทนา, คือเรื่อง^{ที่}ควรหรือไม่ควร ก็ไม่พึงสนทนา (กับภิกษุพาล^{นั้น})

[ว่าด้วยชาวอบาย ๓ พวกเป็นต้น]

สองบทว่า **อิทฺมปฺปหาย** ได้แก่ ไม่สละลัทธิ^{ที่}มีความเป็นผู้ปฏิญาณว่าตนเป็นพรหมจารีบุคคลเป็นต้น^{นั้น}.

สองบทว่า **สุทฺธํ พุรฺหมจารี** ได้แก่ ภิกษุผู้จีณาสพ.

สองบทว่า **ปาตฺพฺยตฺ อปฺชฺชติ** ได้แก่ ถึงความเป็นผู้ตกไปคือการเสพ.

แต่เพราะบาลีว่า **อิทฺมปฺปหาย** บุคคล^{นั้น} พึงละความ

ปฏิกูญญว่าตนเป็นพรหมจารีบุคคลนั้นเสียแล้ว ขอขมาพระจีณาสพ
เสียว่า "ข้าพเจ้ากล่าวเท็จ, ขอท่านจงอดโทษแก่ข้าพเจ้า" แล้วสละ
ลัทธิที่ว่า "โทษในกามทั้งหลายไม่มี" เสีย ทำการชำระคติให้สะอาด.

อกุศลทั้งหลายด้วย รากเง้าทั้งหลายด้วย ชื่อว่าอกุศลมูล,
อีกอย่างหนึ่ง รากเง้าของอกุศลทั้งหลาย ชื่อว่าอกุศลมูล. แม้ใน
กุศลมูล ก็นัยนี้แล.

ความประพฤติชั่วหรือความประพฤติผิดรูป ชื่อว่าทุจริต.

ความประพฤติเรียบร้อยหรือความประพฤติที่ดี ชื่อว่าสุจริต.

ทุจริต ที่ทำด้วยกายอันเป็นทางสำหรับทำ ชื่อว่ากายทุจริต.

ในบททั้งปวง ก็นัยนี้แล. คำที่เหลือ นับว่าชัดเจนแล้ว เพราะ
มีนับตั้งกล่าวแล้วในที่นั้น ๆ ละนะนี้แล.

พรรณนาหมวด ๓ จบ.

(พรรณนาหมวด ๔)

[ว่าด้วยประเภทของอาบัติ]

วินิจฉัยในหมวด ๔ ฟังทราบดังนี้ :-

ชื่อว่า สกวาจาย อาปชชติ ปรวาจาย วุฎฐาติ มีความว่า
ภิกษุต้องอาบัติต่างโดยชนิดมีปทโสธัมมาบัติเป็นอาทิ เนื่องด้วยวิทวาร
ถึงสถานที่ระงับด้วยติณวัตถารกะแล้ว ย่อมออกด้วยกรรมวาจา
ของภิกษุอื่น.

[๕๐๔] ข้อว่า **ปรวากาย อปชฺชติ สกวากาย วุฏฺฐาติ**

มีความว่า ภิกษุต้องด้วยกรรมวาจาของภิกษุอื่น เพราะไม่ยอมสละ
ทิฏฐิตามก, เมื่อแสดงในสำนักของบุคคล ชื่อว่าออกด้วยวาจา
ของตน.

ข้อว่า **สกวากาย อปชฺชติ สกวากาย วุฏฺฐาติ** มีความว่า
ภิกษุต้องอาบัติต่างโดยชนิดมีปทโสธัมมาบัติเป็นอาทิ เนื่องด้วยวิทวาร
ด้วยวาจาของตน, แม้เมื่อแสดงแล้วออกเสียเอง. ชื่อว่าออกด้วย
วาจาของตน.

ข้อว่า **ปรวากาย อปชฺชติ ปรวากาย วุฏฺฐาติ** มีความว่า
ภิกษุต้องสังฆาติเสส มีสวดสมณุภาสน์เพียงครั้งที่ ๓ ด้วยกรรมวาจา
ของผู้อื่น, แม้เมื่อออก ชื่อว่าย่อมออกด้วยกรรมวาจาปริวาสกัมมวาจา
เป็นต้นของภิกษุอื่น.

วินิจฉัยในจตุกกะเหล่านี้จากปฐมจตุกกะนั้น ฟังทราบดังต่อไปนี้ :-

ภิกษุที่ต้องอาบัติที่เป็นไปทางกายทวาร ด้วยกาย, เมื่อแสดงเสีย
ชื่อว่าออกด้วยวาจา.

ต้องอาบัติที่เป็นไปทางวิทวาร ด้วยวาจา, ชื่อว่าย่อมออกด้วยกาย
เพราะติณวัตถารกสมณะ.

ต้องอาบัติที่เป็นไปทางกายทวาร ด้วยกาย, ชื่อว่าย่อมออกจาก
อาบัติที่เป็นไปทางกายทวารนั้นแล ด้วยกาย เพราะติณวัตถารกสมณะ.

ต้องอาบัติที่เป็นไปทางวิทวาร ด้วยวาจา, เมื่อแสดงอาบัตินั้นแลเสีย ชื่อว่าออกด้วยวาจา.

ภิกษุผู้หลับ ย่อมต้องอาบัติที่จะพึงต้องตามจำนวนแห่งขน เพราะกายถูกเตียงของสงฆ์ที่ไม่ลาดด้วยเครื่องลาดของตน และอาบัติที่จะพึงต้องเพราะนอนในเรือนร่วมกัน. และเมื่อตื่นแล้วรู้ว่าตนต้องแล้ว แสดงเสีย ชื่อว่าตื่นแล้วออก, แต่เมื่อตื่นอยู่ ต้องแล้ว นอนในสถานที่ระงับด้วยติณวัตถารกะ ชื่อว่ากำลังตื่นต้อง หลับไป ออก. แม้ ๒ บทเบื้องหลัง ก็พึงทราบโดยทำนองที่กล่าวแล้วนั้นแล.

ภิกษุผู้ไม่มีความตั้งใจ ชื่อว่าย่อมต้องอาบัติที่เป็นอจิตตกะ. เมื่อแสดงเสียในภายหลัง ชื่อว่ามีความตั้งใจออก.

ภิกษุผู้มีความตั้งใจ ชื่อว่าย่อมต้องอาบัติที่เป็นสจิตตกะ. เธอ นอนอยู่ในสถานที่ระงับด้วยติณวัตถารกะ ชื่อว่าไม่มีความตั้งใจออก. แม้ ๒ บทที่เหลือ ก็พึงทราบโดยทำนองที่กล่าวแล้วนั้นแล.

[๕๐๕] ภิกษุใด แสดงสภากาบัติ, ภิกษุนี้อธิบายว่าแสดงอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งมีปาจิตติย์เป็นต้น ต้องทุกกกฎ เพราะการแสดงเป็นปัจจัย. จริงอยู่ เมื่อแสดงอาบัตินั้น ย่อมต้องทุกกกฎ. แต่เมื่อต้องทุกกกฎนั้น ชื่อว่าย่อมออกจากอาบัติมีปาจิตติย์เป็นต้น. เมื่อออกจากอาบัติมีปาจิตติย์เป็นต้น ชื่อว่าย่อมต้องทุกกกฎนั้น. จตุกกะนี้ว่า "อตุลิต อาปหุชฺชุต เทเสติ" ดังนี้ พึงทราบว่า "ท่านกล่าว" หมายถึงประโยชน์อันหนึ่งเท่านั้น ของบุคคลผู้หนึ่ง ด้วยประการฉะนี้.

[วินิจฉัยในกัมมจตุกกะ]

วินิจฉัยในกัมมจตุกกะ พึงทราบดังนี้:-

ภิกษุต้องอาบัติเพราะไม่ยอมสละทิฏฐิตามก ด้วยกรรม, เมื่อแสดงเสีย ชื่อว่าออกด้วยมิใช่กรรม.

ต้องอาบัติเพราะปล่อยสุกกะเป็นต้น ด้วยมิใช่กรรม, ย่อมออกด้วยกรรม มีปริวาสเป็นอาทิ.

ต้องอาบัติเพราะสมนุภาสน์ ด้วยกรรมเท่านั้น ย่อมออกด้วยกรรม.

ย่อมต้องอาบัติที่เหลือ ด้วยมิใช่กรรม ย่อมออกด้วยมิใช่กรรม.

[วินิจฉัยในปริกขารจตุกกะ]

วินิจฉัยในปริกขารจตุกกะ พึงทราบดังนี้ :-

บริขารของตนเป็นที่ ๑. บริขารของสงฆ์เป็นที่ ๒. บริขารของเจดีย์เป็นที่ ๓. บริขารของคฤหบดีเป็นที่ ๔. ก็ถ้าว่า บริขารของคฤหบดีนั้น เป็นของที่เขานำมา เพื่อประโยชน์แก่บาตร จีวร นวกรรมและเภสัช. ภิกษุจะให้กุญแจ และให้บริขารนั้นอยู่ข้างในก็ควร.

[วินิจฉัยในสัมมุขจตุกกะ]

วินิจฉัยในสัมมุขจตุกกะ พึงทราบดังนี้ :-

ภิกษุต้องอาบัติเพราะไม่ยอมสละทิฏฐิตามก ต่อหน้าสงฆ์แท้,

แต่ในเวลาออกไม่มีกิจที่สงฆ์จะต้องทำ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าออก
ลับหลัง.

ต้องอาบัติ เพราะปล่อยสุกกะเป็นต้น ลับหลัง ย่อมออกต่อ
หน้าสงฆ์.

ต้องอาบัติสมนุภาสน์ต่อหน้าสงฆ์เท่านั้น ย่อมออกต่อหน้า.

ย่อมต้องอาบัติที่เหลือต่างโดยชนิด มีสัมปชานมุสาวาทเป็นต้น
ลับหน้า และออกก็ลับหลัง.

อชานันตจตุกกะ เหมือนกับอจิตตจตุกกะ.

[ว่าด้วยเพศกลับ]

[๕๐๖] บทว่า **ลึงฺคปาตุภาเวน** มีความว่า เมื่อเกิดเพศกลับ
แก่ภิกษุหรือภิกษุณีผู้นอนแล้วเท่านั้น จึงเป็นอาบัติเพราะนอนร่วม
เรือนกัน.

คำว่า **ลึงฺคปาตุภาเวน** นี้แล ท่านกล่าวเจาะจงอาบัติ เพราะ
นอนร่วมเรือนกันนั้น.

ก็อาบัติที่ไม่ทั่วไป แก่ภิกษุและภิกษุณีทั้ง ๒ ฝ่าย ย่อมออก
เพราะความปรากฏแห่งเพศ.

[วินิจฉัยในสหปฏิลาจตุกกะ]

วินิจฉัยในสหปฏิลาจตุกกะ พึงทราบดังนี้:-

เพศของภิกษุใด ย่อมเปลี่ยนไป, ภิกษุนั้น พร้อมกับได้เพศ
(ใหม่) ย่อมละเพศบุรุษเดิมเสีย ด้วยอำนาจแห่งเพศที่เกิดขึ้นก่อน

และด้วยความเป็นเพศประเสริฐ ตั้งอยู่ในเพศสตรีอันเกิด ณ ภายหลัง.
กายวิญญูติและวจิตวิญญูติ ซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจแห่งจิตของบุรุษและ
อาการของบุรุษเป็นต้น ย่อมระงับไป. บัญญัติที่เป็นไปอย่างนี้ว่า
"ภิกษุ" ก็ดี "บุรุษ" ก็ดี ย่อมดับไป. ก็สิกขาบท ๔๖ เหล่าใด
อันไม่ทั่วไปด้วยภิกษุณีทั้งหลาย, ไม่เป็นอาบัติ เพราะสิกขาเหล่า
นั้นเลย.

ก็วินิจฉัยในจตุกกะที่ ๒ พึงทราบดังนี้:-

เพศของภิกษุณีใด ย่อมเปลี่ยนไป, ภิกษุณีนั้น ย่อมละเพศ
สตรีที่นับว่าเกิดภายหลัง เพราะเกิดขึ้นภายหลังบ้าง เพราะความเป็น
เพศทรามบ้าง ตั้งอยู่ในเพศบุรุษ ที่นับว่าเกิดก่อน โดยประการดัง
กล่าวแล้ว. วิญญูติซึ่งแยกจากที่กล่าวแล้ว ย่อมระงับไป. บัญญัติ
ที่เป็นไปอย่างนี้ว่า "ภิกษุณี" ก็ดี สตรี" ก็ดี ย่อมดับไป.
สิกขาบท ๑๓๐ เหล่าใด อันไม่ทั่วไปด้วยภิกษุทั้งหลาย, ไม่เป็นอาบัติ
เพราะสิกขาบทเหล่านั้นเลย.

สองบทว่า จตุตาโร สามุกกัสา ได้แก่ มหาประเทศ ๔. จริงอยู่
มหาประเทศ ๔ นั้น ท่านกล่าวว่า "สามุกกัสา" เพราะเป็นชื่อที่พระ
ผู้มีพระภาคทรงร้องขึ้น คือยกขึ้นตั้งไว้เอง ในเมื่อยังไม่เกิดเรื่องขึ้น

บทว่า ปริโกลา ได้แก่ กลิ่นของที่ควรกลืน.

ส่วนน้ำ เพราะไม่เป็นกาลิกา ไม่ได้รับประเคน ก็ควร.

ยาวกาลิกเป็นต้น ที่ไม่ได้รับประเคน ไม่ควรกลืน.

ยามมหาวิภัง ๔ อย่าง เพราะเป็นของเฉพาะกาล ควรกลืน
ในกาลที่ตรัสไว้อย่างไร.

สองบทว่า อุปาสโก สิวา ได้แก่ ผู้ครองศีล ๕ หรือ
ศีล ๑๐.

[วินิจฉัยในอาคันตุกาทิจตุกกะ]

วินิจฉัยในอาคันตุกาทิจตุกกะ พึงทราบดังนี้ :-

[๕๐๗] ภิกษุผู้กางร่มสวมรองเท้า คลุมศีรษะเข้าสู่วิหารและ
เที่ยวไปในวิหารนั้น เฉพาะเป็นอาคันตุกะจึงต้อง เป็นเจ้าถิ่นไม่ต้อง.

ฝ่ายภิกษุผู้ไม่ทำอาวาสกวัตร เป็นเจ้าถิ่น จึงต้อง เป็น
อาคันตุกะ ไม่ต้อง. ทั้ง ๒ พวก ย่อมต้องอาบัติที่เป็นทางกายทวาร
และวจีทวารที่เหลือ. ทั้งอาคันตุกะ ทั้งเจ้าถิ่น ย่อมไม่ต้องอาบัติที่
ไม่ทั่วไป (แก่ตน).

วินิจฉัยแม้ในคมิยจตุกกะ พึงทราบดังนี้ :-

ภิกษุผู้ไม่ยังคมิยวัตรให้เต็มไปเสีย เป็นผู้เตรียมจะไป จึงต้อง,
เป็นเจ้าถิ่น ไม่ต้อง.

เมื่อไม่ทำอาวาสกวัตร เป็นเจ้าถิ่น จึงต้อง ผู้เตรียมจะไป ไม่
ต้อง. ทั้ง ๒ พวก ย่อมต้องอาบัติที่เหลือ. ทั้ง ๒ พวก ไม่ต้องอาบัติที่ไม่
ทั่วไป (แก่ตน).

[วินิจฉัยในวัตถุนานัตตตาทิจตุกกะ]

วินิจฉัยในวัตถุนานัตตตาทิจตุกกะ พึงทราบดังนี้ :-

ความที่ปาราชิก ๔ มีวัตถุต่าง ๆ กันและกันแล ย่อมมี, ความที่ปาราชิก ๔ มีอบัติต่างกันและกันหาไม่มี. จริงอยู่ อบัติปาราชิกนั้นทั้งหมด คงเป็นอบัติปาราชิกเหมือนกัน. แม้ในสังฆาติเสส เป็นต้น ก็นัยนี้แล.

ส่วนโยชนาในคำว่า อปตฺตินานตฺตตาท น วัตถุนานตฺตตาท นี้ พึงทราบโดยนัยมีอาทิอย่างนี้ว่า "ความเป็นต่างกันแห่งอบัติแล ย่อมมีอย่างนี้ คือ "เป็นสังฆาติเสสแก่ภิกษุ เป็นปาราชิกแก่ภิกษุณี เพราะเคล้าคลึงกันและกันด้วยกาย แห่งภิกษุและภิกษุณี, ความเป็นต่างกันแห่งวัตถุหาไม่มี, ความเคล้าคลึงกันด้วยกายแล เป็นวัตถุแห่งอบัติแม้ทั้ง ๒,

อนึ่ง เพราะฉนกระเทียม เป็นปาจิตตีย์แก่ภิกษุณี เป็นทุกกฏแก่ภิกษุ."

พึงทราบความที่ปาราชิก ๔ กับสังฆาติเสส ๑๓ มีวัตถุต่างกัน และมีอบัติต่างกัน.

พึงทราบความที่สังฆาติเสส เป็นต้น กับอนิยต เป็นต้น มีวัตถุ และมีอบัติต่างกัน.

ความที่วัตถุเป็นของต่างกัน (และ ความที่อบัติเป็นของต่างกัน) ไม่มีแก่ภิกษุและภิกษุณีผู้ต้องปาราชิก ๔ ข้างต้น พ้องกัน.

[๕๐๘] ในภิกษุและภิกษุณีผู้ต้องต่างกันก็ตาม ในภิกษุและภิกษุณีผู้ต้องอาบัติที่ทั่วไป (แก่กันและกัน) ที่เหลือก็ตาม มีนัยเหมือนกัน.

[วินิจฉัยในวิตถุสภากาติจตุกกะ]

วินิจฉัยในวิตถุสภากาติจตุกกะ พึงทราบดังนี้ :-

เพราะภิกษุกับภิกษุณีเคล้าคลึงกันด้วยกาย มีความที่วิตถุเป็นสภาคกัน ไม่มีความที่อาบัติเป็นสภาคกัน.

ในปาราชิก ๔ มีความที่อาบัติเป็นสภาคกัน ไม่มีความที่วิตถุเป็นสภาคกัน. ในสังฆาติเสสเป็นอาทิ มีนัยเหมือนกัน.

ในปาราชิก ๔ ของภิกษุและภิกษุณี มีความที่วิตถุเป็นสภาคกันด้วย มีความที่อาบัติเป็นสภาคกันด้วย. ในอาบัติที่ทั่วไปทั้งปวงก็เช่นนี้.

ในอาบัติที่ไม่ทั่วไป ความที่วิตถุเป็นสภาคกันก็ไม่มี และความที่อาบัติเป็นสภาคกันก็ไม่มี.

ก็ปัญหาที่ ๑ ในจตุกกะต้น เป็นปัญหาที่ ๒ ในจตุกกะนี้, และปัญหาที่ ๒ ในจตุกกะต้นนั้น เป็นปัญหาที่ ๑ ในจตุกกะนี้. ไม่มีความทำต่างกันในปัญหาที่ ๓ และที่ ๔.

[วินิจฉัยในอุปัชฌายจตุกกะ]

วินิจฉัยในอุปัชฌายจตุกกะ พึงทราบดังนี้ :-

ก็เพราะไม่ทำวัตรที่อุปัชฌาย์พึงทำแก่สัททวิहारิก อุปัชฌาย์

ต้องอาบัติ, สัทธวิหาริกไม่ต้อง.

เมื่อไม่ทำวัตรอันสัทธวิหาริกพึงทำแก่อุปัชฌาย์ สัทธวิหาริก
ย่อมต้องอาบัติ, อุปัชฌาย์ไม่ถูกต้อง.

สัทธวิหาริกและอุปัชฌาย์ทั้ง ๒ ฝ่าย ย่อมต้องอาบัติที่เหลือ.
ทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่ต้องอาบัติที่ไม่ทั่วไป. แม้ในอาจริยตูกกะ ก็นัยนี้แล.

[วินิจฉัยในอาทียันตตูกกะเป็นอาทิ]

วินิจฉัยในอาทียันตตูกกะ พึงทราบดังนี้:-

ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้บาท ๑ หรือเกิดกว่าบาท
ด้วยมือของตน ต้องอาบัติหนัก. ใช้ผู้อื่นด้วยตั้งบังคับว่า "ท่านจง
ถือเอาทรัพย์หย่อนกว่าบาท" ต้องอาบัติเบา. ๓ บทที่เหลือ พึง
ทราบโดยนัยนี้.

วินิจฉัยในอภิวาทนารหตูกกะ พึงทราบดังนี้:-

สำหรับภิกษุณีทั้งหลายก่อน ในโรงฉัน แม้อุปัชฌาย์อยู่ถัด
จากภิกษุณีองค์ที่ ๕ ไป ก็เป็นผู้ควรอภิวาท แต่ไม่ควรลูกรับ. และ
สำหรับภิกษุผู้กำลังฉันค้าง ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่า [๕๐๕]
ย่อมเป็นผู้ควรอภิวาท แต่ไม่ควรลูกรับโดยไม่แปลกกัน.

ภิกษุแม้อุปสมบทในวันนั้น ไปถึงสำนักแล้ว เป็นผู้ควรลูกรับ
แต่ไม่ควรอภิวาท ของภิกษุผู้อยู่ปรินิพพาน แม้มีพรรษา ๖๐.

ในสถานที่ไม่ทรงห้าม ภิกษุที่เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ควรอภิวาทและ

ควรลูกรับของภิกษุใหม่. ฝ่ายภิกษุใหม่ เป็นผู้ไม่ควรอภิวาท ไม่ควรลูกรับ ของภิกษุผู้ใหญ่.

บทที่ ๑ แห่งอาสนารหตุกกะ กับบทที่ ๒ ในจตุกกะก่อน และบทที่ ๒ แห่งอาสนารหตุกกะ กับบทที่ ๑ ในจตุกกะก่อน เหมือนกัน โดยใจความ.

[วินิจฉัยในกาลจตุกกะเป็นอาทิ]

วินิจฉัยในกาลจตุกกะ พึงทราบดังนี้ :-

ภิกษุเมื่อห้าม (โภชนะ) แล้วฉัน ชื่อว่าต้องในกาล ไม่ต้องในวิกาล.

เมื่อต้องอาบัติเพราะวิกาลโภชน์ ชื่อว่าต้องในวิกาล ไม่ต้องในกาล.

เมื่อต้องอาบัติที่เหลือ ชื่อว่าต้องทั้งในกาลและในวิกาล. เมื่อไม่ต้องอาบัติที่ไม่ทั่วไป (แก่ตน) ชื่อว่าไม่ต้องทั้งในกาลทั้งในวิกาล.

วินิจฉัยในปฏิกคหิตจตุกกะ พึงทราบดังนี้ :-

อามิสที่รับประเคนก่อนภัตตกาล ควรในกาล ไม่ควรในวิกาล.

น้ำปานะ ควรในวิกาล ไม่ควรในกาลในวันรุ่งขึ้น.

สัตตมหากลิก ยาวชวิก ควรทั้งในกาลและในวิกาล.

กาลิก ๓ มียาวกาลิกเป็นต้น ที่ล่วงกาลของตน ๆ และอกัปปิยมังสะเป็นอุคคหิตก์และอาหารที่รับประเคน (ล้าง) ไว้ ไม่ควรทั้งในกาลและในวิกาล.

วินิจฉัยในปัจฉิมจตุกกะ ฟังทราบดังนี้:-

เมื่อผู้สืมาในทะเล ชื่อว่าต้องในปัจฉิมชนบท ไม่ต้องใน
มัชฌิมชนบท.

เมื่อให้อุปสมบทด้วยคณะปัญจวรรค และเมื่อทรงไว้ซึ่งรอง
เท้า ๔ ชั้น อาบน้ำเป็นนิตย์และเครื่องปูลาดหนัง ชื่อว่าต้องในมัชฌิม-
ชนบท ไม่ต้องในปัจฉิมชนบท.

แม้ภิกษุผู้กล่าวชื่อว่า "๔ วัตถุนี้ ไม่ควรในปัจฉิมชนบทนี้"
ชื่อว่าต้องในปัจฉิมชนบท.

ฝ่ายภิกษุผู้กล่าวชื่อว่า "๔ วัตถุนี้ ควรในมัชฌิมชนบทนี้"
ชื่อว่าต้องในมัชฌิมชนบท.

ภิกษุยอมต้องอาบัติที่เหลือ ในมัชฌิมชนบทและในปัจฉิม-
ชนบทแม้ทั้ง ๒. ไม่ต้องอาบัติที่ไม่ทั่วไป (แก่ตน) ในที่ไหน ๆ.

วินิจฉัยในจตุกกะที่ ๒ ฟังทราบดังนี้:-

วัตถุทั้ง ๔ ประการ มีอุปสมบทด้วยคณะปัญจวรรคเป็นต้น
ควรในปัจฉิมชนบท.

[๕๑๐] แม้การที่ภิกษุแสดงว่า "นี่ควร" ก็ควรในปัจฉิม-
ชนบทนั้นเหมือนกัน แต่ไม่ควรในมัชฌิมชนบท.

ส่วนการที่ภิกษุแสดงว่า "นี่ไม่ควร" ควรในมัชฌิมชนบท ไม่
ควรในปัจฉิมชนบท. วัตถุที่เหลืออันพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต
ว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเกลือ ๕ ชนิด" เป็นต้น, วัตถุนั้น

ประโยชน์ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปรีวาร วัณณา - หน้าที่ 800
ควรในชนบททั้ง ๒. ส่วนวัตถุใด ทรงห้ามว่า "ไม่ควร." วัตถุนั้น
ไม่ควรในชนบทแม้ทั้ง ๒.

[วินิจฉัยในอัน โตะอาทิจตุกกะ]

วินิจฉัยในอันอาทิจตุกกะ พึงทราบดังนี้ :-

ภิกษุยอมต้องอาบัติเพราะนอนเบียดเป็นต้น ในภายใน ไม่ต้อง
ในภายนอก.

เมื่อวางเสนาสนะมีเตียงของสงฆ์เป็นต้น ไข้วกลางแจ้งแล้วหลีก
ไปเสีย ชื่อว่าต้องในภายนอก ไม่ต้องในภายใน. ที่เหลือชื่อว่าต้อง
ทั้งภายในและภายนอก. อาบัติที่ไม่ทั่วไป (แก่ตน) ชื่อว่าไม่ต้อง
ทั้งภายในทั้งภายนอก.

วินิจฉัยในอัน โตะสีมาทิจตุกกะ พึงทราบดังนี้ :-

ภิกษุอาคันตุกะ เมื่อไม่ยังวัตรให้เต็ม ชื่อว่าต้องในภายในสีมา,
ภิกษุผู้เตรียมจะไป เมื่อไม่ยังวัตรให้เต็ม ชื่อว่าต้องใน
ภายนอกสีมา.

ภิกษุยอมต้องอาบัติเพราะมุสาวาทเป็นต้น ทั้งภายในสีมาและ
ภายนอกสีมา. ย่อมไม่ต้องอาบัติไม่ทั่วไป (แก่ตน) ในที่ไหน ๆ.

วินิจฉัยในคามจตุกกะ พึงทราบดังนี้ :-

ภิกษุยอมต้องอาบัติที่ทรงตั้งไว้ควรศึกษา อันเนื่องเฉพาะด้วย
ละแวกบ้าน ในบ้าน, ไม่ต้องในป่า.

ประโยชน์ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปรีวาร วัณณา - หน้าที่ 801

ภิกษุณีเมื่อให้อรุณขึ้น ย่อมต้องในป่า, ไม่ต้องในบ้าน

ภิกษุยอมต้องอาบัติเพราะมุสาวาทเป็นต้น ทั้งในบ้านและในป่า
ยอมไม่ต้องอาบัติที่ไม่ทั่วไป (แก่ตน) ในที่ไหน ๆ.

[วินิจฉัยในปุพพกิจจากิจตุกกะ]

สองบทว่า จตุโร ปุพพกิจจา มีความว่า พระอรรถกถา-
จารย์กล่าวว่า "กรรม ๔ อย่างนี้คือ "การปิดกวาด ตามประทีป
ตั้งน้ำจันน้ำใช้ พร้อมทั้งปลาตอาสนะ" เรียกว่า "ปุพพกรรม." ส่วน
กิจ ๔ อย่างนี้คือ "นำจันทะ ปาวิสุทธิ บอกรุกุ นับภิกษุและสอน
ภิกษุณี" พึงทราบว่า ปุพพกิจ."

สองบทว่า จตุตโร ปตุตถลลา มีความว่า วันอุโบสถ ๑
ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าไร เธอเป็นผู้มาแล้ว ๑ สภาคาบัติไม่ ๑
บุคคลควรเว้นไม่มีในหัตถบาตสงฆ์นั้น ๑ "รวมเรียกปิตตกัลละ"
ละนี้แล.

[๕๑๑] สองบทว่า จตุตริ อนนฺตฺยาปาจิตฺตยานิ มีความว่า
ปาจิตตย ๔ สิกขาบทนี้คือ "สิกขาบทว่าด้วยสำเร็จการนอนเบียด,
สิกขาบทที่ว่า เอหาวิโส คามิ วา นิคมุ วา เป็นอาทิ, สิกขาบท
ว่าด้วยแกลังก่อความรำคาญ, สิกขาบทว่าด้วยแอบฟัง ที่พระผู้มีพระ-
ภาคตรัสไว้ว่า "ทำความหมายอย่างนี้เท่านั้นให้เป็นปัจจัย
หาใช่อย่างอื่นไม่ เป็นปาจิตตย."

สองบทว่า จตฺสฺส ภิกฺขุสมฺมตฺติโย มีความว่า สมมติในที่

อื่น พ้นจากสมมติ ๑๓ ที่มาแล้วอย่างนี้ว่า "ถ้าภิกษุอยู่ปราศจาก
ไตรจีวรแม้สิ้นราตรี ๑ เว้นเสียแต่ภิกษุได้สมมติ, ถ้าภิกษุ...พึงให้
ทำสังคตอันใหม่ เว้นแต่ภิกษุได้สมมติ, ถ้าเธออยู่ปราศจากยิ่งกว่า
นั้น เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ, พึงบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่
อนุปสัมบัน เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ."

[วินิจฉัยในคิลานจตุกกะ]

วินิจฉัยในคิลานจตุกกะ พึงทราบดังนี้:-

เมื่อออกปากขอเกศอื่น ด้วยความเป็นผู้ละโมภ ในเมื่อมีกิจ
ที่จะต้องทำด้วยเกศอื่น ภิกษุผู้อาพาธต้อง (อาบัติ).

เมื่อออกปากของเกศ ในเมื่อมีกิจที่จะต้องทำด้วยของมิใช่เกศ
ภิกษุไม่อาพาธต้อง.

ภิกษุผู้อาพาธและไม่อาพาธทั้ง ๒ ย่อมต้องอาบัติเพราะมุสาวาท
เป็นต้น. ทั้ง ๒ ไม่ต้องอาบัติที่ไม่ทั่วไป (แก่ตน).

บทที่เหลือในที่ทั้งปวงตั้งตั้งนั้น ฉะนี้แล.

พรรณนาหมวด ๔ จบ.

[พรรณนาหมวด ๕]

วินิจฉัยในหมวด ๕ พึงทราบดังนี้:-

ชื่อว่า **ปลง** **บุคคลา** **นียตา** นี้ บ่งถึงบุคคลผู้ทำอนันตริย-
กรรมนั่นเอง.

ขึ้นชื่อว่าอาบัติ มีการตัดเป็นวินัยกรรม ๕ ฟังทราบในเพราะ
เตียงตั้งและผ้าปูนั่ง ผ้าปิดผี ผ้าอาบน้ำฝนและสุคตจีวร ซึ่งเกิน
ประมาณ.

บทว่า **ปลงฺหการเหหิ** มีความว่า ภิกษุยอมต้องอาบัติ ด้วย
อาการ ๕ เหล่านี้ คือ "ความเป็นผู้ไม่ละอาย ความไม่รู้ ความเป็น
ผู้สงสัยแล้วขึ้นทำ ความเป็นผู้มีความสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร
ความเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควร."

ชื่อว่า **ปลงฺปาตฺติโย มุสาวาทปลงฺญา** ได้แก่ ปาราชิก
ดูลัจฉัย ทุกกฏ สังฆาทิเสส และปาจิตติย์.

[๕๑๒] บทว่า **อนามนฺตจโร** ได้แก่ ความไม่มีแห่งการต้อง
บอกลาจึงเที่ยวไปนี้ว่า "ภิกษุไม่บอกลาภิกษุซึ่งมีอยู่ ถึงความเป็น
ผู้เที่ยวไปในสกุลทั้งหลาย ก่อนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี."

บทว่า **อนธิฏฺฐานํ** ความว่า การฉันต้องคำนึงถึงสมัยที่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตติย์ เพราะฉัน
เป็นหมู" ชื่อว่าความคำนึง. การที่ไม่ต้องทำอย่างนั้น ชื่อว่าความ
ไม่ต้องคำนึง.

ความหมายอันใด ในโภชนะทีหลัง อันพระผู้มีพระภาคตรัส
แล้ว, การที่ไม่ต้องทำความหมายอันนั้น ชื่อว่าความไม่ต้องหมาย.

จริงอยู่ ๕ วัตถุนี้ พระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้วด้วยรูปดวงค์ของ
ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรนั่นเอง.

บทว่า อุตฺตงฺกิตปริสฺงกิตฺโต มีความว่า เป็นผู้อันภิกษุทั้งหลาย
ผู้ได้เห็น ได้ฟัง ระแวงแล้วและรังเกียจแล้ว.

อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุแม้เป็นพระจีณาสพ ผู้มีอันไม่กำเริบเป็น
ธรรมดา ก็เป็นผู้ถูกระแวงถูกรังเกียจ. เพราะเหตุนี้ อโศจร
ทั้งหลาย อันภิกษุพึงเว้น. จริงอยู่ ภิกษุผู้ปรากฏเสมอในอโศจร
เหล่านั้น ย่อมไม่พ้นจากความเสื่อมยศหรือจากความติเตียน.

[ว่าด้วยผ้าบังสุกุลเป็นอาทิ]

บทว่า โสทานิกํ ได้แก่ ผ้าที่ตกที่ป่าช้า.

บทว่า อาปณฺนิ ได้แก่ ผ้าที่ตกที่ประตูตลาด.

บทว่า ฌุปฺจีวรํ ได้แก่ ผ้าที่เขาห่มจอมปลวกทำพิธีกรรม.

บทว่า อภิเสกิกํ ได้แก่ จีวรที่เขาทิ้งที่สถานที่อาบน้ำ หรือ
ที่สถานทีอภิเษกของพระราชา.

บทว่า คตปฏฺิยาคตํ ได้แก่ ผ้าที่เขานำไปสู่ป่าช้าแล้วนำกลับ
มาอีก.

มหาโจร ๕ จำพวก ได้กล่าวแล้วในอุตฺตริมนุสฺสธัมมสิกขาบท.

ชื่อว่า ปญฺจาปตฺติโย กายโต สมฺภูจฺจนฺติ มีความว่า ภิกษุ
ต้องอาบัติ ๕ ด้วยสมฺภูจฺจฺวานแห่งอาบัติที่ ๑. ได้แก่ อาบัติที่พระผู้มีพระ
ภาคตรัสไว้ในอันตรเปยฺยาลออย่างนี้ว่า "ภิกษุมีความสำคัญว่าควร
ทำกุฎีด้วยการขอเขาเอง."

ชื่อว่า **ปลุจาปตฺติโย** กายโต จ วาจโต จ มีความว่า ภิกษุ
ย่อมต้องอาบัติ ๕ ด้วยสมุฏฐานแห่งอาบัติที่ ๓ คือ "ย่อมต้องอาบัติ
ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ในอันตรเปยยาลนั้นแลอย่างนี้ว่า "ภิกษุ
มีความสำคัญว่าควร ชักชวนกันทำกุฎี" ดังนี้.

บทว่า **เทศนาคามินิโย** มีความว่า เว้นปาราชิกและสังฆา-
ทิสเสสเสย ได้แก่อาบัติที่เหลือ.

[๕๑๓] สองบทว่า **ปลุจ กมุจามิ** ได้แก่ กรรม ๕ คือ
"ตฺชชนิยกรรม นิสกรรม ปิพพชชนิยกรรม และปฏิสธารณิยกรรม
รวม ๔ และอุปเขปนียกรรมทั้ง ๓ อย่าง ๑.

สองบทว่า **ยาวตฺติยเก ปลุจ** ได้แก่ อาบัติ ๓ คือ "ปาราชิก
ถูกล้างจัย ทุกกฏ ของภิกษุณีผู้ประพฤติดามภิกษุผู้อันสงฆ์กวัตร
ผู้ไม่ยอมสละ เพราะสมนุภาสน์ เพียงครั้งที่ ๑." สังฆาทิสเสส เพราะ
สมนุภาสน์ ในเภทกานูวัตตติกขาบทเป็นต้น. ปาจิตตีย์ เพราะไม่ยอม
สละทิกฺขุณฺโณ.

บทว่า **อทินฺน** ได้แก่ ของที่ผู้อื่นไม่ประเคน.

บทว่า **อวิทิต** ได้แก่ ชื่อว่าไม่ทราบ เพราะไม่มีเจตนาว่า
"เรารับประเคน."

บทว่า **อกฺปิย** ได้แก่ ของที่ไม่ได้ทำให้ควร ด้วยสมณ-
กัปปะ ๕. ก็หรือว่าเนื้อที่ไม่ควร โภชนะที่ไม่ควร แม้อื่น ก็ชื่อว่า ของ
ไม่ควร.

บทว่า **อกตาคิริตต์** ได้แก่ ของที่ภิกษุห้ามโภชนะแล้ว ไม่
ได้ทำให้เป็นเดน.

บทว่า **สมชฺชทาน์** ได้แก่ การให้มหรสพคือฟ้อนเป็นต้น.

บทว่า **อุสภทาน์** ได้แก่ การปล่อยโคผู้ในภายในแห่งฝูงโค.

บทว่า **จิตตกมฺมทาน์** ความว่า การที่ให้สร้างอาวาสแล้วทำ
จิตรกรรมในอาวาสนั้น สมควร. แต่คำว่า "**จิตตกมฺมทาน์**" นี้
ท่านกล่าวหมายเอาการให้จิตรกรรมที่เป็นลายรูปภาพ.

จริงอยู่ ทาน ๕ อย่างนี้ โลกสมมติกันว่าเป็นบุญก็จริง, แต่
ที่แท้ หาเป็นบุญไม่ คือเป็นอกุศลนั่นเอง.

ความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะพูด เรียกว่า ปฏิภาณ ในคำว่า "**อุป-**
ปนฺนํ ปฏิภาณํ" นี้. ความว่า "ธรรม ๕ อย่างนี้ อันบุคคลบรรเทา
ได้ยาก เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า บรรเทาได้ไม่ง่าย. แต่บุคคลอาจ
บรรเทาได้ด้วยเหตุที่เป็นอุบาย คือด้วยการพิจารณาและการปราสาธน์
เป็นต้น ที่เหมาะสม."

[อานิสงส์แห่งการกวาด]

ใน ๒ บทว่า **สกจิตต์ ปลิตฺติ** นี้ มีเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์.

ได้ยินว่า พระปุตฺสเทวเถระ ผู้อยู่ที่กาฬันทกาฬวิหาร กวาด
ลายเจดีย์แล้ว ทำอุตตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง และคูลานเจดีย์ ซึ่ง
เกลี้ยทรายไว้เรียบ ราวทะเลด้วยดอกอย่างทราบ ให้เกิดปีติและ
ปราโมทย์ มีพระพุทธรเจ้าเป็นอารมณ์ ได้ยินอยู่แล้ว. ในขณะนั้น

มารได้จำแลงเป็นลิงดำเกิดแล้วที่เชิงภูเขา เรียวยาคอมัยไว้เกลื่อน ที่
ลานเจดีย์ ไปแล้ว. [๕๑๔] พระเถระไม่ได้ आजเพื่อบรรลุพระอรหัต.
กวาดแล้ว ได้ไปเสีย. แม้ในวันที่ ๒ มารได้จำแลงเป็นโคแก่ กระทำ
ประการแปลกเช่นนั้นนั่นแล. ในวันที่ ๓ ได้ นรมิตอัฏฐภาพเป็นมนุษย์
มีเท้าหก เดินเอาเท้าคู่รอบไป. พระเถระคิดว่า "บุรุษแปลกเช่นนี้
ไม่มีในโจรคามประมาณโยชน์หนึ่งโดยรอบ, นี่คงเป็นมารแน่ละ"
จึงกล่าวว่า "เจ้าเป็นมารหรือ?". มารตอบว่า "ถูกละผู้เจริญ
ข้าพเจ้าเป็นมาร, บัดนี้ ไม่ได้ आजเพื่อจะลวงท่านละ." พระเถระ
ถามว่า "ท่านเคยเห็นพระตถาคตหรือ?". มารตอบว่า "แน่ละ
เคยเห็น." พระเถระกล่าวว่า "ธรรมคามาร ย่อมเป็นผู้มีอำนาจ
ใหญ่, เชิญท่าน นรมิตอัฏฐภาพให้คล้ายอัฏฐภาพของพระผู้มีพระ
ภาคพุทธเจ้าก่อน." มารกล่าวว่า "ข้าพเจ้าไม่สามารถ นรมิตรูป
เช่นนั้น ผู้เจริญ, แต่เอาเถอะ ข้าพเจ้าจัก นรมิตรูปเทียมที่จะพึง
เห็นคล้ายรูปนั้น" ดังนี้ แล้วได้จำแลงเพศของตนตั้งอยู่ด้วยอัฏฐภาพ
คล้ายพระรูปของพระพุทธเจ้า. พระเถระแลดูมารแล้วคิดว่า "มาร
นี้ มีราคะ โทสะ โมหะ ยังมถึงเพียงนี้, พระผู้มีพระภาคจะทรง
งามอย่างไรหนอ? เพราะว่า พระองค์ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
โดยประการทั้งปวง" ดังนี้แล้ว ได้ปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
เจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหัตแล้ว. มารกล่าวว่า "ผู้เจริญ
ข้าพเจ้าถูกท่านลวงแล้ว." ฝ่ายเถระกล่าวว่า "มารแก่ จะมี

ประโยชน์อะไร ที่เราจะลวงคนเช่นท่าน."

ภิกษุหนุ่มชื่อทัตตะ แม้ในโลกันทรวิหาร กวาดลานเจดีย์แล้ว
แลดู ได้โอทาทกสถิน. ยังสมบัติ ๘ ให้เกิดแล้ว. ภายหลังเจริญ
วิปัสสนา กระทำให้งั่งซึ่งผล ๓.

ใน ๒ บทว่า **ปรจิตตํ ปสิตติ** นี้ มีเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์

ภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ กวาดลานเจดีย์ใกล้ท่าข้ามพุกทะเลแล้ว ได้
เอามือถือตะกร้าเทหยากเยื่อเทียวยื่นอยู่. ๕๑๕ ในขณะที่นั้น พระ
เถระชื่อติสสทัตตะลงจากเรือ และดูลานเจดีย์ ทราบว่า "เป็นสถานที่
ที่เธอผู้มีจิตอบรมแล้วกวาดไว้" จึงถามปัญหาตั้งพันนัย. ฝ่ายพระติสสะ
แก้ได้ทั้งหมด.

พระเถระในวิหารแม้บางตำบล กวาดลานเจดีย์แล้ว ทำวัตร
เสร็จ. พระเถระ ๔ รูปผู้ใหญ่เจดีย์ มาจากโยนกประเทศ เห็นลาน
เจดีย์แล้ว ไม่เข้าข้างใน ยืนอยู่ที่ประตูนั่นเอง พระเถระรูปหนึ่ง ตาม
ระลึกได้ ๘ กัลป์ รูปหนึ่งตามระลึกได้ ๑๖ กัลป์ รูปหนึ่งตามระลึก
ได้ ๒๐ กัลป์ รูปหนึ่งตามระลึกได้ ๓๐ กัลป์.

ในคำว่า **เทวดา อุตมณา โหนติ** นี้ มีเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์.

ได้ยินว่า ภิกษุรูปหนึ่ง ในวิหารตำบล ๑ กวาดลานเจดีย์และ
ลานโพธิ์แล้ว ไปอาบน้ำ. เทพดาทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสว่า "ตั้ง
แต่กาลที่สร้างวิหารนี้มา ไม่มีภิกษุที่เคยบำเพ็ญวัตรกวาดอย่างนี้"
จึงพากันมา ได้ยินถือดอกไม้อยู่ในมือ. พระเถระมาแล้วกล่าวว่า

"พวกท่านเป็นชาวบ้านไหน?" เทพดาจึงกล่าวว่า "ท่านผู้เจริญ พวกข้าพเจ้าอยู่ที่นี้เอง, เลื่อมใสในวัตรของท่านว่า "ตั้งแต่กาลที่สร้างวิหารนี้มา ไม่มีภิกษุที่เคยบำเพ็ญวัตรกวาดอย่างนี้" จึงยื่นถี้อดอกไม้อยู่ในมือ."

ในบทว่า **ปสาทิกถั่วตุนิย** นี้ มีเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์.

ได้ยินว่า ถ้อยคำนี้ ประารภบุตรอมตย์คนหนึ่ง และพระอภัยเถระ เกิดขึ้นว่า "บุตรอมตย์จะเป็นผู้นำเลื่อมใส หรือว่าพระอภัยเถระจะเป็นผู้นำเลื่อมใสหนอ?" ญาติทั้งหลายพูดกันว่า "เราทั้งหลายจักแลดูชนทั้ง ๒ นั้นในทีเดียวกัน" จึงแต่ตัวบุตรอมตย์แล้วได้พากันไปด้วยความคิดว่า "จักให้ไหว้พระมหาเจดีย์." ฝ่ายมารดาของพระเถระ ให้ทำจิวรมีราคาบาทหนึ่ง ส่งไปให้บุตรด้วยสั่งว่า "บุตรของเราจงให้ปลงผลแล้วห่มจิวรนี้ [๕๑๖] มีภิกษุสงฆ์แวดล้อม จงไหว้พระมหาเจดีย์." บุตรอมตย์มีญาติห้อมล้อมขึ้นสู่ลานเจดีย์ ทางประตูด้านปราจีน. พระอภัยเถระมีภิกษุสงฆ์แวดล้อม ขึ้นสู่ลานเจดีย์ ทางประตูด้านทักษิณ มาพบกันบุตรอมตย์นั้นที่ลานเจดีย์ จึงกล่าวว่า "ผู้มีอายุ ท่านเทหยากเยื่อ ในที่ซึ่งพระมหาลกเถระได้กวาดไว้ จะจับคู่แข่งกับเราหรือ?" ได้ยินว่า ในอรรถภาพที่ล่วงไปแล้วพระอภัยเถระ เป็นพระมหาลกเถระ ได้กวาดลานเจดีย์ที่กาชราคาม. บุตรอมตย์เป็นมหาอุบาสก ถี้อหยากเยื่อไปเทในที่ซึ่งท่านกวาดไว้.

หลายบทว่า **สตถุ สาสน** **กต** **โหติ** มีความว่า ชื่อว่าวัตร

๑. บาลีฉบับบางเป็นปสาทิก แปลว่า นำเลื่อมใสก็มี ๑

คือการกวาดนี้ อันพระพุทเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญ.

เพราะเหตุนี้ กิษผู้ทำวัตรคือการกวาดนั้น จึงเป็นอันได้ทำตามคำสอนของพระศาสดา. เรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์ในข้อนี้.

ได้ยินว่า ท่านพระสารีบุตร ไปสู่หิมวันตประเทศ ไม่กวาดก่อนนั่งเข้านิโรที่เสื่อมตำบลหนึ่ง. พระผู้มีพระภาคทรงระลึกถึง ก็ทรงทราบความที่พระเถระไม่กวาดก่อนนั่ง จึงเสด็จมาทางอากาศทรงแสดงรอยพระบาทไว้ในที่ซึ่งมิได้กวาดข้างหน้าพระเถระแล้วเสด็จกลับ. พระเถระออกจากสมาบัติแล้ว เห็นรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้ว ประจตั้งไว้ซึ่งความละอายและความเกรงกลัวอย่างแรงกล้า. คุณเข่าลงคิดว่า "พระศาสดาได้ทรงทราบความที่เราไม่กวาดก่อนนั่งแล้ว. หนอ, บัดนี้เราจักขอให้พระองค์ทรงทำการทักษ์วงในท่ามกลางสงฆ์" ไปสู่สำนักของพระทศพล ถวายบังคมแล้วนั่ง. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "เธอไปไหน? สารีบุตร" แล้วตรัสว่า "บัดนี้ การที่ไม่กวาดก่อนนั่ง ไม่สมควรแก่เธอ ผู้ตั้งอยู่ในตำแหน่งเป็นรองถัดเราไป." จำเดิมแต่นั้นมา พระเถระ เมื่อขึ้น แม้ในสถานที่ปลดลูกคุ่ม ได้เอาเท้าเขี่ยหยากเชื้อแล้วจึงขึ้น.

[ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร]

[๕๑๗] หลายบทว่า อุตฺตโน ภาสปรียนฺตฺ น อุกฺคณฺหาติ มีความว่า ไม่กำหนดที่สุดแห่งถ้อยคำของตน อย่างนี้ว่า "ในคดีนี้ ได้

สูตรเท่านั้น ได้วินิจฉัยเท่านั้น, เราจักกล่าวสูตรและวินิจฉัยเท่านั้น."

แต่เมื่อไม่กำหนดอย่างนี้ว่า "นี่เป็นคำต้น นี่เป็นคำหลังของโจทก์, นี่เป็นคำต้น นี่เป็นคำหลังของจำเลย, ในของโจทก์และจำเลยนี้ คำที่ควรเชื่อถือเท่านั้น คำที่ไม่ควรเชื่อถือเท่านั้น" ชื่อว่าไม่กำหนดที่สุดแห่งถ้อยคำของผู้อื่น.

สองบทว่า **อาปัตติ น ชานาติ** ได้แก่ ไม่รู้จักความทำต่างกันแห่งอาบัติ ๗ กองว่า "ปาราชิกหรือสังฆาติเสส" เป็นต้น

บทว่า **มุลี** มีความว่า มุลของอาบัติมี ๒ คือ กายและวาจา, ไม่รู้จักมุล ๒ นั้น.

บทว่า **สมุทฺถิ** มีความว่า สมุทฺฐานแห่งอาบัติ ๖ ชื่อว่าเหตุเกิดของอาบัติ, ไม่รู้จักเหตุเกิดของอาบัติ ๖ นั้น. คำอธิบายว่า "ไม่รู้จักกัณฑ์ ของอาบัติมีปาราชิก เป็นต้น " บ้าง.

บทว่า **นิโรธ** มีความว่า ไม่รู้จักเหตุดับของอาบัติอย่างนี้ว่า "อาบัตินี้ย่อมดับ คือ ย่อมระงับด้วยการแสดง, อาบัตินี้ ด้วยการอยู่กรรม."

อนึ่ง เมื่อไม่รู้จักสมณะ ๗ ชื่อว่าไม่รู้จักข้อปฏิบัติเป็นทางให้ถึงความดับแห่งอาบัติ.

วินิจฉัยในหมวด ๕ แห่งอธิกรณ์ พึงทราบดังนี้ :-

ความว่า "ไม่รู้วิภาคนี คือ อธิกรณ์ ๔ ชื่อว่าอธิกรณ์. มุล ๓๓ ชื่อว่ามุลแห่งอธิกรณ์. วิวาทาธิกรณ์ มีมุล ๑๒. อนุวาทาธิกรณ์ มี

มูล ๑๔. อาปัตตาทิกรณ์ มีมูล ๖. กิจจาทิกรณ์ มีมูล ๑, มูลเหล่านั้น
จักมีแจ้งข้างหน้า.

สมุฏฐานแห่งอติกรณ์ ชื่อว่าเหตุเกิดแห่งอติกรณ์. วิวาทาทิกรณ์
อาศัยเภทกรวัตถุ ๑๘ เกิดขึ้น, อนุวาทาทิกรณ์ อาศัยวิบัติ ๔ เกิดขึ้น,
อาปัตตาทิกรณ์ อาศัยกองอาบัติ ๗ เกิดขึ้น, กิจจาทิกรณ์ อาศัยสังฆกิจ
๔ อย่างเกิดขึ้น."

[๕๑๘] สองบทว่า อติกรณ์โรธ น ชานาติ มีความว่า ไม่
อาจเพื่อจะหยั่งถึงเค้าเงื่อนจากเค้าเงื่อน ให้วินิจฉัยถึงความระงับโดย
ธรรม โดยวินัย โดยสัตตศาสนา.

อนึ่ง เมื่อไม่รู้จักสมณะ ๗ อย่างนี้ว่า "อติกรณ์นี้ ระงับด้วย
สมณะ ๒, อติกรณ์นี้ ระงับด้วยสมณะ ๔, อติกรณ์นี้ ระงับด้วย
สมณะ ๓, อติกรณ์นี้ ระงับด้วยสมณะ ๑." ชื่อว่าไม่รู้จักข้อปฏิบัติ
เป็นทางให้ถึงความดับแห่งอติกรณ์."

สองบทว่า วตุถุ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้จักวัตถุแห่ง
อาบัติ ๗ กองอย่างนี้ว่า "นี้เป็นวัตถุแห่งปาราชิก, นี้เป็นวัตถุแห่ง
สังฆาทิเสส."

บทว่า นิทาน ได้แก่ ไม่รู้ว่า "สิกขาบทนี้ ทรงบัญญัติแล้ว
ในนครนี้ บรรดานครทั้งหลาย ๗ สิกขาบท ทรงบัญญัติในนครนี้."

สองบทว่า ปญฺญตฺตี น ชานาติ ได้แก่ ผู้ไม่รู้จักบัญญัติแรก
ในสิกขาบทนั้น ๆ.

บทว่า **อนุปยุตตี** ได้แก่ **ไม่รู้จักบัญญัติเพิ่มเติม.**

บทว่า **อนุสนธิวนปถิ** ได้แก่ **ไม่รู้จักเพื่อจะกล่าวด้วยอำนาจ**
ความสืบเนื่องกันแห่งถ้อยคำ และความสืบเนื่องกันแห่งวินิจฉัย.

สองบทว่า **ตตตี น ชานาติ** ได้แก่ **ไม่รู้จักยุติทุก ๆ อย่าง.**

หลายบทว่า **ตตติยา กรณิ น ชานาติ** มีความว่า **ไม่รู้จัก**
กิจที่จะพึงทำด้วยยุติ. ชื่อว่ายุติกรรม ย่อมใช้ ใน ๕ สถาน
มีโอสธรรมาเป็นต้น. **ไม่รู้**ว่า "เป็นผู้เข้ากรรมแล้วด้วยยุติ ในยุติ-
ทุกกรรมและฐติจตุตถกรรม."

หลายบทว่า **น ปุพฺพภูสโ ส โหติ น อปรภูสโ** มีความว่า
ไม่รู้จักคำที่จะสวดก่อน และคำที่จะพึงสวดทีหลังบ้าง, **ไม่รู้**ว่า
ธรรมคาถายุติ ต้องตั้งก่อน **ไม่ควรตั้ง**ทีหลัง" บ้าง.

สองบทว่า **อกาลญญ จ โหติ** มีความว่า **ไม่รู้จักเวลา** คือ
ไม่ได้รับเผด็จ **ไม่ได้รับ**เจริญ ก็สวด คือ **ไม่รู้จักทั้งกาลยุติ**
ทั้งเขตยุติ ทั้งโอกาสแห่งยุติ.

[ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่า]

สองบทว่า **มนุทตฺตา โมมุทตฺตา** ได้แก่ **ไม่รู้จัก**อานิสงส์ใน
ชุกงค์ เพราะเป็นคนงมงายด้วย**ไม่รู้**ทั่วทุก ๆ อย่าง.

[๕๑๕] บทว่า **ปาปิโจ** ได้แก่ **ปรารถนา**ปัจฉัยลาภ ด้วย
การอยู่ป่านั้น.

บทว่า **ปวิเวก** ได้แก่ กายวิเวก จิตตวิเวก อุปธิวิเวก.

บทว่า **อิทมภูจิติ** มีวิเคราะห์ว่า ประโยชน์แห่งการอยู่ป่านั้น ย่อมมีด้วยปฏิบัติงานนี้ เพราะเหตุนั้น การอยู่ป่านั้น ชื่อว่า **อิทมภูจิติ** (มีประโยชน์ด้วยการปฏิบัติงานนี้). ความเป็นแห่งการอยู่ปามีประโยชน์ ด้วยการปฏิบัติงานนี้ ชื่อว่า **อิทมภูจिता**, อาศัยการอยู่ปามีประโยชน์ ด้วยการปฏิบัติงานนี้นั้นแล, อธิบายว่า "ไม่อิงโลกามิสน้อยหนึ่งอื่น."

[ว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้ต้องถีนิสัย]

สองบทว่า **อุโปสถ** น **ชานาติ** ได้แก่ ไม่รู้จักอุโบสถ ๕ อย่าง.

บทว่า **อุโปสถกมม** ได้แก่ ไม่รู้จักอุโบสถกรรม ๔ อย่าง ต่างโดยชนิดมีเป็นวรรคโดยธรรมเป็นต้น.

บทว่า **ปาฏิโมกข์** ได้แก่ ไม่รู้จักมาติกา ๒ อย่าง.

บทว่า **ปาฏิโมกขุทเทส** ได้แก่ ไม่รู้จักปาฏิโมกขุทเทส ๕ อย่าง แม้ทั้งหมด.

บทว่า **ปวารณ** ได้แก่ ไม่รู้จักปวารณา ๕ อย่าง. ปวารณากรรมคล้ายกับอุโบสถกรรมนั้นแล.

[วินิจฉัยในอปาสาทิกปัญจกะ]

วินิจฉัยในอปาสาทิกปัญจกะ ฟังทราบดังนี้ :-

อกุศลกรรม มีกายทุจริตเป็นต้น เรียกว่ากรรมไม่น่าเลื่อมใส.

กุศลกรรม มีกายสุจริตเป็นต้น เรียกว่ากรรมน่าเลื่อมใส.

บทว่า **อติเวล** มีความว่า **คลุกคลีอยู่ในสกุลทั้งเกิน**

เวลา คือ สิ้นกาลมากกว่า อยู่ในวิหารน้อย. การที่กิเลสทั้งหลาย
หยั่งลงในภายใน ชื่อว่าช่อง.

บทว่า **ตฺสฺกิลฺลิจฺจํ** ได้แก่ อาบัติต่างโดยชนิดในเพราะเหตุจตุลลวจา
และอาบัติในเพราะกายสังสัคคะเป็นอาทิ.

วินิจฉัยในวิสุทธิปัญจกะ พึงทราบดังนี้ :-

ปวารณาทั้ง ๕ อย่าง พึงทราบโดยปวารณาศัพท์.

บทที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื่นตั้งนั้น ฉะนั้นแล.

พรรณนาหมวด ๕ จบ.

[พรรณนาหมวด ๖]

วินิจฉัยในหมวด ๖ พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า **จฺ สามิจฺจโย** ได้แก่ สามิจกรรม ๖ เฉพาะใน
ภิกขุปาฏิโมกข์ เหล่านี้ คือ "ภิกษุนั้นก็เป็นผู้ไม่มีได้อัพทาน, และ
ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ก็เป็นผู้ที่พระพุทธรเจ้าจะพึงทรงติเตียน นี้เป็น
สามิจกรรมในเรื่องนั้น, ว่า "ท่านจงทวงเอาทรัพย์ของท่านคืน, ทรัพย์
ของท่านอย่าได้ฉิบหายเสียเลย" ดังนี้ ๕๒๐ นี้เป็นสามิจกรรมใน
เรื่องนั้น, ว่า "ภิกษุ นี้บาตรของท่าน พึงทรงไว้ กว่าจะแตก"
ดังนี้ นี้เป็นสามิจกรรมในเรื่องนั้น, "นำออกจากที่นั้นแล้วพึงแบ่งปัน
กับภิกษุทั้งหลาย" นี้เป็นสามิจกรรมในเรื่องนั้น, "อันภิกษุผู้ศึกษาอยู่
ควรรู้ถึง, ควรสอบถาม, ควรตริตรอง, นี้เป็นสามิจกรรมในเรื่อง

นั้น, ด้วยหมายว่า ของผู้ใด ผู้นั้นจักได้เอาไป" นี้เป็นสามิจกรรม
ในเรื่องนั้น."

สองบทว่า จ เจตนา ได้แก่ อาบัติ ๕ ที่กล่าวไว้ในหมวด ๕
กับผ้าสำหรับอาบน้ำของภิกษุณีรวมเป็น ๖.

บทว่า จหาการเหติ ได้แก่ ความเป็นผู้ไม่ละอาย, ความไม่
รู้, ความเป็นผู้สงสัยแล้วจึงทำ, ความเป็นผู้มีความสำคัญว่าควร ใน
ของที่ไม่ควร, ความเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่ควร ในของที่ควร
ความลืมหืมสติ.

ในอาการ ๖ นั้น เมื่อต้องอาบัติ เพราะไตรจีวรและสัตตาทกาลิก
ก้าวล่วง ๑ ราตรี ๖ ราตรี และ ๗ วันเป็นต้น ชื่อว่าต้องเพราะ
ความลืมหืมสติ. ที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล.

หลายบทว่า จ อานิสฺสา วินยฺสเร ได้แก่ อานิสงส์ ๕ ที่
กล่าวแล้วในหมวด ๕ รวมเป็น ๖ กับทั้งอานิสงส์นี้ คือ "อุโบสถ
เป็นหน้าที่ของพระวินัยชนั้น."

สองบทว่า จ ปรมานิ มีความว่า พึงทรงอดิเรกจีวรไว้ ๑๐ วัน
เป็นอย่างยิ่ง, ภิกษุนั้นพึงเก็บจีวรนั้นไว้ ๑ เดือนเป็นอย่างยิ่ง, ภิกษุ
นั้น พึงยินดีจีวรมีอุตตราสงค์กับอันตราวาสกเป็นอย่างยิ่งจากจีวรเหล่านี้
นั้น, พึงเข้าไปยี่นนิ่งต่อหน้า ๖ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง ภิกษุให้
ทำสันถัตใหม่แล้ว พึงทรงไว้ให้ได้ ๖ ปี เพราะฉะนั้น สันถัตใหม่อัน
ภิกษุพึงทรงไว้โดยกาลมี ๖ ปีเป็นอย่างยิ่ง, (ชนเจียมเหล่านั้น) อัน

ภิกษุ... ฟังถือไปด้วยมือของตนเอง ตลอดระยะทาง ๓ โยชน์เป็นอย่างยิ่ง, ฟังทรงอดิเรกบาตรไว้ได้ ๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง, ฟังเก็บ (เกสรเหล่านั้น) ไว้ฉันได้ ๗ วันเป็นอย่างยิ่ง, ภิกษุนั้น ฟังอยู่ปราศจากจิวรนั้นได้ ๖ คืนเป็นอย่างยิ่ง, ภิกษุณี ฟังจ่ายผ้าห่มหนาว มีราคา ๑๖ กหาปณะเป็นอย่างยิ่ง, ภิกษุณี ฟังจ่ายผ้าห่มฤดูร้อน มีราคา ๑๐ กหาปณะเป็นอย่างยิ่ง, ภิกษุณี (เมื่อทำความสะอาดด้วยน้ำ) ฟังล้างได้ ๒ องค์กรุเป็นอย่างยิ่ง, เจียงเท้าเตียง ให้มี ๘ นิ้วเป็นอย่างยิ่ง, ไม่ชำระฟัน ให้มี ๘ นิ้วเป็นอย่างยิ่ง, รวมเป็นอย่างยิ่ง ๑๔ นี้ ด้วยประการฉะนี้.

ในอย่างยิ่ง ๑๔ นั้น ๖ ข้อแรก เป็นหมวด ๖ อันหนึ่ง, ต่อไปนั้น ฟังจัดหมวด ๖ เหล่าอื่นบ้าง โดยนัยมีอาทิ คือ "ชักออกเสียหมวดหนึ่ง ที่ยังเหลือจักเข้าเป็นหมวดอันหนึ่ง ๆ."

[๕๒๑] สองบทว่า **จ อापคฺติโย** ได้แก่ หมวดหก ๓ หมวดที่กล่าวแล้วในอันตรเปยยาล.

สองบทว่า **จ กมฺมานิ** ได้แก่ ตัชชนิยกรรม นิสกรรม ปัพพานิยกรรม ปฏิสารณิยกรรม รวมเป็น ๔ ทั้งกรรม ๒ ที่กล่าว เพราะไม่เป็นอาบัติ และเพราะไม่ทำคืนอาบัติ รวมเป็น ๑, กรรม ๑ เพราะไม่ยอมสละทัญญูตามก.

บทว่า **จ นหาน** ได้แก่ (อนุบัญญัติ ๖) เพราะอาบน้ำ ยังหย่อนกึ่งเดือน.

หมวดหก ๒ หมวดว่าด้วยจิวรที่ทำค้างเป็นต้น ได้อธิบายไว้แล้ว

ในกฐินชั้นธกะ.

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

พรรณนาหมวด ๖ จบ.

[พรรณนาหมวด ๗]

วินิจฉัยในหมวด ๗ พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า **สตุต สามิจิโย** มีความว่า พึงทราบสามิจิกรรม ๗ เพราะเพิ่มชื่อว่า "ภิกษุณีนั่น ก็เป็นอันมิได้อัพทาน ภิกษุณีทั้งหลาย เหล่านั้น ก็เป็นอันพระพุทธรเจ้าจะพึงทรงคติเตยน นี้เป็นสามิจิกรรมในเรื่องนั้น" นี้ เข้าในสามิจิกรรม ๖ ที่กล่าวมาแล้วในหนหลัง.

หลายบทว่า **สตุต อธมมิกา ปฎิยญาตกรณา** ได้แก่ ทำตามปฎิยญาที่ไม่เป็นธรรม ๗ ที่ทรงแสดงแล้วในสมถชั้นธกะ อย่างนี้ว่า "ภิกษุต้องปาราชิก อันภิกษุผู้ต้องปาราชิก โจทก์อยู่จึง ปฎิยญาว่า "ข้าพเจ้าต้องสังฆาทิเสส" สงฆ์ปรับเธอด้วยสังฆาทิเสส, ชื่อว่าทำตามปฎิยญาไม่เป็นธรรม." แม้ทำตามปฎิยญาที่เป็นธรรม ก็ได้ทรงแสดงแล้วในสมถชั้นธกะนั้นแล.

หลายบทว่า **สตุตทณฺหํ อนาปคฺติ สตุตาหฺรณฺเณน คนฺตุนี** ได้กล่าวแล้วในวัสสูปนายิกชั้นธกะ.

สองบทว่า **สตุตานิสฺสา วินยฺชเร** มีความว่า อานิสงส์ ๕

ที่กล่าวแล้วในหมวด ๕ กับ ๒ อานิสงส์นี้ คือ "อุโบสถ ปวารณา เป็นหน้าที่ของพระวินัยชนั้น" จึงรวมเป็น ๗.

สองบทว่า **สตุตฺต ปรมานิ** ได้แก่ อย่างยิ่งที่กล่าวแล้วใน หมวด ๖ นั้นแล พึงจัดด้วยอำนาจหมวด ๗.

หมวดเจ็ด ๒ หมวด มีว่าด้วยจิวรที่ทำแล้วเป็นอาทิ ได้แสดง แล้วในกฐินชั้นชกะ. หมวดเหล่านี้ คือ "อาบัติที่ต้องเห็น ไม่มีแก่ ภิกษุ, อาบัติที่ต้องเห็น มีแก่ภิกษุ, อาบัติที่ต้องทำคืน มีแก่ภิกษุ, เป็นหมวดเจ็ด ๓ หมวด.

[๕๒๒] อัมมิกะ ๒ หมวด, ัมมิกะ ๑ หมวด. ทั้ง ๓ หมวด นั้น ได้แสดงแล้วในจัมเปยขันธ์.

บทว่า **อสทฺฐมฺมา** ได้แก่ ธรรมของอัสตบุรุษ หรือธรรม ที่ไม่สงบ, อธิบายว่า "ธรรมไม่งาม คือ เลว ลามก."

บทว่า **สทฺฐมฺมา** ได้แก่ ธรรมของสัตบุรุษ คือ ของพระ อริยะ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น หรือธรรมที่สงบ, อธิบายว่า "ธรรม ที่งาม คือ สูงสุด."

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

พรรณนามหมวด ๗ จบ.

[พรรณนามหุด ๘]

วินัยในมหุด ๘ พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า อฏฺฐานิสฺเส ได้แก่ อานิสงส์ ๘ ที่ตรัสไว้ในโกสัมพิก-
ขันธกะอย่างนี้ คือ "เราทั้งหลายจักไม่ทำอุโบสถกับภิกษุนี้ จักเว้น
ภิกษุนี้เสีย ทำอุโบสถ, ไม่พึงปวารณากับภิกษุนี้, จักไม่ทำสังฆ-
กรรมกับภิกษุนี้, จักไม่นั่งบนอาสนะกับภิกษุนี้, จักไม่นั่งในที่ดื่มยาคุ
กับภิกษุนี้, จักไม่นั่งในหอนั้นกับภิกษุนี้, จักไม่อยู่ในที่มุงอันเดียวกัน
กับภิกษุนี้, จักไม่ทำการกราบ, ลูกขึ้นรับ, อัญชลีกรรม, สามิจิ-
กรรม, ตามลำดับผู้แก่กับภิกษุนี้, เว้นภิกษุนี้เสีย จึงจักทำ" แม้ใน
มหุด ๘ ที่ ๒ ก็นัยนี้แล.

จริงอยู่ แม้มหุด ๘ ที่ ๒ นั้น อันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้
ในโกสัมพิกขันธกะอย่างนี้เหมือนกัน.

สองบทว่า อฏฺเจ ยาวตติยกา ได้แก่ สังฆาติเสสที่เป็นยาว-
ตติยกะ ๔ ในสังฆาติเสส ๑๓ ของภิกษุทั้งหลาย สังฆาติเสสที่เป็น
ยาวตติยกะ ๔ ที่ไม่ทั่วไปด้วยพวกภิกษุ ในสังฆาติเสส ๑๓ ของ
ภิกษุทั้งหลาย จึงรวมเป็นยาวตติยกะ ๘.

หลายบทว่า อฏฺฐหากาเรหิ กุลานิ ทูเสติ มีความว่า ย่อม
ประทุษร้ายตระกูล ด้วยอาการ ๘ เหล่านี้ คือ "ด้วยดอกไม้บ้าง,
ผลไม้บ้าง, จุณณ์บ้าง, ดินเหนียวบ้าง, ไม้สีฟันบ้าง, ไม้ไผ่บ้าง,
เยี่ยวยาทางแพทย์บ้าง, รั้วไซ่ส่งข่าวบ้าง."

มาติกา ๘ (เพื่อเกิดขึ้นแห่งจิวร) กล่าวแล้วในจิวรชั้นชกะ
มาติกา ๘ ข้อหลัง (เพื่อรื้อกฐิน) ได้กล่าวแล้วในกฐินชั้นชกะ.

สองบทว่า อฏฺฐหิ อสทฺฐมฺเมหิมิความว่า ด้วยลาภ ๕๒๓
มิใช่ลาภ, ด้วยยศ มิใช่ยศ, ด้วยสักการะ มิใช่สักการะ, ด้วย
ความเป็นผู้มีปรารถนาลามก, ด้วยความเป็นผู้มีปาปมิตร.

ชื่อว่าโลกธรรม ๘ คือ "ยินดีในลาภ ยินร้ายในมิใช่ลาภ
ยินดีในยศ สรรเสริญ สุข ยินร้ายในมิใช่ยศ นินทา ทุกข์."

สองบทว่า อฏฺฐจฺจกิตฺโต มุสาวาทโได้แก่ มุสาวาทที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๘ คือ "๗" องค์ที่มาในบาลีกับองค์นี้ คือ "ตั้งความหมาย"
จึงเป็นมุสาวาทประกอบด้วยองค์ ๘."

สองบทว่า อฏฺฐ อุโปสถฺจฺจกานิได้แก่ องค์ ๘ ที่พระผู้มี-
พระภาคตรัสไว้อย่างนี้ว่า :-

"ไม่พึงฆ่าสัตว์, ไม่พึงถึงเอาของที่เขาไม่ให้, ไม่พึง
กล่าวเท็จ, ไม่พึงค้ำน้ำเมา, พึงเว้นจากเมถุนธรรม
ความประพฤติน่าประเสริฐ, ไม่พึงบริโภคอาหาร
ในเวลาวิกาลตลอดราตรี, ไม่พึงทัดทรงระเบียบ
ดอกไม้ม, ไม่พึงได้ทาเครื่องหอม, พึงนอนบนเตียง
บนพื้น หรือบนเครื่องลาดที่สมควร, บัณฑิต
ทั้งหลายกล่าวอุโปสถมีองค์ ๘ นี้แล อันพระพุทฺธเจ้า

ผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ ทรงประกาศแล้ว."

สองบทว่า **อฏฺฐ** **ทฺเตยฺยจฺจนินิ** ได้แก่ **องค์ ๘** ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสังฆเภทชั้นชกะ โดยนัยมีอาทิว่า "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ฟังด้วย เป็นผู้ให้ผู้อื่นฟังด้วย.

ติดถียวัตร ได้ทรงแสดงแล้วในมหาชั้นชกะ."

ของเคี้ยวของฉัน ไม่เป็นเคนและเป็นเคน ได้ทรงแสดงแล้วในปวารณาสิกขาบท."

สองบทว่า **อฏฺฐนฺ** **ปจฺจกฺขจฺจาทพฺ** มีความว่า ในโรงฉัน ฟังลุกขึ้นรับแก่ภิกษุณีผู้แก่ทั้งหลาย, แม้อาสนะก็ฟังให้แก่ภิกษุณีเหล่านั้นแท้.

บทว่า **อุปาสิกฺกา** ได้แก่นางวิสาขา.

สองบทว่า **อฏฺฐานิสฺสา** **วินยฺชเรมิ** มีความว่า ฟังทราบ **อานิสฺส ๘** เพราะเติม **อานิสฺส ๓** นี้ คือ "อุโบสถ ปวารณา สังฆกรรม เป็นหน้าที่ของวินัยชนั้น, เข้าใน **อานิสฺส ๕** ที่กล่าวแล้วใน **หมวด ๕**."

[๕๒๔] สองบทว่า **อฏฺฐ** **ปรมานิ** ได้แก่ ฟังทราบอย่างยิ่งทั้งหลายที่กล่าวแล้วในหนหลังนั่นเอง แต่จัดด้วยอำนาจ **หมวด ๘**.

หลายบทว่า **อฏฺฐสุ** **ชฺมเมสุ** **สมฺมาวตฺติตพฺ** ได้แก่ ใน **ธรรม ๘** ที่ทรงแสดงในสมถชั้นชกะ โดยนัยมีชื่อว่า "ไม่ฟังด

อุโบสถแก่ภิกษุผู้ปกตัตต์, ไม่พึงงดปวารณาแก่ภิกษุผู้ปกตัตต์" เป็นอาทิ.

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

พรรณนามหุด ๘ จบ.

[พรรณนามหุด ๙]

วินิจฉัยในมหุด ๙ พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า นว อาฆาตวตฺถุณีได้แก่ อาฆาตวตฺถุ ๙ มีผู้ก
อาฆาตว่า "เขาได้ประพฤตินี้ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา" เป็นอาทิ.

สองบทว่า นว อาฆาตปฏิวินยาได้แก่ อุบายกำจัดอาฆาต ๙
มีชื่อว่า "บุคคลย่อมกำจัดอาฆาตเสีย ด้วยคิดว่า "เมื่อเราผู้ก
อาฆาตอยู่ว่า "เขาได้ประพฤตินี้ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา ความไม่
ประพฤตินี้ไม่เป็นประโยชน์นั้น เราจะพึงได้ในบุคคลนี้ จากไหน"
ดังนี้ เป็นอาทิ.

สองบทว่า นว วินิตวตฺถุณีได้แก่ ความงด, ความเว้น,
ความกำจัดเสียด้วยอริยมรรค จากวตฺถุแห่งอาฆาต ๙.

หลายบทว่า นวหิ สฺกฺโข ภิชฺชติได้แก่ ความแตกแห่งสงฆ์
ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "อุบาสิ ความริ้วแห่งสงฆ์และความแตก
แห่งสงฆ์ย่อมมีแก่ภิกษุ ๙ รูปบ้าง เกิดกว่า ๙ รูปบ้าง" ดังนี้.

สองบทว่า นว ปริมานิได้แก่ พึงทราบอย่างยิ่งทั้งหลายที่

กล่าวแล้วในหนหลังนั้นแล แต่จัดด้วยอำนาจหมวด ๕.

ธรรมชื่อว่ามีตัณหาเป็นมูล ได้แก่ ความแสดงอาสยตัณหา ลากอาสยความแสวง. ตัดสินอาสยลาก. ความรักด้วยพอใจอาสย ตัดสิน. ความตกลงใจอาสยความรักด้วยความพอใจ. ความหวัง อาสยความตกลงใจ. ความตระหนี่อาสยความหวัง. ความอารักขา อาสยความตระหนี่. การฉวยไม้พลอง การฉวยศัสตรา ทะเลาะ แกร่งแย่งโต้เถียง กล่าวว่ามี ๓ ความส่อเสียดและกล่าวเท็จ มีความ อารักขาเป็นเหตุ.

บทว่า นววิธมานา ได้แก่ มานะของบุคคล ผู้ดีกว่าว่า "เราเป็นคนดีกว่า" เป็นต้น.

สองบทว่า นว จีวรานิมีความว่า จีวรที่พระผู้มีพระภาค ตรัสโดยนัยมีอาทิว่า "ไตรจีวร" หรือว่า "ผ้าอาบน้ำฝน."

บทว่า น วิภุเปตพพานิมีความว่า จำเดิมแต่กาลที่ภิกษุ อธิษฐานแล้ว ไม่ควรวิกัปปี.

หลายบทว่า นว อธมุิกานิ ทานานิมีความว่า [๕๒๕] ทาน ที่พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่า "น้อมลากที่เขานำมาเพื่อสงฆ์ ไป เพื่อสงฆ์หมู่อื่นก็ตาม เพื่อเจดีย์ก็ตาม เพื่อบุคคลก็ตาม. น้อมลาก ที่เขานำมาเพื่อเจดีย์ ไปเพื่อเจดีย์อื่นก็ตาม เพื่อสงฆ์ก็ตาม, เพื่อ บุคคลก็ตาม น้อมลากที่เขานำมาเพื่อบุคคล ไปเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม เพื่อสงฆ์ก็ตาม เพื่อเจดีย์ก็ตาม."

* ติจีวรนติ วา วสุตีกสาฎีกาติ วา

หลายบทว่า นว ปฏิคฺคา ปริโศคา ได้แก่ รับและบริโศกทานเหล่านั้นเอง.

หลายบทว่า ตีณิ ธมฺมิกานิ ทานานิ ได้แก่ ทาน ๓ นี้ คือ "ให้ของที่เขากวายนสงฆ์แก่สงฆ์เท่านั้น, ให้ของที่เขากวายนเจดีย์แก่เจดีย์เท่านั้น, ให้ของที่เขากวายนบุคคลแก่บุคคลเท่านั้น. แม้การรับและบริโศก ก็คือรับและบริโศกทาน ๓ นั้นแล.

หลายบทว่า นว อธมฺมิกา สลฺลตฺตติโย ได้แก่ ดิเก ๓ ที่ทรงแสดงแล้วในสมถขันธกะอย่างนี้ คือ "บุคคลเป็นอธัมมวาที, ภิกษุมากหลายเป็นอธัมมวาที, สงฆ์เป็นอธัมมวาที. แม้บัญญัติที่ชอบธรรมก็ทรงแสดงแล้วในสมถขันธกะนั้นแล โดยนัยมีอาทิว่า "บุคคลเป็นธัมมวาที" ดังนี้.

หมวดเค้า ๒ หมวด ในกรรมไม่เป็นธรรม พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วด้วยอำนาจแห่งปาจิตติย์ ในนิตเทสแห่งสิกขาบทที่ ๑ แห่งโอวาทวรรค.

หมวดเค้า ๒ หมวด ในกรรมเป็นธรรม พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้ว ด้วยอำนาจแห่งทุกกฎ ในนิตเทสแห่งสิกขาบทที่ ๑ แห่งโอวาทวรรคนั้นเหมือนกัน.

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

พรรณนามหมวด ๕ จบ.

[พรรณนามหุด ๑๐]

วินิจฉัยในมหุด ๑๐ พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า ทส อาฆาตวตฺถุณีได้แก่ อาฆาตวตฺถุ ๕ ที่กล่าว
แล้วในมหุด ๕ กับข้อนี้ "ก็หรือ อาฆาต ย่อมเกิดขึ้นใน
อัฐฐานะ" จึงรวมเป็น ๑๐. แม้อุบายกำจัดอาฆาต พึงทราบอุบาย ๕
ที่กล่าวแล้วในมหุด ๕ นั้น รวมเป็น ๑๐ ทั้งข้อนี้ว่า "ก็หรือ อาฆาต
เกิดในอัฐฐานะ; จึงกำจัดอาฆาตเสียด้วยพิจารณาว่า 'ข้อนี้ เรา
จะพึงได้ในผู้นี้จากไหน."

สองบทว่า ทส วินิตวตฺถุณีได้แก่ วินิตวตฺถุ ๑๐ กล่าวคือ
เว้นจากอาฆาตวตฺถุ ๑๐.

[๕๒๖] สองบทว่า ทสวตฺถุกา มิจฺฉาทิฏฺฐิได้แก่ พึงทราบ
ด้วยอำนาจแห่งวตฺถุว่า "ผลแห่งทานอันบุคคลให้แล้ว ไม่มี" เป็น
อาทิ.

สัมมาทิฏฺฐิ พึงทราบด้วยอำนาจวตฺถุว่า "ผลแห่งทานอัน
บุคคลให้แล้ว มีอยู่" เป็นอาทิ.

ส่วนอันทคาคหิกทิฏฺฐิ พึงทราบด้วยอำนาจแห่งความเห็น
ว่า "โลกเที่ยง" เป็นอาทิ.

มิจฺฉตตะ ๑๐ มีมิจฺฉาทิฏฺฐิเป็นต้น มีมิจฺฉาวิมุตติเป็นปริโยสาน.
ทิฏฺฐิที่ตรงกันข้าม เป็นสัมมตตะ.

การจับสลาก ทรงแสดงแล้วในสมถขันธกะ.

หลายบทว่า **ทส** หงฺเคหิ สมฺนาคโต ภิกฺขุ อุกฺกุฬาย
สมฺมตฺติ โฟได้แก่ ด้วยองค์ ๑๐ ที่ตรัสไว้ในสมถขันธกะ โดยนัย
มีคำว่า "เป็นผู้มีศีล" เป็นต้น.

โทษ ๑๐ ประการ ในการเข้าสู่ภายในวังหลวง ได้ทรงแสดง
แล้วในราชสิกขาบท.*

สองบทว่า **ทส** ทานวตฺตุนิได้แก่ ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ระเบียบ
ของหอม เครื่องทา ที่นอน ที่ปัก เชื้อประทีป.

สองบทว่า **ทส** รตนาณีได้แก่ แก้ว ๑๐ ประการ มีมุกดา มณี
ไพฑูรย์ เป็นต้น.

สองบทว่า **ทส** ปัสสฺสกาปีมีความว่า อุปสัมบันพึงทำความ
ขวนขวายในจีวรเหล่านี้ คือ "ผ้าที่ตกที่ป่าช้า ผ้าที่ตกประตูดลาด
ผ้าที่หนูกัด ผ้าที่ปลวกกัด ผ้าที่ถูกไฟไหม้ ผ้าที่โคกัด ผ้าที่แพะกัด
ผ้าห่มจอมปลวก ผ้าที่เขาทิ้งในที่อภิเษก ผ้าที่เขานำไปสู่ป่าช้าแล้ว
นำกลับมา.

ในอรรถกถากรุณทีกกล่าวว่า "จีวรสาธารณะ ๑๐ นั้น ได้แก่
จีวร ๑๐ ชนิด ด้วยอำนาจจีวรที่พระธรรมสังคากจารยักล่าว
ว่า "ภิกษุฉัพพัคคีย์ ย่อมทรงจีวรทั้งหลายมีจีวรเชียวล้วนเป็นต้น."

แต่ในมหาอรรถกถากล่าวว่า "ได้แก่ จีวร ๑๐ ชนิด เพิ่มผ้า
อาบนํ้าหรือผ้าคาดนม (ของภิกษุณี) เข้าในจีวรที่ควร ๘ ชนิด."

บุคคลที่ไม่ควรไหว้ ได้แสดงแล้วในเสนาสนชั้นธกะ.

อภโกสวัตถุ ได้แสดงแล้วในโอมสวาทสิกขาบท.^๑

อาการ ๑ ได้แสดงแล้วในเปตุญญสิกขาบท.^๒

สองบทว่า ทส เสนาสนานิ ได้แก่ เตียง ตัง ฟูก หมอน เครื่องรองรักษาพื้น เสื้อสำหรับปูทับข้างบน ท่อนหนังสำหรับรองนั่ง ผ้าปูนอน เครื่องลาดทำด้วยหญ้า เครื่องลาดทำด้วยใบไม้.

หลายบทว่า ทส วรานิ ยาจีสุ มีความว่า นางวิสาขาได้ขอพร ๘ ประการ, [๕๒๗] พระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงขอพร ๑ หมอชีวกได้ขอพร ๑.

อานิสงส์แห่งยาคุ และอภปิยมังสะ ได้ทรงแสดงแล้วในเภสัชขันธ์ธกะ.

บทที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื่นตั้งนั้น ฉะนี้แล.

พรรณนาหมวด ๑๐ จบ.

[พรรณนาหมวด ๑๑]

วินิจฉัยในหมวด ๑๑ ฟังทราบดังนี้ :-

บทว่า เอกาทส ได้แก่ บุคคล ๑๑ พวก มีบัณฑิตก็เป็นต้น.

สองบทว่า เอกาทส ปาทุกา ได้แก่ เชียงเท้า ๑๐ อย่าง เป็นวิหารแห่งรตนะ เชียงเท้าไม้ ๑, ส่วนเชียงเท้าทำด้วยหญ้าสามัญ

๑. มหาวิภงฺก. ๒/๑๖๔. ๒. มหาวิภงฺก. ๒/๖๗๔.

หญ่าปล้อง และหญ่ามุงกระต่ายเป็นต้น จัดเข้าพวกเชิงเท้าไม้
เหมือนกัน.

สองบทว่า เอกาทส ปตุตา ได้แก่ บาตรที่ทำด้วยรัตนะ ๑๐
ชนิด รวมทั้งบาตรที่ทำด้วยทองแดงหรือทำด้วยไม้.

สองบทว่า เอกาทส จีวรานิ ได้แก่ จีวรเจียวล้วนเป็นต้น.

สองบทว่า เอกาทส ยาวตติยา ได้แก่ อุกจิตตานวัตติกา ๑
สังฆาติเสสของภิกษุณี ๘ อริฎฐสิกขาบท ๑ จันฑกาฬีสิกขาบท ๑.

อันตรายิกกรรมทั้งหลาย อันภิกษุณีผู้สวดกรรมวาจาพึงถาม
มีชื่อว่า "น สมณิมิตฺตา" เป็นต้น ชื่อว่าอันตรายิกกรรม ๑๑.

หลายบทว่า เอกาทส จีวรานิ อธิฎฐาตพฺพานิ ได้แก่
ไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าสีทันนะ ผ้าปูนอน ผ้าปิดฝี ผ้าเช็ดหน้า
บริขารโจล ผ้าอาบน้ำ ผ้าคาดนม.

บทว่า น วิกปฺเปตพฺพานิมิตฺตํ มีความว่า จีวร ๑๑ ชนิดนั้นแล
จำเดิมแต่กาลที่อธิษฐานแล้ว ไม่ควรวิกัปปิ.

ลูกคุมและลูกถวิล มี ๑๑ อย่าง รวมทั้งที่ถักด้วยด้าย. ทั้งหมดนั้น
ได้แสดงแล้วในขุททกขันธ์กะ.

ปฐพี ได้แสดงแล้วในปฐวีสิกขาบท.

ระงับนิสัย จากอุปัชฌาย์ ๕ จากอาจารย์ ๖ รวมเป็น ๑๑
อย่างนี้.

บุคคลไม่ควรไหว้ รวมทั้งบุคคลผู้เปลือยกายจึงเป็น ๑๑, บุคคลไม่ควรไหว้ทั้งหมดนั้น ได้แสดงแล้วในเสนาสนชั้นชกะ.

อย่างยิ่ง ๑๑ ฟังทราบในอย่างยิ่ง ๑๔ ที่กล่าวไว้ในหนหลัง แต่จัดด้วยอำนาจหมวด ๑๑.

สองบทว่า เอกาทส วรานิได้แก่ พร ๑๐ ประการที่กล่าวไว้ในหนหลัง กับพรที่พระนางมหาปชาบดีทูลขอ.

[๕๒๘] สีมาทุส ๑๑ อย่าง จักมาในกัมมวรรค โดยนัยมีคำว่า "สมมติสีมาเล็กเกินนัก" เป็นอาทิ.

ขึ้นชื่อว่า โทษ ๑๑ ประการ ในบุคคลผู้ดำ ผู้กล่าวขู่ ฟังทราบโดยพระบาลีว่า "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นใด ผู้ดำ ผู้กล่าวขู่ เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย มักดำ่ว่าพระอริยะ, ข้อที่ภิกษุนั้น ไม่ฟังประสบความฉิบหาย ๑๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง นั้นมิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส. ความฉิบหาย ๑๑ อย่าง คืออะไรบ้าง? คือ "ภิกษุนั้นไม่บรรลुकุณที่ไม่บรรลुक ๑ เสื่อมจากคุณที่ได้บรรลुकแล้ว ๑ สัทธรรมของภิกษุนั้นไม่ผ่องใส ๑ ภิกษุนั้น ย่อมเป็นผู้มีความดูหมิ่นในพระสัทธรรม ๑ เบื่อหน่ายประพฤติพรหมจรรย์ ๑ ต้องอาบัติที่เสร้างมองอย่างใดอย่างหนึ่ง ๑ ลาสิกขาเวียนมาเป็นคนเลว ๑ ถูกความเจ็บไข้ คือโรคอย่างหนัก ๑ ถึงความคลั่งเป็นบ้า ๑ ย่อมหลงไหลทำกาลกิริยา ๑ เบื่อหน้าแต่มีระณะเพราะแตกแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบายทุกติ วินิบาต นรก ๑." ก็พระพุทธวจนะ พระผู้มีพระภาคทรง

ประสงค์ว่า "สัทธรรม" ในบทว่า สทฺธมฺมสฺส นี้

บทว่า อาเสวิตาย ได้แก่ เสพมาตั้งแต่แรก.

บทว่า ภาวิตาย ได้แก่ ให้สำเร็จ หรือให้เจริญ.

บทว่า พหุลีกตาย ได้แก่ การทำบ่อย ๆ.

บทว่า ยานีกตาย ได้แก่ ทำให้คล้ายยานที่เทียมไว้ดีแล้ว.

บทว่า วตฺถุกตาย ได้แก่ ทำให้เป็นคุณตั้งมั่น โดยประการที่จะตั้งมั่น.

บทว่า อนุญฺจิตาย ได้แก่ ประพฤติเนื่อง ๆ อธิบายว่า "อธิษฐานเป็นนิตย์."

บทว่า ปริจิตาย ได้แก่ สะสมโดยรอบ คือ สะสมในทิศทั้งปวง คือ สะสมทั่วถึง. อธิบายว่า "ให้เจริญยิ่ง ๆ."

บทว่า สุตฺมารทฺธาย ได้แก่ ประรภคิพร้อม. อธิบายว่า "น้อมเข้าไปสู่ความเป็นผู้ชำนาญ."

สองบทว่า น ปापกํ สุปฺนํมีความว่า ไม่ฝันเห็นเฉพาะที่ลามกเท่านั้น, แต่ยอมฝันเห็นที่ดี คือ ที่เป็นเหตุแห่งความเจริญ.

สองบทว่า เทวตา รกฺขณฺตุมีความว่า อารักขเทวตาทั้งหลายยอมจัดตั้งการรักษาที่ชอบธรรม.

[๕๒๕] หลายบทว่า ตฺวํ จิตฺตํ สมาธิยตีได้แก่ จิตยอมตั้งมั่น (เป็นสมาธิ) เร็ว.

สองบทว่า อุตฺตริ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโตมีความว่า เมื่อไม่กระทำ

ประโยชน์ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปริวาร วัณณา - หน้าที่ 832

ให้แจ้งซึ่งพระอรหันต์ ซึ่งยิ่งกว่าเมตตามานขึ้นไป คงเป็นเสขบุคคล

หรือปุถุชนก็ตาม เมื่อทำกาลกิริยา ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก.

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนี้แล.

เอกุตตริก วัณณา มีพรรณนาหมวด ๑๑ เป็นที่สุด จบ.

[๔๓๐] อุโปสถาทิปุจฉาวิสัยชชา วัณณา

วินิจฉัยในคำแก้คำถามทั้งหลายมีคำถามว่า "อะไรเป็นเบื้องต้นของอุโบสถกรรม" เป็นอาทิ พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า สามคฺคี อาทิ มีความว่า กายสามัคคีของภิกษุทั้งหลายผู้คิดว่า "จักทำอุโบสถ" แล้วชำระสีมา นำฉันทะและปารีสุทธิมา ประชุมกัน เป็นเบื้องต้นอุโบสถกรรม.

สองบทว่า กิริยา มชฺเณมีความว่า กิริยาที่กระทำบุพพกิจ สวดปาฏิโมกข์ เป็นท่ามกลางของอุโบสถกรรม.

สองบทว่า นิฏฺฐานัน ปรีโยธานมีความว่า ความจบปาฏิโมกข์ ดังนี้ว่า "ภิกษุทั้งหมดทีเดียว พึงเป็นผู้พร้อมเพรียง ชื่นชมยินดีด้วยคืออยู่ เป็นผู้ไม่วิวาทอยู่ ศึกษาในพระปาฏิโมกข์นั้น" เป็นที่สุด (ของอุโบสถกรรม).

หลายบทว่า ปวารณากมฺมุสฺส สามคฺคีอาทิ มีความว่า กายสามัคคีของภิกษุทั้งหลายผู้คิดว่า "จักทำปวารณา" แล้วชำระสีมา นำฉันทะและปวารณา มา ประชุมกัน เป็นเบื้องต้นของปวารณากรรม.

สองบทว่า กิริยา มชฺเณมีความว่า ปวารณาญัตติและปวารณาภาเป็นท่ามกลาง (ของปวารณากรรม).

คำของภิกษุผู้ตั้งผนวณะที่ว่า "ข้าพเจ้าเห็นอยู่ จักทำคิน" เป็น

ที่สุด (ของปวารณากรรม).

ภิกษุยอมเป็นผู้ควรแก่กรรม ด้วยวัตถุใด; วัตถุนั้น ชื่อว่าวัตถุ
ในกรรมทั้งหลาย มีดัชนีกรรมเป็นต้น.

บุคคลที่ควรก่อวัตถุนั้น ชื่อว่าบุคคล.

สองบทว่า **กมุจจา** ปรีโยธานมีความว่า คำสุดท้ายแห่ง
กรรมวานั้น ๆ อย่างนี้ว่า "ดัชนีกรรม อันสงฆ์ทำแล้ว แก่
ภิกษุชื่อนี้ ควรแก่สงฆ์ เพราะเหตุนี้จึงนี้, ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้
ด้วยอย่างนี้" เป็นที่สุดของกรรมทั้งหลาย มีดัชนีกรรมเป็นต้น.

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ต้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.

พรรณนาอุโปสถาปิฎกาววิสัยชชา จบ.

[๕๑๑] อตถเสปกรณ วัณณา

วินิจฉัยในอตถเสปกรณ พิงทราบดังนี้ :-

ในคำว่า ทส อตถเส เป็นต้น คำที่ควรกล่าว ได้กล่าวใน
วัณณาแห่งปฐมปาราชิกแล้วแล.

ในบททั้งหลายมีบทว่า ยัม สงฺฆสฺสุทฺถุ ตัม สงฺฆฆาสุเป็นอาทิ
บทต้น ๆ เป็นเนื้อความของบทหลัง ๆ.

ก็ด้วยทำให้เป็นบทตั้งทีละบท ในทุก ๑๐ บทประกอบ ๒๐ ครั้ง
รวมร้อยบทนี้ใด ที่พระผู้มีพระภาคตรัสในคำว่า "อรรธร้อยหนึ่ง
ธรรมร้อยหนึ่ง" เป็นต้น. พิงทราบอรรธร้อยหนึ่ง ด้วยอำนาจบท
หลัง ๆ ในร้อยบทนั้น. พิงทราบอรรธร้อยหนึ่ง ด้วยอำนาจบทต้น ๆ.

อีกอย่างหนึ่ง สิกขาบทอันพระตถาคตทรงอาศัยอำนาจประโยชน์
๑๐ เหล่าใด ทรงบัญญัติแล้ว แก่สาวกทั้งหลาย อำนาจประโยชน์
๑๐ เหล่าใด อันข้าพเจ้าพรรณนาแล้ว ในอรรถกถาแห่งปฐมปาราชิก
ในหนหลัง โดยนัยมีอาทิอย่างนี้ว่า "บรรดาอำนาจประโยชน์ ๑๐ นั้น
ความเห็นชอบสงฆ์ คือ ความยอมรับคำว่า "ดีแล้ว พระเจ้าข้า"
คือความยอมรับคำในที่มาว่า "ดีแล้ว เทวะ" ชื่อว่าสังฆสุทฺถุตา.

ก็ภิกษุใด ยอมรับคำของพระตถาคต, ความยอมรับคำนั้น
ของภิกษุนั้น ย่อมมี เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน; เพราะ

เหตุนี้ พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงกระทำให้แจ้งซึ่งเนื้อความนี้ว่า "เราจักบัญญัติ เพื่อสงฆ์ยอมรับคำของเราว่า "ดีแล้ว พระเจ้าข้า" จักแสดงโทษในการที่ไม่ยอมรับ และอานิสงส์ในการที่ยอมรับก่อน จึงจะบัญญัติ, จักไม่บัญญัติกดขี่ด้วยหักหาญ" ดังนี้ จึงตรัสว่า "เพื่อความเห็นชอบของสงฆ์." พึงทราบอรรถร้อยหนึ่งเพราะอำนาจประโยชน์เหล่านั้น มาแล้วในคัมภีร์ปรีวารนี้ ๑๐ ครั้ง และพึงทราบธรรมร้อยหนึ่ง ด้วยอำนาจบทที่สองอรรถนั้น.

[๕๓๒] พึงทราบนิรุตติสองร้อยเหล่านี้ คือ ด้วยอำนาจแห่งนิรุตติที่สองอรรถ ร้อยนิรุตติ ด้วยอำนาจแห่งนิรุตติที่เป็นตัวธรรมดาร้อยนิรุตติ.

และพึงทราบญาณสี่ร้อย คือ ร้อยญาณ ในร้อยอรรถ ร้อยญาณ ในร้อยธรรม สองร้อยญาณ ในสองร้อยนิรุตติ.

จริงอยู่ คำใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ร้อยอรรถ ร้อยธรรม สองร้อยนิรุตติ รวมเป็นสี่ร้อยญาณ มีในอำนาจประโยชน์ที่เป็นเหตุเริ่มทำ," คำนี้ ทรงอาศัยอรรถเป็นต้นนั้น ตรัสแล้ว ฉะนั้นแล.

พรรณนาอรรถเสปกรรม จบ

มหาวิคควัณณา

ในอรรถกถาวินัย ชื่อสมันตปาสาทิกา จบแล้ว

ด้วยประการฉะนี้.

[๕๓๗] ปฐมคาถาสังคณิกวัณณา

บาทคาถาว่า **เอกัส จีวร** กตฺวามีความว่า ท่านกระทำจีวร
เฉวียงป่าข้างหนึ่ง, อธิบายว่า "ห่มอุตราสงค์เรียบร้อย."

บาทคาถาว่า **ปลุกณฺหิตฺวาน** **อญฺชลี**มีความว่า ยกอัญชลี
อันรุ่งเรืองด้วยประทุมแห่งนี้ทั้ง ๑๐.

บาทคาถาว่า **อาสีสมานรุโป** ความว่า ดูเหมือนจะมุ่งหวัง.

บาทคาถาว่า **กิสฺส ตฺว** **อิชฺมาคโต**มีความว่า ท่านปรารถนา
ประโยชน์อะไร มาในที่นี้ เพราะเหตุไร ?

ใครกล่าวอย่างนี้ ? พระสัมมาสัมพุทธเจ้า. ครัสอย่างนั้น
กะใคร ? กะท่านพระอุบาลี. ท่านพระอุบาลี เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ทูลถามคานี้ว่า "(สิกขาบทที่ทรงบัญญัติ) ในวินัยทั้ง ๒ (ย่อม
มาสู่อุทเทสในวันอุโบสถทั้งหลาย, สิกขาบทเหล่านั้น มีเท่าไร ? ทรง
บัญญัติในนครเท่าไร ?)" ด้วยประการฉะนี้.

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค ครัสคำว่า "ปัญญาของท่านดี"
เป็นต้น ทรงตอบคำถามนั้นของท่าน. มีนัยเหมือนกันทุกปัญหา.

พระอุบาลีเถระทูลถามปัญหาทั้งปวงเหล่านี้ ในพุทธกาล ด้วย
ประการฉะนี้. พระผู้มีพระภาคทรงตอบเอง. ส่วนในสังคีตีกาล พระ
มหากัสสปเถระถาม, พระอุบาลีเถระตอบ.

บรรดาบทเหล่านั้น บาทคาถาว่า **ภทฺทโก** **เต อุมฺมฺงโค**

มีความว่า ปัญญาของท่านดี. จริงอยู่ ปัญญาเรียกว่า อุมมังคะ เพราะผุดขึ้นจากมืด คือ อวิชชาตั้งอยู่.

ศัพท์ว่า **ตคฺข** เป็นนิบาตใช้ในอรรถคือเหตุ. ความว่า "ท่านถามเราเพราะเหตุใด, เพราะเหตุนี้ เราจักตอบแก่ท่าน."

อีกอย่างหนึ่ง ศัพท์ว่า **ตคฺข** เป็นนิบาต ใช้ในอรรถ คือยอมรับ. จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคทรงรับคำ ด้วยคำว่า "เอาเถิด." นี้ จึงตรัสว่า "เราจักตอบ."

เฉพาะ ๓ สิกขาบทนี้ คือ "ติดไฟผิง, มือเปื้อนอามิส, น้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวสุก, ทรงบัญญัติในภคคชนบท.

สองบทว่า **ยฺนตฺวํ อปฺจุจฺฉิมฺห** มีความว่า [๕๓๔] ข้าพเจ้าได้ทูลถามปัญหาใดกะพระองค์.

บทว่า **อกิตฺตฺยิ** คือ พระองค์ได้ตรัสแล้ว.

บทว่า **โน** คือ แก่ข้าพเจ้า.

สองบทว่า **ตฺนตฺ พฺยาคตฺ** มีความว่า คำใด ๆ อันข้าพเจ้าได้ทูลถามแล้ว คำนั้น ๆ อันพระองค์ได้ทรงแก้แล้ว.

บทว่า **อนฺลฺลธา** ความว่า มิได้ทรงแก้บ้างเบี่ยงโดยประการอื่น.

[วิบัติ ๔]

ชื่อว่า สิลวิบัติ ย่อมไม่มีในปัญหาในคำว่า "เย ทฺฏฺจฺจุลฺลาธา สิลวิปฺตฺติ." นี้ แม้โดยแท้, ถึงกระนั้น คำว่า **เย ทฺฏฺจฺจุลฺลา**

ลา สิวิปตฺตินี้ ท่านกล่าวแล้ว ด้วยความเป็นผู้ประสงค์จะแก้
ทฎฐุลลาบัตติ.

จริงอยู่ ในวิบัติ ๔ ทฎฐุลลาบัตติ สงเคราะห์ด้วยวิบัติ ๑,
อทฎฐุลลาบัตติ สงเคราะห์ด้วยวิบัติ ๓. เพราะเหตุนี้ ท่านกล่าวว่า
เย ทฎฐุลลา ตา สิวิปตฺติแล้ว จึงกล่าวว่า "ปาราชิก สังฆา-
ทิสเสส เรียกว่า "สิวิปตฺติ" เพื่อแสดงสิวิปตฺตินั้นเอง โดยพิสดาร.

บัดนี้ ท่านกล่าวคำว่า อุตฺตจฺจยํ เป็นอาทิ เพื่อแสดงอทฎฐ-
จฺจุลลาบัตติ ด้วยอำนาจวิบัติ ๓.

ในคำเหล่านั้น คำว่า โย จายํ อุกุโธสฺติ หสฺสาธิปฺปาโยนี
ท่านกล่าว เพื่อชี้วัตถุแห่งทฎฐุภาสิต.

บทว่า อพฺภาจิกฺขติ มีความว่า เมื่อกล่าวว่า "ข้าพเจ้ารู้ทั่ว
ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนั้น" ชื่อว่ากล่าวคู่.

หลายบทว่า อยํ ตา อาชีววิปตฺติสมฺมตํ มีความว่า ชื่อว่า
อาชีววิบัติ ที่ประมวลด้วย ๖ สิกขาบทนี้ สมมติว่าวิบัติที่ ๔ ฉะนั้นแล.

คำถามว่า อทฎฐุลลํ นี้ เป็นอันเฉลยแล้ว ด้วยคำมีประมาณ
เท่านี้.

[ประมวลสิกขาบท]

บัดนี้ ท่านกล่าวคำว่า เอกาทส เป็นอาทิ เพื่อเฉลยปัญหาที่ว่า
เย จ ยาวตฺติยกา. ก็เพราะปัญหาที่ว่า เย จ ยาวตฺติยกานี ท่าน
เฉลยแล้วด้วยอำนาจ อย่างนี้ว่า "ยาวตฺติยกสิกขาบท ๑๑,"

เพราะฉะนั้น ท่านจึงถามอันตรายปัญหาเหล่านี้ มีคำว่า "เกณฑ-
สิกขาบทมีเท่าใด ?" เป็นอาทิ ด้วยอำนาจสืบต่อแห่งจำนวนนั่นเอง.

ท่านกล่าวว่า **จ** เกณฑกานีเป็นอาทิ ก็เพื่อเฉลยอันตราย-
ปัญหาเหล่านั้น. ในคำว่าเฉลยนั้น คำว่า "เกณฑสิกขาบท ๑ อุททา-
นสิกขาบท ๑ สิกขาบท ๑๖" ที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่า "รู้้อยู่"
นี้แล ตรัสภายหลัง.

บทที่เหลือ ได้จำแนกไว้ในมหาวิคค์หมดแล้ว.

[๕๓๕] ก็ในคำที่ตรัสภายหลังนั้น สองบทว่า **เอกั เกณฑกั**
ได้แก่ สัจฉริสิกขาบท.

สองบทว่า **เอกั อุททาสนกั**ได้แก่ ตูโลนัทธมัญจปีฐ-
สิกขาบท.

บทว่า **โสธส** ได้แก่ โสฬส (คือ ๑๖).

สองบทว่า **ขานนุติ ปญจตุตา**ได้แก่ สิกขาบทที่ตรัสอย่างนี้
ว่า "รู้้อยู่" ทรงบัญญัติแล้ว.

สิกขาบทเหล่านั้น พึงทราบอย่างนี้ คือ :-

ภิกษุรู้้อยู่ น้อมลากที่เขา น้อมไปจะถวายสงฆ์มาเพื่อตน, รู้้อยู่
สำเร็จการนอนเบียดภิกษุผู้เข้าไปก่อน, รู้้อยู่ นำมีตัวสัตว์ รดเอง
ก็ตาม ใ้ให้รดก็ตาม ซึ่งหญ้าหรือดิน, รู้้อยู่ ฉนบิณฑบาต
อันภิกษุณีแนะนำให้ถวาย, รู้้อยู่ มุ่งหมายจะยกโทษ พอเธอฉนแล้ว
เป็นปาจิตติย, รู้้อยู่ บริโภคน้ำมีตัวสัตว์, รู้้อยู่ ฝืนอธิกรณ์ที่ตัดสิน

เสร็จแล้วโดยธรรม, ร้อย ปิตอบัติชั่วหาย, ร้อย ยังบุคคล
มีปีหย่อน ๒๐ ให้อุปสมบท, ร้อย ชักชวนแล้ว เดินทางสายเดียวกัน
กับพวกเกี่ยวพวกต่างที่เป็นโจร, ร้อย กินร่วมก็ดี ... กับภิกษุ
ผู้กล่าวอย่างนั้น ยังไม่ได้ทำกรรมอันสมควร, ร้อย เกลี่ยกล่อม
สมณทูตผู้ถูกให้นาสนะแล้วอย่างนั้น, ร้อย น้อมลากที่เขาน้อมไป
จะถวายสงฆ์มาเพื่อบุคคล, ภิกษุณี ร้อย ไม่โจทด้วยตนเอง ซึ่ง
ภิกษุณีผู้ล่วงกรรมถึงปาราชิก, ร้อย ว่าสตรีเป็นนางโจร อันชน
ทั้งหลายรู้ว่าต้องโทษประหาร ไม่บอก, ร้อย ไม่บอกก่อน เข้าไป
สู่อารามที่มีภิกษุ.

[จำแนกสิกขาบท]

บัดนี้ ท่านจะเฉลยปัญหาแรกนี้ว่า สาธารณ อสาธารณจึง
กล่าวคำว่า วิธ เทว สทานเป็นอาทิ.

บรรดาสิกขาบทที่ทั่วไปและไม่ทั่วไปเหล่านั้น วินิจฉัยในสิกขา-
บททั้งหลายที่ไม่ทั่วไปด้วยเหล่าภิกษุณี พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า จ สงฆาภิเสสาได้แก่ สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท ๑
กายสังสัคคสิกขาบท ๑ ทุฏฐุลลวาสสิกขาบท ๑ อตตกามปาริจริย-
สิกขาบท ๑ กุฎิการสิกขาบท ๑ วิหารสิกขาบท ๑.

สองบทว่า เทวอนิจเตหิ อฏฐิเมได้แก่ สิกขาบทเหล่านี้
รวมเป็น ๘ กับอนียต ๒ สิกขาบท.

สองบทว่า นิสุสคฺคิยา ทุสาทสได้แก่ สิกขาบท ๑๒ เหล่านี้

คือ "จีวรโชนะ ๑ จีสรปฏิคคะ ๑ โกเสยยะ ๑ สุทธกาพกะ ๑
เทวภาคะ ๑ ฉัพพัศสะ ๑ นิสิตนสันถัต ๑ โลมสิกขาบท ๒ ปฐม-
ปัตตะ ๑ วัสติกสาฎิกะ ๑ อารัญญกะ คือ สาสังกะ ๑."

[๕๓๖] สองบทว่า ทวาวิสติ ขุททกาได้แก่สิกขา ๑๑ ที่
ประกาศแล้วในขุททกัณฑ์ เหล่านี้ คือ "ภิกขุณีวัคค์ทั้งสิ้น ปรัม-
ปรโภชนสิกขาบท, อนติริตตสิกขาบท, อภิหัญจูปวารณาสิกขาบท,
ปณิตโภชนสิกขาบท, อเจลกสิกขาบท, โอนวิสติวัสตสิกขาบท,
ทฤษฏลัจฉาตสิกขาบท, มาตุคามสังฆิชาตสิกขาบท, อนิกขันต-
ราชกสิกขาบท, ไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่ เข้าบ้านในวิกาล, นิสิตนสิกขา-
บท, วัสติกสาฎิกสิกขาบท.

วินิจฉัยแม้ในสิกขาบทที่ไม่ทั่วไป ด้วยภิกษุทั้งหลาย พึงทราบ
ดังนี้ :-

หลายบทว่า สงฺฆมฺหา ทส นิสฺสเรได้แก่ สิกขาบทที่ตรัส
ไว้ในวิภังค์อย่างนี้ว่า "๑๐ สิกขาบท อันสงฆ์พึงขับออกจากหมู่."
แต่ ๑๐ สิกขาบท มาในมาติกาอย่างนี้ว่า "สังฆาติเสสที่ตังขับเสย."

สองบทว่า นิสฺสคฺคิยานิ ทวาทสได้แก่ นิสสัคคีย์ที่ทรง
จำแนกไว้ในภิกขุณีวิภังค์เท่านั้น.

แม้ขุททกสิกขาบท ก็ได้แก่ ขุททกสิกขาบทที่ทรงจำแนกใน
ภิกขุณีวิภังค์นั่นเอง.

ปาฎิเทศนียะ ๘ ก็เหมือนกัน. สิกขา ๑๓๐ ของพวกภิกษุณี ไม่

ทั่วไปด้วยภิกษุทั้งหลายอย่างนี้.

ในตอนที่เกิดลักขาบทที่ทั่วไปนี้ คำที่เหลือ ต้นทั้งนั้น.

[กองอาบัติที่ระงับไม่ได้]

บัดนี้ พระอุบาลีเถระ เมื่อจะแก้ปัญหานี้ว่า "ก็กองอาบัติเป็นต้น อันท่านจำแนก ย่อมระงับด้วยสมณะเหล่าใด?" ดังนี้ จึงกล่าวว่า "บุคคลผู้พ่ายแพ้ ๘ พวกแล" เป็นอาทิ.

บรรดาเหล่านั้น ท่านแสดงชื่อที่บุคคลผู้พ่ายแพ้ ๘ พวกนั้นเป็นผู้มีภัยเฉพาะหน้า ด้วย บทว่า ทูราสทา นี้.

จริงอยู่ ผู้พ่ายเหล่านั้น เป็นรากะฐุห่าเป็นต้น ยากที่จะเข้าใกล้ คือยากที่จะเข้าเคียง ยากที่จะเข้าหา อันบุคคลเกี่ยวข้องอยู่ ย่อมเป็นไปเพื่อตัดรากเง่า.

บทว่า ตาลวตุตฺตสมฺปมา มีความว่า เปรียบสมด้วยการถอน ต้นตาลหมดทั้งต้น กระทำให้เป็นสักว่าวัตถุแห่งตาล. ต้นตาลที่บุคคล กระทำให้เป็นสักว่าวัตถุ เป็นต้น ไผ่ที่กลับคืนเป็นปกติอีกไม่ได้ฉันใด บุคคลผู้พ่ายแพ้ ๘ พวกนั้น ย่อมเป็นผู้กลับคืนเป็นปกติอีกไม่ได้ฉันใด

พระอุบาลีเถระ ครั้นแสดงอุปมาที่ทั่วไปอย่างนี้แล้ว จะแสดงอุปมาซึ่งกล่าวเฉพาะสำหรับผู้หนึ่ง ๆ อีก จึงกล่าวว่า "เปรียบเหมือน ไผ่ไม่เหลือ" เป็นอาทิ.

[๕๓๗] บาทคาถามว่า อวิรุพฺพมิ ภวนฺติ เต มีความว่า ไผ่ไม่เหลือเป็นอาทิเหล่านั้น เป็นของมีอันไม่งอกงาม โดยความเป็นของ

เขี้ยวศดอีกเป็นต้น เป็นธรรมดาฉันใด, แม้นุคคลผู้พ่ายทั้งหลาย
ก็ฉันนั้น ย่อมเป็นผู้ไม่องงามโดยความเป็นผู้มีศีลตามปกติอีกเป็น
ธรรมดา.

ในคำว่า "ก็กองอาบัติเป็นต้น อันท่านจำแนก ย่อมระงับด้วย
สมณะเหล่าใด" นี้ คำอย่างนี้ว่า "กองอาบัติเป็นต้น อันท่านจำแนก
คือ ปาราชิก ๘ เหล่านี้ก่อน ย่อมไม่ระงับด้วยสมณะเหล่าใด ๆ "
เป็นอันแสดงแล้ว ด้วยคำมีประมาณเท่านี้.

[กองอาบัติที่ระงับได้]

ส่วนคำว่า **เตวิล สงฆาภิเสนา** เป็นอาทิ ท่านกล่าวแล้ว
เพื่อแสดงอาบัติเครื่องจำแนกเป็นต้นที่ระงับได้.

บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า **ตีหิ สมเถहि** เป็นคำกล่าว
ครอบสมณะทั้งหมด.

จริงอยู่ สังฆาภิเสส ย่อมระงับด้วยสมณะ ๒ เท่านั้น, หาระงับ
ด้วยฉินวัตถารกสมณะไม่, ที่เหลือย่อมระงับด้วยสมณะทั้ง ๓.

คำว่า **เทว อุโปสธา เทว ปวารณา** นี้ ท่านกล่าวด้วยอำนาจ
ภิกษุและภิกษุณี, จริงอยู่ คำนั้นท่านกล่าวแล้วด้วยอำนาจแสดง
สักว่าส่วนอันท่านจำแนกเท่านั้น หาได้กล่าวด้วยอำนาจการระงับด้วย
สมณะทั้งหลายไม่.

จริงอยู่ ส่วนอันท่านจำแนก อธิบายว่า ส่วนที่ควรแจกออก
๔ แม้เหล่านี้ คือ "ภิกขุอุโบสถ ภิกขุณีอุโบสถ ภิกขุปวารณา

ภิกษุณีปวารณา."

สองบทว่า จตุตถาภิ กมฺมานิได้แก่ อุโบสถกรรม มีที่เป็น
วรรคโดยธรรมเป็นอาทิ.

หลายบทว่า ปญฺเจว อุกุเสลา จตุโร ภวนฺติ อนนฺตฺตา
มีความว่า, อุทเทศของภิกษุมี ๕ ของภิกษุณีมี ๔ โดยประการอื่น ไม่มี.

พึงทราบส่วนจำแนกแม่อื่นอีกเหล่านี้ คือ กองอาบัติมี ๗
อธิกรณ์มี ๔, ก็ส่วนจำแนกเหล่านี้ ย่อมระงับด้วยสมณะทั้งหลาย,
เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวคำว่า สุตฺตฺติ สมเถหิเป็นอาทิ.

อีกประการหนึ่ง อาบัติเหล่าใด อาศัยส่วนจำแนกแม่เหล่านี้แล
คือ "อุโบสถ ๒ ปวารณา ๒ กรรม ๔ อุทเทศ ๕ อุทเทศ ๔
มี, อุทเทศโดยประการอื่น ไม่มี." ๕๓๘ เกิดขึ้นโดยนัยเป็นต้นว่า
นสฺสฺนฺเต เต วินสฺสฺนฺเต เต, อาบัติเหล่านั้น ย่อมระงับด้วยสมณะ
ทั้งหลาย มีประการดังกล่าวแล้วนั้นแล, เพราะเหตุนี้ ส่วนจำแนก
เหล่านั้น อันบัณฑิตพึงทราบว่า "ท่านกล่าวแล้ว เพื่อแสดงความ
ระงับอาบัติทั้งหลายที่มีส่วนจำแนกนั้นเป็นมูลบ้าง."

สองบทว่า กิจฺจํ เอเกนมีความว่า กิจจาธิกรณ์ ย่อมระงับ
ด้วยสมณะเดียว.

[วิเคราะห์ปาราชิก]

พระอุบาลี ครั้นแก้ปัญหากี่ปวงตามลำดับแห่งคำถามอย่างนี้แล้ว
บัดนี้ จะแสดงเพียงคำอธิบายเฉพาะอย่าง แห่งกองอาบัติที่ประมวล

ไว้ในคำว่า **อาบัติติกุขุณา จ ภวนุติ สตุตจิงกล่าวคำว่า ปาราชิก**
เป็นอาทิ.

บรรดาภาเถลานั้น คาถาที่ ๑ ว่า **ปาราชิก** เป็นต้น มีเนื้อ
ความดังต่อไปนี้ :-

บรรดาบุคคลปาราชิก อาบัติปาราชิก และสิกขาบทปาราชิก
ชื่ออาบัติปาราชิกนี้ใด อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว. บุคคลผู้ต้อง
อาบัติปาราชิกนั้น ย่อมเป็นผู้พ่าย คือ ถึงความแพ้ เป็นผู้เคลื่อน
ผิด ตก อันความละเมิดทำให้ห่างจากศีลธรรม. เมื่อบุคคลนั้นไม่
ถูกข้อมออก (จากหมู่) ก็ไม่มีสังวาสต่างโดยอุโบสถและปวารณา
เป็นต้นอีก. ด้วยเหตุนี้ ปาราชิกนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่าง
นั้น คือ เพราะเหตุนี้ อาบัติปาราชิกนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
"ปาราชิก."

ก็ในบทว่า **ปาราชิก** นี้ มีความสังเขป ดังนี้ :-

บุคคลยอมเป็นผู้พ่ายด้วยอาบัติปาราชิกนั้น เพราะเหตุนี้ อาบัติ
ปาราชิกนั้น ท่านจึงกล่าวว่า "ปาราชิก."

[วิเคราะห์สังฆาติเสส]

คำว่า **สงฺฆมว เทติ ปรีวาส** เป็นอาทิ ท่านกล่าวแล้ว เพื่อ
แสดงแต่เนื้อความเท่านั้น ไม่เอื้อเพื่อพยัญชนะ แม้ในคาถาที่ ๒.

ก็ในบทว่า **สงฺฆาติเสส** เป็นอาทินี้ มีเนื้อความดังต่อไปนี้ :-

การออกจากอาบัตินั้นใด ของภิกษุผู้ต้องอาบัตินี้แล้วใครจะออก

สงฆ์ อันภิกษุหนึ่งพึงปรารถนา ในกรรมเบื้องต้นแห่งการออกจาก
อาบัตินั้น เพื่อประโยชน์แก่การให้ปริวาส และในกรรมที่เหลือจาก
กรรมเบื้องต้น คือในท่ามกลาง เพื่อประโยชน์แก่การให้มานัตต์
หรือเพื่อประโยชน์แก่การให้มานัตต์กับมุลาฏฐิกัสสนะ และในที่สุด
เพื่อประโยชน์แก่อัภยาน. ก็ในกรรมทั้งหลายมีปริวาสกรรมเป็นต้นนี้
กรรมเมื่ออย่างหนึ่ง เว้นสงฆ์เสีย อันใคร ๆ ไม่อาจทำได้ ฉะนั้นแล.

สงฆ์อันภิกษุพึงปรารถนาในกรรมเบื้องต้น และในกรรมที่เหลือ
แห่งกองอาบัตินั้น เหตุนั้น กองอาบัตินั้น ชื่อว่าสังฆาทิเสส.

[วิเคราะห์อนิยต]

[๕๓๕] เนื้อความแห่งคาถาที่ ๓ พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า อนิยโต น นียโต มีความว่า เพราะไม่แน่ กอง
อาบัตินี้ จึงได้ชื่อว่าอนิยต.

คำที่ว่า "ไม่แน่" นี้ มีอะไรเป็นเหตุ? เพราะสิกขาบทนี้ ปรับ
อาบัติไม่จำกัดส่วนอันเดียว. อธิบายว่า "สิกขาบทนี้ ปรับอาบัติ
โดยส่วนอันเดียวไม่ได้."

สิกขาบทนี้ ปรับอาบัติโดยส่วนเดียวไม่ได้อย่างไร? อย่างนี้
บรรดาฐานะ ๓ ฐานะอันใดหนึ่ง อันพระวินัยธรพึงปรับ.

จริงอยู่ ท่านกล่าวไว้สอนิยตสิกขาบทนั้นว่า "ภิกษุหนึ่ง อัน
พระวินัยธรพึงปรับด้วยกรรม๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง." เพราะเหตุนั้น
กองอาบัตินั้น ท่านจึงกล่าวว่า อนิยต คือ กล่าวว่ ไม่แน่.

เหมือนอย่างว่า บรรดาฐานะ ๓ ฐานะอันใดอันหนึ่ง ท่านกล่าว
ในกองอาบัตินั้น กองอาบัติ ชื่อว่าอนิยต นั้นใด, บรรดาฐานะ ๒
ฐานะอันใดอันหนึ่ง ท่านกล่าวในกองอาบัติใด กองอาบัติเมื่อนั้น ก็
ชื่อว่าอนิยตเหมือนกัน ฉะนั้น.

[วิเคราะห์อุลลัจจัย]

เนื้อความแห่งคาถาที่ ๔ พึงทราบดังนี้ :-

บทคาถาว่า อจฺจโย เตน สโม นตฺถิ มีความว่า บรรดา
โทษที่เป็นเทศนาคามิ โทษที่ต่ำ เสมอด้วยอุลลัจจัยนั้นไม่มี ด้วย-
เหตุนี้ ความละเมิดนั้น ท่านจึงเรียกอย่างนั้น. อธิบายว่า "ความ
ละเมิดนั้น ท่านเรียกว่าอุลลัจจัย เพราะเป็นโทษต่ำ."

[วิเคราะห์นิสสัคคิยะ]

เนื้อความแห่งคาถาที่ ๕ พึงทราบดังนี้ :-

หลายบทว่า นิสฺสขุชิตฺวา ยํ เทเสติ เตเนตฺมมีความว่า
ความละเมิดนั้น ท่านเรียกนิสสัคคิยะ เพราะต้องสละแล้วจึงแสดง.

[วิเคราะห์ปาจิตติยะ]

เนื้อความคาถาที่ ๖ พึงทราบดังนี้ :-

บทคาถาว่า ปาเตติ กุสลํ ฆมฺมํ มีความว่า ความละเมิด
นั้น ยังกุสลจิตกล่าวคือกุศลธรรม ของบุคคลผู้กำลังต้องให้ตกไป
เพราะเหตุนี้ ความละเมิดนั้น ชื่อว่ายังจิตให้ตกไป เพราะฉะนั้น
ความละเมิดนั้น ชื่อว่าปาจิตติยะ.

ก็ปาจิตติยะใด ย่อมยังจิตให้ตกไป, ปาจิตติยะนั้น ย่อมผิดต่ออริยมรรค และย่อมเป็นเหตุแห่งความลุ่มหลงแห่งจิต. เพราะเหตุนั้น คำว่า "ผิดต่ออริยมรรค" และคำว่า "เป็นเหตุแห่งความลุ่มหลงแห่งจิต" ท่านจึงกล่าวแล้ว.

[วิเคราะห์ปาฏิเทสนียะ]

ในปาฏิเทสนียาคาถาทิ้งหลาย คำว่า "ภิกษุเป็นผู้ไม่มีญาติ" เป็นอาทิ ท่านกล่าวแล้ว เพื่อแสดงความกระทำความเป็นธรรมที่นาคี ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่า "แน่ะเธอ ฉันต้องธรรมที่นาคี." ก็อาบัตินั้น ท่านเรียกว่า ปาฏิเทสนียะ เพราะจะต้องแสดงคืน.

[วิเคราะห์ทุกกฏ]

เนื้อความแห่งทุกกฏคาถา พึงทราบดังนี้ :-

คำว่า "ผิด แยัง พลาด" นี้ทั้งหมด เป็นคำยักเรียก ทุกกฏ ที่กล่าวไว้ในคำนี้ว่า ยลฺยจ ทุกฺกฏฺ.

[๕๔๐] จริงอยู่ กรรมใด อันบุคคลทำไม่ดี หรือทำผิดรูปกรรมนั้น ชื่อว่าทุกกฏ. ก็ทุกกฏนั้นแล ชื่อว่าผิด เพราะเหตุที่ไม่ทำตามประการที่พระศาสดาตรัส ชื่อว่าแยัง เพราะเป็นไปแยังกุศล ชื่อว่าพลาด เพราะไม่ย่างขึ้นสู่ข้อปฏิบัติในอริยมรรค.

ส่วนคำว่า ยมฺ มนุสฺโส กรณฺนี แสดงข้อควรเปรียบในทุกกฏนี้.

เนื้อความแห่งคำนี้ว่า "มนุษย์ในโลก ทำบาปใด ในที่แจ้ง หรือในที่ลับ, บัณฑิตทั้งหลายประกาศบาปนั้นว่า "ทุกกฏ" ฉนฺใด,

ทุกกฏแม่นี้ ก็ฉันนั้น ชื่อว่า บาป เพราะเป็นกรรมลามก อัน
พระพุทธเจ้าทรงเกลียด เพราะเหตุนั้น ฟังทราบว่าเป็น "ทุกกฏ."

[วิเคราะห์ทพภาสิต]

เนื้อความแห่งทพภาสิตคาถา ฟังทราบดังนี้ :-

บาทคาถาว่า **ทพภาสิต** **ทวารภุญ** มีความว่า บทใดอันภิกษุ
กล่าว คือพูด เจาจรชั่ว เหตุนั้น บทนั้น ชื่อว่าอันภิกษุกล่าวชั่ว :
อธิบายว่า "บทใดอันภิกษุกล่าวชั่ว บทนั้น เป็นทพภาสิต."

มีคำที่จะฟังกล่าวให้ยิ่งน้อยหนึ่ง ; ความว่า "อนึ่ง บทใด เสรี
หมอง บทนั้น เป็นบทเสรีหมอง เพราะเหตุใด ; อนึ่ง วิญญูชน
ทั้งหลาย ย่อมติ เพราะเหตุใด ; อธิบายว่า "ท่านผู้รู้แจ้งทั้งหลาย
ติบทนั้น เพราะเหตุใด."

บาทคาถาว่า **เตเนต** **อิติ วุจจติ** มีความว่า เพราะความ
เป็นบทเสรีหมอง และแม้เพราะความติแห่งวิญญูชนนั้น บทนั้น ท่าน
ย่อมกล่าวอย่างนั้น คือ บทนั้น ท่านกล่าวว่า **ทพภาสิต**.

[วิเคราะห์เสขียะ]

เนื้อความแห่งเสขียะคาถา ฟังทราบดังนี้ :-

พระอุบาลีเถร แสดงความที่พระเสขะมี โดยนัยมีคำว่า **อาทิ
เจต จรณญจ** เป็นต้น เพราะเหตุนั้น ในบทว่า เสขียะนี้ จึงมีเนื้อ
ความสั่งเขปดังนี้ว่า "นี่เป็นข้อควรศึกษาของพระเสขะ."

คำว่า **ปาราชิกนุติ** ยี่ **วุตต** เป็นอาทินี้ ฟังทราบว่าเป็นท่านกล่าว

เพื่อแสดงเนื้อความ ที่มีได้สงเคราะห์ด้วยปัญหาที่ว่า **ครุกลหุณจาปี** เป็นต้น แต่สงเคราะห์ด้วยคำอ้อนวอนนี้ว่า **หนุท วากุยฺ สุโณม เต** (เอาเถิด เราจะฟังคำของท่าน).

[อุปมาแห่งอาบัติอนาบัติ]

แม้ในบทว่า **จนฺนมติวสุตฺติ** เป็นต้น ก็นัยนี้แล.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **จนฺนมติวสุตฺติ** มีความว่า เรือนที่มีได้มุงด้วยเครื่องมุงมีหญาเป็นต้น ย่อมเปือกก่อน. แต่เรือนกล่าวคืออาบัตินี้ อันภิกษุปิดไว้แล้ว ย่อมเปือก.

จริงอยู่ ภิกษุเมื่อปิดอาบัติแรกไว้ ย่อมต้องอาบัติอื่นใหม่.

สองบทว่า **วิวกฺกฺ มาติวสุตฺติ** มีความว่า เรือนที่ไม่เปิด คือมุงดีแล้ว ย่อมไม่เปือกฝนก่อน. ๕๔๑ แต่เรือนกล่าวคืออนาบัตินี้ อันภิกษุเปิดแล้ว ย่อมไม่เปือก.

จริงอยู่ ภิกษุเมื่อเปิดเผยอาบัติแรก แสดงอาบัติที่เป็นเทศนาคามินีเสีย ออกจากอาบัติที่เป็นวุฏฐานคามินีเสีย ย่อมประคิษฐานในส่วนหมดจด. เมื่อสำรวจต่อไป ย่อมไม่ต้องอาบัติอื่น.

บาทคาถาว่า **ตสุมา จนฺนํ วิวเรถ** มีความว่า เพราะเหตุนี้เมื่อแสดงอาบัติที่เป็นเทศนาคามินี และออกจากอาบัติที่เป็นวุฏฐานคามินี ชื่อว่าเปิดเผยอาบัติที่ปิดไว้.

บาทคาถาว่า **เอวนุตฺ มาติวสุตฺติ** มีความว่า ก็เรือนกล่าวคืออาบัตินั้น อันภิกษุเปิดเผยแล้วอย่างนั้น ย่อมไม่เปือก.

บาทคาถาว่า คติ มิคานํ ปวนํ มีความว่า ป่าใหญ่ คือป่า
ที่หนาแน่นด้วยต้นไม้เป็นต้น เป็นคติ คือเป็นที่พึงของมฤคทั้งหลาย
ผู้อันพาลมฤคมีเสื่อโครงเป็นอาทิให้ล้มในกลางแจ้ง. มฤคเหล่านั้น ถึง
ป่านั้นแล้ว ย่อมโล่งใจ. โดยนัยนี้แล อากาศเป็นทางไปของเหล่า
ปักษี, ความเสื่อมเป็นคติของธรรมทั้งหลาย คือว่า ความพินาศ
เป็นทางของสังขตธรรมแม้ทั้งปวง เพราะอรรถว่าต้องถึงเข้าแน่.

จริงอยู่ สังขตธรรมเหล่านี้ จะไม่ถึงความพินาศ สามารถทนอยู่
หามิได้. ส่วนนิพพานดำรงอยู่แม้นาน เป็นคติของพระอรหันต์,
อธิบายว่า "อนุปาทิสเสนิพพานธาตุ เป็นทางไปด้ายเดียวของพระ-
อรหันตปัญญาสพ."

ปฐมคาถาสังคณิก วัณณา จบ.

[๕๔๒] อธิกรณเภทวัณณา

[รื้อสมณะด้วยรื้ออธิกรณ์]

วินิจฉัยในอธิกรณเภท ฟังทราบดังนี้ :-

พระอุบาลีเถระ ครั้นกล่าวรื้ออธิกรณ์ว่า "การรื้อ ๑๐ เหล่านี้" แล้ว ได้กล่าวว่า "เมื่อรื้อวิวาทาธิกรณ์ ย่อมรื้อสมณะเท่าไร ?" เป็นอาทิ เพื่อแสดงการรื้อสมณะ เพราะรื้ออธิกรณ์อีก.

ในบทเหล่านั้น หลายบทว่า วิวาทาธิกรณ์ อุกโกฏฺเณโต เทว สมเถ อุกโกฏฺเณติ มีความว่า ย่อมรื้อ คือปฏิเสศค่านสมณะ ๒ นี้ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เขภยยติกา ๑.

หลายบทว่า อนุวาทาธิกรณ์ อุกโกฏฺเณโต จตุตาโร มีความว่า ย่อมรื้อสมณะ ๔ เหล่านี้ คือ "สัมมุขาวินัย สติวินัย อมูพหวินัย ตัสสปาปิยติกา."

หลายบทว่า อาปตฺตาธิกรณ์ อุกโกฏฺเณโต ตโย ได้แก่ ย่อมรื้อสมณะ ๓ นี้ คือ "สัมมุขาวินัย ปฏิกฺขญาตฺตกรณะ ตินวัตถารกะ."

หลายบทว่า กิจจาธิกรณ์ อุกโกฏฺเณโต เอกมฺมีความว่า ย่อมรื้อสมณะ ๑ นี้ คือ สัมมุขาวินัย.

[การรื้อ ๑๒]

บรรดาการรื้อ ๑๒ ในวาระที่ตอบคำถามว่า "การรื้อมีเท่าไร ?" เป็นอาทิ การรื้อ ๓ ก่อน มีอาทิคือ "กรรมที่สงฆ์ยังไม่ได้ทำ" ย่อม

ได้ในอนุวาทาธิกรณ์ที่ ๒ โดยพิเศษ.

การรื้อสมณะ ๓ มีอาทิกคือ "อธิกรณ์ที่สงฆ์ยังมีได้ชำระ"
ย่อมได้ในวิวาทาธิกรณ์ที่ต้น.

การรื้อสมณะ ๓ มีอาทิกคือ "อธิกรณ์ที่สงฆ์ยังมีได้วินิจฉัย"
ย่อมได้ในอาปัตตาธิกรณ์ที่ ๓.

การรื้อ ๓ มีอาทิกคือ "อธิกรณ์ที่สงฆ์ยังมีได้ระงับ" ย่อมได้
ในกิจจาธิกรณ์ที่ ๔.

อีกประการหนึ่ง การรื้อแม่ทั้ง ๑๒ ย่อมได้ในอธิกรณ์แต่ละ
อย่างแท้.

[อาการ ๑๐ แห่งการรื้อ]

[๕๔๓] หลายบทว่า ตตฺถชาจกั อธิกรณ์ อุกโกฏฺเฐติ มีความ
ว่า ในวัดใด มีอธิกรณ์ เพื่อต้องการบริขารมีบาตรและจีวรเป็นต้น
เกิดขึ้น โดยนัยมีอาทิกว่า "บาตรของข้าพเจ้า ภิกษุนี้ถือเอาเสียม, จีวร
ของข้าพเจ้า ภิกษุนี้ถือเอาเสียม," พวกภิกษุเจ้าอาวาสประชุมกันใน
วัดนั่นเอง ไกล่เกลี่ยพวกภิกษุผู้เป็นข้าศึกแก่ตน ให้ยินยอมว่า "อย่า
เลย ผู้มีอายุ" แล้วให้อธิกรณ์ระงับ ด้วยวินิจฉัยนอกบาลีแท้ ๆ.
นี่ชื่อว่าอธิกรณ์เกิดในที่นั้น. อธิกรณ์นั้นระงับแล้ว เฉพาะด้วย
วินิจฉัยแม่ใด วินิจฉัยแม่นั้น เป็นสมณะอันหนึ่งแท้. เป็นปาจิตตีย์ แม่
แก่ภิกษุผู้รื้ออธิกรณ์นี้.

สองบทว่า ตตฺถชาตัก วุปฺสนุตฺติ มีความว่า ก็ถ้าว่า ภิกษุ

ทั้งหลายผู้เจ้าถิ่น ไม่สามารถให้อธิกรณนั้นระงับได้ไซ้. ที่นั่น ภิกษุอื่นเป็นพระเถระผู้ทรงวินัยมาถามว่า "อาวุโส ทำไมอุโบสถหรือปวารณาในวัดนี้ จึงดลเสีย?" และเมื่อภิกษุเหล่านั้นเล่าอธิกรณนั้นแล้ว จึงวินิจฉัยอธิกรณนั้น ด้วยสูตร โดยขันธกะและปรีวาร ให้ระงับเสีย. อธิกรณนี้ ชื่อว่าเกิดในที่นั้นระงับแล้ว. คงเป็นปาจิตติย์แม้แก่ภิกษุผู้ร้ออธิกรณนั้น.

บทว่า **อนุตรามกุเค** มีความว่า หากว่า ภิกษุผู้เป็นข้าศึกแก่ตนเหล่านั้นกล่าวว่า "เราไม่ยอมตกลงในคำตัดสินของพระเถระนี้, พระเถระนี้ ไม่ฉลาดในวินัย, พระเถระทั้งหลาย ผู้ทรงวินัยอยู่ในบ้านชื่อนั้น, เราจักไปตัดสินกันที่บ้านนั้น" ดังนี้ กำลังไปกัน ในระหว่างทางนั่นเอง กำหนดเหตุได้ จึงตกลงกันเสียเอง หรือภิกษุเหล่าอื่น ยังภิกษุเหล่านั้นให้ตกลงกันได้; อธิกรณนี้เป็นอันระงับแท้. ภิกษุใดร้ออธิกรณในระหว่างทางที่ระงับอย่างนี้, คงเป็นปาจิตติย์แม้แก่ภิกษุนั้น.

สองบทว่า **อนุตรามกุเค รูปสนุด** มีความว่า อนึ่ง อธิกรณเป็นอันระงับ ด้วยความยินยอมกะกันและกันเอง หรือด้วยการที่ภิกษุผู้เป็นสภาคกันให้ตกลงกันเสีย หามิได้เลย.

ก็แต่ว่า [๕๔๔] พระวินัยชรูปหนึ่งเดินสวนทางมา เห็นแล้วถามว่า "ผู้มีอายุ พวกท่านจะไปไหนกัน?" เมื่อภิกษุเหล่านั้นตอบว่า "ไปบ้านชื่อนั้น ด้วยเหตุชื่อนี้" จึงกล่าวว่า "อย่าเลย

ผู้มีอายุ จะมีประโยชน์อะไร ด้วยไปที่นั่น?" แล้วยังอธิกรณ์นั้น ให้ระงับ โดยธรรม โดยวินัย ในที่นั่นเอง, นี้ชื่อว่าอธิกรณ์ระงับในระหว่างทาง. คงเป็นปาจิตตีย์ แม้แก่ภิกษุผู้รู้อธิกรณ์นั้น.

สองบทว่า **ตตฺถ คตฺติ** มีความว่า ก็ถ้าว่า ภิกษุเหล่านั้น แม้ อันพระวินัยชรกล่าวอยู่ว่า "อย่าเลย ผู้มีอายุ จะมีประโยชน์อะไร ด้วยไปที่นั่น?" ตอบว่า "เราจักไปให้ถึงการตัดสินในที่นั่นเอง" ไม่เอื้อเพื่อถ้อยคำของพระวินัยชร คงไปจนได้, ครั้นไปแล้ว บอกเนื้อความนั้น แก่พวกภิกษุผู้เป็นสภาคกัน. สภาคภิกษุทั้งหลายห้ามปรามว่า "อย่าเลย ผู้มีอายุ ขึ้นชื่อว่า การประชุมสงฆ์เป็นการหนัก" แล้ว ให้พากันนั้นวินิจฉัยให้ตกลงกันในที่นั่นเอง, อธิกรณ์แบบนี้ ย่อมเป็นอันระงับแท้. ภิกษุใคร่อธิกรณ์ไปในที่นั่น ซึ่งระงับแล้วอย่างนี้, คงเป็นปาจิตตีย์แม้แก่ภิกษุนั้น.

หลายบทว่า **ตตฺถ คตฺติ รูปสนฺตํ** มีความว่า อนึ่ง อธิกรณ์นั้น เป็นอันระงับ ด้วยกิริยาที่ให้ตกลงกันของสภาคภิกษุทั้งหลาย ก็หามิได้แล.

ก็แต่ว่า พระวินัยชรทั้งหลาย ให้ระงับอธิกรณ์นั้นซึ่งให้ประชุมสงฆ์ บอกในท่ามกลางสงฆ์, นี้ชื่อว่าอธิกรณ์ไปในที่นั่นระงับแล้ว. คงเป็นปาจิตตีย์ แม้แก่ภิกษุผู้รู้อธิกรณ์นั้น.

บทว่า **สตฺวินยํ** มีความว่า เป็นปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รู้สตฺวินยอันสงฆ์ให้แล้วแก่พระจีณาสพ.

ในอุมพหุวินัย ที่สงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุผู้บ้ำกดี ในตัสสปาปิยสิกา
อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุผู้มีบาปหนาแน่นกดี มีนัยเหมือนกัน.

สองบทว่า **ติณวตถารกั อุกโกฏฺเฐติ** มีความว่า เมื่ออธิกรณ์
อันสงฆ์ระงับแล้ว ด้วยติณวตถารกสมณะ ธรรมคาอาบัติ ที่ภิกษุเข้า
ไปหาภิกษุรูปหนึ่งนั่งกระโห้งประณมมือแสดงเสีย ชื่อว่าย่อมออก.

ก็ภิกษุแม้กล่าวอย่างนี้ว่า "ชื่อว่าการออกจากอาบัติ แม่ของ
ภิกษุผู้หลับอยู่ นี้ไค, การออกจากอาบัตินั้น ไม่ชอบใจข้าพเจ้า" ดังนี้
ชื่อว่ารื้อติณวตถารกะ. [๕๔๕] คงเป็นปาจิตตีย์ แม่แก่ภิกษุนั้น.

[ว่าด้วยองค์ ๔ เป็นเหตุรื้ออธิกรณ์]

หลายบทว่า **ณฺทาคติ ๑ เป ๑ คจฺจนฺโต อธิกรณ์ อุกโก-**
ฏฺเฐติ มีความว่า ภิกษุเป็นพระวินัยธร เมื่อแสดงธรรมว่า "ธรรม"
เป็นอาทิ รื้ออธิกรณ์ที่สงฆ์วินิจฉัยเสร็จแล้วในกาลก่อน ด้วยการรื้อ
๑๒ อย่าง ๆ ใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่ชนที่รักมีอุปชฌาย์เป็นต้น
ของตน ชื่อว่าถึงณฺทาคติ รื้ออธิกรณ์.

ก็ในภิกษุผู้เป็นข้าศึกกัน ๒ รูป ภิกษุผู้มีอาฆาตในฝ่ายหนึ่งเกิด
ขึ้นโดยนัยเป็นต้นว่า "เขาได้ประพุดติความฉิบหายแก่เรา" เมื่อ
แสดงธรรมว่า "ธรรม" เป็นต้น รื้ออธิกรณ์ที่สงฆ์วินิจฉัยเสร็จ
แล้วในกาลก่อน ด้วยการรื้อ ๑๒ อย่าง ๆ ใดอย่างหนึ่ง เพื่อยกความแพ้
ให้แก่ภิกษุผู้เป็นข้าศึกนั้น ชื่อว่าถึงโทสาคติ รื้ออธิกรณ์.

ฝ่ายภิกษุผู้โง่งมฉาย เมื่อแสดงธรรมว่า "ธรรม" เป็นต้น

เพราะความที่ตนเป็นคนโง่งนั่นเอง รื้ออธิกรณ์โดยนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล
ชื่อว่าถึงโมหาคติ รื้ออธิกรณ์.

ก็ถ้าในภิกษุ ๒ รูปผู้เป็นข้าศึกกัน รูปหนึ่งเป็นผู้อิงกรรมที่
ไม่สม่าเสมอ อิงทิฏฐิและอาศัยผู้มีกำลัง เพราะเป็นผู้อิงกายกรรม
เป็นต้น ที่ไม่สม่าเสมอ อิงมิจฉาทิฏฐิ คือความยึดถือ และอาศัย
ภิกษุผู้มีชื่อเสียง มีพรรคพวกมีกำลัง. เพราะกลัวภิกษุนั้นว่า "ผู้นี้
จะพึงทำอันตรายแก่ชีวิตหรืออันตรายแก่พรหมจรรย์ของเรา" เมื่อแสดง
อธรรมว่า "ธรรม" เป็นอาทิ รื้ออธิกรณ์โดยนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล
ชื่อว่าถึงภยากติ รื้ออธิกรณ์.

[ว่าด้วยผู้รื้ออธิกรณ์ต้องอาบัติ]

บทว่า ตทหุปสมปนโน มีความว่า สามเณรรูปหนึ่งเป็นผู้
ฉลาด เป็นพหูสูตะ, เธอเห็นภิกษุทั้งหลายผู้แพ้ในการตัดสินแล้ว
เป็นผู้ชบเซา จึงถามว่า "เหตุไรพวกท่านจึงพากันชบเซา?" ภิกษุ
เหล่านั้น จึงบอกเหตุนั้นแก่เธอ. เธอจึงกล่าวกะภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้
ว่า "เอาเถิด ขอรับ ท่านจงอุปสมบทให้ผม, [๕๔๖] ผมจักยัง
อธิกรณ์นั้นให้ระงับเอง" ภิกษุเหล่านั้น ยังเธอให้อุปสมบท. เธอ
ติกลงให้สงฆ์ประชุมกันในวันรุ่งขึ้น. ลำดับนั้น เธออันภิกษุทั้งหลาย
กล่าวว่า "สงฆ์ใครให้ประชุม?" จึงตอบว่า "ผม" "ให้ประชุม
เพราะเหตุไร?" "เมื่อวานอธิกรณ์วินิจฉัยไม่ดี, ผมจักวินิจฉัย
อธิกรณ์นั้น ในวันนี้." "ก็เมื่อวานคุณไปข้างไหนเสีย?" "ผมยังเป็น

อนุปลัมบัน ขอรับ, ก็วันนี้ผมเป็นอนุปลัมบันแล้ว." เธออันภิกษุทั้งหลายฟังกล่าวว่า "อาวุโส สิกขาบทนี้ อันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เช่นคุณ ว่า "ภิกษุผู้อุปสมบทในวันนั้น รื้อต้องออกโกฏนกปาจิตตีย์" จงไปแสวงอาบัติเสีย." แม้ในอาคันตุกะ ก็นัยนี้แล.

บทว่า การโก มีความว่า ภิกษุทั้งหลายผู้แพ้ พุคกะภิกษุรูปหนึ่ง ผู้ไปสู่บริเวณวินิจฉัยอธิกรณ์พร้อมกับสงฆ์ ว่า "ทำไมพวกท่านจึงตัดสินอธิกรณ์อย่างนั้นเล่า ขอรับ, ความตัดสินอย่างนี้ มิใช่หรือ?" ภิกษุนั้นกล่าวว่า "เหตุไรท่านจึงไม่พูดอย่างนี้เสียก่อนเล่า?" ดังนี้ ชื่อว่ารื้ออธิกรณ์นั้น ภิกษุใดเป็นผู้ทำ รื้ออธิกรณ์อย่างนั้น, เป็นอุกโกฏนกปาจิตตีย์แม้แก่ภิกษุนั้น.

บทว่า จนนททายโก มีความว่า ภิกษุรูปหนึ่งมอบฉันทะในการวินิจฉัยอธิกรณ์แล้ว เห็นพวกภิกษุผู้เป็นสภาคันแพ้มาเป็นผู้ชบเขา จึงกล่าวว่า "พຽ່ງนี้แล ข้าพเจ้าจักตัดสินเอง" ให้สงฆ์ประชุมกันแล้ว อันภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า "ให้ประชุมสงฆ์ เพราะเหตุไร?" จึงตอบว่า "เมื่อวาน อธิกรณ์ตัดสินไม่ดี, วันนี้ ข้าพเจ้าจักตัดสินอธิกรณ์นั้นเอง. "ก็เมื่อวาน ท่านไปไหนเสียเล่า?" ข้าพเจ้ามอบฉันทะแล้วนั้นอยู่." เธออันภิกษุทั้งหลายฟังกล่าวว่า "อาวุโส สิกขาบทนี้ อันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เช่นท่าน

ว่า "ผู้มอบนันทะ รื้อ ต้องอุกโกฏนกปาจิตตีย์" จงไปแสดงอาบัติ
เสีย."

[ว่าด้วยนิทานเป็นต้นแห่งอธิกรณ์]

[๕๔๗] วินิจฉัยในคำว่า **วิวาทาธิกรณ์** ก็ทานเป็นอาทิ
ฟังทราบดังนี้ :-

ชื่อว่ามีอะไรเป็นนิทาย เพราะอรรถว่า "อะไรเป็นเหตุอำนาจ
แห่งอธิกรณ์นั้น."

ชื่อว่ามีอะไรเป็นสมุทัย เพราะอรรถว่า "อะไรเป็นเหตุเป็น
แดนเกิดพร้อมแห่งอธิกรณ์นั้น."

ชื่อว่ามีอะไรเป็นชาติ เพราะอรรถว่า "อะไรเป็นกำเนิดแห่ง
อธิกรณ์นั้น."

ชื่อว่ามีอะไรเป็นสมุฏฐาน เพราะอรรถว่า "อะไรเป็นแดนเกิด
ก่อน อะไรเป็นองค์ อะไรเป็นที่เกิดแห่งอธิกรณ์นั้น."

บทเหล่านี้ทั้งหมด เป็นไวพจน์ของเหตุนั่นเอง.

วินิจฉัยแม้ในคำว่า **วิวาทนิทาน** เป็นอาทิ ฟังทราบดังนี้ :-

ชื่อว่ามีวิวาทเป็นนิทาน เพราะอรรถว่า "วิวาทกล่าวคือเรื่อง
ก่อความแตกกัน ๑๘ ประการ เป็นเหตุอำนาจแห่งวิวาทาธิกรณ์นั้น."

คำว่า **วิวาทนิทาน** นั้น ท่านกล่าวด้วยอำนาจวิวาทซึ่งอาศัย
การเถียงกันเกิดขึ้น.

ชื่อว่ามีอนุวาทเป็นนิทาน เพราะอรรถว่า การโจทเป็นเหตุ

อำนาจแห่งอนุวาทาธิกรณ์นั้น."

แม้คำว่า อนุวาทนิทาน นี้ ท่านกล่าวด้วยอำนาจอนุวาทที่
อาศัยการโจทกันเกิดขึ้น.

ซึ่งว่ามีอาบัติเป็นนิทาน เพราะอรรถว่า "อาบัติเป็นเหตุอำนาจ
แห่งอาปัตตาธิกรณ์นั้น."

คำว่า อาปัตตินิทาน นั้น ท่านกล่าวด้วยอาบัติที่อาศัย
ความต้องการเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า "ภิกษุยอมต้องอาบัติ ๔ ซึ่งมีอาปัตตา-
ธิกรณ์เป็นปัจจัย."

ซึ่งว่ามีกิจเป็นนิทาน เพราะอรรถว่า "กิจ ๔ อย่าง เป็นเหตุ
อำนาจแห่งกิจจาธิกรณ์นั้น." อธิบายว่า "สังฆกรรม ๔ อย่าง เป็น
เหตุแห่งกิจจาธิกรณ์นั้น."

คำว่า กิจจนิทาน นั้น ท่านกล่าวด้วยอำนาจกิจทั้งหลายที่
อาศัยการที่ต้องทำให้เกิดขึ้น มีสมนุภาสน์เพียงครั้งที่ ๑ เป็นต้น แก่
ภิกษุณีผู้ประพฤติดำตามภิกษุผู้ถูกสงฆ์กวัตร.

นี่เป็นวาทประกอบเฉพาะบทเดียว ในฝ่ายวิสัยนาอธิกรณ์
ทั้ง ๔. ทุก ๆ บทพึงประกอบโดยทำนองนี้.

ในวิสัยนามีคำว่า "มีเหตุเป็นนิทาน" เป็นอาทิ แห่งทุติยปุจฉา
พึงทราบภาวะแห่งเหตุนิทานเป็นต้น ด้วยอำนาจแห่งกุศลเหตุอกุศล-
เหตุและอัปยาคตเหตุ ๕ หมวด.

ในวิสัยแห่งตติยปุจฉา พึงทราบว่ามันต่างกันแก่สักว่าพยัญชนะ.
จริงอยู่ เหตุนั้นแล ท่านกล่าวว่า "ปัจฉัย" ในตติยปุจฉานี้.

[ว่าด้วยมูลเป็นต้นแห่งอริกกรรม]

วินิจฉัย ในวาระที่ตอบคำถามถึงมูล พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า **ทฺวาทส มูลานิ** ได้แก่ มูล ๑๒ ซึ่งเป็นไปในภายใน
สันดานเหล่านี้ คือ "วิวาทมูล ๖ มีโกรธ ผูกโกรธ และความแ่ง
ดีเป็นอาทิ โลกะ โทสะ และโมหะ ๓ อโลกะ อโทสะ และอโมหะ ๓.

สองบทว่า **จฺทฺทส มูลานิ** ได้แก่ มูล ๑๒ นั้นเอง กับกาย
และวาจาจึงรวมเป็น ๑๔.

[๕๔๘] สองบทว่า **จ มูลานิ** ได้แก่ มูล ๖ มีกายเป็นต้น .

วินิจฉัยในวาระที่ตอบคำถามถึงสมุฏฐาน พึงทราบดังนี้ :-

เรื่องก่อความแตกกัน ๑๘ ประการ เป็นสมุฏฐานแห่ง (วิวาทา-
ธิกรรม). จริงอยู่ วิวาทาธิกรรมนั้น ย่อมตั้งขึ้นในเรื่องก่อความแตก
กัน ๑๘ ประการเหล่านั้น ย่อมตั้งขึ้น เพราะเรื่องก่อความ
แตกกันเหล่านั้นเป็นเหตุ, ด้วยเหตุนี้ เรื่องก่อความแตกกันเหล่า
นั้น ท่านจึงกล่าวว่า "เป็นสมุฏฐานแห่งวิวาทาธิกรรมนั้น. ในอริ-
กรรมทั้งปวงก็เช่นนี้.

ในนัยอันต่างกันโดยคำว่า "วิวาทาธิกรรม เป็นอาบัติหรือ?"
เป็นอาทิ คำว่า "ด้วยอริกรรมอันหนึ่ง คือ กิจจาธิกรรม" นี้ ท่าน
กล่าวแล้ว เพื่อแสดงบรรดาอริกรรมทั้งปวง เฉพาะอริกรรมที่เป็น

เครื่องระงับอาบัติทั้งหลาย. แต่กองอาบัติเหล่านั้น จะระงับด้วย
กิจจาริกรรมโดยส่วยเดียวเท่านั้นหามิได้. เพราะกรรมคากิจจาริกรรม
จะสำเร็จแก่ภิกษุผู้แสดงในสำนักบุคคลหามิได้.

สองบทว่า น กตเมณ สมเถน มีความว่า อาบัติที่ไม่มี
ส่วนเหลือนั้น หาระงับเหมือนอาบัติที่มีส่วนเหลือไม่. เพราะว่าอาบัติ
ที่เป็นอนวเสนนั้น อันภิกษุไม่อาจแสดง คือ ไม่อาจตั้งอยู่ในส่วน
หมดจด จำเดิมแต่อนวเสนาบัตินั้น.

นัยว่า วิวาหาธิกรรม โหติ อนุวาหาธิกรรม เป็นอาทิ คั้น
ทั้งนั้น.

เบื้องหน้าแต่นั้น ท่านกล่าวปุจฉา ๖ คู่ ไม่เว้นสัมมุขาวินัย มี
คำว่า ยตุถ สติวินโยเป็นอาทิ, ท่านประกาศเนื้อความแล้ว ด้วย
วิชันนาปุจฉาเหล่านั้นแล.

[ว่าด้วยสมณะรถคนและไม่ระคนกัน]

วินิจฉัยในวาระที่แก้คำถามสมณะที่ระคนกันเป็นอาทิ พึง
ทราบดังนี้ :-

บทว่า ตัสสุจฺจา มีความว่า ธรรมเหล่านี้ คือ "สัมมุขาวินัย
ก็ดี สติวินัยก็ดี ชื่อว่าระคนกัน คือไม่แยกกัน เพราะสมณะทั้ง ๒
สำเร็จในขณะแห่งกรรมวาจาให้สติวินัยนั่นเอง. ก็เพราะความสำเร็จ
แห่งสมณะทั้ง ๒ เป็นจุดความเนื่องกันแห่งกาบกล้วยในต้นกล้วย
ใคร ๆ ไม่สามารถจะแสดงการแยกสมณะเหล่านั้นออกจากกัน. ฉะนั้น

ท่านจึงกล่าวว่า "ก็แต่ใคร ๆ ไม่สามารถบัญญัติการแยกพรากธรรมเหล่านี้ออกจากกันได้." ในบททั้งปวงก็นัยนี้.

[ว่าด้วยนิทานเป็นต้นแห่งสมณะ]

วินิจฉัยในวาระที่แก้คำถามว่า ถินิทาโน พิงทราบดังนี้ :-

สัมมุขาวินัย ชื่อว่ามีนิทานเป็นนิทาน เพราะอรรถว่า "มีนิทานเป็นเหตุอำนวยการ."

[๕๕๕] ในนิทานเหล่านั้น นี้คือ "ความเป็นต่อสงฆ์ ความเป็นต่อหน้าธรรม ความเป็นต่อหน้าวินัย ความเป็นต่อหน้าบุคคล" เป็นนิทานแห่งสัมมุขาวินัย. พระชีณาสพ ผู้ถึงความไพบุลย์ด้วยสติ ซึ่งได้ถูกใจท เป็นนิทานแห่งสติวินัย.

ภิกษุบ้า เป็นนิทานแห่งอมุพหวินัย.

ความพร้อมหน้าแห่งบุคคลทั้ง ๒ คือ ผู้แสดงและผู้เป็นที่แสดง เป็นนิทานแห่งปฎิญาตกรณะ.

ความที่สงฆ์เป็นผู้ไม่สามารถจะระงับอธิกรณ์ ของภิกษุทั้งหลาย ผู้เกิดบาดหมางกัน เป็นนิทานแห่งเยภยยลิกา.

บุคคลผู้บาปหนา เป็นนิทานแห่งคัสสปาปิยลิกา.

อชมาจารไม่สมควรแก่สมณะมาก ของภิกษุทั้งหลายผู้บาดหมางกัน เป็นนิทานแห่งคิณวัตถารกะ.

วาระว่าด้วยเหตุและปัจจัย มีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล.

ประโยชน์ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปริวาร วัณณา - หน้าที่ 866

[๕๕๐] วินิจฉัยในคำแก้คำถามถึงอธิกรณ์ พึงทราบดังนี้ :-

หลายบทว่า อัย วิวาท โน อธิกรณ์มีความว่า การเถียงกันแห่งชนทั้งหลายมีมารดากับบุตรเป็นต้น จัดเป็นวิวาท เพราะเป็นการกล่าวแย้งกัน, แต่ไม่จัดเป็นอธิกรณ์ เพราะไม่มีความเป็นเหตุที่ต้องระงับด้วยสมณะทั้งหลาย. แม้อันนุวาทเป็นต้น ก็นัยนี้แล.
คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

อธิกรณ์เภท วัณณา จบ.

[๕๕๑] ทุติยคาถาสังคณิก วัณณา

วินิจฉัยในทุติยคาถาสังคณิกะ พึงทราบ ดังนี้ :-

วาทที่แสดงไล่เลียงวัตถุและอบัติ ชื่อว่าโจทนา.

วาทที่เตือนให้นึกถึงโทษ ชื่อว่าสารณา.

สองบทว่า **สฺวโณ** **กิมตุถาย** มีความว่า ประชุมสงฆ์เพื่อประโยชน์อะไร ?

บาทคาถาว่า **มติกมฺมํ ปน** **กิสฺส** การณามีความว่า ความเข้าใจความประสงค์ ตรัสว่า "มติกกรรม" มติกกรรมนั้น ตรัสไว้เพราะเหตุแห่งอะไร ?

บาทคาถาว่า **โจทนา** **สารณตุถาย** มีความว่า วาทสำหรับไล่เลียง มีประการดังกล่าวแล้ว เพื่อประโยชน์ที่จะเตือนให้นึกถึงโทษที่บุคคลผู้เป็นจำเลยนั้นได้กระทำแล้ว.

บาทคาถาว่า **นิกฺคหตุถาย** การณามีความว่า ส่วนวาทที่จะเตือนให้นึกถึงโทษ เพื่อประโยชน์ที่จะข่มบุคคลนั้น.

บาทคาถาว่า **สฺวโณ** **ปริคฺคหตุถาย** มีความว่า สงฆ์ประชุมกัน ณ ที่นั้น เพื่อประโยชน์ที่จะช่วยกันวินิจฉัย. อธิบายว่า "เพื่อประโยชน์ที่จะพิจารณาว่า เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม คือเพื่อประโยชน์ที่จะทราบว่า อธิกรณ์นั้นได้วินิจฉัยถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง."

บาทคาถาว่า **มติกมฺมํ ปน** **ปาฎิเยกฺกํ** มีความว่า ความ

เข้าในความประสงค์ของเถระผู้เป็นนักพระสูตร และพระเถระผู้เป็นนักวินัยทั้งหลาย ก็เพื่อให้วินัยสำเร็จเป็นแผนก ๆ.

หลายบทว่า มา โข ปฏิมมมีความว่า อย่าก่อความโกรธในจำเลยหรือโจทก์.

หลายบทว่า สเจ อนุวิชชโก ตูมมีความว่า ถ้าว่าท่านเป็นพระวินัยชนั่งวินัยยอธิกรณ ซึ่งหยั่งลงในท่ามกลางสงฆ์.

บทว่า วิคคาหิย มีความว่า (ท่านอย่าได้กล่าวถ้อยคำชวนวิวาท) ซึ่งเป็นไปโดยนัยเป็นต้นว่า "ท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้หรือ?"

บทว่า อนตฺถสฺสฺสฺสฺส มีความว่า อย่ากล่าวถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย คือทำบริษัทให้ปั่นป่วนลุกลามขึ้น.

วินัยในบทว่า สุตเต วินเย เป็นอาทิ พึงทราบดังนี้ :-

อุทฺทวิภังค์ ชื่อว่าสูตร, จันชกะ ชื่อว่าวินัย, ปรีวาร ชื่อว่าอนุโลม, [๕๕๒] วินัยปิฎกทั้งสี่ ชื่อว่าบัญญัติ, มหาปเทศ ๔ ชื่อว่าอนุโลมิกะ.

บาทคาถาว่า อนุโยควตฺตํ นิสาเมถมีความว่า ท่านจงพิจารณาวัตรในการชกถาม.

บาทคาถาว่า กุสเลน พุทฺธิมตา กตมมีความว่า อันพระผู้มีพระภาคผู้เจียบแหลมเป็นบัณฑิต บรรลุความสำเร็จแห่งพระญาณทรงนำออกตั้งไว้.

บทว่า **สุวตฺตํ** มีความว่า อันพระองค์ทรงแต่งตั้งไว้ดีแล้ว

บทว่า **สิกฺขาปทานุโลมิกํ** มีความว่า เหมาะแก่สิกขาบททั้งหลาย. เนื้อความเฉพาะบทเท่านั้นก่อน.

ส่วนพรรณนาโดยย่อพร้อมทั้งอธิบายในคานานี้ ดังนี้ :-

ถ้าว่า ท่านผู้ว่าอรรถคดี อย่างกล่าวผลุนผลัน อย่างกล่าวถ้อยคำชวนวิวาท ไม่ประกอบด้วยประโยชน์, ก็วัตรในการซักถามอันใด อันพระโลกนาถผู้ฉลาดมีปัญญาทรงจัดไว้ แต่งตั้งไว้ดี ในสูตรเป็นต้น เหล่านั้น อนุโลมแก่สิกขาบททั้งปวง, ท่านจงพิจารณา ก็จงตรวจดูอนุโยควัตถุนั้น.

บาทคาถาว่า **คติ น นาสนุโต สมฺปรายิกํ** มีความว่า จงพิจารณาอนุโยควัตถุ อย่าให้เสียคติคือความสำเร็จในสัมปรายภพของตน, จริงอยู่ ภิกษุใดไม่พิจารณาอนุโยควัตถุนั้น ซักถาม, ภิกษุนั้นยอมให้เสียคติของตนที่เป็นในสัมปรายภพ, เพราะเหตุนี้ จงพิจารณาอย่าให้คตินั้นได้.

บัดนี้ พระอุบาลีเถระกล่าวคำว่า "**हितฺสี**" เป็นอาทิ เพื่อแสดงอนุโยควัตถุนั้น

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **हितฺสี** ได้แก่ ผู้แสวงคือผู้ไฝหาประโยชน์, อธิบายว่า จงเข้าไปตั้งไมตรีและธรรมเป็นบุพพภาคแห่งไมตรีไว้."

บทว่า **กาเล** ได้แก่ ในกาลที่จัดว่าสมควร คือ ในกาลที่

สงฆ์เชิญเท่านั้น, อธิบายว่า "ท่านจงซักถาม ในเมื่อสงฆ์มอบ
ภาระแก่ท่าน"

บาทคาถาว่า สหสา โวหาริ มา ปชเรติมีความว่า สำนัก
ที่กล่าวโดยผลุนผลัน คือถ้อยคำกล่าวโดยผลุดผลันใด ของโจทก์
และจำเลยเหล่านั้น อย่าคัด คือ อย่าถือเอาสำนักนั้น.

ความสืบสมแห่งคำให้การ เรียกว่าความสืบเนื่อง ในบาทคาถาว่า
ปฏิญญานุสนธิเตน การเยนึ, เพราะเหตุนี้ พึงปรับตามคำ
สารภาพและความสืบสม, อธิบายว่า "พึงกำหนดความสืบสมแห่งคำ
ให้การ แล้วจึงปรับตามคำสารภาพ."

[๕๕๓] อีกอย่างหนึ่ง พึงปรับตามคำรับสารภาพและตามความ
สืบสม, อธิบายว่า "พึงปรับตามคำรับสารภาพของจำเลยผู้เป็นลัทธิ
พึงปรับตามความสืบสม แห่งความประพฤติของจำเลยผู้ลัทธิ."

เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวคาถาว่า เอว ปฏิญญา ลขชิตู
เป็นต้น.

บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า วตุตานุสนธิเตน การเยมึ
มีความว่า พึงปรับตามความสืบสมแห่งความประพฤติ, อธิบายว่า
"คำรับสารภาพใด กับความประพฤติของอรรถชนั้นสมกัน, พึงปรับ
ตามคำสารภาพนั้น.

บทว่า สยจิจจ ได้แก่ ต้องทั้งรู้.

บทว่า ปริภูหติ ได้แก่ ปิดไว้ คือ ไม่แสดง ไม่ออกเสีย.

บาทคาถาว่า **สจฺจํ อหํปิ** ชานามิมีความว่า คำใดอันพระ
องค์ตรัสแล้ว คำนั้นเป็นจริง, แม้ข้าพระองค์ก็รู้คำนั้น อย่างนั้น
เหมือนกัน.

สองบทว่า **อณฺุณฺุจ** ตาหํมีความว่า ก็แต่ข้าพระองค์จะ
ทูลถามพระองค์ถึงอัสชชชนิดอื่น.

บาทคาถาว่า **ปฺุพฺุพาเปริ** น ชานาติมีความว่า ไม่รู้ถ้อยคำ
ที่ตนกล่าวไว้ในกาลก่อน และตนกล่าวในภายหลัง.

บทว่า **อโกวิท** ได้แก่ ไม่ฉลาดในคำต้นและคำหลังนั้น.

บาทคาถาว่า **อนุเสณฺุธิวจนปถํ** น ชานาติมีความว่า ไม่
รู้ถ้อยคำที่สืบสมแห่งคำให้การ และถ้อยคำที่สืบสมแห่งคำตัดสิน.

บาทคาถาว่า **สีลวิปฺุตฺุติยา** โจเทติคือโจทด้วยกองอาบัติ ๒.

บทว่า **อาจารทิกฺุณฺุธิยา** ได้แก่ โจทด้วยอาจารวิบัติและทิกฺุณฺุธิ-
วิบัติ. เมื่อจะโจทด้วยอาจารวิบัติ ย่อมโจทด้วยกองอาบัติ ๕, เมื่อ
จะโจทด้วยทิกฺุณฺุธิวิบัติ ย่อมโจทด้วยมัจฉาทิกฺุณฺุธิและอันตคาหิกทิกฺุณฺุธิ

บาทคาถาว่า **อาชีเวนปิ** โจเทติมีความว่า โจทด้วยสิกขา

บท ๖ ซึ่งบัญญัติไว้ เพราะอาชีวะเป็นเหตุ.

บทที่เหลือที่ในทั้งปวง ต้นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

ทุติยกาถาสังคณิก วัณณาจบ.

[๕๕๔] โจทก์กัณทก วัฒนธรรม

[กิจของภิกษุผู้ว่าอรรถคดี]

บัดนี้ พระอุบาลีเถระเริ่มคำว่า **อนุวิชฺขเคน** เป็นอาทิ เพื่อแสดงกิจอันพระวินัยธรพึงกระทำ ในการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้น.

ในคำนั้น คาดว่า **ทิจฺจํ ทิจฺจน** เป็นต้น มีเนื้อความดังนี้ :-

ภิกษุรูปหนึ่ง กำลังออกหรือกำลังเข้าไป โดยสถานที่อันเดียวกันกับมาตุคามผู้หนึ่ง อันโจทก์เห็นแล้ว. โจทก์นั้นจึงฟ้องภิกษุนั้นเป็นจำเลยด้วยอาบัติปาราชิก; ฝ่ายจำเลยยอมรับการเห็นของโจทก์นั้น, แต่จำเลยยังไม่ถึงปาราชิก จึงไม่ปฎิญา เพราะอingersเห็นนั้น. ในคำของโจทก์และจำเลยนี้ การใดอันโจทก์นั้นเห็นแล้ว, การนั้นสมด้วยคำที่ได้เห็นของโจทก์นั้น นี้ว่า "จำเลยอันข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว" ด้วยประการฉะนี้. แต่เพราะเหตุที่ฝ่ายจำเลยไม่ยอมปฎิญาโทษ เพราะอาศัยการเห็นนั้น จึงชื่อว่าผู้ถูกรังเกียจโดยไม่บริสุทธิ์ อธิบายว่า "เป็นผู้รังเกียจโดยไม่มีมูล." สงฆ์พึงทำอุโบสถกับบุคคลนั้น ตามปฎิญาที่ว่า "ข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์" ของบุคคลนั้น. ใน ๒ คาทาที่เหลือ มีนัยอย่างนี้แล.

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนี้แล.

พรรณากิจของภิกษุผู้ว่าอรรถคดี จบ.

[ว่าด้วยเบื้องต้นของโจทนาเป็นอาทิ]

วินิจฉัยในปุจฉาวิสัยนามีอาทิว่า อะไรเป็นเบื้องต้นของโจทนา
พึงทราบดังนี้ :-

หลายบทว่า **สจฺเจ จ อญฺเป จ** มีความว่า จำเลยพึงตั้ง
อยู่ในธรรม ๒ ประการ คือ ให้การตามจริง ๑ ไม่ขุ่นเคือง ๑ คือว่า
การใดอันตนกระทำหรือมิได้กระทำ การนั้นแล อันตนพึงให้การ
(เช่นนั้น). และไม่พึงให้เกิดความขุ่นเคืองในโจทก์ หรือในภิกษุผู้ว่า
อรรถคดี หรือในสงฆ์.

สองบทว่า **โศติณฺณานฺติณฺณํ** ขานิตพฺพมีความว่า สงฆ์
พึงรู้ถ้อยคำอันเข้าประเด็นและไม่เข้าประเด็น. ในคํานั้น มีวิธีสำหรับ
รู้ดังนี้ :-

[๕๕๕] สงฆ์พึงรู้ว่า "คำต้นของโจทก์เท่านั้น คำหลังเท่านั้น คำ
ต้นของจำเลยเท่านั้น คำหลังเท่านั้น."

พึงกำหนดลักษณะที่ควรเชื่อถือของโจทก์ พึงกำหนดลักษณะ
ที่ควรเชื่อถือของจะเลย พึงกำหนดลักษณะที่ควรเชื่อถือของภิกษุผู้
ว่าอรรถคดี. ภิกษุผู้ว่าอรรถคดี เมื่อยังการพิจารณาให้บกพร่องแม้
มีประมาณน้อย อันสงฆ์พึงสั่งว่า "ผู้มีอายุ ท่านจงพิจารณาให้ดี
บังคับคดีให้ตรง." สงฆ์พึงปฏิบัติอย่างนี้.

วินิจฉัยในคำว่า **เยน ฌมฺเมน เยน วินเยน เยน สตุ-**
ธาสนเนน อธิกรณํ รูปสมฺมตติ นี้ พึงทราบดังนี้ :-

การโว มีความว่า ผู้มีตนอันขุดแล้ว มีอินทรีย์อันตนขจัดแล้วนั้น
ชื่อว่าผู้มีปัญญาทราม เพราะไม่มีปัญญา และชื่อว่าไม่มีความเคารพ
ในการศึกษา เพราะไม่ศึกษาในสิกขา ๓ เพราะแตกแห่งกาย ย่อม
เข้าถึงนรก.

เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่า "ไม่ควรอิงอามิส (และไม่
ควรอิงบุคคล พึงเว้นส่วนทั้ง ๒ นั้นเสีย) กระทำตามธรรม.

[๕๕๖] เนื้อความแห่งคำนี้ว่า ไม่พึงกระทำ เพราะอิงอามิส,
จริงอยู่ เมื่อถือเอาอามิสมีจิวรเป็นต้น ที่โจทก์หรือจำเลยฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งให้ ชื่อว่ากระทำเพราะอิงอามิส ; ไม่พึงกระทำอย่างนั้น.

หลายบทว่า น จ นิสุตตาย ปุคฺคัลล มีความว่า เมื่อลำเอียง
เพราะความรักเป็นต้น โดยนัยมีอาทิว่า "ผู้นี้ เป็นอุปัชฌาย์ของเรา
หรือว่า ผู้นี้ เป็นอาจารย์ของเรา" ชื่อว่ากระทำเพราะอิงบุคคล
ไม่พึงกระทำอย่างนั้น. ทางที่ถูก พึงเว้นส่วนทั้ง ๒ นั้นเสีย กระทำ
ตามที่เป็นธรรมเท่านั้น.

บาทคาถาว่า อูปกณฺณกํ ชปะเปติ มีความว่า กระชบที่ใกล้หู
ว่า "ท่านจงพูดอย่างนี้ อย่าพูดอย่างนี้."

สองบทว่า ชิมฺหํ เปกฺขติ มีความว่า ย่อมแสหาโทษเท่านั้น.

บทว่า วิติหฺรติ ได้แก่ ยังการวินิจฉัยให้บกพร่อง.

สองบทว่า กุมฺมกฺคํ ปฏฺฐิเสวติ มีความว่า ย่อมขึ้นอาบัติ.

สองบทว่า อกาเลน จ โจเทติมีความว่า ผู้อันพระเถระ

ประโยชน์ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปรีวาร วัณณา - หน้าที่ 876
มิได้เชื่อเชิญ โจทในสมัยมิใช่โอกาส.

บาทกาลาว่า ปุพฺพปาริ น ชานาติมีความว่า ไม่รู้คำค้น
และคำหลัง.

บาทกาลาว่า อหฺสูริจฺจนกถํ น ชานาติ มีความว่า ไม่รู้
ถ้อยคำ ด้วยอำนาจความสับสนแห่งคำให้การ และความสับสนแห่ง
คำวินิจฉัย.

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

โจทนาถกัณฺทก วัณณา จบ.

[๕๕๗] จุฬสังคามวัฒนธรรม

วินิจฉัยในจุฬสงคราม ฟังทราบดังนี้ :-

ประชุมสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยอธิกรณ์ เรียกว่าสงคราม ในคำว่า "ภิกษุผู้เข้าสงคราม." จริงอยู่ ภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกแก่ตน และเป็นข้าศึกต่อพระศาสนา ย่อมประชุมกัน แสดงสัตตสุตตศาสนา นอกกรรมนอกวินัย ในที่ประชุมสงฆ์นั้น เหมือนอย่างภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองไพศาลีฉะนั้น.

ภิกษุใด ย่ำยีลัทธิของภิกษุผู้เป็นข้าศึกเหล่านั้นเสีย เข้าในที่ประชุมสงฆ์นั้น เพื่อประโยชน์แก่การแสดงวาทะของตน วางอำนาจยังการวินิจฉัยให้เป็นไป, ผู้นั้นชื่อว่าผู้เข้าสงคราม ประหนึ่งพระยสเถระฉะนั้น. ภิกษุผู้เข้าสงครามนั้น เมื่อเข้าหาสงฆ์ ฟังเป็นผู้มีจิตยำเกรงเข้าสงฆ์.

บทว่า นิจจิตฺเตน ได้แก่ ผู้ลครงคือมานะลงเสีย มีจิตมีมานะอันกำจัดเสียแล้ว.

บทว่า รัชฺหรณฺสเมน ได้แก่ มีจิตเสมอด้วยผ้าเช็ดเท้า, อธิบายว่า "เมื่อเท้าเปื้อนหรือไม่เปื้อนอันบุคคลเช็ดอยู่ ความยินดี ความยินดีร้าย ย่อมไม่มีแก่ผ้าเช็ดเท้าฉันใด, ฟังเป็นผู้มีจิตไม่ยินดีไม่ยินดีร้ายในอภิวรรณและอนิภิวรรณฉันนั้น.

สองบทว่า ยถาปฏิรูปเ อาสเน มีความว่า ฟังรู้อาสนะตาม

ที่สมควร นั่งในที่ซึ่งถึงแก่ตน ไม่หันหลังให้ภิกษุทั้งหลายผู้เถระ.

บทว่า อนานากถิเกน ได้แก่ ไม่กล่าวถ้อยคำที่ไม่มีประโยชน์
นั้น ๆ ซึ่งมีประการต่าง ๆ.

บทว่า อติจฺจนากถิเกน ได้แก่ ไม่กล่าวติรัจฺจนากถา มี
เรื่องพระราชาเป็นต้น ที่ได้เห็นก็ดี ได้ฟังก็ดี ได้ทราบก็ดี.

หลายบทว่า สามํ วา ฆมฺโฆ ภาสิตพฺโพน มีความว่า ถ้อย
คำที่อิงเรื่องทีควรและไม่ควร หรือที่อิงรูปารูปปริเฉท และลำดับ
แห่งสมณะ ลำดับแห่งวิปัสสนา วัตรในการยืนและนั่งเป็นต้น ในที่
ประชุมสงฆ์ ชื่อว่าธรรม. [๕๕๘] ธรรมเห็นปานนี้ ฟังกล่าวเองก็ได้
เชิญภิกษุอื่นกล่าวได้. ภิกษุใด สามารถเพื่อกล่าวถ้อยคำเห็นปาน
นั้น ภิกษุนั้น อันตนพึงเชิญว่า "ผู้มีอายุ ปัญหาเกิดขึ้นแล้วในท่าม
กลางสงฆ์ ท่านฟังกล่าว."

หลายบทว่า อริโย วา ตฺถุหิภาโว นาติมณฺเฑิตพฺโพน มีความ
ว่า พระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อนั่งนิ่ง หาได้นั่งอย่าพาลบุดูชนไม่ ย่อม
ฉวยกัมมัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนั่ง, พระอริยเจ้าผู้มีการนั่งเป็นปกติ
ด้วยอำนาจทำกัมมัฏฐานไว้ในในอย่างนี้ ชื่อว่ามีความนั่งเป็นปกติ.
พระอริยเจ้านั้น อันภิกษุผู้นั้นเข้าสงครามไม่พึงดูถูกว่า "มีประโยชน์
อะไรด้วยการรำเพียรในกัมมัฏฐาน." อธิบายว่า "ตนพึงฉวยกัมมั
ฐานที่เหมาะสมแก่ตนนั่ง."

สองบทว่า น อฺปชฺฌาโย ปุจฺฉิตพฺโพน มีความว่า ไม่ควร

ถามว่า "อุปฆาตของท่านชื่อว่าไร?" ในบททั้งปวง ก็บัดนี้แล.

บทว่า น ชาติ มีความว่า ไม่ควรถามถึงชาติอย่างนี้ว่า "ท่านเป็นชาติกษัตริย์หรือ? ท่านเป็นชาติพราหมณ์หรือ?"

บทว่า น อาคโม มีความว่า ไม่ควรถามถึงปริษิตที่เรียนอย่างนี้ว่า "ท่านกล่าวทิมนิกายหรือ? ท่านกล่าวมัชฌิมนิกายหรือ?"

สกุลและประเทศ ฟังทราบด้วยอำนาจสกุลกษัตริย์เป็นต้น.

หลายบทว่า อาตุรสสุ เปมฺ วา โทโส วา มีความว่า ความรักหรือความชังในบุคคลนั้น ฟังมีด้วยอำนาจแห่งเหตุเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง.

สองบทว่า โน ปริสทปฺปิเยน มีความว่า ไม่พึงเป็นผู้เห็นแก่บริษัท คือคล้อยตามบริษัท; อธิบายว่า "สิ่งใดชอบใจบริษัท สิ่งนั้นแลไม่พึงจงใจ คือหมายใจกล่าว."

สองบทว่า น หตุลมฺหุธา ทสฺเสตพฺพา มีความว่า ไม่พึงทำวิการแห่งการมือ เพื่อหมายรู้ในข้อที่ควรกล่าวและไม่ควรกล่าว.

สองบทว่า อตุถํ อนุวิธิยนฺเตน มีความว่า ฟังคอยกำหนดให้รู้ตลอดซึ่งกาลวินิจฉัยเท่านั้น คือ ฟังนั่งพิจารณาโดยรอบคอบอย่างนี้ว่า "สูตรนี้อ้างได้ เราจักกล่าวสูตรนี้ ในวินิจฉัย นี้."

[๕๕๕] หลายบทว่า น จ อาสนา วุฏฺฐาตพฺพิ มีความว่า ไม่พึงลุกจากที่นั่งเที่ยวไปในบริเวณที่ชุมนุม. เพราะว่า เมื่อพระวินัยชรลุก บริษัททั้งปวงย่อมลุก.

บทว่า น วิติหาตพุฬุ มีความว่า ไม่พึงให้วินิจฉัยบกพร่อง.
สองบทว่า น กุมฺมคฺโค เสวิตพุฬุ มีความว่า ไม่พึงชี้้อบัติ.
สองบทว่า อสหาสิเกน ภวิตพุฬุ มีความว่า ไม่พึงเป็นผู้ทำ
โดยผลุนผลัน. อธิบายว่า "ไม่พึงกล่าวถ้อยคำให้ผิดพลาดโดยความ
ผลุนผลัน."

บทว่า วจนกฺขเมน มีความว่า พึงเป็นผู้ปกคอดได้ซึ่ง
ถ้อยคำที่หยาบคาย.

บทว่า หิตปริสฺสกุณินา มีความว่า พึงเป็นผู้แสวงหาประโยชน์
คือ ขวนขวายเพื่อประโยชน์. ในบททั้ง ๒ มีอธิบายดังนี้ ว่า "กรุณา
และธรรมเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งกรุณา อันภิกษุผู้เข้าสงครามพึงให้เข้า
ไปตั้งไว้."

บทว่า อนฺนฺรุตฺเตน ได้แก่ ไม่พึงเป็นผู้กล่าวถ้อยคำหยาบคาย.
อธิบายว่า ถ้อยคำที่ไม่ดี กล่าวคือถ้อยคำชวนวิวาท เรียกว่า
ถ้อยคำที่หยาบคาย, คำหยาบคายนั้น อันภิกษุผู้เข้าสงครามไม่ควร
กล่าว."

สองบทว่า อตฺตฺตา ปฺริคฺคฺเขตฺตฺพุฬุ มีความว่า พึงตรวจดู
ตนอย่างนี้ว่า "เราสามารถจะวินิจฉัย คือระงับอธิกรณ์หรือไม่หนอ?"
อธิบายว่า พึงรู้ประมาณตน.

สองบทว่า ปโร ปฺริคฺคฺเขตฺตฺพุฬุ มีความว่า พึงตรวจดู
ผู้อื่นอย่างนี้ว่า "บริษัทนี้ เป็นลัทธิหรือหนอ? อันเราอาจจะให้

ยินยอมหรือไม่?"

สองบทว่า โจทโก ปริศฺคเหตุพฺโพ มีความว่า พึงตรวจดู
โจทก์อย่างนี้ว่า "ผู้นี้เป็นโจทก์โดยธรรมหรือไม่หนอ?"

สองบทว่า จูทิตโก ปริศฺคเหตุพฺโพ มีความว่า พึงตรวจดู
จำเลยอย่างนี้ว่า "ผู้นี้เป็นจำเลยโดยธรรมหรือไม่?"

สองบทว่า อธมฺมโจทโก ปริศฺคเหตุพฺโพ มีความว่า พึงรู้
ประมาณโจทก์นั้น. แม้นในบทที่เหลือ ก็นัยนี้แล.

สองบทว่า วุฑฺฒิ อหาปนฺเตน มีความว่า ไม่พึงยังถ้อยคำ
อันโจทก์และจำเลยกล่าวให้ตกหล่น.

สองบทว่า อวุฑฺฒิ อปฺปกาสเนน มีความว่า ไม่พึงแซม
ข้อความซึ่งมิได้เข้าประเด็น.

สองบทว่า เวโป ปหาเสตพฺโพ มีความว่า โจทก์หรือจำเลย
เป็นผู้อ่อน [๕๖๐] คือเป็นผู้โง่เขลา พึงช่วยเหลือ คือพึงปลุกใจให้
อาจหาญว่า "ท่านเป็นบุตรของสกุลมิใช่หรือ?" แล้วชี้แจงธรรมเนียม
ในการซักถามแล้ว จักการซักถามแก่ผู้โง่เขลานั้น.

สองบทว่า ภีรฺ อสุสาเสตพฺโพ มีความว่า โจทก์หรือจำเลย
ใด เกิดความสะทกสะท้านขึ้น เพราะไม่เคยเข้าสู่ท่ามกลางสงฆ์หรือ
ท่ามกลางคณะ, ภิกษุเช่นนั้น อันภิกษุผู้ว่าอรรถคดีพึงพูดลอบว่า
"ท่านอย่ากลัวเลย จงวางใจให้การเถิด, พวกเราจักเป็นผู้สนับสนุน
ท่าน" ดังนี้ก็ได้ แล้วชี้แจงธรรมเนียมในการซักถาม.

สองบทว่า จณฺโฑ นิเสชตพฺโฑ มีความว่า เป็นผู้ร้าย
พึงรุกรานเสีย คือพึงกำหราบเสีย.

สองบทว่า อสุจิ วิภาเวตพฺโฑ มีความว่า เป็นอสังขี พึง
ประกาศแล้วให้แสดงอาบัติเสีย.

สองบทว่า อุษฺ มทุทเวน มีความว่า ภิกษุใดเป็นผู้ตรง มี
ศีล เว้นจากความโกงทางกายเป็นต้น, ภิกษุนั้น อันผู้ว่าอรรถคดี
พึงประพฤติด้วยความอ่อนโยนเท่านั้น.

ในคำว่า ฆมฺเมสุ จ ปุคฺคฺเลสฺสุ จ นี้ ภิกษุใด เป็นผู้หนักใน
ธรรม มิได้เป็นผู้หนักในบุคคล, ภิกษุนี้แล พึงทราบว่าเป็นผู้วางตน
เป็นกลางทั้งในธรรมทั้งในบุคคล."

[ว่าด้วยประโยชน์แห่งสูตรเป็นอาทิ]

วินิจฉัยในคำว่า สุตฺตํ สันฺนุทนฺตฺถาย เป็นต้น พึงทราบ
ดังนี้ :-

ก็แต่ว่า ภิกษุผู้ว่าอรรถคดี ซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพและที่
นับถือของเพื่อนพรหมจารีอย่างนี้นั้น พึงทราบว่า "ในบรรดาสูตร
เป็นต้น ที่อ้างมา สูตรเพื่อประโยชน์แก่การเทียบเคียง คือเพื่อ
ประโยชน์แก่การสอบสวนอาบัติและอนาบัติ."

สองบทว่า โอปมฺมํ นิสฺสนฺตฺถาย มีความว่า ช้ออุปมา
เพื่อประโยชน์แก่การชี้เนื้อความ.

สองบทว่า อตุโธ วิญญาปนฺตฺถาย มีความว่า เนื้อความ

เพื่อประโยชน์แก่การที่จะให้เข้าใจ.

สองบทว่า **ปฏิปฐกา ฐปนตถาย** มีความว่า การช้อนถาม
เพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงของบุคคล.

สองบทว่า **โอกาสกมัม โจอทตถาย** มีความว่า (การขอ
โอกาส) เพื่อประโยชน์แก่การโจทด้วยวัตถุหรือด้วยอาบัติ.

สองบทว่า **โจทนา สารณตถาย** มีความว่า (การโจท)
เพื่อประโยชน์แก่การที่จะให้จำเลยระลึกถึงโทษน้อยใหญ่.

สองบทว่า **สารณา สวจนียตถาย** มีความว่า การที่ให้
จำเลยระลึกถึงโทษน้อยโทษใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่ความที่เป็นผู้มีถ้อยคำ
อันตนจะพึงให้การ.

สองบทว่า **สวจนีย ปลิโพทตถาย** มีความว่า ความเป็น
ผู้มีถ้อยคำอันตนจะพึงให้การ เพื่อประโยชน์แก่การกักไว้อย่างนี้ว่า
"ท่านอย่าก้าวออกไปแม้ก้าวเดียวจากอวาสนี."

[๕๑๖] สองบทว่า **ปลิโพโธ วินิจจยตถาย** ความว่า
(การกักไว้) เพื่อประโยชน์แก่การให้ตั้งวินิจฉัย.

สองบทว่า **วินิจจโย สนตธีรณตถาย** มีความว่า การวินิจฉัย
เพื่อประโยชน์แก่การไตรตรอง คือ พิจารณาโทษและมีโทษ.

การไตรตรอง เพื่อประโยชน์ที่จะหยั่งฐานะและฐานะ คือ
เพื่อประโยชน์ที่จะรู้อาบัติ อนาบัติ ฐกาบัติ ลหุกาบัติ.

สองบทว่า **สงฺโฆ สมฺปริคฺคหสมฺปฏิจฺจนตถาย** มีความว่า

สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่การรับรองวินิจัย และเพื่อประโยชน์ที่จะรู้ว่า
อธิกรณ์นั้นอันผู้ว่าอรรถคดี วินิจัยชอบหรือไม่ชอบ.

สองบทว่า ปุญฺเจกฺกฺขายิโน อวิสฺวาทกฺขายิโน มีความว่า
บุคคลเหล่านั้น ซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ โดยความเป็น
อิสริยาธิบดี และในฐานะแห่งผู้ไม่แก่งกล่าวให้ผิด อันสงฆ์ไม่พึง
รุกราน.

[ว่าด้วยประโยชน์แห่งวินัยเป็นอาทิ]

บัดนี้ พระอุบาลีเถระกล่าวคำว่า "วินัยเพื่อประโยชน์แก่
สังวร" เป็นต้น เพื่อแสดงเนื้อความ เพื่อเปิดโอกาสแห่งถ้อยคำของ
ชนทั้งหลาย ผู้มีปัญญาอ่อน ซึ่งจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า "ชื่อว่าวินัย
จะมีประโยชน์อะไร."

บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า วินโย ตฺสฺรตฺถาย มีความว่า
วินัยบัญญัติแม้ทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์แก่ความสำรวมกายทวารและ
วจีทวาร คือ เป็นอุปนิสัย อธิบายว่าเป็นปัจจัยแก่ศีล มีอาชีวะ-
ปาริสุทธิศีลเป็นที่สุด. ในบททั้งปวง ก็นัยนี้แล.

อีกอย่างหนึ่ง ในธรรมทั้งหลายมีความไม่เดือนร้อนเป็นต้นนี้
มีคำอธิบายว่า ความไม่มีความเดือดร้อนแห่งจิต ด้วยอำนาจแห่ง
บุญที่ได้กระทำไว้ และบาปที่มีได้กระทำไว้ ชื่อว่า ความไม่เดือดร้อน.

ปีตอย่างอ่อน ไม่รุนแรง ชื่อว่าปราโมทย์.

ปีตอย่างแรง มีกำลัง ชื่อว่าปีติ.

ความระงับความกระวนกระวนในกายและจิต ชื่อว่าปีสัทธา.

สุขทางกายทางจิต ชื่อว่าสุข.

จริงอยู่ สุขทั้ง ๒ อย่างนั้น ย่อมเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งสมาธิ.

ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ชื่อว่าสมาธิ.

วิปัสสนาอย่างอ่อน ชื่อว่ายถาภูตญาณทัสสนะ. ยถาภูตญาณ-
ทัสสนะนี้ เป็นชื่อว่าของญาณที่รู้ความเกิดและความเสื่อม.

จริงอยู่ ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ย่อมเป็นอุปนิสัยปัจจัย
แห่งวิปัสสนาอย่างอ่อน.

วิปัสสนาอย่างแรง ซึ่งจัดเป็นชั้นยอด เป็นเหตุให้ถึงความ
ปลื้มตัวเสีย ชื่อว่านิพพิทา.

อริยมรรค ชื่อว่าวิราคะ.

อรหัตตผล ชื่อว่าวิมุตติ.

จริงอยู่ อริยมรรคแม้ทั้ง ๘ อย่าง ย่อมเป็นอุปนิสัยปัจจัย
แห่งอรหัต

[๕๖๒] ปัจจเวกขณญาณ ชื่อว่าวิมุตติญาณทัสสนะ.

สองบทว่า วิมุตติญาณทสฺสนํ อนุปาทาปรีนิพพานตุถาย
มีความว่า วิมุตติญาณทัสสะ เพื่อประโยชน์แก่ความดับสนิทหา
ปัจจัยมิได้. จริงอยู่ วิมุตติญาณทัสสนะนั้น ชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่ความ
ดับสนิทหาปัจจัยมิได้ เพราะเมื่อวิมุตติญาณทัสสนะอันโยคาพจรบรรลุ
โดยลำดับแล้ว กิเลสและกองทุกข์พึงดับสนิทแน่แท้ ฉะนั้นแล.

สองบทว่า **เอตตตถา** **กถา** มีความว่า **ธรรมดว่าวินัยกถา** นี้ มีอนุปาทาปรินิพพานนั้นเป็นประโยชน์. ความพิจารณาวินัยนั้นแล ชื่อว่ามั่นคงนา.

บทว่า **อุปนิสา** มีความว่า แม้ความเป็นธรรมเป็นปัจจัยสืบต่อกันไป เป็นต้นว่า "วินัยเพื่อประโยชน์แก่สังวร" นี้ ก็เพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพานนั้น. ความเงี้ยโสตกลงฟังถ้อยคำที่เป็นปัจจัยสืบต่อกันไปนี้ ชื่อว่าความเงี้ยโสตสดับ. ญาณใดเกิดขึ้นเพราะได้ฟังเนื้อความนี้ ญาณเมื่อนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพานนั้น.

หลายบทว่า **ยทินํ อนุปาทา จิตตสฺส วิโมกฺโข** มีความว่า ความพ้นพิเศษแห่งจิต เพราะไม่ถ้อมันด้วยอุปาทาน ๔ กล่าวคือ อรหัตผลนี้ใด, ความพ้นพิเศษแห่งจิตเมื่อนั้น ก็เพื่อประโยชน์นี้ คือเพื่อประโยชน์แก่อปัจจัยปรินิพพานนั้นแล.

[อนุโยควัตตคคาถา]

บรรดาอนุโยควัตตคคาถาทั้งหลาย คคาถาดันมีเมื่อความดังกล่าวแล้วนั้นแล.

ในคำว่า **วตฺถุํ วิปตฺตี อปตฺตี นิทานํ อการอโกวิท** **ปฺพุพปปริ น ชานาติ.** ฟังทำการเชื่อมบทว่า **วตฺถุํ** เป็นต้น ด้วยบทว่า **น ชานาติ.** ฟังทำการเชื่อมบทว่า **อโกวิท** ด้วยบทว่า **ส เว ตาทิสโก** นี้.

เพราะเหตุนี้ ฟังทราบวาจาเครื่องประกอบในคำว่า **วตฺถุํ**

เป็นต้นนี้ ดังต่อไปนี้ :-

ภิกษุใด ไม่รู้จักวัตถุแห่งวิติกมมะมีปาราชิกเป็นต้น, ไม่รู้วิบัติ ๔
อย่าง, ไม่รู้อาบัติ ๗ อย่าง, ไม่รู้นิทานอย่างนี้ว่า "สิกขาบทนี้ ทรง
บัญญัติแล้ว ในนครชื่อนั้น." ไม่รู้จักเบื้องต้นและเบื้องและเบื้องปลายว่า
"นี่เป็นคำต้น นี่เป็นคำหลัง." ไม่รู้จักกรรมที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำว่า
"นี้ทำแล้ว นี่ยังมิได้ทำ."

ในบทว่า **สเมน จ** มีคำอธิบายว่า "ไม่รู้จักกรรมที่ทำแล้วหรือ
ยังมิได้ทำ ด้วยความไม่รู้เสมอ ของภิกษุไม่รู้เบื้องต้นและเบื้องปลาย
นั้นนั่นเอง. [๕๖๓] พึงทราบการเชื่อมกับบทว่า **น ชานาติ** อย่างนี้
ก่อน.

ก็แลวินิจฉัยในคำว่า **อาการอโกวิท** ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า **อาการอโกวิท** ได้แก่ ผู้ไม่เข้าใจเหตุและมีสาเหตุ.
ภิกษุนี้ใด ไม่รู้วัตถุเป็นต้น และไม่เข้าในอาการ, ภิกษุผู้เช่นนั้น ๆ แล
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ผู้ไม่ควรเลือก" ด้วยประการฉะนี้.

พึงทำการเชื่อมบทแม่เหล่านี้ว่า **กมฺมญจ อธิกรณญจ** ด้วย
บทว่า **น ชานาติ** นั้นแล.

ก็แลวจาสำหรับประกอบ ในคำว่า **กมฺมญจ** เป็นต้นนั้น
ดังต่อไปนี้ :-

ภิกษุนี้ใด ไม่รู้จักกรรม และไม่รู้จักอธิกรณ์ เหมือนอย่างนั้นแล.

ทั้งไม่เข้าใจสมณะ ๗ ประการด้วย, อนึ่ง ผู้กำหนดแล้ว ชัดเคื่องแล้ว และหลงแล้ว เพราะกิเลสมีรากะเป็นต้น ย่อมล้าเอียงเพราะกลัว ด้วยความกลัว ย่อมล้าเอียงเพราะเขลา ด้วยความมมงาย, อนึ่ง เพราะเหตุที่ตนเป็นผู้กำหนด และเพราะเหตุที่ตนเป็นผู้ชัดเจน จึง ล้าเอียงเพราะความชอบ เพราะความชัง.

อนึ่ง หาเป็นผู้ฉลาดในบัญญัติไม่ เพราะไม่เป็นผู้สามารถที่จะ ยังผู้อื่นให้ยินยอม. อนึ่ง ไม่ฉลาดในการชี้ขาด เพราะเป็นผู้ไม่สามารถ ในการชี้การเหตุและมีใช่เหตุ.

ชื่อว่าผู้ได้พรรคพวก เพราะไม่บริษัทที่แม่กับตน, ชื่อว่าผู้ไม่ มีความละเอียด เพราะเป็นผู้ห่างจากหิริ, ชื่อว่าผู้มีกรรมดำ เพราะเป็น ผู้พร้อมเพรียงด้วยกรรมดำทั้งหลาย, ชื่อว่าผู้ไม่เอื้อเฟื้อ เพราะไม่มี ความเอื้อเฟื้อในธรรมและความเอื้อเฟื้อในบุคคล. กิกษุเช่นนั้น ๆ และ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ผู้ไม่ควรเลือก." คือ อันสงฆ์ไม่ควรพิจารณา ได้แก่ ไม่ควรแลดู, อธิบายว่า "ไม่ควรสมมติตั้งไว้ในตำแหน่งเป็น ผู้ใหญ่ โดยความเป็นอิสริยาธิบติ."

โยชนานัย แม่แห่งคาถาฝ่ายขาว ก็พึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้ว นั้นแล.

จูฬสังคาม วัณณา จบ.

[๕๖๔] มหาสังคาม วัณณา

วินิจฉัยในมหาสังคาม พิงทราบดังนี้ :-

หลายบทว่า **วตฺตฺโถ** **วา** **วตฺตฺถุ** **สฺกมฺติ** มีความว่า โจทก์กล่าวว่ "วตฺตฺแห่งปฐมปาราชิก อันข้าพเจ้าได้ฟังแล้ว" หรือว่ วตฺตฺแห่งปฐมปาราชิก อันข้าพเจ้าได้ฟังแล้ว" เมื่อถูกถาม คือ ถูกคาดคั้นเข้าอีก กลับกล่าวว่ "วตฺตฺแห่งปฐมปาราชิก ข้าพเจ้าไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน, วตฺตฺแห่งทุติยปาราชิก อันข้าพเจ้าเห็นแล้ว, หรือว่ วตฺตฺแห่งทุติยปาราชิก อันข้าพเจ้าได้ยินแล้ว." พิงทราบการย้ายวตฺตฺที่เหลือ การย้ายวิบัติจากวิบัติ และการย้ายอาบัติจากอาบัติ โดยนัยนี้แล.

ฝ่ายภิกษุใดกล่าวว่ "ข้าพเจ้าหาได้เห็นไม่ หาได้ยินไม่" ดังนี้แล้ว ภายหลังกล่าวว่ "ข้อนั้น แม้ข้าพเจ้าก็ได้เห็น, หรือว่ ข้อนั้น แม้ข้าพเจ้าก็ได้ยิน," กล่าวว่ "ข้าพเจ้าได้เห็น, หรือว่ ข้าพเจ้าได้ยิน" ดังนี้แล้ว ภายหลังกลับกล่าวว่ "ข้าพเจ้าหาได้เห็นไม่ หาได้ยินไม่," ภิกษุนั้น พิงทราบว่ "ปฏิเสธแล้วกลับปฎิญา, ปฎิญาแล้วกลับปฏิเสธ." ภิกษุนั้นแล ชื่อว่ สับเรื่องอื่น ด้วยเรื่องอื่น.

ศูกกวิสัฏฺฐิติกขาบท ด้วยอำนาจสี่มีสี่เขี้ยวเป็นต้น และความเป็นผู้ไม่มีโรค ท่านกล่าวว่ **วณฺโณ** **อวณฺโณ**. สัฏฺฐิติกขาบท

ท่านกล่าวว่า **วณฺณมฺนุสฺสปาทานิ** (ยังการขอให้เกิดตามขึ้น.)

๓ สิกขาบทมีกายสังสัคคสิกขาบทเป็นต้น ท่านกล่าวตามรูปเดิมนั้นเอง.

๕ สิกขาบทนี้ ฟังทราบว่าเป็นบุพพภาค คือ บุพพประโยคของ
เมถุนธรรม" ด้วยประการฉะนี้.

อุปโลกนกรรม ๔ นั้น ได้แก่ กรรมเป็นวรรคโดยธรรมเป็นต้น.
แม้ในกรรมที่เหลือ ก็นัยนี้แล.

หมวด ๔ สี่หมวด จึงรวมเป็น ๑๖ ด้วยประการฉะนี้.

หลายบทว่า พุทฺชนอหิตตาย ปฏิปฺนุโน โหติ มีความว่า

จริงอยู่ [๕๖๕] เมื่ออธิกรณ์อันพระวินัยธร วินิจฉัยด้วยฉันทาคติ
อย่างนั้น สงฆ์ในวัดนั้นย่อมแตกกันเป็น ๒ ฝ่าย. แม้ภิกษุณีทั้งหลาย
ผู้อาศัยโอวาทเป็นอยู่ ก็ย่อมเป็น ๒ ฝ่าย. พวกอุบาสกก็ดี อุบาสิกา
ก็ดี เด็กชายก็ดี เด็กหญิงก็ดีย่อมเป็น ๒ ฝ่าย, แม้เหล่าอารักขเทวดา
ของชนเหล่านั้น ก็ย่อมแตกกันเป็น ๒ ฝ่ายเหมือนกัน. ต่อแต่นั้น
เทวดาทั้งหลาย นับภุมมเทวดาเป็นต้น จนถึงอกนิฏฐพรหม ย่อมแยก
เป็น ๒ ฝ่ายด้วย.

ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่า "ภิกษุผู้ลำเอียงด้วยฉันทาคติ
เป็นต้น ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก ๆ ล ๆ เป็น
ผู้ปฏิบัติ เพื่อไม่เป็นประโยชน์ เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์ แก่ชนเป็น
อันมาก ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย."

๑. ตามฉบับในลาน เป็น วุคคาทีนิ.

บทว่า วิสมนีสฺสโต ได้แก่ ผู้อาศัยกายกรรมเป็นต้น ซึ่ง
ไม่เรียบร้อย.

บทว่า คหณีสฺสโต ได้แก่ ผู้อาศัยความถือ กล่าวคือ
มิจฉาทิฏฐิและอันตคาหิกทิฏฐิ.

บทว่า พลวนีสฺสโต ได้แก่ ผู้อาศัยภิกษุผู้ชื่อเสียง ซึ่งมี
กำลัง.

สองบทว่า ตสฺส อวชานฺนโต ได้แก่ คูหมันถ้อยคำของ
ภิกษุนั้น. อีกอย่างนั้น บทว่า ตสฺส นั้น เป็นถักฐิวีภคตติ ใช้ใน
อรรถแห่งทุติยวิภคตติ. อธิบายว่า "คูหมันภิกษุนั้น."

สองบทว่า ยิ อตุถาย มีความว่า เพื่อประโยชน์ใด.

สองบทว่า ติ อตุถิ มีความว่า ประโยชน์นั้น.

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตันทั้งนั้น ฉะนี้แล.

มหาสังคาม วัณณา จบ.

[๕๖๖] กฐินเภทวัณณา

[ธรรมที่เกิดพร้อมกับการนกกฐิน]

วินิจฉัยในกฐิน พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า อฎฐ มาติกา ได้แก่ มาติกา ๘ มีปกกมณันติกา (กำหนดด้วยการหลีกเลี่ยงไปเป็นที่สุด) เป็นต้น ที่ตรัสไว้ในจันชกะ. แม้ ปลิโพช และอนิสงส์ก็ได้ตรัสไว้ในหนหลังแล้วแล.

[ว่าด้วยอนันตรปัจจยเป็นอาทิ]

บทว่า ปโยคสุต ได้แก่ ประโยคมีการหาน้ำมาเป็นต้น ที่ ภิษุกระทำเพื่อประโยชน์แก่บุพพกรณ์ ๗ อย่าง มีชกจิวร เป็นต้น.

หลายบทว่า กตเม ธมฺมา อนนุตรปจฺเจยน ปจฺจโย มีความ ว่า ธรรมเหล่าไหนเป็นธรรมสืบลำดับ โดยเนื่องด้วยประโยคที่ยัง ไม่มา ย่อมเป็นปัจจย.

บทว่า สมฺนุตรปจฺเจยน มีความว่า พระผู้มีพระภาคตรัส ถามถึงธรรมที่สืบลำดับกันเป็นปัจจย ด้วยธรรมที่สืบลำดับกันเป็นปัจจย โดยตรงนั่นเอง แต่ทำให้ใกล้ชิดกว่า.

บทว่า นิสุตฺยปจฺเจยน มีความว่า ธรรมเหล่าไหนเป็นเหมือน เข้าใกล้ความเป็นธรรมเป็นที่อาศัย คือความเป็นธรรมเป็นที่รองรับ แห่งประโยคที่เกิดขึ้น ย่อมเป็นปัจจย.

บทว่า อุปฺนิสุตฺยปจฺเจยน มีความว่า ตรัสถามถึงธรรม

ที่อาศัยเป็นปัจจัย ด้วยกรรมเป็นปัจจัย ซึ่งใกล้ชิดกัน
นั่นเอง แต่ทำให้ใกล้ชิดกว่า.

ตรัสถามถึงภาวะแห่งกรรมที่เกิดก่อนเป็นปัจจัย ด้วยบทว่า
ปุรชาตปัจจนเณ นี้.

ตรัสถามถึงภาวะแห่งกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น ไม่ก่อนไม่หลัง
เป็นปัจจัย ด้วยบทว่า **สหชาตปัจจนเณ** นี้.

บทว่า **บุพพกรรมสุต** ได้แก่ บุพพกรรม มีการชักจิวรเป็นต้น
ด้วย.

บทว่า **ปัจจุทฺธสุต** ได้แก่ การถอนไตรจีวรมีสังฆาฏิผืนเก่า
เป็นต้น.

บทว่า **อธิฏฺฐานสุต** ได้แก่ อธิฐานจีวรกฐิน.

บทว่า **อตถารสุต** ได้แก่ การกรานกฐิน.

[๕๖๗] หลายบทว่า **มาติกานญจ ปลิโพธานญจ** ได้แก่
มาติกา และปลิโพธิ ๒.

บทว่า **วัตถุสุต** ได้แก่ วัตถุควรแก่กฐิน มีสังฆาฏิเป็นต้น.

คำที่เหลือ มีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล.

[ว่าด้วยปัจจัยประโยชน์เป็นอาทิ]

พระผู้มีพระภาค ครั้นตรัสถามถึงบุพพกรรมเป็นต้น ซึ่งได้โดย
ความเป็นปัจจัย และประโยชน์เป็นต้น ซึ่งไม่ได้โดยความเป็นปัจจัย
อย่างนั้นทั้งหมดแล้ว บัดนี้ จะแสดงบุพพกรรม เป็นต้น ซึ่งได้โดย

ความเป็นปัจจัยแห่งประโยชน์เป็นต้นนั้นแล แล้วจึงตรัสคำวิชันนา โดย
นัยมีคำว่า **บุพพกรรม์ ปโยคสุต** เป็นต้น.

เนื้อความแห่งคำวิชันนา พึงทราบดังนี้ :-

ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยในคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า **ปโยคสุต**
กตเม ฐมฺมา เป็นต้น, บุพพกรรม์เป็นปัจจัย โดยอนันตรปัจจัยแห่ง
ประโยชน์ เป็นปัจจัยโดยสมันตปัจจัย นิสสยปัจจัย และอุปนิสส-
ปัจจัยแห่งประโยชน์.

จริงอยู่ บุพพกรรม์แม้ทั้ง ๗ อย่าง ย่อมเป็นปัจจัยโดยปัจจัย ๔
เหล่านี้แห่งประโยชน์ เพราะเหตุที่ประโยชน์นั้น อันภิกษุยอมกระทำเพื่อ
ประโยชน์แก่บุพพกรรม์ อันตนพึงให้สำเร็จด้วยประโยชน์นั้น. แต่
ประโยชน์นั้น ย่อมไม่ได้แม้ซึ่งกรรมอันหนึ่ง ในกรรมทั้งหลายที่ได้
อภเทสแล้ว ในความเป็นปุเรชาติปัจจัย. ประโยคนั้น ชื่อว่าเป็น
ปุเรชาติปัจจัยเองแห่งบุพพกรรม์โดยแท้ เพราะเมื่อประโยชน์มี บุพพ-
กรรม์จึงสำเร็จ. ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ประโยชน์
เป็นปัจจัยแห่งบุพพกรรม์ โดยเป็นปุเรชาติปัจจัย."

อนึ่ง ประโยคย่อได้ปัจฉาชาติปัจจัย. ด้วยเหตุนี้ พระผู้มี-
พระภาคเจ้าตรัสว่า "บุพพกรรม์เป็นปัจจัยแห่งประโยชน์ โดยเป็น
ปัจฉาชาติปัจจัย." จริงอยู่ ประโยคนั้น อันภิกษุยอมทำ เพื่อประ-
โยชน์แก่บุพพกรรม์ ซึ่งเกิดภายหลัง. แต่เว้นกรรม ๑๕ กล่าวคือ
มาติกาปติโพธและอานิสงส์เสียแล้ว ในบรรดากรรมมีประโยชน์เป็นอาทิ

ธรรมอื่นแต่อย่างหนึ่ง ย่อมไม่ได้สหชาติปัจจัย. เพราะว่า ธรรม ๑๕ นั้นเท่านั้น ย่อมสำเร็จพร้อมกันกับการกรานกฐิน เพราะฉะนั้น จึงเป็นสหชาติปัจจัยอาศัยกันและกันได้. ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค จึงตรัสว่า "ธรรม ๑๕ เป็นปัจจัย โดยเป็นสหชาติปัจจัย."

วิสัยนาบททั้งปวง พึงทราบโดยอุบายนี้

[๕๖๘] ปุจฉาวิสัยนามีอาทิว่า "บุพพกรรมมีอะไรเป็นนิทาน" ต้นทั้งนั้น.

[ว่าด้วยนิทานแห่งประโยชน์เป็นอาทิ]

วินิจฉัยในวิสัยนาสองปัญหาว่า "ประโยชน์มีอะไรเป็นนิทาน" เป็นอาทิ พึงทราบดังนี้ :-

ในคำว่า "ประโยชน์เหตุเป็นนิทาน มีปัจจัยเป็นนิทาน" นี้ จีวร ๖ ชนิด พึงทราบว่า เป็นเหตุและเป็นปัจจัย. จริงอยู่ จีวร เหล่านั้นแลเป็นเหตุ จีวรเหล่านั้นเป็นปัจจัยแห่งธรรมทั้งปวงมีบุพพ-ประโยชน์เป็นต้น. เมื่อจีวร ๖ ชนิดไม่มี ประโยคก็หาไม่มี บุพพกรรม เป็นต้นก็หาไม่มีแล, เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "ประโยชน์เหตุเป็นนิทาน" เป็นต้น.

วินิจฉัยในสังคหวาร พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า **วจิเฑเทน** ได้แก่ การลั่นวาจาที่ว่า "ข้าพเจ้ากราน-กฐินด้วยสังฆาภูนี้, ข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยอุตตราสังคนี้, ข้าพเจ้า กรานกฐินด้วยอันตราวาสกนี้."

ประโยชน์ - ปัญุมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปริวาร วัณณา - หน้าที่ 896
วินิจฉัยในกติมูลาทีปจณาวิสังขนา พิงทราบดังนี้ :-

การถอนและการอธิษฐาน เชื่อว่ากิริยาในท่ามกลาง.

[ว่าด้วยวิบัติแห่งกฐินเป็นอาทิ]

สองบทว่า **วตฺถุวิปฺนฺนญจ โหติ** ได้แก่ เป็นผ้าไม่ควร.

ผ้าที่พวกทายกถวายในวันนี้ สงฆ์ให้แก่ภิกษุผู้กรานกฐินในวันพรุ่งนี้,
เชื่อว่าวิบัติโดยกาล. ผ้าที่ตัดแล้วไม่ทำให้เสร็จในวันนั้นนั่นเอง เชื่อว่าวิบัติ
โดยกระทำ.

วินิจฉัยในวิสังขนาคำถามที่ว่า **กฐิน ชานิตพฺพํ** เป็นอาทิ
พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า **เตสฺยิว ฆมฺมานํ** มีความว่า เมื่อธรรมทั้งหลาย
มีรูปธรรมเป็นต้น เหล่าใดมีอยู่ ชื่อกฐินจึงมี, ความประสมคือ
ประมวลรูปธรรมเป็นต้นเหล่านั้น. ก็ด้วยคำว่า **นามํ นามกมฺมํ**
เป็นต้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า "คำว่า กฐินนี้ สักว่าเป็นนาม
ในธรรมเป็นอันมาก, โดยปรมาตถ์ ธรรมอันหนึ่งหาไม่มี."

สองบทว่า **จตุวีตฺติยา อากาเรหิ** มีความว่า (พึงทราบ
วิบัติแห่งการกรานกฐิน) ด้วยเหตุที่กล่าวแล้วในหนหลัง มีคำว่า
น อุลฺลิกฺขิตมตฺเตน เป็นต้น.

สองบทว่า **สตฺตรสฺหิ อากาเรหิ** มีความว่า (พึงทราบสมบัติ
แห่งการกรานกฐิน) ด้วยเหตุที่กล่าวแล้วในหนหลัง มีคำว่า "กฐิน
เป็นอันกรานแล้วด้วยผ้าใหม่" เป็นต้น.

คำใดอันจะพึงกล่าวในนิमितกรรมเป็นต้น, คำทั้งปวงนั้น ได้กล่าวได้แล้วในวัณณาแห่งกฐินชั้นกะ.

[๕๖๕] [ว่าด้วยการรื้อแห่งกฐิน]

สองบทว่า เอกุปฺปาท เอกนิโรธา มีความว่า การรื้อแห่งกฐินแม่เมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยกัน, แม่เมื่อดับ ย่อมดับด้วยกัน.

สองบทว่า เอกุปฺปาทา นานานิโรธา มีความว่า การรื้อแห่งกฐิน เมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยกัน. เมื่อดับ ย่อมดับต่างคราวกัน.

มีคำอธิบายอย่างไร? การรื้อแม่ทั้งปวง ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกันกับการกราน. จริงอยู่ เมื่อมีการกราน การรื้อย่อมมีเป็นธรรมดา.

ในบรรดาการกรานกฐิน ๘ เหล่านี้ สองเบื้องต้น เมื่อจะดับ ย่อมดับ คือถึงความรื้อ พร้อมกันกับการกราน. จริงอยู่ ความดับแห่งการกราน และความเป็นแห่งการรื้อ แห่งกฐินุทธาร ๒ นั้น ย่อมมีในขณะเดียวกัน, นอกนี้ย่อมดับต่างคราวกัน. เมื่อกฐินุทธารม ปักกมนันติกาเป็นต้นแม่เหล่านั้น ถึงแล้วซึ่งความเป็นอาการรื้อ การกรานก็ยังคงอยู่.

คำที่เหลือในบททั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

กฐินเภท วัณณา จบ

จบปัญญุตติวัคค วัณณา

ในอรรถกถาวินัย ชื่อสมันตปาสาทิกา.

[๔๗๐] อุปาลีปัญจก วัณณา

[ว่าด้วยองค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ถือนิสัย]

วินิจฉัยในอุปาลีปัญหา ฟังทราบดังนี้ :-

คำถามที่ว่า กติหิ นุ โข ภนุเต มีสัมพันธ์ ดังนี้ :-

ได้ยินว่า พระเถระอยู่ในที่ลับ มานึกถึงหมวด ๕ เหล่านี้ทั้งหมด จึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ด้วยคิดว่า "บัดนี้เราจักทูลถามพระผู้มีพระภาค ให้พระองค์ทรงวางแบบแผน เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุเหล่านี้ มีภิกษุผู้ถือนิสัยอยู่เป็นต้น" แล้วทูลถามปัญหา โดยนัยมีคำว่า กติหิ นุ โข ภนุเต เป็นอาทิ.

วินิจฉัยในคำวิชันาปัญหาเหล่านั้น ฟังทราบดังนี้ :-

สองบทว่า อุโปสถํ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้จักอุโบสถ ๕ อย่าง.

สองบทว่า อุโปถกมมํ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้จักอุโบสถกรรม ๔ อย่าง ต่างโดยกรรมเป็นวรรคโดยธรรมเป็นต้น.

สองบทว่า ปาฐิโมกฺขํ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้จักกมมาติกา ๒.

สองบทว่า ปาฐิโมกฺขุทเทสํ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้จักปาฐิโมกฺขุทเทส ๕ อย่าง คือ ของภิกษุ ๕ อย่าง ของภิกษุณี ๔ อย่าง.

สองบทว่า ปวารณํ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้จักปวารณา ๕ อย่าง.

สองบทว่า ปวารณากมฺมํ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้จักปวารณากรรม ๔ อย่าง ต่างโดยชนิดมีกรรมเป็นวรรคโดยธรรมเป็นต้น.

สองบทว่า อาปตฺตานาปตฺติ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้อาบัติและอนาบัติ ที่ทรงแสดงในสิกขาบทนั้น ๆ.

สองบทว่า อาปนฺโน กมฺมกโต มีความว่า ภิกษุต้องอาบัติแล้ว, กรรมย่อมเป็นกิจอันสงฆ์ทำแล้ว เพราะการต้อนั้นเป็นปัจจัย.

[ว่าด้วยกรรมของภิกษุไม่ควรระงับ]

สองบทว่า กมฺมํ น ปฏิปฺปสฺสเมตฺตพฺพํ มีความว่า [๕๗๑] กรรมของภิกษุนั้น อันสงฆ์ไม่พึงให้ระงับ เพราะเหตุที่เธอประพฤติโดยคล้อยตามพรรคพวก. อธิบายว่า เหมือนบุคคลที่ถูกกล่าวไว้ด้วยเชือก อันตนจะพึงแก้เสียจะนั้น.

[ว่าด้วยองค์ ๕ ของภิกษุผู้เข้าสงคราม]

หลายบทว่า สเจ อุปาลิ สงฺโฆ สมคฺคกรณียานิ กมฺมานิ กโรติ มีความว่า ถ้าว่าสงฆ์กระทำการมีอุโบสถเป็นต้น อันภิกษุทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกันพึงกระทำ, อันความอดหนุน (แก่การทะเลาะ) อันภิกษุไร ๆ ไม่พึงให้ ในเมื่อกรรมสามัคคีมีอุโบสถและปวารณาเป็นต้น ต้องงดไว้. ก็ถ้าว่า สงฆ์ให้แสดงโทษล่วงเกินแล้ว กระทำสังฆสามัคคีก็ดี กระทำการระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถาคารวินัย กระทำอุโบสถและปวารณาก็ดี, กรรมเห็นปานนี้ จัดเป็นกรรมที่สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงพึงกระทำ.

บทว่า **ตตฺร เจ** มีความว่า ถ้าว่าในกรรมเช่นนั้น ไม่ชอบใจแก่ภิกษุไซริ้, ฟังกระทำความเห็นแย้งก็ได้ ควบคุมความพร้อมเพียงเห็นปานนั้นไว้. ความถือผิดอย่างนั้น ไม่ควรถือไว้. ก็ในกรรมใด ภิกษุทั้งหลายแสดงศาสนานอกธรรมนอกวินัย ในกรรมนั้น ความเห็นแย้ง ใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้น สงฆ์พึงห้ามเสียแล้วหลีกไป.

[ว่าด้วยองค์ ๕ ของภิกษุผู้กล่าวไม่เป็นที่รัก]

บทว่า **อุสุตฺติมฺนฺติ จ** มีความว่า ผู้มีความรู้มากมักกล่าววาจา ซึ่งหนาแน่นด้วยโลกะ โทสะ และมานะ มีวาจาโสมม ไม่แสดงประโยชน์.

บทว่า **นิสฺสฺสิตฺตฺขปฺปี** ความว่า ไม่สามารถจะกล่าวถ้อยคำให้สมแก่ความรู้มากโดยธรรมดาของตน. โดยที่แท้ย่อมอ้างผู้อื่นกล่าวอย่างนี้ว่า "พระราชาได้ตรัสกับเราอย่างนี้, มหาอำมาตย์โน้น กล่าวอย่างนี้, อาจารย์หรืออุปัชฌาย์ของเราชื่อโน้น กล่าวอย่างนี้, พระเถระผู้ทรงไตรปิฎก พุคกับเราอย่างนี้."

บทว่า **น จ ภาสฺสานุสฺสนฺธิกุสฺโล** มีความว่า เป็นผู้ไม่ฉลาดในถ้อยคำที่เป็นเงื่อนไขของเรื่องราว และในถ้อยคำที่เงื่อนไขของคำวินิจฉัย.

สองบทว่า **น ยถาธมฺเม ยถาวิญเญ** มีความว่า ไม่เป็นผู้โงทเดือนให้ระลึกถึงอาบัติด้วยวัตถุที่เป็นจริง.

สองบทว่า **อสุตฺตาเทตา โหติ** มีความว่า [๕๗๒] ย่อมยก

บางคนขึ้นอ้างโดยนัยเป็นต้นว่า "อาจารย์ของข้าพเจ้า เป็นผู้ทรง
ไตรปิฎกอย่างใหญ่ เป็นธรรมกถีกอย่างเยี่ยม."

วินิจฉัยในทุติยบท ฟังทราบดังนี้ :-

ย่อมรุกรานบางคน โดยนัยเป็นต้นว่า "เขาจะรู้อะไร."

สองบทว่า อหฺมมํ อณฺหาติ ได้แก่ ยึดถือธรรมที่เป็นฝ่ายไม่
นำออกจากทุกข์.

สองบทว่า ฐมฺมํ ปฏฺฐิพาหติ ได้แก่ ค้านธรรมที่เป็นฝ่ายนำ
ออกจากทุกข์.

หลายบทว่า สมฺมุญฺจ พหุ ภาสติ ได้แก่ กล่าวถ้อยคำที่ไร้
ประโยชน์มากมาย.

หลายบทว่า ปสฺยห ปวตฺตา โหติ มีความว่า เป็นผู้อันพระ
สังฆเถระมิได้เชิญ เมื่อการะอันท่านมิได้มอบให้ อาศัยความทะนง
ตัวอย่างเดี๋ยบบังอาจกล่าวในกาลมิใช่โอกาส.

สองบทว่า อโนกาสมฺมํ การาเปตฺวา มีความว่า เป็นผู้ไม่
ให้ภิกษุอื่นให้โอกาสเสียก่อนในกาลมิใช่โอกาส.

หลายบทว่า น ยถาทิฏฺฐิยา พุยากตา โหติ มีความว่า
เป็นผู้ไม่พยากรณ์ยืนยันความเห็นของตน กลับเป็นผู้งดความเห็น
(ส่วนตัว) เสีย มีความเห็นว่าเป็นธรรมเป็นต้น ในอธรรมเป็นอาทิ
กล่าวไม่ตรงตามจริง.

[ว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรพุดในสงฆ์]

หลายบทว่า อาปตฺตติยา ปโยคํ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้ว่า
"อาบัตินี้เป็นกายประโยค, อาบัตินี้เป็นวจีประโยค."

หลายบทว่า อาปตฺตติยา รูปสมํ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้ว่า
"อาบัตินี้ระงับด้วยการแสดง, อาบัตินี้ระงับด้วยการออก, อาบัตินี้
ไม่ระงับด้วยการแสดง ไม่ระงับด้วยการออก."

หลายบทว่า น อาปตฺตติยา วินิจฺฉยภูตฺโต โหติ ได้แก่
ไม่รู้ว่า "อาบัตินี้ มีในวัตถุนี้" คือ ไม่อาจเพื่อยกอาบัติขึ้นยืนตาม
สมควรแก่โทษ.

สองบทว่า อธิกรณสมุฏฺฐานํ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้ว่า
"อธิกรณ์นี้ อาศัยเภทกรวัตถุ ๑๘ ตั้งขึ้น, อธิกรณ์ อาศัยวิบัติ ๔
ตั้งขึ้น, อธิกรณ์นี้ อาศัยกองอาบัติ ๕ หรือ ๗ ตั้งขึ้น, อธิกรณ์นี้
อาศัยสังฆกิจ ๔ อย่างตั้งขึ้น."

สองบทว่า ปโยคํ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้ว่า "อธิกรณ์นี้มี
ประโยคเป็นต้นเค้า ๑๒, อธิกรณ์นี้ มีประโยคเป็นต้นเค้า ๑๔, อธิกรณ์
นี้ มีประโยคเป็นต้นเค้า ๖, อธิกรณ์นี้ ประโยคเป็นต้นเค้า ๑."

๕๗๓ อธิบายว่า "จริงอยู่ ต้นเค้าตามที่เป็นของตนนั่นเองแห่ง
อธิกรณ์ทั้งหลาย จัดเป็นประโยค, ไม่รู้จักประโยคแม่ทั้งปวงนั้น."

สองบทว่า รูปสมํ น ชานาติ ได้แก่ ไม่รู้ว่า "อธิกรณ์นี้
ระงับด้วยสมณะ ๒, อธิกรณ์นี้ ระงับด้วยสมณะ ๔, อธิกรณ์นี้ ระงับ

ด้วยสมถะ ๓, อธิกรณ์ี่ ระงับด้วยสมถ ๑."

หลายบทว่า น อธิกรณสุต วิจิณฺญกฺขโถ โหติ ได้แก่
"ไม่รู้เพื่อวินิจฉัยอธิกรณ์ให้ถึงความระงับ.

สองบทว่า กมฺมํ น ชานาติ ได้แก่ "ไม่รู้จักกรรม ๗ อย่าง
มีศีลขณียกรรมเป็นต้น.

หลายบทว่า กมฺมสุต กรณํ น ชานาติ ได้แก่ "ไม่รู้ว่
"กรรมนี้ ควรทำโดยอุบายนี้."

หลายบทว่า กมฺมสุต วตฺถุํ น ชานาติ ได้แก่ "ไม่รู้ว่
"นี่เป็นวัตถุแห่งศีลขณียกรรม, นี่เป็นวัตถุแห่งนิสยกรรมเป็นต้น."

หลายบทว่า กมฺมสุต วตฺตํ น ชานาติ ได้แก่ "ไม่รู้จักวัตร ๑๘
ประการแห่งกรรม ๔ ในหนหลัง ในกรรม ๗ ชนิด และวัตร ๔๓
ประการ แห่งอุกเขปณียกรรม ๓ อย่าง.

หลายบทว่า กมฺมสุต รูปสมํ น ชานาติ ได้แก่ "ไม่รู้ว่
"ภิกษุใดประพฤติวัตรแล้วขอ กรรมของภิกษุนั้น อันสงฆ์ควรให้
ระงับ, โทษอันสงฆ์พึงให้แสดง."

สองบทว่า วตฺถุํ น ชานาติ ได้แก่ "ไม่รู้จักวัตถุแห่งกอง
อาบัติ ๗.

สองบทว่า นิทานํ น ชานาติ ได้แก่ "ไม่รู้ว่ "สิกขาบทนี้
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติในนครนี้, สิกขาบทนี้ ทรงบัญญัติใน
นครนี้."

สองบทว่า **ปลยุตฺตํ น ชานาติ** ได้แก่ 'ไม่รู้จักบัญญัติทั้ง ๓ อย่าง ด้วยอำนาจบัญญัติ อนุบัญญัติ และอนุปปีนบัญญัติ.'

สองบทว่า **ปทปจฺจกฏิจํ น ชานาติ** ได้แก่ 'ไม่รู้จักบทที่ควรจัดไว้ข้างหน้า, ก็เมื่อตนควรจะกล่าวว่ **พุทฺโธ ภควากลับ** ประกอบให้สับหน้าสับหลังกันเสียว่า **ภควา พุทฺโธ**.'

หลายบทว่า **อฏฺฐโล จ โหติ วินเย** ได้แก่ 'เป็นผู้ไม่ฉลาดในบาลีและอรรถกถาแห่งวินัย.'

หลายบทว่า **ตฺตํ น ชานาติ** มีความว่า [๕๗๔] ก็โดยย่อ ญัตติมี ๒ อย่าง คือ ญัตติที่แสดงอย่างนี้ว่า "เอสา ญตฺติ" ๑ ญัตติที่ไม่แสดง ๑. ในญัตติ ๒ อย่างนั้น ญัตติใด ไม่แสดงอย่างนั้น, ญัตตินั้น จัดเป็นกรรมญัตติ. ญัตติใดแสดง, ญัตตินั้น จัดเป็นกรรมปาทญัตติ, 'ไม่รู้จักญัตตินั้น โดยประการทั้งปวง.'

หลายบทว่า **ตฺตฺติยา กรณํ น ชานาติ** ได้แก่ 'ไม่รู้จักการกระทำกรรมญัตติ ใน ๘ สถาน, 'ไม่รู้จักการกระทำกรรมบาปญัตติ ใน ๒ สถาน.'

สองบทว่า **ตฺตฺติยา อนุสาสนํ** ได้แก่ 'ไม่รู้ว่ "ญัตตินี้ มีอนุสาสนา ๑ ญัตตินี้ มีอนุสาสนา ๓."

หลายว่า **ตฺตฺติยา สมถํ น ชานาติ** มีความว่า สมถะ ๔ อย่างนี้ใด คือ สติวินัย อมูพหวินัย ตัสสปาปิยสิกา ดิณวัตถารกะ ไม่เว้นจากญัตติ, 'ไม่รู้จักสมถะนั้นว่ "ระงับด้วยญัตติ."

หลายบทว่า **อตุตฺติยา วุปฺสํ น ชานาติ** มีความว่า อธิกรณ์ใด ระวังด้วยญัตติสมณะ ๔ อย่างนี้, ไม่รู้จักความระงับนั้นแห่ง อธิกรณ์นั้นว่า "ความระงับนี้ ทำด้วยญัตติ."

สองบทว่า **สุตฺตํ น ชานาติ** ได้แก่ ไม่รู้จักอุกโตวิภังค์.

สองบทว่า **สุตฺตานุโลมํ น ชานาติ** ได้แก่ ไม่รู้จักมหาปเทศ ๔.

สองบทว่า **วินยํ น ชานาติ** ได้แก่ ไม่รู้จักชั้นชกะและบริวาร

สองบทว่า **วินยานุโลมํ น ชานาติ** ได้แก่ ไม่รู้จักมหาปเทศนั่นเอง.

สองบทว่า **น จ ฐานาฐานกุสโล** ได้แก่ เป็นผู้ไม่ฉลาดในเหตุและมีใช้เหตุ.

สองบทว่า **ธมฺมํ น ชานาติ** ได้แก่ ไม่รู้จักปิฎก ๒ ที่เหลือ นอกจากวินัยปิฎก.

สองบทว่า **ธมฺมานุโลมํ น ชานาติ** ได้แก่ ไม่รู้จักมหาปเทศ ๔ ฝ่ายสุดต้นตะ.

สองบทว่า **วินยํ น ชานาติ** ได้แก่ ไม่รู้จักชั้นชกะและบริวารนั่นเอง.

สองบทว่า **วินยานุโลมํ น ชานาติ** ได้แก่ ไม่รู้จักมหาปเทศ ๔.

ก็อุกโตวิภังค์ เป็นอันท่านไม่สงเคราะห์ ในชื่อว่า "ไม่รู้จักวินัย" นี้. เพราะเหตุนั้น คำใดที่ท่านกล่าวไว้ในกฎุนที่ว่า [๕๗๕] "บทว่า วินยํ ได้แก่ ไม่รู้จักวินัยปิฎกทั้งสิ้น" คำนั้นควรถือเอา.

สองบทว่า น จ ปุพฺพาปรกฺสโล โหติ ได้แก่ เป็นผู้ไม่
ฉลาดในคำต้นและคำหลัง.

คำที่เหลือในบททั้งปวง นับว่าดีทั้งนั้น เพราะเป็นคำที่ควร
ทราบโดยปฏิบัติจนัยต่อคำที่กล่าวแล้ว และเพราะเป็นคำที่ได้เปิดเผย
แล้วในหนหลัง ฉะนั้นแล.

จบพรรณานอนิสิตวัคค นปฏิบัติสัมภนวัคค และโวหารวัคค.

[ว่าด้วยทำความเข้าใจ]

วินิจฉัยในทฎฐาวิกัมมวัคค พึงทราบดังนี้ :-

การทำความเข้าใจให้แจ้ง ชื่อว่าทำความเข้าใจ.

คำว่า ทฎฐาวิกมฺม นี้ เป็นชื่อของวินัยกรรม กล่าวคือการ
แสดงอาบัติ ซึ่งประกาศลัทธิ.

บทว่า อนาปตฺติยา ทฎฐี อวิกโรติ มีความว่า แสดง
อนาบัติแท้ ๆ ว่าเป็นอาบัติ.

บทว่า อเทสนาคามินิยา ได้แก่ ทำความเห็นแย้งในครุกาบัติ
อธิบายว่า "แสดงอาบัติสังฆาติเสสและปาริก."

บทว่า เทสิตาย ได้แก่ ทำความเห็นแย้งแม้ในลหุกาบัติที่
แสดงแล้ว. อธิบายว่า แสดงอาบัติที่แสดงแล้วซ้ำอีก.

สองบทว่า จตุหิ ปญฺจหิ ได้แก่ ทำความเห็นแย้ง อย่างที่
ภิกษุ ๔-๕ รูปทำความเข้าใจแย้งกัน. อธิบาย ๔-๕ คนแสดงอาบัติ
พร้อมกัน.

บทว่า มโนมานเสณ มีความว่า ทำความเห็นแจ้งด้วยนึก
ไว้ในใจ กล่าวคือคิดไว้ ได้แก่ แสดงอาบัติด้วยจิตเท่านั้น หาได้
สั้นวาจาไม่.

บทว่า นานาสวาสกุตส มีความว่า ทำความเห็นแจ้ง คือ
แสดงอาบัติ ในสำนักภิกษุผู้มีสังวาสต่างกันโดยลัทธิ หรือภิกษุผู้มี
สังวาสต่างกันโดยกรรม.

บทว่า นานาสีมาย มีความว่า ทำความเห็นแจ้ง ในสำนัก
ภิกษุ แม้ผู้เป็นสมานสังวาส แต่ตั้งอยู่ในต่างสีมา. จริงอยู่ การ
ที่ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในมาฬสีมา แสดงอาบัติแก่ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในสีมันตริก
ก็ดี การที่ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในสีมันตริก แสดงอาบัติแก่ภิกษุแม้ผู้ตั้งอยู่
ในอวิปปวาสสีมาก็ดี ไม่ควร.

บทว่า อปคตตุตส มีความว่า แสดงในสำนักแห่งภิกษุ
ผู้อันสงฆ์ยกวัตร หรือภิกษุผู้ถูกสงฆ์งดอุโบสถและปวารณาเสีย.

[ว่าด้วยโอกาสกรรม]

[๕๗๖] หลายบทว่า นาลิ โอกาสกมมัม กาคู มีความว่า
ไม่ควรเพื่อกระทำ. อธิบายว่า อันภิกษุไม่พึงกระทำ.

ภิกษุผู้อันสงฆ์ยกวัตร และภิกษุผู้ถูกสงฆ์งดอุโบสถและปวารณา
ชื่อว่าภิกษุมิใช่ผู้ปกตัตต์ แม้ในโอกาสกรรมนี้.

บทว่า จาวนาธิปปาโย ได้แก่ ผู้ใคร่จะให้เคลื่อนจากศาสนา.

[ว่าด้วยถามปัญหา]

สองบทว่า มนุหตุตา โมมุหตุตา มีความว่า เพราะความเป็นผู้โง่ เพราะความเป็นผู้มกมาย จึงไม่สามารถทั้งเพื่อจะแก้ ทั้งเพื่อจะรู้ จะประกาศความที่ตนเป็นผู้มกมายอย่างเดียวกันนั้น จึงถามคล้ายคนบ้า.

บทว่า ปาปิโจโ ได้แก้ ถามด้วยความปรารถนาถามกว่า "ชนจักสรรเสริญเรา ด้วยอุบายอย่างนี้."

บทว่า ปริทวา ได้แก้ เป็นผู้ใคร่จะยกความดูหมิ่นจึงถาม. แม้ในอัญญาพยากรณ์ ก็มีนัยเหมือนกัน.

คำที่เหลือในบททั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

ทีฎฐาวิกัมมวัคค วัณณา จบ.

คำใดที่จะพึงกล่าว ในอรรถาทานวัคคและฐตังควัคค, คำนั้นทั้งหมด ได้กล่าวแล้วในหนหลังแล.

[ว่าด้วยมุสาวาท]

วินิจฉัยในมุสาวาทวัคค พึงทราบดังนี้ :-

มุสาวาทที่จัดเป็นปาราชิกคามิ เพราะอรรถว่า ถึงปาราชิก, อธิบายว่า ถึงความเป็นอาบัติปาราชิก. แม้ในมุสาวาทนอกนี้ ก็มีนัยเหมือนกัน.

ในมุสาวาท ๕ อย่างนั้น มุสาวาทที่เป็นไปโดยอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มี (ในตน) เป็นปาราชิกคามิ, มุสาวาทที่เป็นไปโดยตาม

กำจัด ด้วยปาราชิกไม่มีมูล เป็นสังฆาทิเสสคามิ, มุสาวาทที่ภิกษุกล่าว (อวดอุตตริกมมุสสธรรมที่ไม่มี) โดยปริยายแก่บุคคลผู้เข้าใจความ เป็นต้นว่า "ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่าน" เป็นถุลลัจฉัยคามิ, มุสาวาทที่ภิกษุกล่าวโดยปริยายแก่บุคคลผู้ไม่เข้าใจความ เป็นทุกกฏคามิ, มุสาวาทที่กล่าว "เป็นปาจิตตีย์ เพราะกล่าวเท็จทั้งรู้" ฟังทราบว่าเป็นปาจิตตียคามิ.

[ว่าด้วยอาการเป็นเหตุต้องอาบัติ]

บทว่า อทสฺสเนน ได้แก่ ไม่เห็นพระวินัยธร. [๕๗๗]

จริงอยู่ ภิกษุเมื่อเกิดความรังเกียจในของที่ควรและไม่ควรขึ้น ได้พบพระวินัยธรแล้ว สอบถามถึงความที่เป็นของควรและไม่ควรแล้ว จะฟังละของที่ไม่ควรเสีย ทำแต่ที่ควร, แต่เมื่อไม่พบพระวินัยธรนั้น กระทำ แม้ซึ่งสิ่งที่ไม่ควร ด้วยสำคัญว่าควร ก็ย่อมต้องอาบัติ. อาบัติที่จะฟังต้องด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุไม่ต้อง เพราะพบพระวินัยธร, ต้องเพราะไม่พบเท่านั้น. ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "เพราะไม่เห็น."

บทว่า อสฺสวเนน มีความว่า อันภิกษุผู้อยู่แม้ในวิหารเดียวกัน ไปสู่ที่บำรุงของพระวินัยธร ไม่ถามถึงสิ่งที่ควรและไม่ควร หรือไม่ฟังสิ่งที่ควรและไม่ควร ซึ่งท่านกล่าวแก่ภิกษุเหล่าอื่น ย่อมต้องอาบัติแท้. ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "เพราะไม่ฟัง."

บทว่า ปสฺสุตตา ได้แก่ เพราะความเป็นผู้หลับเสีย. จริงอยู่

ภิกษุยอมต้องอาบัติเพราะนอนร่วมเรือน เพราะความเป็นผู้หลับก็ได้.

อนึ่ง ภิกษุเมื่อต้องอาบัติ เพราะความเป็นผู้มีความสำคัญว่า
ควรในของที่ไม่ควร ชื่อว่ามีความสำคัญนั้น ต้องอาบัติ.

เพราะลิมสติ ภิกษุยอมต้องอาบัติที่จะพึงต้องด้วยอำนาจแห่งเหตุ
มีก้าวล่วงราตรี ๑ เป็นต้น.

คำที่เหลือในบททั้งปวง ต้นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

มุตาวาทวัคค วัณณา จบ.

[ว่าด้วยองค์เป็นเหตุลงโทษ]

วินิจฉัยในภิกขุณีวัคค์ พิงทราบดังนี้ :-

บทว่า อลาภาย ได้แก่ เพื่อประโยชน์แก่การไม่ได้ปัจจัย ๔,
อธิบายว่า ภิกษุยอมขวยขวายเป็นพยายาม โดยประการที่ภิกษุณี
ทั้งหลายไม่ได้ปัจจัย.

บทว่า อนตุถาย ได้แก่ ขวนขวาย บอกข่าวที่ให้โทษอันก่อ
ให้เกิดความเสียหาย.

บทว่า อนาวาสาช ได้แก่ เพื่อต้องการจะไม่ให้อยู่, อธิบายว่า
เพื่อต้องการกำจัดออกเสียจากคามเขตเป็นที่อยู่.

บทว่า สมุปโยเชติ ได้แก่ ชักสือเพื่อประโยชน์แก่การเสพ
อสังฆกรรม.

พระอุบาลีเถระหมายเอากรรม ๗ ใดๆอย่างหนึ่ง จึงทูล

ถามว่า "ภิกษุสงฆ์พึงทำกรรมแก่ภิกษุณีผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไร
พระเจ้าข้า?"

บทว่า น สากจฺฉาตพุโธ มีความว่า ไม่ควรกล่าวเรื่องราว
ต่างโดยเรื่องควร กำหนดนาม รูป สมณะ และวิปัสสนาเป็น
อาทิ. ก็เพราะเหตุที่ภิกษุผู้พิจารณาหาแก่งกล่าวให้ผิดไม่ ๕๗๘
ท่านเป็นเจ้าของเรื่องราวเห็นปานนั้นกล่าว ภิกษุ นอกนั้นหาได้เป็น
เจ้าของไม่ ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงห้ามในปัญจกะที่ ๑ ว่า
นาเสกฺเขน "แล้วตรัสในปัญจกะที่ ๒ ว่า "อเสกฺเขน" เป็นอาทิ.

บทว่า น อตฺถปฺปฐมฺภิกขาปฺปตฺโต มีความว่า เป็นผู้บรรล
ปฐมภิกขา คือเป็นผู้บรรลญาณอันถึงความแตกฉาน ในอรรถก
หามิได้.

บทว่า น ฌมฺภิกขาปฺปตฺโต มีความว่า เป็นผู้บรรลญาณ
อันแตกฉาน ในภาษาคือโวหารที่จะพึงกล่าว หามิได้.

บทว่า น นิรุตฺตปฺปฐมฺภิกขาปฺปตฺโต มีความว่า เป็นผู้บรรล
ญาณอันแตกฉาน ในภาษาคือโวหารที่จะพึงกล่าว หามิได้.

บทว่า น ปฐฺภาณปฺปฐมฺภิกขาปฺปตฺโต มีความว่า มิได้เป็น
ผู้บรรลความแตกฉาน ในญาณทั้งหลาย มีอตฺถปฐมภิกขาญาณเป็นต้น
ที่นับว่าปฐภาณ (คือไหวพริบ).

สองบทว่า ยถามวิมุตฺตํ น ปจฺจเวกฺขติ มีความว่า เป็นผู้
มิได้ใช้สติเครื่องพิจารณา ๑๕ ประเภท พิจารณาจิตตามที่พ้นแล้ว

ด้วยอำนาจผลวิมุตติ ๔ อย่าง.

คำที่เหลือในบททั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

ภิกขุณีวัคค วัณณา จบ.

[ว่าด้วยองค์แห่งภิกษุผู้ควรแก่อุพพาหิกา]

วินิจฉัยในอุพพาหิกวัคค ฟังทราบดังนี้ :-

บทว่า น อตฺตกุสโล ได้แก่ เป็นผู้ไม่ฉลาดในอรรถกถา คือ เป็นผู้ไม่เฉียบแหลมในการถอดใจความ.

บทว่า น ฆมฺมุสฺสโล ได้แก่ เป็นผู้ไม่ฉลาดในบาลี คือเป็นผู้ไม่อาจหาญในบาลี เพราะไม่เรียนจากปากอาจารย์.

บทว่า น นิรุตฺติกุสโล ได้แก่ เป็นผู้ไม่ฉลาดในการกล่าวด้วยภาษาอื่น.

บทว่า น พญฺญชฺชนกุสโล มีความว่า เป็นผู้ไม่ฉลาดในการใช้พยัญชนะให้กลมกล่อม เนื่องด้วยสติลและชนิดเป็นต้น อธิบายว่า เป็นผู้ไม่เชี่ยวชาญในกระบวนอักษร.

บทว่า น ปุพฺพพาปรกุสโล ได้แก่ เป็นผู้ไม่ฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งอรรถ ในเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งธรรม ในเบื้องต้นและเบื้องปลายนิรุตติ ในเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งพยัญชนะ และในคำต้นและคำหลัง.

บททั้งหลายมีบทว่า โภโธ เป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัส

แล้ว เพราะมีเหตุที่ภิกษุผู้อันความโกรธเป็นต้นครอบงำแล้ว ย่อมไม่รู้จักเหตุและมีใจเหตู ไม่สามารถจะตัดสินได้.

[๕๗๕] หลายบทว่า **อปสเรตา โหติ โน สเรตา** มีความว่า เป็นผู้ให้มงาย คือไม่เตือนให้เกิดสติขึ้น, อธิบายว่า เคลือบคลุม คือปกปิดถ้อยคำของโจทก์และจำเลยเสีย ไม่เตือนให้ระลึก.

คำที่เหลือในอุพพาหิกวัคค์นี้ ตื่นทั้งนั้นแล.

อุพพาหิกวัคค วัณณา จบ.

[ว่าด้วยผู้หนัก]

วินิจฉัยในอธิกรณวุปสมวัตต์ พิงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า **ปุคฺคฺลฺลฺรุ โหติ** มีความว่า ภิกษุผู้คิดถึงเหตุว่า "ผู้นี้เป็นอุปัชฌาย์ของเรา, ผู้นี้เป็นอาจารย์ของเรา" ดังนี้เป็นต้นหวังความชนะแก่บุคคลนั้น จึงแสดงธรรมว่าเป็นธรรม.

สองบทว่า **สงฺฆมฺครุ โหติ** มีความว่า เมื่อวินิจฉัยไม่ละธรรมและวินัยเสีย ย่อมเป็นผู้ชื่อว่าหนักในสงฆ์.

เมื่อถือเอาปัจจัยมีจิวรเป็นต้นวินิจฉัย ย่อมเป็นผู้ชื่อว่าหนักในอามิส.

เมื่อไม่ถือเอาปัจจัยมีจิวรเป็นต้นเหล่านั้น วินิจฉัยตามธรรม ย่อมเป็นผู้ชื่อว่าหนักในสัทธรรม.

[ว่าด้วยสังฆเภท]

หลายบทว่า **ปญฺจหิ อูปาติ อากาเรหิ** มีความว่า สงฆ์ย่อมแตก เพราะเหตุ ๕.

วินิจฉัยในคำว่า **กมุเมน อุกุเทศเสน โวหฺรฺนุโต อนุสาวเนน สลากคาเหณ** นี้ ฟังทราบดังนี้ :-

บทว่า **กมุเม** ได้แก่ กรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรรม ๔ อย่าง มีอุปโลกนกรรมเป็นต้น.

บทว่า **อุกุเทศเสน** ได้แก่ อุทเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ในปาฏิโมกขุทเทศ ๕.

บทว่า **โวหฺรฺนุโต** ได้แก่ ชี้แจง คือกล่าว, อธิบายว่า แสดงเรื่องก่อความแตกกัน ๑๘ อย่าง มีแสดงอธรรมว่าธรรมเป็นอาทิ เพราะอุปัติเหตุเหล่านั้น ๆ.

บทว่า **อนุสาวเนน** ได้แก่ การลั่นวาจาประกาศไกล่หู โดยนัยเป็นต้นว่า "พวกท่านรู้ไหม? ว่าเราออกบวชจากสกุลสูง และว่าเราเป็นพหูสูต, ควรแก่พวกท่านละหรือ ที่ยังความคิดให้เกิดขึ้นว่าบุคคลอย่างเรานะ จะพึงให้ถือเอาสัตตสุสานนอกธรรมนอกวินัย" สำหรับเราเวจีจะเย็นคล้ายสระนิลุลลเทียวหรือ? เราจะไม่กลัวอบายหรือ?

บทว่า **สลากคาเหณ** ได้แก่ การที่ประกาศอย่างนั้น พยุงจิตของภิกษุเหล่านั้น [๕๘๐] กระทำให้เป็นผู้ไม่หวนกลับเป็นปกติ

แล้ว ให้จับสลากว่า "พวกท่านจงจับสลากนี้."

ก็ในอาการ ๕ อย่างนี้ กรรมเท่านั้น หรืออุทเทส เป็นสำคัญ. ส่วนการแถลงการประกาศและการให้จับสลาก เป็นส่วนเบื้องต้น. จริงอยู่ เมื่อแถลงด้วยอำนาจแสดง เรื่อง ๑๘ ประการ ประกาศเพื่อปลุกให้เกิดความพอใจในคำแถลงนั้น ให้จับสลากแล้วก็ดี สงฆ์ก็หาเป็นอันเธอได้ทำลายไม่, แต่เมื่อใด เธอให้ภิกษุ ๔ รูปหรือเกินกว่า จับสลากอย่างนั้นแล้ว ทำกรรม หรืออุทเทสแผนกหนึ่ง, เมื่อนั้น สงฆ์เป็นอันเธอได้ทำลายแล้วแท้.

ด้วยประการอย่างนี้ เป็นอันข้าพเจ้าได้ประกาศเนื้อความที่ตนเอง ได้กล่าวไว้ ในสังฆเภทชั้นธกัณณะ อย่างนี้ว่า "ครั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายแสดงวัตถุอันใดอันหนึ่งแม้วัตถุเดียว ในวัตถุ ๑๘ แล้ว ให้ภิกษุทั้งหลายหมายรู้ด้วยเหตุนี้ ๆ ว่า "ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้," ดังนี้ ให้จับสลากแล้วทำสังฆกรรมแผนกหนึ่ง สงฆ์ย่อมเป็นอันแตกกัน, ส่วนโคกัมภีร์ปริวาร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "อุบาสี สงฆ์ย่อมแตกกันด้วยอาการ ๕, เป็นอาทิ, คำนั้นกับลักษณะแห่งสังฆเภทนี้ ที่ตรัสในสังฆเภทชั้นธกัณณะนี้ โดยใจความ ไม่มีความแตกต่างกัน, และข้าพเจ้าจักประกาศข้อที่ไม่แตกต่างกันแห่งคำนั้น ๆ ในคัมภีร์ปริวารนั้นแล."

[ว่าด้วยสังฆราช]

บทว่า **ปญฺจตุเตตฺ** มีความว่า วัตรนั้น เราบัญญัติแล้ว, บัญญัติไว้ที่ไหน? ในวัตตขันธกะ. จริงอยู่ วัตร ๑๔ หมวด พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้ว ในวัตตขันธกะนั้น. ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงตรัสว่า "อุบาลี! อาคันตุกวัตรนั้น อันเราบัญญัติแล้วสำหรับ กิจทั้งหลายผู้อันตูกะ" เป็นอาทิ.

หลายบทว่า **เอวํปิ โข อุปาลี สงฺฆราชิ โหติ โน จ สงฺฆเกโท** มีความว่า จริงอยู่ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ย่อมมีแต่เพียงความร้าวรานแห่งสงฆ์เท่านั้น, ความแตกแห่งสงฆ์ยังไม่มีก่อน; ก็แต่ว่าความร้าวรานแห่งสงฆ์นี้ เมื่อขยายตัวออกโดยลำดับ ย่อมเป็นไปเพื่อความแตกแห่งสงฆ์ได้.

บทว่า **ยถารตุตฺ** ความว่า สมควรแก่ปริมาณแห่งราตรี คือตามลำดับพระเถระ.

สองบทว่า **อาเวณิกาวั กริตฺวา** ได้แก่ ทำความกำหนดไว้แผนกหนึ่ง.

[๕๘๑] สองบทว่า **กมุมากมุมามิ กโรนติ** มีความว่า ย่อมกระทำการทั้งหลายทั้งเล็กทั้งใหญ่ จนสิ้นสังฆกรรมอื่น ๆ อีก.

คำที่เหลือ ในอธิกรณวูปสมวักค์แม่นี้ ตั้งทั้งนั้น.

[ว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์]

วินิจฉัยในสังฆเภทวรรคที่ ๒ พึงทราบดังนี้ :-

หลายบทว่า **วินิชาย ทิฏฐิ กมุเมน** มีความว่า ภิกษุเป็นผู้มีความเห็นในธรรมเป็นต้นเหล่านั้นอย่างนี้เรียกว่า "เหล่านี้ เป็นธรรมเป็นต้น" ยืนยันความเห็นนั้น แสดงธรรมเป็นต้นเหล่านั้นด้วยอำนาจธรรมเป็นต้น แล้วออกกระทำความกรรม.

ภิกษุทำกรรมที่ยืนยันความเห็นอันใด, พร้อมกับกรรมที่ยืนยันความเห็น ที่เธอกระทำแล้วอย่างนั้น ๆ ย่อมมีองค์ ๕ ด้วยประการอย่างนี้.

พระบาลีที่ว่า **อิมหิ โข อุปาลิ ปญฺจหฺงฺเคหิ** นี้ เป็นคำประกอบเนื้อความ ในปัญจกัถ ๑. ปัญจกัถทั้งปวง พึงทราบ โดยนัยนี้.

อนึ่ง องค์ ๓ มีการแถลงเป็นต้น แม้ในสังฆเภทวรรคนี้ ตรัสแล้วด้วยอำนาจองค์เป็นบุพพภาคเหมือนกัน. แต่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ พึงทราบด้วยอำนาจกรรมและอุทเทสนั้นแล.

คำที่เหลือในบททั้งปวง ตื่นทั้งนั้น.

คำน้อยหนึ่ง ซึ่งมีนัยอันซ้ำเข้ามิได้กล่าวแล้วในหนหลัง มิได้มีเลยในสังฆเภทวรรคนี้.

วินิจฉัยในอวาสิกวรรค พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า **ยถาคตํ นิภูจิตฺโต** มีความว่า (บริวารของสงฆ์) อันตนนำมาตั้งไว้ ฉนั้นใด.

บทว่า วินยพฺยากรณา ได้แก่ แก้ปัญหาวินัย.

บทว่า ปริณามติ ได้แก่ ย่อมกำหนด คือ ย่อมแสดง
ย่อมกล่าว.

คำที่เหลือในวรรคนี้ ตื่นทั้งนั้นแล.

[ว่าด้วยบุคคลที่ไม่ควรไหว้]

วินิจฉัยในกฐินัตถาวรรวคค์ พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า โอตมฺลโก ได้แก่ ผู้อยู่ในที่มืด. จริงอยู่ เมื่อภิกษุไหว้
บุคคลผู้อยู่ในที่มืดนั้น หน้าผากจะพึงกระทบที่เท้าเพียงเป็นต้นเขาก็ได้.

บทว่า อสมนฺนาหรนฺโต ได้แก่ ผู้ไม่เอาใจใส่การไหว้ เพราะ
เป็นผู้ชวนขวยในกิจการ.

บทว่า สุตฺโต ได้แก่ ผู้ยังลงสู่ความหลับ.

บทว่า เอกาวตฺโต มีความว่า บุคคลผู้เวียนมาข้างเดียว คือ
ตั้งอยู่ในฝ่ายข้างศึก ได้แก่ บุคคลไม่ถูกส่วนกัน เป็นไพร่กัน บุคคลนี้
ท่านกล่าวว่าไม่ควรไหว้. เพราะว่าเป็นอันภิกษุไหว้อยู่ จะพึง
ประหารเอาด้วยเท้าก็ได้.

บทว่า อญฺญาวิหิตฺโต ได้แก่ ผู้กำลังคิดเรื่องอื่น.

[๕๗๒] บทว่า ขาทนฺโต ได้แก่ ผู้กำลังนันทนและของเคี้ยว
เป็นต้นอยู่.

บุคคลผู้กำลังถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ชื่อว่าอันภิกษุไม่ควรไหว้
เพราะเป็นผู้อยู่ในโอกาสไม่สมควร.

บทว่า อุกุชิตโต มีความว่า บุคคลผู้อันสงฆ์ยกวัตร ด้วย
อุกเขปนียกรรม แม้ทั้ง ๓ อย่าง ไม่ควรไหว้.

แต่บุคคล ๔ จำพวก อันสงฆ์ลงโทษด้วยตัจฉนียกรรมเป็นต้น
ควรไหว้. แม้อุโบสถปวารณา ย่อมได้กับบุคคลเหล่านั้น.

ก็ในบรรดาบุคคลที่ไม่ควรไหว้ ที่กล่าวแล้วตั้งแต่ต้น เป็นอาบัติ
แก่ภิกษุผู้ไหว้อยู่ ซึ่งบุคคลผู้เปลือยกาย และบุคคลผู้อันสงฆ์ยกวัตร
เท่านั้น, ส่วนการไหว้บุคคลนอกจากนั้น อันท่านห้าม ก็เพราะผลคือ
ไม่สมควร และเพราะเหตุที่กล่าวแล้วในระหว่าง.

ต่อไปนี้ บุคคลแม้ทั้ง ๑๐ จำพวก มีผู้อุปสมบทภายหลังเป็นต้น
จัดเป็นผู้ไม่ควรไหว้ เพราะเป็นวัตถุแห่งอาบัติโดยตรง. จริงอยู่ ย่อม
เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไหว้ชน ๑๒ จำพวก ด้วยประการฉะนี้.

ในปัญจกะ ๕ เหล่านี้ เป็นอนาบัติแก่ภิกษุผู้ไหว้ ซึ่งชน ๑๓
จำพวก. เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไหว้ชน ๑๒ จำพวก ด้วยประการฉะนี้.

สองบทว่า อาจารย์ วนุทโย มีความว่า อาจารย์ทั้ง ๕ จำพวก
นี้ คือ ปัพพชาจารย์ อุปสัมปทาจารย์ นิสสยาจารย์ อุทเทศาจารย์
โสภาทอาจารย์ อันภิกษุควรไหว้.

คำที่เหลือในบททั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนี้แล.

กฐินัตถการวัคค วัณณา จบ.

และอุปาลีปัญจก วัณณา จบ.

[๕๘๓] สมุฏฐาน วัณณา

วินิจฉัยในคำว่า อจิตฺตโก อาปชฺชติ เป็นอาทิ พึงทราบ

ดังนี้ :-

ภิกษุผู้ไม่แกล้ง แต่ต้องโทษตามพระบัญญัติ มีสหายเป็นต้น
ชื่อว่าไม่มีความจงใจต้อง, เมื่อแสดงเสีย ชื่อว่ามีความจงใจออก

ภิกษุผู้แกล้งต้องโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่าความจงใจต้อง,
เมื่อออกด้วยติณวัตรการวินัย ชื่อว่าไม่มีความจงใจออก.

เมื่อออกอาบัติที่กล่าวแล้วในหนหลังนั้นแล ด้วยติณวัตรการก-
วินัย ชื่อว่าไม่มีความจงใจต้อง ไม่มีความจงใจออก.

เมื่อแสดงอาบัตินอกนี้ ชื่อว่ามีความจงใจต้อง มีความจงใจ
ออก.

เมื่อคิดว่า "เราจะทำกรรมทาน" กระทำกรรมเป็นต้นโดยบท
ชื่อว่ามิจิตเป็นกุศลต้อง.

เมื่อมิจิตเบิกบานว่า "เราทำตามคำพร่ำสอนของพระพุทธเจ้า"
แสดง (อาบัติ) ชื่อว่ามิจิตเป็นกุศลออก.

เมื่อเป็นผู้ถึงความเสียใจแสดง ชื่อว่ามิจิตเป็นอกุศลออก.

เมื่อหลับเสีย ออกด้วยติณวัตรการวินัย ชื่อว่ามิจิตเป็น
อัพยากถุตออก.

เมื่อทำความละเมิดมีหลอนให้กลัวเป็นต้น แล้วถึงความดีใจว่า

"เราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า" แสดง (อาบัติ) ชื่อว่ามีจิต
เป็นอกุศลต้อง มีจิตเป็นกุศลออก.

ถึงความเสียใจเที่ยวแสดง ชื่อว่ามีจิตเป็นอกุศลออก.

เมื่อออกด้วยฉิณวัตถารกวินัย ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล ชื่อว่า
มีจิตเป็นอัพยากฤตออก.

เมื่อต้องอาบัติเพราะนอนร่วมเรือน ในสมัยที่ยังลงสู่ความหลับ
ชื่อว่ามีจิตเป็นอัพยากฤตต้อง.

ส่วนคำว่า "มีจิตเป็นกุศลออก" เป็นอาทิ พึงทราบในอาบัติ
ที่ต้องเพราะนอนร่วมเรือนนี้ ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล.

คำว่า ปรมํ ปาราชิกํ กตฺติ สตุฏฺฐานฺนํ เป็นอาทิ นับว่า
ตั้งตั้งนั้น เพราะมีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลัง.

[๕๘๔] สมุฏฺฐานใด ๆ ได้แก่อาบัติใด ๆ, สมุฏฺฐานและอาบัติ
นั้น ๆ ทั้งหมด เป็นอันได้กล่าวแล้ว โดยกำหนดอย่างสูง ใน
คำว่า "ปาราชิก ๔ ย่อมเกิดด้วยสมุฏฺฐาน ๓" เป็นอาทิ

สมุฏฺฐานวัณณา จบ.

[๕๕๕] อปรทุดินคาสังคณิกวัฒนธรรม

วินิจฉัยในวิสันนาคาถาว่า กตอปตติโย กายิกา เป็นอาทิ
พึงทราบดังนี้ :-

[อาบัติทางกายเป็นต้น]

บาทคาถาว่า **น ออปตติโย กายิกา** มีความว่า อาบัติทั้งหลาย
ที่ท่านกล่าวไว้ในอันตรเปยยาล โดยนัยมีคำว่า "ภิกษุต้องอาบัติ ๖
ด้วยอาปัตติสมุฏฐานที่ ๔ คือ ภิกษุเสพเมถุนธรรมต้องปาราชิก" เป็นต้น.
จริงอยู่ อาบัติเหล่านั้นตรัสว่า "เนื่องด้วยกาย" เพราะเกิดขึ้นใน
กายทวาร.

สองบทว่า **น วาจลิกา** มีความว่า อาบัติทั้งหลาย ที่ตรัสไว้
ในอันตรเปยยาลนั้นและ โดยนัยมีคำว่า "ภิกษุต้องอาบัติ ๖ ด้วย
อาปัตติสมุฏฐานที่ ๕ คือ ภิกษุผู้มีความปรารถนาลามก อันความ
ปรารถนาลามกครอบงำแล้ว" ดังนี้ เป็นต้น.

สองบทว่า **จาทนตสฺส ติสฺโส** มีความว่า เป็นปาราชิก
แก่ภิกษุณีผู้ปกปิดโทษ, เป็นปาจิตตีย์แก่ภิกษุ เพราะปกปิดอาบัติ
สังฆาทิเสส, เป็นทุกกฏ เพราะปกปิดอาบัติชั่วหยาบของตน.

สองบทว่า **ปฺลฺยจ สฺสคฺคฺคฺปจฺจยา** มีความว่า อาบัติ ๕ มีการ
เคล้าคลึงด้วยกายเป็นปัจจัยเหล่านี้ คือ เพราะเคล้าคลึงด้วยกาย
เป็นปาราชิกแก่ภิกษุณี, เป็นสังฆาทิเสสแก่ภิกษุ, เพราะกายกัมของ

เนื่องด้วยกายถูกกัน เป็นอุลลัจจัย, เพราะของที่ชดไปกับของเนื่อง
ด้วยกายถูกกัน เป็นทุกกฏ, เพราะจีด้วยนิ้วมือ เป็นปาจิตติย.

[อาบัติเพราะอรุณขึ้นเป็นต้น]

สองบทว่า อรุณยุค ติสฺโส มีความว่า เพราะอรุณขึ้น
ภิกษุยอมต้องอาบัติ ๓ เหล่านี้ คือ นิสสัคคิยปาจิตติย ด้วยอำนาจ
ก้าวล่วง ๑ ราตรี ๖ ราตรี ๗ วัน ๑๐ วัน และ ๑ เดือน, เป็น
สังฆาติเสสแก่ภิกษุณี เพราะอยู่ปราศ (จากเพื่อน) ตลอดราตรี,
ภิกษุปิดอาบัติไว้ตลอดยามที่ ๑ ก็ดี ปิดไว้ตลอดยามที่ ๒ ก็ดี ตลอด
ยามที่ ๓ ก็ดี อาบัติเป็นอันเธอปิดเมื่ออรุณขึ้นแล้ว เธอชื่อว่ายอมปิด
อาบัติไว้ พึงให้เธอแสดงอาบัติทุกกฏ.

[๕๘๖] สองบทว่า เทว ยาวตติยกา มีความว่า อาบัติชื่อ
ยาวตติยกา มี ๑๑* แต่แบ่งเป็น ๒ ด้วยอำนาจพระบัญญัติ คือ ยาว-
ตติยกาบัติ ของภิกษุ ยาวตติยกาบัติ ของภิกษุณี.

สองบทว่า เอกเหตุ อฏฐวตฺถกา มีความว่า อาบัติอย่าง
หนึ่ง ของภิกษุณีทั้งหลายเท่านั้น ชื่อว่าอฏฐวตฺถกา ในศาสนานี้

สองบทว่า เอกน สพฺพสงฺคโห มีความว่า สงเคราะห์
สิกขาบททั้งมวล และปาฏิโมกขบทเทศทั้งมวล เข้าด้วยนิทานุเทศ
อันเดียนี้ว่า "ภิกษุใด มีอาบัติอยู่, ภิกษุนั้น พึงเปิดเผยเสีย."

๑. ที่ถูก ๑๒ คือภิกษุ ๔ ภิกษุณี ๘.

[มูลแห่งวินัยเป็นต้น]

หลายบทว่า วินยสุต เทว มุลานี มีความว่า (มูลแห่งวินัย มี ๒ คือ) กาย ๑ วาจา ๑.

หลายบทว่า ครุกา เทว วุตตา มีความว่า (อาบัติหนักท่าน กล่าวไว้ ๒ คือ) ปาราชิกและสังฆาติเสส.

สองบทว่า เทว ทฎฐจตุลจมาทนา มีความว่า ขึ้นชื่อว่าอาบัติ เพราะปิดโทษชั่วหยาบ มี ๒ เหล่านี้ คือ เป็นปาราชิกแก่ภิกษุผู้ปิดโทษ (คือปาราชิกของภิกษุอื่น) เป็นปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ปิดสังฆาติเสส (ของภิกษุอื่น).

[อาบัติในละแวกบ้านเป็นต้น]

สองบทว่า คามนุตเร จตสุโต มีความว่า อาบัติ ๔ อย่าง ด้วยอำนาจทุกกฏ ปาจิตตีย์ ฤทธัจจัย และสังฆาติเสส เพราะละแวก บ้านเหล่านี้ คือ "ภิกษุกับภิกษุณีชวนกัน ต้องทุกกฏ, เข้าอุปจาร บ้านอื่น ต้องปาจิตตีย์, เมื่อภิกษุณี ไปสู่ละแวกบ้าน ในบ้านที่ล้อม เป็นฤทธัจจัย ในอย่างเท่าที่ ๑, เป็นสังฆาติเสส ในอย่างเท่าที่ ๒, เป็น ฤทธัจจัย ในอย่างเท่าที่ ๑ ที่ก้าวเข้าอุปจารแห่งบ้านไม่ได้ล้อม, เป็น สังฆาติเสส ในอย่างเท่าที่ ๒.

สองบทว่า จตสุโต นทีปารปจยยา มีความว่า อาบัติ ๔ อย่างเหล่านี้ คือ "ภิกษุกับภิกษุณีชวนกัน ต้องทุกกฏ, ลงเรือ ต้อง ปาจิตตีย์, เมื่อภิกษุณี (รูปเดียว) ไปสู่แม่น้ำ ในเวลาข้าม เป็น

ถูกล้างจ้ย ในอย่างเท่าที่ ๑, เป็นสังฆาติเสส ในอย่างเท่าที่ ๒."

สองบทว่า **เอกมเส อุลลจจย** มีความว่า (ภิกษุยอมต้องถูกล้างจ้ย) เพราะเนื้อแห่งมนุษย์.

สองบทว่า **นวมเสสุ ทุกกภู** มีความว่า (ภิกษุยอมต้องทุกกภู) ในเพราะอกัปปปิยมังสะที่เหลือ.

[อาบัติทางวาจาในราตรีเป็นต้น]

หลายบทว่า **เทว วาจสิกา รตตี** มีความว่า ภิกษุณี [๕๘๗] ยืนพูดในหัตถบาสกับบุรุษ ในเวลาเมื่อ ๆ คำ ๆ ไม่มีแสงไฟ ต้องปาจิตตีย์, เว้นหัตถบาสยืนพูด ต้องทุกกภู.

หลายบทว่า **เทว วาจสิกา ทิวา** มีความว่า ภิกษุณียืนพูดในหัตถบาสกับบุรุษ ในโอกาสที่ปิดบัง ในกลางวัน ต้องปาจิตตีย์, เว้นหัตถบาสยืนพูด ต้องทุกกภู.

สองบทว่า **ททมานสฺส ติสฺโส** มีความว่า เป็นอาบัติ ๓ อย่าง แก่ภิกษุผู้ให้ดังนี้ คือ "มีประสงค์จะให้ตาย ให้ยาพิษแก่มนุษย์ ถ้าว่า เขาตายด้วยยาพิษนั้น ภิกษุต้องปาราชิก, ให้แก่ยักษ์และเปรต ถ้าว่า ยักษ์และเปรตนั้นตาย ภิกษุต้องถูกล้างจ้ย, ให้แก่สัตว์ดิรัจฉาน ถ้าว่า มันตาย ภิกษุต้องปาจิตตีย์, แม้เพราะให้จิวรแก่ภิกษุผู้มีไช้ญาติ ก็ต้องปาจิตตีย์.

สองบทว่า **จตุตาโร จ ปฏิกคเห** มีความว่า เป็นสังฆาติเสส เพราะจับมือและจับช่องผม, ต้องปาราชิก เพราะอมองชาติด้วยปาก

ต้องนิสัสถกคิยปาจิตตีย์ เพราะรับจีวรของภิกษุณีผู้โชฎฐาติ, ต้องถูกล้างจาย
แก่ภิกษุณี ผู้กำหนด รับของเคี้ยว ของบริโภค จากมือบุรุษ
ผู้กำหนด, กองอาบัติ ๔ ย่อมมีในเพราะรับ ด้วยประการอย่างนี้.

[อาบัติเป็นเทศนาคามินีเป็นต้น]

สองบทว่า **ปญจ** **เทศนาคามินี** ได้แก่ ลหุกาบัติ ๕ กอง.

สองบทว่า **จ** **สปปฎิกมฺมา** มีความว่า เว้นปาราชิกเสียแล้ว
อาบัติที่เหลือ (มีทางจะทำคืนได้).

สองบทว่า **เอเกตุถ** **อปปฎิกมฺมา** มีความว่า (อาบัติที่ทำ
คืนไม่ได้ในศาสนา มีอย่างเดียว คือ) อาบัติปาราชิก.

หลายบทว่า **วินยครุกา** **เทว** **วุตฺตา** ได้แก่ ปาราชิกและ
สังฆาทิเสส.

บทว่า **กายาวาจสิกานิ** **จ** มีความว่า สิกขาบททั้งหมดที่เดียว
เป็นไปในทางกายและวาจา. ไม่มีแม้เพียงสิกขาบทเดียว ที่ทรง
บัญญัติในมโนทวาร.

หลายบทว่า **เอโก** **วิกาเล** **ชฺณฺณรโส** ได้แก่ ยาดองด้วย
เกลือ. จริงอยู่ รสแห่งชฺณฺณชาติชนิดหนึ่งนี้แล ควรในวิกาล.

หลายบทว่า **เอกา** **ณฺตฺติจตุตฺเถน** **สมฺมตฺติ** ได้แก่ สมมติ
ภิกษุผู้สอนภิกษุณี. จริงอยู่ สมมติด้วยญัตติจตุตถกรรมอันเดียนี้
เท่านั้น อันพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแล้ว.

[ปาราชิกทางกายเป็นต้น]

หลายบทว่า ปาราชิก กายิกา เทว ได้แก่ [๕๘๘] เมถุน-
กรรมปาราชิกของภิกษุ และกายสังสัคคปาราชิกของภิกษุณี.

สองบทว่า เทว ส้วาสกภูมियो มีความว่า ภิกษุทำตนให้
เป็นสมานสังวาสได้ด้วยตนเอง, หรือสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง ประกาศ
ถอนภิกษุผู้ถูกสงฆ์กวัดรนั้นเสีย.

แต่ในกรุนที กล่าวสังวาสกภูมิไว้ ๒ อย่าง ๆ นี้ คือ ภูมิแห่ง
สมานสังวาส ๑ ภูมิแห่งนานาสังวาส ๑.

สองบทว่า ทวิหฺนฺนฺจ รตฺติจฺเจโท ได้แก่ รัตติจเจทของ
ภิกษุผู้อยู่ปริวาส ๑ ของภิกษุผู้ประพฤติมานัตต์ ๑.

หลายบทว่า ปญฺจตุตา ทฺวํคฺฉลา ทฺเว ได้แก่ พระบัญญัติ
ว่าด้วยสองนิ้ว ๒ อย่าง คือ พระบัญญัติที่ว่า "ภิกษุณีเมื่อถือเอา
ให้สะอาดด้วยน้ำ) พึงถือเอาเพียง ๒ ข้อแห่งนิ้วมือเป็นอย่างยิ่ง" นี้ ๑
พระบัญญัติที่ว่า "ภิกษุไว้ผม ๒ นิ้วหรือ ๒ เดือน " นี้ ๑.

[อาบัติเพราะทำร้ายตัวเองเป็นต้น]

หลายบทว่า เทว อตุตฺตานํ วรฺตฺวาน มีความว่า ภิกษุณี
ทำร้ายตัวเอง ต้องอาบัติ ๑ อย่าง คือ ทำร้าย ร้องไห้ ต้องปาจิตตีย์,
ทำร้าย ไม่ร้องไห้ ต้องทุกกฏ.

หลายบทว่า ทฺวิหฺ สฺจฺโข ภฺขฺชติ มีความว่า (สงฆ์ยอม
แตกกันด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ) ด้วยกรรม ๑ ด้วยจับสลาก ๑.

สองบทว่า **เทวตฺถ ปฐมาปตฺติกา** มีความว่า ในวินัยแม่
ทั้งสิ้นนี้ มีอาบัติต้องแต่แรกทำ ๒ อย่าง เนื่องด้วยพระบัญญัติแห่ง
ภิกษุและภิกษุณีทั้ง ๒ ฝ่าย. แต่โดยประการนอกนี้ ปฐมาปตฺติกาบัต
ตินั้น ย่อมมี ๑๘ คือ ของภิกษุ ๕ ของภิกษุณี ๕.

หลายบทว่า **ถตฺติยา กรรมา ทฺเว** มีความว่า ญัตติกิจมี ๒
คือ ญัตติที่เป็นกรรมเอง ๑ ญัตติที่เป็นบาทแห่งกรรม ๑, ญัตติกิจ
ย่อมเป็นกรรมเอง ใน ๕ สถาน, ตั้งอยู่โดยความเป็นบาทแห่งกรรม
ใน ๒ สถาน.

[อาบัติเพราะปาณาติบาตเป็นต้น]

สองบทว่า **ปาณาติปาเต ติสฺโส** มีความว่า (ในเพราะ
ปาณาติบาต) ย่อมมีอาบัติ ๓ เหล่านี้ ภิกษุขุดหลุมพรางไว้ ไม่
เจาะจง (ผู้ใด), ถ้ามุขย์ตาย ต้องปาราชิก; ต้องถูกล้างจัย เพราะ
ยักษ์และเปตรตาย, ต้องปาจิตตีย์ เพราะสัตว์ดิรัจฉานตาย.

หลายบทว่า **วจา ปาราชิกา ตโย** มีความว่า (อาบัติ
ปาราชิกเนื่องด้วยวจา ๓ คือ) ปาราชิกในวัชชปฏิจณาติกาสิกขาบท ๑
ในอุกขิตตานุวัตติกาสิกขาบท ๑ ในอัญญวัตตูกาสิกขาบท ๑.

แต่ในกรุนที่ ท่านกล่าวไว้ ๓ อย่างนี้ คือ ปาราชิกเพราะอทินนา
ทาน และฆ่ามนุษย์ โดยสังขัตติย และเพราะอวดอุตริมนุสสรธรรม.

[๕๕๕] สองบทว่า **โภภาสนา ตโย** ได้แก่ สังฆาติเสสเพราะ
พุดสรรเสริญและติพาดพิงทวารหนักทวารเบา, ถูกล้างจัย เพราะพุด

สรรเสริญและติพาดพิงอวัยวะได้รากลงมา เนื้อช่วงเข้าขึ้นไป
เว้นทวารหนักทวารเบาเสีย, ทุกกฏ เพราะพูดสรรเสริญและติพาดพิง
อวัยวะเนื้อรากลงมา เนื้อช่วงเข้าลงมา.

สองบทว่า **สยจริตฺเตน วา ตโย** มีความว่า อาบัติ ๓ กอง
มีเพราะการชกถือเป็นเหตุ เหล่านี้ คือ ภิกษุรับคำ พูดชกถือ กลับ
มาบอก ต้องสั่งฆาติเสส, รับคำ พูดชกถือ ไม่กลับมาบอก ต้อง
ถูกลัจจัย, รับคำ ไม่พูดชกถือ ไม่กลับมาบอก ต้องทุกกฏ.

[บุคคลที่ไม่ควรให้อุปสมบทเป็นต้น]

หลายบทว่า **ตโย ปุคฺคฺลา น อุปสมปาเทตพฺพา** มีความว่า
(บุคคลอันสงฆ์ไม่พึงให้อุปสมบท ๓ จำพวก คือ) บุคคลผู้มีกาล
คือ อายุไม่ครบ ๑ ผู้มีอวัยวะบกพร่อง ๑ ผู้วิบัติโดยวัตถุ ๑. เหตุที่
ทำบุคคล ๓ จำพวกนั้นให้ต่างกัน ได้กล่าวแล้ว.

อีกประการหนึ่ง ในบุคคล ๓ จำพวกนี้ บุคคลใด ไม่บริบูรณ์
ด้วยบาตรและจีวร และบุคคลใด บริบูรณ์แต่ไม่ขอ, บุคคล
เหล่านี้แล ท่านสงเคราะห์ ด้วยบุคคลผู้มีอวัยวะบกพร่องโดยเฉพาะ.
ฝ่ายบุคคลผู้มีความกระทำเลวทราม มีผู้มามารดาเป็นต้น พึงทราบว่า
สงเคราะห์ ด้วยบุคคลผู้วิบัติโดยวัตถุโดยเฉพาะ กล่าวคือ บัณเฑาะก์
อุกโตพญัญชนก และสัตว์ดิรัจฉาน. จริงอยู่ นัยนี้ ท่านกล่าวไว้
ในกฐนที.

หลายบทว่า **ตโย กมฺมานํ สงฺคฺหา** ได้แก่ (กรรมสังคหะ ๓

อย่างคือ) วาจากำหนดบัญญัติ คำประธานที่ทำค้าง คำระบุงกรรมที่เสร็จไปแล้ว.

ในกรรมสังคหะ ๓ นั้น กรรมทั้งหลายอันท่านสงเคราะห์ด้วยลักษณะ ๓ เหล่านี้ คือ วาจาสวดต่างโดยคำว่า "ทเทยฺญู กรเยย" เป็นอาทิ ชื่อว่า วาจากำหนดบัญญัติ, คำสวดประกาศต่างโดยคำว่า "เทติกรโธติ" เป็นอาทิ ชื่อว่า คำประธานที่ทำค้าง, คำสวดประกาศต่างโดยคำว่า "ทินฺนํ กตฺ" เป็นอาทิ ชื่อว่า คำระบุงกรรมที่เสร็จไปแล้ว.

กรรมทั้งหลายอันท่านสงเคราะห์ด้วยลักษณะ ๓ แม้อื่นอีก คือ ด้วยวัตถุ บัญญัติ อนุสาวนา. จริงอยู่ กรรมที่พร้อมด้วยวัตถุ พร้อมด้วยบัญญัติ และพร้อมด้วยอนุสาวนา จึงจัดเป็นกรรมแท้. ด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าววา "กรรมสังคหะมี ๓."

ขึ้นชื่อว่า บุคคลที่สงฆ์นาสนะเสีย ท่านกล่าวไว้ ๓ จำพวก [๕๕๐] ได้แก่ บุคคล ๓ จำพวกที่สงฆ์ให้นาสนะเสีย ด้วยอำนาจลิงคนาสนา สังวาสนาสนา และทัณฆกรรมนาสนา พึงทราบ (โดยบาลี) อย่างนี้ว่า "ท่านทั้งหลาย จงนาสนะเมตตยาภิกษุณีเสีย, บุคคลผู้ประทุษร้าย สงฆ์พึงให้นาสนะเสีย, สามเณรประกอบด้วยองค์ ๑๐ ภิกษุพึงให้นาสนะเสีย, ท่านทั้งหลาย จงให้นาสนะกัณณฺสามเณรเสีย."

สองว่า **ติณฺณนฺ** เอกวาจิกา มีความว่า อนุสาวนาอันเดียว ควรแก่ชน ๓ มีอุปชฌาย์เดียวกัน ต่างอาจารย์กัน โดยพระ

บาลีว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อทำบุคคล ๒-๓ คน ใน
อนุสาวนาเดียวกัน."

[อาบัติเพราะอทินนาทานเป็นต้น]

สองบทว่า อทินนาทาน ติสฺโส มีความว่า ในเพราะ
(อทินนาทาน) บาทหนึ่ง หรือเกินกว่าบาท เป็นปาราชิก, เกินกว่า
๑ มาสก ต่ำกว่า ๕ มาสก เป็นอุลลัจจัย, ๑ มาสก หรือหย่อนมาสก
เป็นทุกกฏ.

สองบทว่า จตฺสฺโส เมถุนปจฺจยา มีความว่า ภิกษุเสพ
เมถุนในทวารที่สัตว์ยังไม่กัด ต้องปาราชิก. ในทวารที่สัตว์กัดแล้ว
โดยมาก ต้องอุลลัจจัย, สอดองคชาตเข้าไปในปากที่อำมิให้กระทบ
ต้องทุกกฏ, ภิกษุณีต้องปาจิตตีย์ เพราะขุนเพ็ดทำด้วยยาง.

สองบทว่า จินฺนทนต์สฺส ติสฺโส มีความว่า เป็นปาราชิก
แก่ภิกษุผู้ (ลัก) ตัดต้นไม้ใหญ่, เป็นปาจิตตีย์ แก่ผู้ตัดภูตคาม, เป็น
อุลลัจจัย แก่ผู้ตัดองคชาต.

สองบทว่า ปญฺจ จฑฺฑิตปจฺจยา มีความว่า ภิกษุทิ้งยาพิษ
ไม่เจาะจง ถ้ามมนุษย์ตายเพราะยาพิษนั้น ต้องปาราชิก, เมื่อยักษ์
และเปรตตาย ต้องอุลลัจจัย, เมื่อสัตว์ดิรัจฉานตาย ต้องปาจิตตีย์.
เพราะทิ้ง คือ ปล่อยสุกกะ เป็นสังฆาติเสส, เพราะถ่ายอุจจาระและ
ปัสสาวะในของเขียว ต้องทุกกฏ ในเสขิยวัตร, อาบัติ ๕ กองนี้
ย่อมมี เพราะวัตถุที่ทิ้งเป็นปัจจัย.

[ปรับอาบัติควบกันเป็นต้น]

หลายบทว่า ปาจิตฺติเยน ทุกุกฺกา กตา มีความว่า ท่านปรับ
ทุกุกฺกควบกับปาจิตฺตีย์ด้วย ในสิกขาบททั้ง ๑๐ ในภิกขุโนวาทกวัคค์.

หลายบทว่า จตุเรตฺต นวกา วุตฺตา มีความว่า ในสิกขาบท
ที่ ๑ นั้นแล ท่านกล่าวหมวด ๕ ไว้ ๔ หมวดอย่างนี้ คือ ในกรรม
ไม่เป็นกรรม ๒ หมวด ในกรรมเป็นกรรม ๒ หมวด.

สองบทว่า ทฺวินฺนํปี จิวเรน จ มีความว่า [๕๕๑] เพราะจิวร
เป็นต้นเหตุ ย่อมเป็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ให้จิวร แก่ภิกษุณี ๒ พวก
อย่างนี้ คือ เป็นปาจิตฺตีย์ แก่ภิกษุผู้ให้จิวรแก่ภิกษุณี ผู้อุปสมบท
ในสำนักภิกษุทั้งหลาย, เป็นทุกุกฺกา แก่ภิกษุผู้ให้จิวรแก่ภิกษุณี ผู้
อุปสมบทในสำนักภิกษุณีทั้งหลาย.

ปาฏิตฺตนิระ ๘ มาแล้วในบาลีแล.

หลายบทว่า ญญนฺตามกฺธณฺเณน ปาจิตฺติเยน ทุกุกา
กตา มีความว่า ท่านปรับทุกุกฺกควบกับปาจิตฺตีย์ด้วย แก่ภิกษุณี
ผู้ออกปากขอข้าวเปลือกนั้น.

[อาบัติเพราะเดินเป็นต้น]

สองบทว่า จจฺจนฺตฺตฺส จตฺสฺโส มีความว่า เป็นอาบัติ ๔
กองนี้แก่ผู้ไป คือ เป็นทุกุกฺกาแก่ภิกษุผู้ชวนกันเดินทาง กับภิกษุณี
หรือมาตุคาม, เป็นปาจิตฺตีย์ เมื่อเข้าอุปัชฌารบ้าน, ภิกษุณีใด, ไป
สู่ละแวกบ้านรูปเดียว เมื่อภิกษุณีนั้น เข้าอุปัชฌารบ้าน เป็นอุตุลัจจย

ในอย่างเท่าที่ ๑, เป็นสังฆาทิเสส ในอย่างเท่าที่ ๒.

สองบทว่า จิตฺตฺส วาปี ตตฺตกา มีความว่า อาบัติ ๔ กอง นั้นแล ย่อมมีแม่แก่ผู้ยื่นอยู่, อย่างไร? อย่างนี้ คือ ภิกษุณี ยืน ในหัตถบาตรของบุรุษด้วยอำนาจมัตตสันถวะ ในที่มีด หรือในโอกาส กำบัง ต้องปาจิตตีย์, ยืนเว้นหัตถบาตร ต้องทุกกฏ, ในเวลาอรุณ ขึ้น ยืนเว้นหัตถบาตรของภิกษุณีซึ่งเป็นเพื่อน ต้องอุลลัจจัย, เว้น หัตถบาตรยืน ต้องสังฆาทิเสส.

หลายบทว่า นิสินฺนฺตฺส จตฺตฺโส อปฺตฺติโย นิปนฺนฺตฺสวาปี ตตฺตกา มีความว่า ก็แม้ถ้าว่า ภิกษุณีนั้น นั่งก็ตาย นอนก็ตาม เธอย่อมต้องอาบัติ ๔ กองนั้นนั่นแล.

[อาบัติมากต้องในเขตเดียวกัน]

สองบทว่า ปญฺจ ปาจิตฺตฺยานิ มีความว่า เกสัช ๕ ที่ภิกษุ รับประเคนแล้วไม่ปนกัน ใส่ไว้ในภาชนะต่างกันก็ตาม ในภาชนะ เดียวกันก็ตาม. เพราะล่วง ๗ วัน ภิกษุณีนั้น ย่อมต้องปาจิตตีย์หมด ทั้ง ๕ ตัว ต่างวัตถุกัน ในขณะเดียวกัน. ไม่พึงกล่าวว่า "ต้องอาบัติ นี้ก่อน อาบัตินี้ภายหลัง."

สองบทว่า นว ปาจิตฺตฺยานิ มีความว่า ภิกษุใด ออก ปากขอโภชนะประณีต ๘ อย่าง เคล้าคำข้าวคำหนึ่ง รวมกันกับ โภชนะประณีตเหล่านั้นเทียว เปิบเข้าปาก ให้ล่วงล้าคอเข้าไป,

[๕๓๔] ภิกษุนี้ ย่อมต้องปาจิตตีย์ หมดทั้ง ๕ ตัว ต่างวัตถุกัน ในขณะที่เดียวกัน. ไม่พึงกล่าวว่า "ต้องอาบัตินี้ก่อน อาบัตินี้ภายหลัง."

[วิธีแสดงอาบัติ]

สองบทว่า เอกวาจาย เทเสยฺย มีความว่า ภิกษุพึงแสดงด้วยวาจาอันเดียว อย่างนี้ว่า "ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ารับประเคนเภสัช ๕ ให้ล่วง ๗ วันไป ต้องอาบัติ ๕ จึงแสดงคืนอาบัติเหล่านั้นในสำนักท่าน" อาบัติเหล่านั้น เป็นอันเชอแสดงแล้วแท้; ไม่มีกิจที่จะต้องทำด้วยวาจา ๒-๓ ครั้ง. แม้ในวิสัยนาที่ ๒ ก็พึงกล่าวว่า "ท่านเจริญ ข้าพเจ้าออกปากขอโทษนะประณิต ๕ อย่างนั้น ต้องอาบัติ ๕ จึงแสดงคืนอาบัติเหล่านั้น ในสำนักท่าน."

หลายบทว่า วตุถุ กิตฺเตตฺตฺวา เทเสยฺย มีความว่า พึงแสดงระบุมัตถุ อย่างนี้ว่า "ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ารับประเคนเภสัช ๕ ให้ล่วง ๗ วันไป, ข้าพเจ้าแสดงอาบัติเหล่านั้นตามวัตถุ ในสำนักท่าน." อาบัติทั้งหลาย เป็นอันภิกษุนั้นแสดงแล้วแท้. ไม่มีกิจที่จะต้องระบุชื่ออาบัติ. แม้ในวิสัยนาที่ ๒ ก็พึงกล่าวว่า "ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าออกปากขอโทษนะประณิต ๕ อย่าง นั้นแล้ว, ข้าพเจ้าแสดงคืนอาบัติเหล่านั้น ตามวัตถุ ในสำนักท่าน."

[ยาวตติยกาบัตเป็นต้น]

สองบทว่า ยาวตติยก เตสฺสโต มีความว่า อาบัติ ๓ กองในยาวตติยกะเหล่านี้ คือ เป็นปาราชิกแก่ภิกษุณีผู้ประพฤติตามภิกษุผู้

ถูกสงฆ์กวัดร, เป็นสังฆาติเสส แก่ภิกษุทั้งหลาย มีพระโกกาลิกะ เป็นต้น ผู้ประพฤติตามพระเทวทัตผู้ทำลายสงฆ์, และเป็นปาจิตตีย์ แก่นางจันทกาฬภิกษุณี เพราะไม่สละทิฏฐิตามก.

สองบทว่า จ โวหารปจฺจยา มีความว่า ภิกษุย่อมต้อง อาบัติ ๖ มีวาจาที่ตนประกอบเป็นปัจฉัย. อย่างไร? อย่างนี้ คือ เพราะอาชีวะเป็นเหตุ เพราะอาชีวะเป็นการณ์ ภิกษุมีความปรารถนา ตามก อันความปรารถนาลามกครอบงำแล้ว อวดอุตตริยมนุสสรรม ที่ไม่มี ไม่จริง ต้องปราชิก, เพราะอาชีวะเป็นเหตุ เพราะอาชีวะ เป็นการณ์ [๕๕๑] ภิกษุถึงความชักสือ ต้องสังฆาติเสส, เพราะอาชีวะ เป็นเหตุ เพราะอาชีวะเป็นการณ์ (อวดโดยปริยายว่า) ภิกษุใด อยู่ในวิหารของท่าน ๆ ล ๆ ต้องถูกลัจฉัย, เพราะอาชีวะเป็นเหตุ เพราะ อาชีวะเป็นการณ์ ภิกษุออกปากขอโภชนะประณีต เพื่อประโยชน์ แก่ตนนั้น ต้องปาจิตตีย์, เพราะอาชีวะเป็นเหตุ เพราะอาชีวะเป็น การณ์ ภิกษุณีออกปากขอโภชนะประณีต เพื่อประโยชน์แก่ตนนั้น ต้องปาฏิเทสนียะ, เพราะอาชีวะเป็นเหตุ เพราะอาชีวะเป็นการณ์ ภิกษุไม่อาพาธ ออกปากขอแองหรือข้าวสุก เพื่อประโยชน์แก่ตนนั้น ต้องทุกกฏ.

สองบทว่า ขาทนุตฺตสฺส ติสฺโส มีความว่า ภิกษุต้องถูกลัจฉัย เพราะเนือมนุญษ์, ต้องทุกกฏ เพราะอภัยปิยมังสะที่เหลือ, เป็น ปาจิตตีย์ แก่ภิกษุณี เพราะกระเทียม.

สองบทว่า **ปญจ โภชนปจฺจยา** มีความว่า ภิกษุณีผู้กำหนด
รับโภชนะจากมือของบุคคลคือบวชผู้กำหนด เติมเกล้าให้ระคนกัน
กลืนเขาไป, อนึ่ง ถือเอาเนื้อมนุษย์ กระเทียม โภชนะประณีตที่
ตนออกปากขอเพื่อประโยชน์แก่ตน และอกัปปิยมังสะที่เหลือ เติม
เกล้าให้ระคนกันกลืนเข้าไป, ย่อมต้องอาบัติ ๕ มีโภชนะเป็นปัจจัย
เหล่านี้ คือ สังฆาทิเสส อุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทศนียะ ทุกกฏ.

[ฐานะ ๕ แห่งยาวตติยกาบัติเป็นต้น]

สองบทว่า **ปญจ ฐานานิ** มีความว่า ยาวตติยกาบัติทั้งปวง
ย่อมถึงฐานะ ๕ อย่างนี้ คือ สำหรับภิกษุณี ผู้ประพฤติดามภิกษุอัน
สงฆ์ยกวัตร ไม่ยอมสละ ด้วยวาจาประกาศเพียงครั้งที่ ๓ เพราะ
ญัตติ ต้องทุกกฏ, เพราะกรรมวาจา ๒ ต้องอุลลัจจัย, ในที่สุด
แห่งกรรมวาจา ต้องปาราชิก, สำหรับภิกษุ เพราะบากบั่นเพื่อ
ทำลายสงฆ์เป็นต้น เป็นสังฆาทิเสส และเพราะไม่ยอมสละทิฏฐิตามก
เป็นปาจิตตีย์.

สองบทว่า **ปญจนุญฺเจว อาปตฺติ** มีความว่า ขึ้นชื่อว่า
อาบัติ ย่อมมีแก่สหธรรมิกทั้ง ๕. ในสหธรรมิกทั้ง ๕ นั้น โดย
นิปปริยาย อาบัตติย่อมมีแก่ภิกษุและภิกษุณี ๒ พวกเท่านั้น. ๕๕๔
แต่สำหรับนางสิกขามานาสามเณรและสามเณรี อาบัตติย่อมมีโดยปริยาย
นี้ว่า "ความเป็นของไม่ควร ย่อมไม่ควร." สหธรรมิก ๓ นั้น ภิกษุ
ไม่พึงให้แสดงอาบัติ. แต่พึงลงทัณฑ์กรรมแก่พวกเธอ,

สองบทว่า **ปญฺจนฺ อธิกรณน จ** มีความว่า ก็แลอธิกรณ์
ย่อมมีแก่สหธรรมิกทั้ง ๕ เหมือนกัน. จริงอยู่ วินิจฉัยโวหาร เพื่อ
ประโยชน์แก่บริขารมีบาตรและจีวร เป็นต้น ของสหธรรมิกทั้ง ๕ นั้นแล
เรียกว่าอธิกรณ์. ส่วนวินิจฉัยโวหาร ของคฤหัสถ์ ย่อมจัดเป็นอัญญ-
กรรม (คือกว่าคดี.)

หลายบทว่า **ปญฺจนฺ วิวินิจฉัย โหติ** มีความว่า ขึ้นชื่อว่า
วินิจฉัยของสหธรรมิกทั้ง ๕ เหล่านั้นเอง ก็มีอยู่.

สองบทว่า **ปญฺจนฺ รูปสเมน จ** มีความว่า อธิกรณ์ของ
สหธรรมิกทั้ง ๕ เหล่านั้นแล ที่ได้วินิจฉัยแล้ว เชื่อว่าเป็นอันระงับไป.

สองบทว่า **ปญฺจนฺญเจว อนาปัตติ** มีความว่า ขึ้นชื่อว่า
อนาปัตติ ย่อมมีแก่สหธรรมิกทั้ง ๕ เหล่านั้นแล.

หลายบทว่า **ตีหิ ฐาเนหิ โสภติ** ความว่า ภิกษุย่อมงาม
โดยเหตุ ๓ มีสงฆ์เป็นต้น. จริงอยู่ บุคคลผู้กระทำความละเมิดแล้ว
กระทำคืนอาบัติที่ยังทำคืนได้ ในท่ามกลางสงฆ์ หรือในท่ามกลางคณะ
หรือในสำนักบุคคล ย่อมเป็นผู้มีศีลใหม่เอี่ยม กลับตั้งอยู่ตามเดิม.
เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่า "ย่อมงามโดยสถาน ๓."

[อาบัติทางกายในราตรีเป็นต้น]

หลายบทว่า **เทว กายิกา รตฺตี** มีความว่า ภิกษุณี ต้อง
อาบัติทางกายทวารเป็นแดนเกิด ๒ อย่าง ในราตรี คือ เมื่อสำเร็จการ
ยืนนั่งและนอน ในหัตถบาธของบุรุษ ในเวลามืด ๆ ค่ำ ๆ ต้อง

ปาจิตตีย์; เมื่อสำเร็จการขึ้นเป็นอาทิ ละหัตถบาธ ต้องทุกกฏ.

หลายบทว่า เทว กายิกา ทิวา มีความว่า ภิกษุณี ต้อง
อาบัติ ๒ กอง ในโอกาสที่กำลัง ในเวลากลางวัน โดยอุบายนั้นแล.

หลายบทว่า นิชฌนุคตส เอกา อาปตฺติ มีความว่า อาบัติ
กองเดียวนี้ ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ฟังดู [โดยบาลี] ว่า "ภิกษุทั้งหลาย
ก็แลอันภิกษุผู้กำหนดแล้ว ไม่ฟังฟังของชชาติแห่งมาตุคาม, ภิกษุใด
ฟังฟังดู, ภิกษุนั้น ต้องทุกกฏ.

[๕๕๕] สองบทว่า เอกา ปิณฺณปาตปจฺจยา ได้แก่ อาบัติ
ทุกกฏที่ตรัสในบาลีนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ก็และอันภิกษุไม่ฟังแลดู
หน้า ของทายิกาผู้ถวายภิกษา." จริงอยู่ โดยที่สุด แลดูหน้าแม่ของ
สามเณรผู้ถวายข้าวต้มหรือกับข้าว ก็เป็นทุกกฏเหมือนกัน.

แต่ในกรุนทีกกล่าวว่า "คำว่า "อาบัติกองเดียว เพราะบิณฑ-
บาตเป็นปัจจัย ได้แก่ เป็นปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ฉันบิณฑบาตซึ่ง
ภิกษุณีแนะนำให้ถวาย."

[ภิกษุที่สงฆ์ยกวัตรเป็นต้น]

สองบทว่า อฏฺฐานิสฺเส สมฺปสฺส ได้แก่ อานิสงส์ที่ตรัสไว้
ในโกสัมพิกขันธกะ.

หลายบทว่า อุกฺขิตฺตกา ตโย วุตฺตา ได้แก่ (ภิกษุที่สงฆ์
ยกวัตร ๓ พวก เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ) เพราะไม่เห็นอาบัติ ๑,
เพราะไม่ทำคืน ๑, เพราะไม่ยอมสละทิฏฐิลามก ๑.

สองบทว่า **เตจตุตทาพีส สมุมวตตนา** ได้แก่ ความ
ประพฤติชอบ ในวัตรทั้งหลาย มีประมาณเท่านั้น ของภิกษุที่อุสงฆ์
ยกวัตรเหล่านั้นนั่นแล.

สองบทว่า **ปญฺจฎฺฐานเณ มุสวาทโท** มีความว่า มุสวาท ย่อม
ถึงฐานะ ๕ กล่าวคือ ปาราชิก สังฆาทิเสส อุลลัจจัย ปาจิตตีย์
และทุกกฏ.

หลายบทว่า **จุกุทส ปรมนฺติ วุจฺจติ** ได้แก่ สิกขาบทที่
กล่าวแล้วในหนหลัง โดยนัยมี ๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง เป็นอาทิ.

สองบทว่า **ทฺวาทส ปาฎิเทสนียา** ได้แก่ ปาฎิเทสนียะของ
ภิกษุ ๔ ของภิกษุณี ๘.

สองบทว่า **จตุณฺนํ เทสนาย จ** มีความว่า การแสดงโทษล่วง
เกินของบุคคล ๔ จำพวก. ถามว่า "ก็การแสดงโทษล่วงเกิน ๔ อย่าง
นั้น คือข้อไหนบ้าง?" คือ ชื่อว่า การแสดงโทษล่วงเกินของบุคคล ๔
จำพวกนี้ คือ "การแสดงโทษล่วงเกินของนายขมังธนูผู้มุ่งไปฆ่า ซึ่ง
พระเทวทัตจัดส่งไป, การแสดงโทษล่วงเกิน แห่งอุปัฏฐายิกาของ
พระอนรุทธเถระ, การแสดงโทษล่วงเกินของวัฑฒลิจฉวี, การ
แสดงโทษล่วงเกินภิกษุทั้งหลาย ผู้กระทำอุกเขปนียกรรมแก่พระ-
วาศภคามิยต์เถระแล้วกลับมา."

[มุสาวาทมีองค์ ๘ เป็นต้น]

สองบทว่า **อฏฺฐจฺจิกโก มุสาวาทโ** มีความว่า มุสาวาทที่ประกอบด้วยองค์ ๘ ตั้งแต่องค์ที่ว่า "ก่อนแต่พูด" ผู้ นั้น มีความคิดว่า "เราจักพูดปด" ดังนี้ มีองค์ว่า "ยืนยันความจำ" เป็นที่สุดจัดว่ามุสาวาท ประกอบด้วยองค์ ๘.

แม้องค์อุโบสถ ๘ ก็ได้กล่าวแล้ว โดยนัยมีคำว่า "ไม่พึงฆ่าสัตว์" เป็นอาทิ.

[๕๕๖] สองบทว่า **อฏฺฐ ทูเตยฺยญฺจกานิ** ได้แก่ (องค์เกี่ยวคู่แก่ความเป็นทูต ๘ ประการ) อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสังฆเภทก-
ขันธกะ โดยนัยมีคำว่า "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้ฟังเอง และให้ผู้อื่นฟัง" เป็นอาทิ.

ติดถยวัตร ๘ ได้กล่าวแล้วในมหาขันธกะ.

คำว่า "อุปสัมปทา มีวาจา ๘" ท่านกล่าวหมายถึงอุปสมบทของภิกษุณีทั้งหลาย.

สองบทว่า **อฏฺฐานุหนํ ปจฺจฏฺฐาตพฺพํ** มีความว่า ภิกษุณีทั้งหลายนอกนี้ พึงลุกขึ้นให้อาสนะแก่ภิกษุณี ๘ รูป ในหอนั้น.

สองบทว่า **ภิกฺขุโนวาทโก อฏฺฐหิ** มีความว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ อันสงฆ์พึงสมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณี.

วินิจฉัยในคาถาว่า **เอกสุส เณชฺชํ** พึงทราบดังนี้ :-

ในชน ๕ ภิกษุใด ให้จับสลากทำลายสงฆ์, ความขาด ย่อมมี.

แก่ภิกษุเหล่านั้นแล คือ ย่อมด้วยปาราชิกเหมือนกันอย่างพระเทวทัต. เป็น
อุลลัจจัย แก่บุคคล ๔ คน ผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์เหมือน
ภิกษุทั้งหลายมีพระโกกาลิกะเป็นต้น. ไม่เป็นอาบัติแก่บุคคล ๔ คน
ผู้เป็นธรรมวาที. ก็อาบัติและอาบัติเหล่านี้ ของคนทั้งปวง มีวัตถุ
อันเดียวกัน คือ - มีสังฆเภทเป็นวัตถุเท่านั้น.

[กรรมเนื่องด้วยญัตติเป็นต้น]

วินิจฉัยในกาลว่า นว อาฆาตวตฺถุณี พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า นวหิ มีความว่า สงฆ์ย่อมแตกกัน เพราะภิกษุ ๙ รูป.
หลายบทว่า ญตฺติยา การณ นว มีความว่า กรรมที่สงฆ์
พึงทำด้วยญัตติ มี ๙ อย่าง.

คำที่เหลือ ตื่นทั้งนั้น.

หลายบทว่า ทส ปุคฺคฺลา นาภิวสเทตพุพา ได้แก่ ชน (ที่
ไม่ควรไหว้) ๑๐ จำพวก ที่ตรัสไว้ในเสนาสนชั้นธกะ.

สองบทว่า อญฺชลิสสามิเจน จ มีความว่า อัญชลิกรรมพร้อม
ทั้งสามมีกิจกรรม อันภิกษุไม่พึงทำแก่ชน ๑๐ จำพวกนั้น. อธิบายว่า
"วัตรในชั้นกะมีถ้ามถึงน้ำควรดื่มและจวยพัดในตาลเป็นต้น อันภิกษุ
ไม่พึงแสดงแก่ชน ๑๐ จำพวกนั้น, อัญชลิก็ไม่พึงประคอง.

สองบทว่า ทสนฺนํ ทุกกฺกํ มีความว่า เป็นทุกกฏแก่ภิกษุผู้
ทำอย่างนั้น แก่คน ๑๐ จำพวกนั้นแล.

สองบทว่า ทส จีวรชารณา มีความว่า อนุญาตให้ทรง

อดิเรกจีวรไว้ ๑๐ วัน.

หลายบทว่า ปญจนัน วสุถัน วุตถานัน ทาทพฺพ อธิ จีวร
ได้แก่ ฟิงให้ต่อหน้าสหรรรมิกทั้ง ๕ ทีเดียว.

[๕๕๖] สองบทว่า สตุตฺถัน สนฺเต มีความว่า เมื่อมีผู้รับ
แทนที่สมควร ฟิงให้ลับหลังก็ได้ แก่ชน ๗ จำพวกนี้ คือ "ภิกษุ
ผู้หลีกเลี่ยงไปต่างทิศ ภิกษุบ้า ภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่าน ภิกษุผู้ถูกเวทนา
ครอบงำ และภิกษุที่สงฆ์ยกวัตร ๓ พวก."

สองบทว่า โสพสนันฺ น ทาทพฺพ มีความว่า ไม่ควรให้
แก่ชนที่เหลือ ๑๖ จำพวกมีบัณฑิตเป็นต้น ที่ตรัสไว้ในจีวร-
ชั้นธกะ.

หลายบทว่า กติสฺสํ รตฺติสฺสํ อาปตฺติ ฉาทยิตฺวาน มีความว่า
ภิกษุปิดอาบัติที่ร้อย ไว้ร้อยราตรี.

หลายบทว่า ทสฺสํ รตฺติสฺสํ อาปตฺติ ฉาทยิตฺวาน มีความว่า
ภิกษุปิดอาบัติ ๑ พัน ไว้ร้อยราตรี.

ก็ความสังเขปในคำนี้ ดังต่อไปนี้ :-

ภิกษุใด ต้องอาบัติสังฆาติเสสวันละร้อย ปิดไว้ร้อยละ ๑๐ วัน.
อาบัติ ๑ พัน ย่อมเป็นอันภิกษุนั้นปิดไว้ร้อยราตรี. ภิกษุนั้น ฟิงขอ
ปรีวาสว่า "อาบัติเหล่านั้นทั้งหมดเทียว ข้าพเจ้าปิดไว้ ๑๐ วัน"
แล้วเป็นปาริกาสิกะ อยู่ปรีวาส ๑๐ ราตรี ฟิงพ้นได้.

[ว่าด้วยกรรมโทษเป็นอาทิ]

หลายบทว่า ทฺวาทส กมฺมโทสา วุคฺคา มีความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกรรมโทษ ๑๒ นับกรรมละ ๓ ๆ ในกรรม ๑ ๆ อย่างนี้ คือ อปโลกนกรรม เป็นวรรคโดยอกรรม, พร้อมเพรียงโดยอกรรม เป็นวรรคโดยกรรม : แม้ญัตติกรรม ญัตติหุติกรรม ญัตติจตุตถกรรม ก็เป็นเหมือนกัน.

สองบทว่า จตฺสฺโส กมฺมสมฺปตฺติโย มีความว่า กรรมสมบัติ ที่ตรัสไว้ ๔ ประการ อย่างนี้ คือ อปโลกนกรรม พร้อมเพรียงโดยอกรรม, แม้กรรมที่เหลือ ก็เหมือนกัน.

สองบทว่า จ กมฺมานิ มีความว่า กรรม ๖ อย่าง ที่ตรัสไว้ อย่างนี้ คือ กรรมเป็นวรรคโดยอาการเทียมกรรม, กรรมพร้อมเพรียงเพรียง, กรรมเป็นวรรคโดยอาการเทียมกรรม, กรรมพร้อมเพรียงโดยอาการเทียมกรรม, กรรมพร้อมเพรียง โดยกรรม.

หลายบทว่า เอเกตุธ มฺมุมิกา กตา มีความว่า ในกรรม ๖ อย่างนี้ กรรมพร้อมเพรียงโดยกรรมอย่างเดียวกันนั้น ตรัสเป็นกรรมที่ชอบกรรม.

แม้ในคำตอบในคาถาที่ ๒ กรรมพร้อมเพรียงกันโดยกรรมนั้นแล ก็เป็นกรรมชอบกรรม (เหมือนกัน).

[ว่าด้วยอาบัติระงับและไม่ระงับ]

สองบทว่า ยัม เกลติ มีความว่า กองอาบัติเหล่าใด อันพระ
อนันตชินเจ้าทรงแสดงแล้ว ตรัสแล้ว คือประกาศแล้ว.

วินิจฉัยในคำว่า อนนุตชิเนน เป็นต้น พึงทราบดังนี้ :-

[๕๕๘] นิพพานเรียกว่า อนันตะ เพราะเว้นจากความเป็นธรรม
มีที่สุทธอบที่บัณฑิตจะกำหนดได้. นิพพานนั้น อันพระผู้มีพระภาค
ทรงปราบกองกิเลส ชนะแล้ว ชนะเด็ดขาดแล้ว คือ บรรลุ
แล้ว ถึงพร้อมแล้ว เปรียบเหมือนราชสมบัติอันพระราชทรงปราบ
ปรามหมู่ข้าศึกได้แล้วฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาค บัณฑิต
จึงขนานพระนามว่า "อนันตชินะ."

พระอนันตชินะนั้นแล ชื่อว่าผู้คงที่ เพราะเป็นผู้ไม่มีวิการ ใน
เพราะอภิญ्ञารมณฺ์และอนิฏฐารมณฺ์. พระองค์ทรงเห็นวิเวก ๕ กล่าว
คือ ตทังควิเวก วิกขัมภนวิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปัสสัทธิวิเวก
และนิสสรณวิเวก เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าผู้เห็นวิเวก. กองอาบัติ
เหล่าใด อันพระอนันตชินะ ผู้คงที่ ผู้เห็นวิเวกนั้นทรงแสดงแล้ว.

ในคำว่า เอเกตุถ สมุมติ วินา สมเถहि นี้ มีบทสัมพันธ
ดังนี้ :-

กองอาบัติ ๗ เหล่าใด อันพระศาสดาทรงแสดงแล้ว, ในกอง
อาบัติ ๗ นั้น อาบัติแม่กองหนึ่ง เว้นจากสมณะทั้งหลายเสีย หา
ระงับไม่. โดยที่แท้ ธรรมเหล่านี้แม่ทั้งหมด คือ สมณะ ๖ อธิกรณ์ ๔

ย่อมระงับ คือยอมถึงความประกอบโดยชอบ ด้วยสัมมุขาวินัย.
แต่ในธรรมเหล่านี้ สัมมุขาวินัยอย่างเดียวแล เว้นสมณะทั้งหลายเสีย
ย่อมระงับ คือ ยอมถึงความเป็นสมณะได้. จริงอยู่ ขึ้นชื่อว่าความ
เว้นจากสมณะอื่นเสีย สำเร็จไม่ได้ แห่งสัมมุขาวินัยนั้น หามิได้. ด้วย
เหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่า "ในอาบัติ ๗ กองนี้ อาบัตินี้หนึ่ง เว้น
สมณะเสียก็ระงับได้" เนื้อความนี้ ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาทั้งหลาย
โดยอธิบายนี้ก่อน. แต่ข้าพเจ้าถือเอาเนื้อความเพียงปฏิเสธแห่งนิบาต
คือวินา ชอบใจเนื้อความนี้ที่ว่า "ชื่อว่า เอเกตุธ สมมุติ วินา
สมเถहि" มีความว่า ในอาบัติ ๗ กองนั้น กองอาบัติปาราชิกกอง
เดียว เว้นสมณะเสีย ก็ระงับได้ คือ ย่อมระงับด้วยสมณะทั้งหลาย
หามิได้. จริงอยู่ แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสคำนี้ว่า "อาบัติใด
ไม่มีส่วนเหลือ, อาบัตินั้น ย่อมระงับด้วยอธิกรณ์ไหน หามิได้, ย่อม
ระงับในสถานเหลือ, อาบัตินั้น ย่อมระงับด้วยอธิกรณ์ไหน หามิได้."

[ผู้ทำลายสงฆ์ไปสู่อบาย]

บทว่า จอนทียทุมสตา มีความว่า [๕๕๕] พึงทราบบุคคล
ผู้ทำลายสงฆ์ต้องไปสู่อบาย ๑๔๔ พวก ด้วยอำนาจหมวดแปด ๑๘
หมวดเนื่องด้วยเภทกรวัตตุ ๑๘ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสังฆเภท-
ชั้นชกะอย่างนี้ว่า "อุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีความเห็นใน
ประเภทแห่งอรัมมทิกฺขุณฺณํ ว่า ไม่เป็นธรรม, มีความสงสัยในประเภท
แห่งอรัมมทิกฺขุณฺณํ ว่า เป็นธรรม, มีความสงสัยในประเภทแห่ง

อหัมมทิฏฐินั้น, มีความเห็นในประเภทแห่งอหัมมทิฏฐินั้นว่า เป็น
อธรรม, มีความสงสัยในประเภทแห่งอหัมมทิฏฐินั้น, มีความเห็นใน
ประเภทแห่งผู้มีความสงสัยนั้น ว่า เป็นอธรรม, มีความเห็นในประเภท
แห่งผู้มีความสงสัยนั้น ว่า เป็นธรรม มีความสงสัยในประเภทแห่ง
ผู้มีความสงสัยนั้น, ย่อมแสดงอธรรม ว่า เป็นธรรม.

สองบทว่า อฏฐารส นาปายิกา ได้แก่ ชน ๑๘ พวก ที่
พระผู้มีพระภาคตรัส ในที่สุดแห่งสังฆเภทชั้นกะ นัभवคละพวก
อย่างนี้ว่า "อุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีความเห็นในประเภท
แห่งอหัมมทิฏฐินั้น ว่า เป็นธรรม ไม่ยืนยันความเห็น ไม่อิงความ
พอใจ ไม่อิงความชอบใจ ย่อมแสดงธรรมว่า "เป็นธรรม" ย่อม
สวดประกาศ ให้จับสลาก ด้วยคำว่า "นี่เป็นธรรม นี่เป็นวินัย นี่
เป็นสัตตสุสานา ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้."
อุบาลี ภิกษุแม้นี้แลเป็นผู้ทำลายสงฆ์ แต่หาไปสู่อบายไม่ หาไปสู่นรก
ไม่ หาตั้งอยู่ตลอดกาลป์ไม่ มิใช่ผู้เสียหายไม่ได้."

หมวดแปด ๑๘ หมวด ได้กล่าวเสร็จแล้วในคำวิสาขนาด้วยบุคคล
ผู้ทำลายสงฆ์ ๑๔๔ พวก.

วิสาขนาคาถาทิ้งปวง มีว่า กติ กมฺมานิ เป็นต้น ดั้นทั้งนั้น
ฉะนี้แล.

อปฺรทฺตฺยคาถาสังคณิก วัณณา จบ.

[๖๐๐] เสทโฆจนคาถา วัณณา

วินิจฉัยในเสทโฆจนคาถา พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า **อัสวาโส** มีความว่า ผู้ไม่มีสังวาส ด้วยสังวาส มีอุโบสถและปวารณาเป็นต้น.

หลายบทว่า **สมโภโค เอกุโจ ตหิ น ลพุกติ** มีความว่า การสมโภคที่ไม่สมควร อันภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย ย่อมไม่ได้ในบุคคลนั้น. แต่บุคคลนั้น อันภิกษุณีผู้มารดาเท่านั้น ย่อมได้เพื่อทำการเลี้ยงดูด้วยการให้อาบน้ำและให้บริโภคน้ำเป็นต้น.

สองบทว่า **อวิปฺปวาเสน อนาปฺตติ** มีความว่า ไม่เป็นอาบัติ เพราะนอนร่วมเรือน (แก่ภิกษุณี).

หลายบทว่า **ปฺลฺลหา เมธา กุสฺเสหิ จินฺติตา** มีความว่า ปัญหานี้ อันผู้ฉลาดคือบัณฑิตทั้งหลาย คิดกันแล้ว.

คำตอบปัญหานี้ พึงทราบด้วยภิกษุณีผู้เป็นมารดาของทารก. จริงอยู่ คำตอบนั้น ตรีศหมายถึงบุตรของภิกษุณีนั้น.

คาถาว่าด้วยของไม่ควรจำหน่าย ตรีศหมายถึงครุภัณฑ์. ก็เนื้อความแห่งคานานั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวเสร็จแล้ว ในวาระที่วินิจฉัยด้วยครุภัณฑ์.

หลายบทว่า **ทส ปุคฺคฺเต น วทามิ** มีความว่า ข้าพเจ้าไม่กล่าวถึงบุคคล ๑๐ จำพวก ที่กล่าวเสร็จแล้วในเสนาสนชั้นธกะ.

หลายบทว่า เอกาทส วิชฺชชย มีความว่า มิได้กล่าวถึง
บุคคลควรเว้น ๑๑ จำพวก ที่ได้กล่าวแล้วในมหาขันธกะ. ปัญหา
นี้ ตรีศหมายถึงภิกษุผู้เปลือยกาย.

ปัญหาที่ว่า กถํ นุ สิกฺขาย อสธารโณ นี้ ตรีศหมายถึง
ภิกษุผู้เคยเป็นช่างโกนผม. จริงอยู่ ภิกษุผู้เคยเป็นช่างโกนผมนี้ ไม่
ได้เพื่อรักษามัดโกนไว้. แต่ภิกษุเหล่าอื่น ย่อมได้; เพราะเหตุนี้
ภิกษุผู้เคยเป็นช่างโกนผม จึงชื่อว่าผู้ไม่ทั่วไปเฉพาะสิกขา.

ปัญหาที่ว่า ตํ ปุคฺคํ กตมํ วทนฺติ พุทฺธา นี้ ตรีศหมายถึง
ถึงพระพุทธรูป.

สองบทว่า อโรหนถิ วิชฺชชย มีความว่า เว้นภายใต้สะดือ
เสีย. ปัญหาตรีศหมายถึงตัวกัณฑ์* ไม่มีศีรษะ ที่มีตาและปาก
อยู่ที่อก.

[๖๐๑] ปัญหาที่ว่า ภิกฺขุ สณฺณจิกาย กุฎฺฐิ นี้ ตรีศหมายถึง
กุฎฐิมีหญาเป็นเครื่องมุง.

ปัญหาที่ ๒ กล่าวหมายถึงกุฎฐิที่แล้วด้วยดินล้วน.

ปัญหาที่ว่า อาปชฺชเยยฺย ครุฑํ เมชฺชวตฺถุํ นี้ ตรีศหมายถึง
ภิกษุณีผู้ปิดโทษ.

ปัญหาที่ ๒ ตรีศหมายถึงอภัพบุคคล มีบัณฑิตก็เป็นต้น.

๑. ตัวกัณฑ์ เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ซึ่งจัดเข้าในพวกอมมนุษย์ ท่านว่าเป็น สัตว์อยู่คง
กะพันธันไม่เข้ายังไม่ออก. ทำนองเดียวกับตัวเวตาลกระมัง คำว่าอยู่กะพันธัน ก็
ออกมาจากคำนี้.

จริงอยู่ อภัพบุคคลเหล่านั้น ทั้ง ๑๑ จำพวก ต้องปาราชิกในเพศ
คฤหัสถ์แล้วแท้.

บทว่า วาจา ได้แก่ ไม่บอกด้วยวาจา.

หลายบทว่า คิริ โน จ ปเร ภณฺเญยฺย มีความว่า ภิกษุไม่พึง
เปล่าแม้ซึ่งสำเนียงคำบุคคลเหล่าอื่น ด้วยหมายว่า "ชนเหล่านี้ จัก
ฟังอย่างนี้." ปัญหาที่ ตรีศหมายถึงมุสาวาทนี้ว่า "ภิกษุใด ไม่
พึงเปิดเผยอาบัติซึ่งมีอยู่, สัมปชานมุสาวาททุกกฏ ย่อมมีแก่ภิกษุนั้น"
จริงอยู่ ธรรมเนียมอาบัติในมโนทวาร ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น ผู้นั่งนั่ง
ด้วยปัญญาไม่เป็นธรรม, แต่เพราะเหตุที่ไม่เปิดเผยอาบัติ ซึ่งควร
เปิดเผย, อาบัตินี้ พึงทราบว่าเป็นแต่การไม่กระทำในวาทวารของ
ภิกษุนั้น.

ปัญหาที่ว่า สงฺฆาติเสสา จตุโร นี้ ตรีศหมายถึงภิกษุณี
ผู้ก้าวลงสู่ฝั่งแม่น้ำ ที่นับเนื่องในละแวกบ้าน ในเวลาอรุณขึ้น.
จริงอยู่ ภิกษุณีนั้น แต่พอออกจากบ้านของตน ในเวลาใกล้รุ่ง ก้าว
ลงสู่ฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีประการดังกล่าวแล้ว ในเวลาอรุณขึ้น ย่อมต้อง
อาบัติสังฆาติเสส ๔ ตัว ซึ่งกำหนดด้วยการอยู่ปราศจากเพื่อนตลอด
ราตรี ไปสู่ละแวกบ้านตามลำพัง ไปสู่ฝั่งแม่น้ำตามลำพัง ถ้าหลัง
พวกไปคนเดียว พร้อมกันทีเดียว.

ปัญหาที่ว่า สียา อาปตฺติโย นานา นี้ ตรีศหมายถึงภิกษุณี
๒ รูป ผู้อุปสมบท แต่สงฆ์ฝ่ายเดียว. จริงอยู่ ในภิกษุณี ๒ รูปนั้น

เป็นปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้รับ (จีวร) จากมือภิกษุณี ผู้อุปสมบท ใน
สำนักภิกษุทั้งหลายฝ่ายเดียว. เป็นทุกกฎ แก่ภิกษุผู้รับจากมือภิกษุณี
ผู้อุปสมบท ในสำนักภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายเดียว.

[๖๐๒] หลายบทว่า จตุโร ชนา ถวิธาย มีความว่า อาจารย์ ๑
และอันเตวาสิก ๓ ลักภันฑะ ๖ มาสก. คือ ของอาจารย์ ลักด้วย
มือของตนเอง ๓ มาสก สั่งให้ลักอีก ๓ มาสก เพราะฉะนั้น อาจารย์
ต้องถูกลักจัจย. ฝ่ายของพวกอันเตวาสิก ลักด้วยมือของตนเองรูป
ละ ๑ มาสก สั่งให้ลักรูปละ ๕ มาสก เพราะเหตุฉะนั้น อันเตวาสิก
ทั้ง ๓ จึงต้องปาราชิกด้วยประการอย่างนี้. ความย่อในคานานี้เท่านั้น. ส่วน
ความพิสดาร ได้กล่าวไว้แล้ว ในสังฆวิชาวารวัฒนธรรม ในอภินนา-
ทานปาราชิก.

ปัญหาที่ว่า จิพุทฺถํ ตสฺมिํ มเร นตฺถิ นี้ ตรีสหมายถึงกฐีที่บัง
ด้วยผ้าเป็นต้น และวัตถุที่กำหนดเป็นเครื่องลาดได้.

กาลาว่า เตลฺลํ มํหุํ ผาณิตํ ตรีสหมายถึงความกลับเพศ.

กาลาว่า นิสฺสคฺคิเยน ตรีสหมายถึงการน้อยลาภสงฆ์. จริงอยู่
ภิกษุใด น้อมจีวร ๒ ผืน จากลาภที่เขา น้อมไปแล้วเพื่อสงฆ์
คือ จีวรผืน ๑ เพื่อตน ๑ ผืน เพื่อภิกษุอื่น ด้วยประโยคอันเดียวว่า
"ท่านจงให้แก่ข้าพเจ้าผืน ๑ แก่ภิกษุนั้นผืน ๑." ภิกษุนั้นต้องนิสค-
คิยปาจิตตีย์ และสุทธกปาจิตตีย์พร้อมกัน.

ปัญหาที่ว่า กมฺมมฺลจฺจ ตํ กุปฺเปยฺย วคฺคปจฺจยา นี้ ตรีส

หมายถึงความสัมา ในนครทั้งหลาย มีกรุงพาราณสีเป็นต้น ซึ่งมี
ประมาณ ๑๒ โยชน์.

กล่าวว่ **ปทวิติหารมตุเตน** ตรีสทหมายเอาการชักสื่อ, ก็เนื้อ
ความแห่งคานานัน ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว ในวัฒนธรรมแห่งสัตยจริต-
สิกขาบทนั้นแล.

ปัญหาที่ว่า **สพฺพพานิ ตานิ นิสฺสคฺคิยานิ** นี้ ตรีสทหมายถึง
การใช้ภิกษุณีผู้มีโชฎฐาติให้ชัก. จริงอยู่ แม้ถ้าว่า ภิกษุถือเอา
มูมไตรจิวร ซึ่งกมจีรคหรือเปื้อนโคลนชักด้วยน้ำ, ไตรจิวรที่อยู่ใน
กายของภิกษุ นั้นแล เป็นนิสสัคคิย.

หลายบทว่า **สรณคมนมุปี น จ ตสฺส อตุติ** มีความว่า
แม้การอุปสมบทด้วยสรณคมน์ ก็ไม่มี. ปัญหา นี้ ตรีสทหมายถึงการ
อุปสมบท ของพระนางมหาปชาบดี.

บาทกล่าวว่ **หนฺนุยฺย อนริยํ มนุโท** [๖๐๓] มีความว่า คน
เหล่าพึงฆ่าบุคคลเมื่อนั้น เป็นหญิงก็ตาม เป็นชายก็ตาม ซึ่งไม่ใช่
พระอรินบุคคล. ปัญหา นี้ ตรีสทหมายถึงบิดาซึ่งกลายเป็นหญิง และ
มารดาซึ่งกลายเป็นชาย เพราะเพศกลับ.

ปัญหาที่ว่า **น เตนนานนฺตรํ สุเส** นี้ ตรีสทหมายถึงมารดาบิดา
เป็นสัตว์ดิรัจจาน ดังมารดาของมิกสิงคดาบส และบิดาของสีหกุมาร
เป็นต้น.

กล่าวว่ **อโจทยิตฺวา** ตรีสทหมายถึงการอุปสมบทด้วยทุต.

คาถาว่า **โจทิตฺวา** ตรีศหมายถึงการอุปสมบทของอภัพ-
บุคคล มีบัณฑิตเป็นต้น.

แต่คำที่มาในกรุนที่ว่า "คาถาที่ ๑ ตรีศหมายถึงกรรมไม่พร้อม
หน้า ๘ อย่าง, ที่ ๒ ตรีศหมายถึงกรรมของภิกษุผู้ไม่มีอาบัติ.

สองบทว่า **ฉินฺทฺนฺตฺสฺส อปฺตฺติ** ได้แก่ เป็นปราชิก แก่
ภิกษุผู้ตัดต้นไม้ใหญ่, เป็นปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ตัดหญ้าและเถาวัลย์,
เป็นอุลลัจจัย แก่ภิกษุผู้ตัดองคชาต.

สองบทว่า **ฉินฺทฺนฺตฺสฺส อนปฺตฺติ** คือ ไม่เป็นอาบัติ แก่ภิกษุ
ผู้ปลงผมและตัดเล็บ.

บทว่า **ฉาเทฺนฺตฺสฺส** คือ เป็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ปิดอาบัติ.

บทว่า **อนปฺตฺติ** คือ ไม่เป็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้มุ่งเรือนเป็นต้น.

วินิจฉัยในคาถาว่า **สจฺจํ ภณฺนุโต** พึงทราบดังนี้ :-

ภิกษุพูดคำจริง กะสตรีผู้มีหงอน และคนกะเทย "เรามี
หงอน เรามี ๒ เพศ" ดังนี้ ย่อมต้องครุกาบัติ. แต่เป็นลหุกาบัติ
แก่ภิกษุผู้กล่าวเท็จ เพราะสัมปชานมุสาวาท. เมื่อกล่าวเท็จ เพราะ
อวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่จริง ต้องครุกาบัติ. เป็นลหุกาบัติ แก่
ภิกษุผู้พูดจริง เพราะอวดอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริง.

คาถาว่า **อชิฏฺฐจิตฺ** ตรีศหมายถึงภิกษุผู้ไม่สละก่อน บริโภค
จีวรที่เป็นนิสสัย.

คาถาว่า **อตุณฺนฺเต สุริเย** ตรีศหมายถึงภิกษุผู้มักอ้วก.

กาลาว่า น รตฺตจิตฺโต มีเนื้อความดังต่อไปนี้ :-

ภิกษุผู้มีจิตกำหนด ต้องเมถุนกรรมปาราชิก, มีเถยยจิต

[๖๐๕] ต้องอทินนาทานปาราชิก, ยังผู้อื่นให้จงใจเพื่อตาย ต้อง
มนุสสวิคคหปาราชิก. แต่ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ มิใช่ผู้มีจิตกำหนดและ
มิใช่ผู้มีเถยยจิต ทั้งเธอหาได้ชักชวนผู้อื่นเพื่อตายไม่เลย. แต่ความ
ขาดยอมมิ คือเป็นปาราชิก แก่เธอผู้ให้สลาภ. เป็นอุลลัจฉัยแก่ภิกษุผู้
รับสลาภ คือประพฤติดตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์.

ปัญหาที่ว่า กจฺเจยฺยา อทุตฺตโยชนํ นี้ ตรีสหมายถึงโคนต้นไม้
ของสกุลหนึ่ง เช่นต้นไทรที่งามสล้าง.

กาลาว่า กายิกานิ ตรีสหมายถึงภิกษุผู้จับรวบเส้นผมหรือ
นิ้วมือ ของหญิงมากคนด้วยกัน.

กาลาว่า วาจสิกานิ นี้ ตรีสหมายถึงภิกษุผู้กล่าวคำชั่วหยาบ
โดยนัยเป็นต้นว่า "เธอทุกคนมีหงอน."

หลายบทว่า ติสฺสิตฺตโย เมถุนํ ตํ น เสเว มีความว่า
ไม่ได้เสพเมถุนแม้ในหญิง ๓ จำพวกที่ตรีสไว้.

สองบทว่า ตโย ปุริเส มีความว่า จะได้เข้าหาชายทั้ง ๓ จำพวก
แล้วเสพเมถุน ก็หาไม่.

สองบทว่า ตโย จ อนริยปฺนุฑเก มีความว่า จะได้เข้าหา
ชน ๖ จำพวกแม่เหล่านี้ คือ "คนไม่ประเสริฐ ๓ จำพวก กล่าวคือ
อุกโตพยัญชนก และบัณฑิต ๓ จำพวก" แล้วเสพเมถุน ก็หาไม่.

สองบทว่า น จาจร เมถุนํ พุณฺณชนสุมี มีความว่า
ประพตติเมถุนเมธด้วยอำนาจอนุโลมปาราชิก ก็หาไม่.

ชื่อว่า พึงมีความขาดเพราะเมถุนธรรมเป็นปัจจัย ได้แก่ พึง
เป็นปาราชิก เพราะเมถุนธรรมเป็นปัจจัย ปัญหาตั้งว่ามานี้ ตรีศ
หมายถึงอัญญวัตตูกปาราชิก (ของภิกษุณี). จริงอยู่ ย่อมมีความ
ขาดเพราะเมถุนธรรมเป็นปัจจัย แก่ภิกษุณีนั้น ผู้พยายามอยู่ เพื่อ
ถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย อันเป็นบุพพภาคแห่งเมถุนธรรม.

คาถาว่า มาตฺร จิวํ นี้ ตรีศหมายถึงการเตือนให้เกิดสติ
เพื่อได้ฝ่าวัสติกสาฎิก ในเวลาหลังสมัย.

ก็แลวินิจัยแห่งคานันนั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว ในวัฒนธรรมแห่ง
วัสติกสาฎิกสิกขาบทนั้นแล.

คาถาว่า กุฑโร อาราธโก โหติ [๖๐๕] ตรีศหมายถึงวัตร
ของเดียรถีย์. ความพิสดารแห่งคานันนั้น ตรีศแล้วในตติยวัตรนั่นเอง
ว่า "อันเดียรถีย์ผู้บำเพ็ญวัตร เมื่อคุณของพวกเดียรถีย์ อันชนอื่น
สรรเสริญอยู่ โกรธแล้ว ย่อมเป็นผู้ยังภิกษุทั้งหลายให้ยินดี. เมื่อ
คุณแห่งรัตนตรัยอันชนอื่นสรรเสริญอยู่ โกรธแล้ว ย่อมเป็นผู้อัน
ภิกษุทั้งหลายพึงติเตียน.

แม้คาถาที่ ๒ ก็ตรีศหมายถึงตติยวัตรนั้นแล.

คาถาว่า สงฺฆาติเสถ เป็นต้น ตรีศหมายถึงพึงภิกษุณี ผู้กำหนด
รับบิณฑบาต จากมือของบุรุษผู้กำหนดแล้ว คลุกกับเนื้อมนุษย์

กะเทียม โภชนะประณีต และอภัยปิยมังสะที่เหลือ แล้วกลืนกิน.

กาลาว่า **เอโก ออุปสมฺปนฺโน เอโก ออุปสมฺปนฺโน** เป็นต้น
ตรัสหมายถึงเณรผู้ไปในอากาศ. ก็ถ้าว่า ในสามเณร ๒ รูป ๆ หนึ่ง
เป็นผู้นั้นพื้นแผ่นดิน แม้เพียงปลายเส้นผมเดียว ด้วยฤทธิ์. สามเณร
นั้นย่อมเป็นอุปสัมบันแท้. แม้สงฆ์หนึ่งในอากาศ ก็ไม่พึงทำกรรมแก่
อุปสัมบันผู้บนพื้นแผ่นดิน. ถ้าทำ. กรรมย่อมกำเริบ.

กาลาว่า **อกปฺปกตฺ** ตรัสหมายถึงภิกษุผู้มีจิวรอันโจรชิงไป.
ก็แม้วินิจนัยแห่งคานานั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว โดยพิสดารใน
สิกขาบทนั้นแล.

หลายบทว่า **น เทติ นปฺปฏิคฺคฺหาติ** มีความว่า แม้ภิกษุณี
ผู้ใช้ก็มีได้ให้, ภิกษุณีผู้รับใช้ก็มีได้รับจากมือของภิกษุผู้ใช้.

หลายบทว่า **ปฺปฏิคฺคฺโห เตน น วิชฺชติ** มีความว่า ด้วยเหตุ
นั้นแล ภิกษุณีผู้ใช้ก็หาได้มีการรับจากมือของภิกษุณีผู้ใช้ไม่.

สองบทว่า **อาปฺชฺชติ ครุํ** มีความว่า แม้เมื่อเป็นอย่างนั้น
ภิกษุณีผู้ใช้ ย่อมต้องอาบัติสังฆาทิเสส เพราะเหตุที่ภิกษุณีผู้ที่ใช้
ไปรับบิณฑบาต จากมือบวชผู้กำหนด.

สองบทว่า **ตลฺลจ ปรีโภคปจฺจยา** มีความว่า ก็แลภิกษุณี
ผู้ใช้ เมื่อจะต้องอาบัตินั้น ย่อมต้องเพราะการบริโภคของภิกษุณีผู้
รับใช้นั้นเป็นปัจจัย. จริงอยู่ ย่อมเป็นสังฆาทิเสสแก่ภิกษุณีผู้ใช้ใน
ขณะเสร็จการนั้นของภิกษุณีผู้รับใช้นั้น.

คาถาที่ ๒ ท่านกล่าวหมายถึงการใช้ไปในการรับน้ำและไม้สีฟัน
ของภิกษุณีผู้ใช้นั้นเอง.

[๖๐๖] หลายบทว่า น ภิกษุณี โน จ อสุเสยยา วชฺช มีความว่า
จริงอยู่ ภิกษุณีต้องสังฆาติเสสตัวใดตัวหนึ่ง ใน ๑๗ ตัวแล้ว แม้
ปิดไว้ด้วยไม้เอื้อเพื่อ ก็ไม่ต้องโทษ คือไม่ต้องอาบัติใหม่อื่น เพราะ
การปิดเป็นปัจจัย. เธอยอมได้ปักขมานัตต์เท่านั้น เพื่ออาบัติที่ปิดไว้
ก็ตาม ไม่ปิดไว้ก็ตาม. ก็แลบุคคลนี้ แม้จะไม่ใช้ภิกษุณี, แต่ต้อง
ครุกาบัตติ มีส่วนเหลือแล้วปิดไว้ ก็ไม่ต้องโทษ.

ได้ยินว่า ปัญหาที่ว่า ปญหา เมธา กุสเลหิ จินฺติตา นี้ ท่าน
กล่าวหมายถึงภิกษุผู้อันสงฆ์ยกวัตถ. จริงอยู่ (สงฆ์) ไม่มีวินัยกรรม
กับภิกษุณั้น, เพราะเหตุนี้ เธอต้องสังฆาติเสสแล้ว แม้ปิดไว้ก็
ไม่ต้องโทษ ฉะนั้นแล.

เสทโฆจนคาถา วัณณา จบ.

[๖๐๗] ปัญจวัคค วัฒนธรรม

วินัยในกัมมวัคค์ ฟังทราบดังนี้ :-

ความแตกต่างกันแห่งกรรม ๔ อย่าง ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในสมถขันธกะแล. แม้ได้กล่าวแล้วก็จริง ถึงกระนั้น กรรมวินัยนี้เมื่อได้กล่าวมาตั้งแต่ต้น ย่อมเป็นวินัยที่ชัดเจน, เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจักกล่าวข้อที่ควรกล่าว ในกัมมวัคค์นี้ จำเดิมแต่ต้นทีเดียว.

คำว่า จตุตตาริ นี้ เป็นคำบอกกำหนดจำนวนแห่งกรรมทั้งหลาย.

คำว่า กมฺมานิ เป็นคำชี้กรรมที่กำหนดไว้แล้ว.

[ความต่างแห่งกรรม ๔]

กรรมที่ต้องยังสงฆ์ผู้ตั้งอยู่ในสีมาให้หมดจด นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา สวดประกาศ ๓ ครั้ง ทำตามอนุมัติของสงฆ์พร้อมเพรียง ชื่อวอาปโลกนกรรม.

กรรมที่ต้องทำด้วยญัตติอย่างเดียว ตามอนุมัติของสงฆ์พร้อมเพรียง ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล้ว ชื่อว่าญัตติกรรม.

กรรมที่ต้องทำด้วยอนุสาวนา มีญัตติเป็นที่ ๒ อย่างนี้ คือ ญัตติ ๑ อนุสาวนา ๑ ตามอนุมัติของสงฆ์พร้อมเพรียง โดยนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล ชื่อว่าญัตติทุติยกรรม.

กรรมที่ต้องทำด้วยอนุสาวนา ๓ มีญัตติเป็นที่ ๔ อย่างนี้ คือ ญัตติ ๑ อนุสาวนา ๓ ตามอนุมัติของสงฆ์พร้อมเพรียง โดยนัยที่

กล่าวแล้วนั้นแล ชื่อว่าอุตติจตุตถกรรม.

บรรดากรรมเหล่านั้น อปโลกนกรรม พึงทำเพียงอปโลกน์. ไม่
ต้องทำด้วยอำนาจอุตติกรรมเป็นต้น. อนึ่ง อุตติกรรม พึงทำตั้ง
อุตติอย่างเดียว, ไม่ต้องทำด้วยอำนาจอปโลกนกรรมเป็นต้น.

ส่วนอุตติหุตติกรรม ที่ต้องอปโลกน์ทำก็มี ไม่ต้องอปโลกน์ทำ
ก็มี. ใน ๒ อย่างนั้น [๖๐๘] กรรมหนัก ๖ อย่างนี้ คือ สมมติสีมา
ถอนสีมา ให้ผ้ากฐิน รื้อกฐิน แสดงที่สร้างกุฏิ แสดงที่สร้างวิหาร
ไม่ควรอปโลกน์ทำ; พึงสวดอุตติหุตติกรรมวาจาทำเท่านั้น.

กรรมเบาเหล่านี้ คือ สมมติ ๑๓ ที่เหลือ และสมมติมีการ
ให้ถือเสนาสนะและให้มฤคกจิวรเป็นต้น ควรเพื่อทำทั้งอปโลกน์.

อาจารย์บางพวกกล่าวว่า "แต่อุตติหุตติกรรมนั้น ไม่ควรทำ
ด้วยอำนาจอุตติกรรมและอุตติจตุตถกรรมแท้. เมื่อทำด้วยอำนาจ
อุตติจตุตถกรรม ย่อมเป็นกรรมมั่งคงกว่า; เพราะเหตุนั้น ควรทำ."
คำของพระอาจารย์พวกนั้น ได้ถูกค้านเสียแล้วว่า "ก็เมื่อเป็นเช่น
นั้น ความสังกะระแห่งกรรมย่อมมี เพราะเหตุนั้น จึงไม่ควรทำ."

ก็ถ้าว่า กรรมนั้นเสียโดยอักษระก็ดี เสียโดยบทก็ดี มีบทที่
สวดไม่ชัดก็ดีไซ้, การที่สวดซ้ำๆ เพื่อชำระกรรมนั้นก็ควร. การ
สวดซ้ำๆ นี้ เป็นทัฬหกรรมของกรรมที่ไม่กำเริบ, คงคินเป็นกรรมใน
กรรมที่กำเริบ.

อุตติจตุตถกรรม ต้องทำทั้งสวดอุตติและกรรมวาจา ๓ ไม่

พึงทำด้วยอำนาจกรรมอื่น มีอุปโลกนกรรมเป็นต้น.

หลายบทว่า **ปญจหากาเรหิ วิปชฺชนฺติ** มีความว่า กรรม ๔ นี้ ย่อมวิบัติโดยเหตุ ๕ ประการ.

[กรรมวิบัติโดยวัตถุ]

ในชื่อว่า กรรมที่ควรทำพร้อมหน้า สงฆ์ทำไม่พร้อมหน้า กรรมไม่เป็นธรรม วิบัติโดยวัตถุ นี้ กรรมที่ควรทำพร้อมหน้าก็มี กรรมที่ควรทำไม่พร้อมหน้าก็มี. ใน ๒ อย่างนั้น ขึ้นชื่อว่ากรรมที่ควรทำไม่พร้อมหน้ามี ๘ อย่าง คือ อุปสมบทด้วยเหตุ คำบาตร หงายบาตร อุมัตตกสมมติ ที่สงฆ์พึงทำแก่ภิกษุฟ้า เสดขสมมติแก่สกุลพระเสาะ พรหมทัณฑ์แก่พระฉนฺนภิกษุ ปกาศนียกรรมแก่พระเทวทัต อวินทียกรรมที่ภิกษุสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุผู้แสดงอาการไม่น่าเลื่อมใส. กรรมทั้งปวงนั้น ๖๐๕ พึงทราบตามนัยที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วในที่มานั้น ๆ แล. กรรมทั้ง ๘ อย่างนี้ อันสงฆ์ทำแล้วไม่พร้อมหน้า ย่อมเป็นอันทำด้วยดี ไม่กำเริบ.

กรรมทั้งปวงที่เหลือ ควรทำพร้อมหน้าเท่านั้น, คือ พึงทำให้อิงสัมมุขาวินัย ๔ อย่างนี้ คือ "ความพร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล.

อันกรรมทั้งปวงที่ทำแล้วด้วยประการอย่างนั้น ย่อมเป็นอันทำดีแล้ว. แต่กรรมเหล่านั้น ที่ไม่ทำอย่างนั้น ย่อมจัดเป็นกรรมวิบัติโดยวัตถุ เพราะทำวันวัตถุ กล่าวคือสัมมุขาวินัยนี้เสีย. ด้วยเหตุนี้

ท่านจึงกล่าวว่า "กรรมที่ควรทำพร้อมหน้า สงฆ์ทำไม่พร้อมหน้า
กรรมไม่เป็นธรรม วิบัติโดยวัตถุ."

แม้ในกรรมทั้งปวง มีกรรมที่ควรทำด้วยสอบถามเป็นต้น
การทํากิจมีสอบถามเป็นต้นนั้นแล จัดเป็นวัตถุ. พึงทราบความที่
กรรมแม้เหล่านั้นวิบัติโดยวัตถุ เพราะกระทำเว้นวัตถุนั้นเสีย. แต่
ข้อนี้ เป็นเพียงเนื้อความเฉพาะคำ ในคำที่ว่า ปฏิปุจฉากรรม
เป็นต้นนี้.

หลายบทว่า ปฏิปุจฉากรรม อปปฏิปุจฉา กโรติ มีความ
ว่า กรรมที่ควรถามแล้วจึงโจท แล้วให้จำเลยให้การกระทำ สงฆ์
กระทำไม่ถามไม่โจท ไม่ให้จำเลยให้การเสียเลย.

หลายบทว่า ปฏิญญา กรรม อปปฏิญญา กโรติ มีความ
ว่า กรรมที่ควรยกปฏิญญาเป็นหลัก ทำตามปฏิญญาซึ่งจำเลยให้
อย่างไร, สงฆ์กระทำโดยหักโหม แกกิกษุผู้คร่ำครวญบ่นเพื่อยุติด้วย
ไม่ยอมปฏิญญา.

บทว่า สติวินยารหสฺส ได้แก่ พระจีณาสพ เช่นพระทัฬห-
มัลลบุตรเถระ.

บทว่า อมุพฺวินยารหสฺส ได้แก่ กิกษุบ้า เช่นคัคคกิกษุ.

บทว่า ตสฺสปาปิยสิกาภุมฺมารหสฺส ได้แก่ กิกษุผู้มีบาป
หน้าแน่น เช่นอุปวาฬกิกษุ.

นัยในบททั้งปวง ก็เช่นนี้แล.

หลายบทว่า **อนุโปสเถ อุโปสถั กโรติ** มีความว่า ทำ
อุโปสถ ในวันที่มีใช้วันอุโปสถ.

วันสามัคคีของสงฆ์ผู้แตกกัน และวันที่ ๑๔ และวันที่ ๑๕ คำ (ตาม
นัย) ที่กล่าวแล้ว ใน ๑๑ เดือนที่เหลือ เว้นเดือนกัตติกาเสย ชื่อว่า
วันอุโปสถ.

[๖๑๐] เมื่อทำอุโปสถในวันอื่น เว้นวันอุโปสถทั้ง ๓ ประการ
อย่างนั้นเสย ชื่อว่าทำอุโปสถในวันมิใช่วันอุโปสถ.

ก็ในวันใด ภิกษุทั้งหลายวิวาทกันเพราะเหตุเล็กน้อย เพื่อ
ประโยชน์แก่บริหารมีบาตรและจีวรเป็นต้น จึงงดอุโปสถหรือปวารณา
เสย. เพื่ออธิกรณ์นั้นวินิจฉัยแล้ว ภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นยอมไม่ได้
เพื่อกล่าวว่า "พวกเราเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน" แล้วทำสามัคคี
อุโปสถในวันอันเป็นระหว่าง. เมื่อกระทำ อุโปสถ ชื่อว่าเป็นอันกระทำ
ในวันมิใช่วันอุโปสถ.

สองบทว่า **อปวารณาย ปวารเทติ** มีความว่า สงฆ์ปวารณา
ในวันมิใช่วันปวารณา.

วันสามัคคีของสงฆ์ผู้แตกกัน ๑ วันที่สงฆ์เลื่อนไปตั้งไว้ ๑ ใน
เดือนกัตติกาเดือนเดียว และวันกลางเดือน ๒ ครั้ง ชื่อว่าวัน
ปวารณา.

เมื่อปวารณาในวันอื่น เว้นวันปวารณาทั้ง ๔ ประการอย่างนี้
เสย ชื่อว่าปวารณาในวันมิใช่วันปวารณา. แม้ในการปวารณา

ภิกษุทั้งหลายย่อมไม่ได้เพื่อทำสามัคคีปวารณา ในเพราะวิวาหมี
ประมาณน้อยระงับลง. เมื่อทำ ปวารณา ย่อมเป็นอันกระทำในวัน
มิใช่วันปวารณา.

อีกอย่างหนึ่ง แม้เมื่อสงฆ์ให้อุปสมบทบุคคลผู้มีปีหย่อน ๒๐
หรือบุคคลผู้เคยต้องอันติวัตถุ หรืออภัพบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง ใน
อภัพบุคคล ๑๑ ย่อมเป็นกรรมไม่เป็นธรรม วิบัติโดยวัตถุ.
กรรมทั้งหลายย่อมวิบัติโดยวัตถุ ด้วยประการฉะนี้.

[กรรมวิบัติโดยญัตติ]

อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในวิบัติโดยญัตติ ดังต่อไปนี้ :-

สองบทว่า **วตุถุ น ปรามสติ** มีความว่า สงฆ์ทำกรรมมี
อุปสมบทเป็นต้นแก่บุคคลใด, ไม่ระบุนุบุคคลนั้น คือไม่ระบุนุชื่อบุคคล
นั้น ได้แก่สวดว่า "ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า, อุปสัมปทา-
เปกชะของท่านพุทธรักจิต" ในเมื่อควรสวดว่า "ท่านผู้เจริญ ขอ
สงฆ์จงฟังข้าพเจ้า, รัชมรักจิตนี้ เป็นอุปสัมปทาเปกชะของท่านพุทธ-
รักจิต." ไม่ระบุนุวัตถุอย่างนี้.

สองบทว่า **สงฺฆํ น ปรามสติ** มีความว่า ไม่ระบุนุชื่อสงฆ์
[๖๑๑] คือ สวดว่า "ท่านผู้เจริญ ขอจงฟังข้าพเจ้า, รัชมรักจิตนี้"
ดังนี้ ในเมื่อควรสวดว่า "ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า รัชม-
รักจิตนี้ " ไม่ระบุนุสงฆ์อย่างนี้.

สองบทว่า **บุคฺคํ น ปรามสติ** มีความว่า ภิกษุใด เป็น

อุปฆาตของอุปสัมปทาเปกขะ ไม่ระบุภิกษุ นั่น คือ ไม่ระบุชื่อของภิกษุ นั่น ได้แก่สวดว่า "ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ชัมมรักจิตนี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ" ดังนี้ ในเมื่อควรสวดว่า "ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า, ชัมมรักจิตนี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านพุทธรักจิต." ไม่ระบุบุคคลอย่างนี้.

สองบทว่า **ลตฺถิ น ปรามสตี** มีความว่า ไม่ระบุผู้ตติโดยประการทั้งปวง คือ ในผู้ตติทุติยกรรม ไม่ตั้งผู้ตติ กระทำอนุสาวนากรรม ด้วยกรรมวาจาเท่านั้น. แม้ในผู้ตติจตุตถกรรม ก็ไม่ตั้งผู้ตติ กระทำอนุสาวนากรรม ด้วยกรรมวาจาเท่านั้น ๔ ครั้ง. ไม่ระบุผู้ตติอย่างนี้.

หลายบทว่า **ปจฺฉา วา ลตฺถิ จเปตี** มีความว่า กระทำอนุสาวนากรรม ด้วยกรรมวาจาก่อน แล้วจึงกล่าวว่า เอสา ลตฺถิ แล้วกล่าวว่า **ขมตี สงฺฆสฺส ตสฺมา ตฺนุหิ เอวเมตํ ธารยามิ.** ตั้งผู้ตติภายหลังอย่างนี้. กรรมวิบัติโดยผู้ตติ ด้วยอาการ ๕ เหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้.

[กรรมวิบัติโดยอนุสาวนา]

อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในวิบัติโดยอนุสาวนา ดังต่อไปนี้ :-

วัตถุเป็นต้น พึงทราบก่อนตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล. ก็การไม่ระบุวัตถุเป็นต้นเหล่านั้น ย่อมมีอย่างนี้ :-

ในอนุสาวนาที่ ๑ ว่า **สุณฺณตฺ เม ภนฺเต สจฺจโม** ก็ดี ใน

อนุสาวนาที่ ๒ ที่ ๓ ที่ว่า ทุตติยมุปี เอตมตถั วทามิ, ตติยมุปี
เอตมตถั วทามิ, สุตตาคู เม ภนุเต สจฺโฆ กัถิ เมื่อควรจะสวด
ต่อว่า อัย ชมฺมรฺกฺขิตโต อายสฺมโต พุทฺธรฺกฺขิตตฺส อุปสฺมปทา-
เปกฺโข ภิกฺขุสวคเสยฺว่า สุตตาคู เม ภนุเต สจฺโฆ, อายสฺมโต
พุทฺธรฺกฺขิตตฺส ดังนี้ ชื่อว่าไม่ระบุนัตถุ.

[๖๐๒] เมื่อจะสวดว่า สุตตาคู เม ภนุเต สจฺโฆ, อัย
ชมฺมรฺกฺขิตโต สวคเสยฺว่า สุตตาคู เม ภนุเต อัย ชมฺมรฺกฺขิตโต ดังนี้
ชื่อว่าไม่ระบุนสงฆ์.

เมื่อควรจะสวดว่า สุตตาคู เม ภนุเต สจฺโฆ, อัย ชมฺมรฺกฺขิตโต
อายสฺมโต พุทฺธรฺกฺขิตตฺส สวคเสยฺว่า สุตตาคู เม ภนุเต สจฺโฆ,
อัย ชมฺมรฺกฺขิตโต อุปสฺมปทาเปกฺโข ดังนี้ ชื่อว่าไม่ระบุนคคค.

สองบทว่า สวานํ หาเปติ มีความว่า ไม่กระทำการสวด
ประกาศด้วยกรรมวาจาโดยประการทั้งปวง. คือ ตั้งญัตติเท่านั้น ๒
ครั้ง ในญัตติทุติยกรรม, ตั้งญัตติเท่านั้น ๔ ครั้ง ในญัตติจตุตถกรรม.
ทั้งวาจาประกาศเสียอย่างนี้.

แม้ภิกษุใด เมื่อตั้งญัตติหนหนึ่งแล้วสวดกรรมวาจาหนหนึ่ง
ทั้งอักษระหรือบทเสีย หรือว่าผิด ในญัตติทุติยกรรม, แม้ภิกษุนี้
ชื่อว่าทั้งวาจาประกาศเสียเหมือนกัน.

ส่วนในญัตติจตุตถกรรม เมื่อตั้งญัตติหนหนึ่งแล้ว สวด
ประกาศด้วยกรรมวาจา เพียงครั้งเดียวหรือ ๒ ครั้งก็ดี เมื่อทั้งอักษระ

หรือบทเสียก็ดี เมื่อว่าผิดก็ดี ฟังทราบ ว่า "ทิ้งอนุสาวนาเสียแท้."

ก็วินิจฉัยในคำว่า **ทुरुตุตฺ กโรติ** นี้ ฟังทราบดังนี้ :-

อันภิกษุใด ว่าอักขระอื่นในเมื่อตนควรว่าอักขระอื่น, ภิกษุนี้
ชื่อว่า ว่าผิด. เพราะเหตุนั้น ภิกษุผู้จะสวดกรรมวาจาพึงสนใจให้ดี
ซึ่งประเภทแห่งพยัญชนะ ที่ท่านกล่าวไว้ว่า "ควรแตกฉานด้วย
ปัญญาเครื่องรู้พยัญชนะ ๑๐ อย่าง คือ สติล ฐนิต ทีฆะ รัสสะ กรุ ลหุ
นิคคหิต สัมพันธ์ อวัตถิต วิมุตต์."

ก็ในประเภทแห่งพยัญชนะ ๑๐ ตัวนี้ พยัญชนะที่ ๑ และที่ ๓ ใน
วรรคทั้ง ๕ ชื่อว่าสติล (เสียงเพลา). พยัญชนะที่ ๒ และที่ ๔ ในวรรค
เหล่านั้นแล ชื่อว่าฐนิต (เสียงแข็ง)

สระที่จะฟังว่าโดยระยะยาว ได้แก่ สระ อา เป็นต้น ชื่อว่าทีฆะ.

สระที่จะฟังว่าโดยระยะสั้นถึงระยะยาวนั้น ได้แก่ สระ อะ เป็นต้น
ชื่อว่ารัสสะ.

ทีฆะนั้นเองชื่อว่ากรุ, อีกอย่างหนึ่ง ๖๑๓ สระที่สั้นกล่าวไว้มี
พยัญชนะสกคข้างหลังอย่างนี้ว่า **อายสุมโต พุทฺธรรกฺขิตฺตฺเถรสฺส
ยฺสฺส นกฺขมฺติ** จัดเป็นกรุ. รัสสะนั่นเอง ชื่อว่าลหุ, อีกอย่างหนึ่ง
สระที่กล่าวไม่ให้มีพยัญชนะสกคข้างหลังอย่างนี้ว่า **อายสุมโต พุทฺธ-
รรกฺขิตฺตฺเถรสฺส ยฺสฺส น ขมฺติ** ก็จัดเป็นลหุ.

อักขระที่ว่าหุบปากกคกรณไว้ไม่ปล่อย ทำเสียงให้จั้นจมุกชื่อว่า
นิคคหิต.

บทที่ว่าเชื่อมกับบทอื่น เช่น **คุณุหสฺส** หรือว่า **คุณุหิสฺส** ชื่อว่าสัมพันธ์.

บทที่แยกว่า ไม่เชื่อมกับบทอื่น เช่น **คุณุหิ อสฺส** ชื่อว่า วัตถิตะ.

อักษรที่ว่าเปิดปาก ไม่ทำเสียงให้ขึ้นจุมก ปล่อยเสียง ไม่กคกรณไว้ ชื่อว่าวิมุตต์.

ในพยัญชนะประเภทมีสติดเป็นต้นนั้น บทที่จะฟังว่า **สุราตุ เม ฆนฺเต** ว่า **ต** เป็น **ถ** เสีย ว่า **สุณฺณตุ เม** ชื่อว่าทำสติดให้เป็นชนิด, และบทอันจะฟังว่า **ปตฺตกฺกฺลํ เอสฺยา ญตฺติ** ว่า **ต** เป็น **ถ** เสีย ว่า **ปตฺตกฺกฺลํ เอสฺยา ญตฺติ** เป็นต้น ก็เหมือนกัน.

บทอันจะฟังว่า **ฆนฺเต สจฺโฆ** ว่า **ภ** เป็น **พ** ว่า **ฆ** เป็น **ค** เสีย ว่า **พฺนฺเต สจฺโค** ชื่อว่าทำชนิดให้เป็นสติด.

ส่วนบทอันจะฟังเปิดปากว่า **สุณฺณตุ เม** ว่าหุบปากให้เสียงขึ้นจุมกเป็น **สุณฺณตุ เม** ก็ดี, บทอันจะฟังเปิดปากว่า **เอสฺยา ญตฺติ** ว่าหุบปากให้เสียงขึ้นจุมกเป็น **เอสฺ ญตฺติ** ก็ดี ชื่อว่า ว่าวิมุตต์ให้เป็นนิคคหิต.

คำอันจะฟังหุบปากให้เสียงขึ้นจุมกว่า **ปตฺตกฺกฺลํ** ว่าเปิดปาก ไม่ทำให้เสียงขึ้นจุมกว่า **ปตฺตกฺกฺลฺลา** ชื่อว่า ว่านิคคหิตให้เป็นวิมุตต์.

พยัญชนะ ๔ เหล่านี้ คือ "เมื่อควรว่าให้เป็นสติด ว่าเป็นชนิด, เมื่อควรว่าให้เป็นชนิด ว่าเป็นสติด, เมื่อควรว่าให้เป็นวิมุตต์ ว่าเป็น

นิคคหิต, เมื่อควรจะให้ป็นนคคหิต ว่าเป็นวิมุตต์" ย่อมทำกรรม ให้เสีย ในภายในกรรมวาจา ด้วยประการฉะนี้. จริงอยู่ ภิกษุผู้ สวดอย่างนั้น [๖๑๗] ว่าอักขระอื่น ในเมื่ออักขระอื่นอันตนควรว่า ท่านกล่าววว่า "ว่าผิต."

อันภิกษุผู้สวดกรรมวาจา ควรว่าอักขระนั้น ๆ แล ให้ถูกต้อง ตามฐานอย่างนี้ คือ "ในพยัญชนะ ๖ นอกนี้ มีทิมะและรัสสะเป็นต้น ว่าทิมะให้คงในที่แห่งทิมะ ว่ารัสสะให้คงในที่แห่งรัสสะ" อย่าให้ ประเพณีอันมาแล้วโดยลำดับสูญเสีย ทำกรรมวาจา.

แต่ถ้าภิกษุผู้สวดกรรมวาจาไม่ว่าอย่างนั้น เมื่อควรจะให้ป็น ทิมะว่าเป็นรัสสะเสีย หรือเมื่อควรจะให้ป็นรัสสะ ว่าเป็นทิมะ เสียก็ดี, เมื่อความจะให้ป็นครุ ว่าเป็นลหุเสีย หรือเมื่อควรจะให้ ป็นลหุ ว่าเป็นครุเสียก็ดี, อนึ่ง เมื่อควรจะให้เชื่อมกัน ว่าแยก กันเสีย หรือเมื่อควรจะให้แยกกัน ว่าเชื่อมกันเสียก็ดี. แม้เมื่อว่า อย่างนี้ กรรมวาจาก็ไม่เสีย. จริงอยู่ พยัญชนะ ๖ นี้ ไม่ยังกรรม ให้เสีย.

ก็คำใด ที่พระสุตตันตปิฎกเถระทั้งหลายกล่าววว่า "ท กลายเป็น ต ได้, ต กลายเป็น ท ได้, จ กลายเป็น ช ได้, ช กลายเป็น จ ได้, ย กลายเป็น ก ได้, ก กลาย เป็น ย ได้, เพราะฉะนั้น เมื่อควรจะให้ ท เป็นต้น ว่าเป็น ต เป็นต้นเสีย ก็ไม่ผิต." คำนั้นถึงกรรมวาจาแล้ว ย่อมไม่ควร. เพราะเหตุนั้น พระวินัยธร ไม่พึงว่า ท เป็น ต ๆ ล ๆ

ไม่ฟังว่า ก เป็น ย" ฟังสวดกรรมวาจา ชำระภาษาตามควรแก่บาลี
หลักโทษที่กล่าวแล้ว แห่งภาษาคือพยัญชนะทั้ง ๑๐ อย่างเสีย. จริงอยู่
เมื่อว่าโดยประการนอกนี้แล้ว ชื่อว่าทั้งสาวนาเสีย.

สองบทว่า อกาล. วา สาวติ มีความว่า งดัญญัติไว้ ทำ
อนุสาวนากรรมเสียก่อน ในสมัยมิใช่กาล คือ มิใช่โอกาสแห่ง
สาวนาแล้ว ตั้งญัตติต่อภายหลัง.

กรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนา ด้วยอาการ ๕ นี้ ด้วยประการฉะนี้.

[กรรมวิบัติโดยสีมา]

อนึ่ง ฟังทราบวินิจฉัยในวิบัติโดยสีมา ดังต่อไปนี้ :-

สีมาใด ไม่จุภิกษุได้ ๒๑ รูป สีมานั้น จักว่าสีมาเล็กเกินไป.

แต่ในกรุงทมิฬกล่าวว่า "ภิกษุ ๒๑ รูป ไม่อาจเพื่อนั่งในสีมาใด,
สีมานั้น จักว่าเล็กเกินไป." ๖๑๕ เพราะเหตุนี้ สีมาเห็นปานนี้
อันสงฆ์สมมติแล้วก็ตาม เป็นอันไม่ได้สมมติ ย่อมคงเป็นเช่นกับ
คามเขต. กรรมที่ทำในสีมานั้น ย่อมเสีย. แม้ในสีมาที่เหลือทั้งหลาย
ก็เช่นนี้.

ก็ในสีมาเหล่านี้ สีมาใด เป็นแดนสงฆ์สมมติเกิน ๓ โยชน์
แม้เพียงปลายเส้นผมเดียว, สีมานั้น จักว่าใหญ่เกินไป.

สีมามีนิมิตไม่ต่อกัน เรียกว่า สีมานิมิตขาด.

ภิกษุทุกนิมิตในทิศตะวันออกแล้ว ทักในทิศใต้ ทิศตะวันตก

และทิศเหนือ วนไปโดยลำดับกัน แล้วทักษ์นิมิตที่เคยทักษ์แล้ว
ในทิศตะวันออกอีก แล้วจึงหยุด จึงจะควร. สีมาย่อมเป็นแดนมี
นิมิตไม่ขาดอย่างนี้. ก็ถ้าว่า ทักมาตามลำดับแล้ว ทักนิมิตในทิศเหนือ
แล้ว หยุดเสียแก่ทิศเหนือนั่นเอง, สีมาย่อมมีนิมิตขาด.

สีมาใด ที่สงฆ์สมมติ จัดเอาต้นไม้มีเปลือกแข็งก็ดี ต่อไม้
ก็ดี กองดินกองทรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ซึ่งไม่ควรเป็นนิมิต
ให้เป็นนิมิตอันหนึ่งในระหว่าง สีมานั้นจัดเป็นสีมานิมิตขาดอีก
ชนิดหนึ่ง.

สีมาใดที่สงฆ์สมมติ กะเอางาภูเขาเป็นต้นงาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้เป็นนิมิต สีมานั้น ชื่อว่ามีฉายาเป็นนิมิต.

สีมาใด ที่สงฆ์สมมติ ไม่ทักษ์นิมิตโดยประการทั้งปวง, สีมา
นั้น ชื่อว่าหานิมิตมิได้.

ภิกษุทักษ์นิมิตแล้ว ยืนอยู่ภายนอกนิมิตสมมติสีมา ชื่อว่ายืนอยู่
นอกสีมาสมมติสีมา.

ภิกษุสมมติสีมาในน่านน้ำมีแม่น้ำเป็นต้นเหล่านี้ ชื่อว่าสมมติ
สีมาในแม่น้ำ ในทะเล ในสระเกิดเอง. สีมานั้น แม้สงฆ์สมมติแล้ว
อย่างนั้น ย่อมไม่เป็นอันสมมติเลย เพราะบาลีว่า "ภิกษุ
ทั้งหลาย แม่น้ำทั้งปวง ไม่ใช่สีมา, ทะเลทั้งปวง ไม่ใช่สีมา, สระ
เกิดเองทั้งปวง ไม่ใช่สีมา."

หลายบทว่า สีมาย สีมั สมุภินุทติ มีความว่า คาบเกี่ยว

สีมาของผู้อื่นด้วย สีมาของตน.

บทว่า **อชฺโณตุรติ** ได้แก่ สมมติทับสีมาของผู้อื่น ด้วย
สีมาของตน.

[๖๑๖] ในการสมมติสีมานั้น ความคาบเกี่ยวกับและความทับ
กันจะมีได้ด้วยลักษณะอย่างไร, ลักษณะทั้งปวงนั้น ข้าพเจ้าได้กล่าว
เสร็จแล้วในอุโบสถชั้นแรก.

สีมาทั้ง ๑๑ อย่างนี้ ไม่จัดเป็นสีมา เป็นเท่ากับคามเขตเท่านั้น.
กรรมที่สงฆ์นั้นทำในสีมาเหล่านั้น ย่อมเสีย ด้วยประการฉะนี้. เพราะ
เหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่า "กรรมย่อมวิบัติโดยสีมา ด้วยอาการ ๑๑
เหล่านี้."

[กรรมวิบัติโดยปริสะเก]

อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในวิบัติแห่งกรรมโดยปริสะเก ดังต่อไปนี้ :-

ไม่มีคำน้อยหนึ่งทีจัดว่าไม่คืน.

ลักษณะของภิกษุผู้เข้ากรรมและภิกษุผู้ควรแก้ฉันทะในกรรมวิบัติ
โดยปริสะเกนั้น ที่ข้าพเจ้าควรกล่าวก็มีบ้าง แต่ท่านได้กล่าว
ไว้ข้างหน้าแล้วแล โดยนัยเป็นต้นว่า **จตุตทาโร ภิกขุ ปกตตุตา
กมฺมปฺปตุตา** ดังนี้.

บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า **ปกตตุตา กมฺมปฺปตุตา** มี
ความว่า ในกรรมที่สงฆ์จตุวรรคพึงทำ ภิกษุ ๔ รูปผู้มีตนเป็นปกติ
คือ ผู้อันสงฆ์มิได้ยกวัตร อันสงฆ์มิได้อันลงโทษ ผู้มีศีลบริสุทธิ์, ภิกษุ ๔

รูป ผู้เข้ากรรม คือ ผู้ควร ผู้สมควร ได้แก่เป็นเจ้าของ แห่งกรรม.
กรรมนั้น เว้นพวกเธอเสีย ย่อมทำไม่ได้. ฉันทะก็ดี ปาฐุทธิก็ดี
ของพวกเธอยังไม่มา. ฝ่ายภิกษุที่เหลือ ถ้าแม้มีประมาณพันรูป. ถ้าว่า
เป็นสมานสังวาสก์ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ฉันทะทั้งหมดทีเดียว. พวกเธอ
มอบฉันทะและปาฐุทธิแล้ว จะมาหรือไม่มาก็ตาม. ส่วนกรรมคง
ตั้งอยู่.

แต่สงฆ์ทำกรรมมีปริวาสเป็นต้น แก่ภิกษุใด, ภิกษุนั้นมิใช่ผู้
เข้ากรรม ทั้งมิใช่ผู้ควรแก่ฉันทะ. อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุนั้นอันท่าน
เรียกว่า "กัมมารหุคค" ก็เพราะเหตุที่สงฆ์จับบุคคลนั้นให้เป็นวัตถุ
กระทำกรรม.

แม้ในกรรมที่เหลือ ก็นัยนี้แล.

ท่านกล่าวนัยเป็นต้นว่า จตุตถาริ กมุขานิ ใว้อีก ก็เพื่อแสดง
ข้อที่อภัยบุคคลมีบั้นเขาก็คือเป็นต้น ไม่จัดเป็นวัตถุ.

คำที่เหลือ ในนัยนี้ ตั้งทั้งนั้น.

[ว่าด้วยอุปโลกนกรรม]

บัดนี้ เพื่อแสดงประเภทแห่งกรรมเหล่านั้น ท่านจึงกล่าวว่า
อุปโลกนกมมัม กติ [๖๑๗] จานานิ คจฺจติ เป็นอาทิ.

บรรดาบทเหล่านั้น ในบทที่ว่า "อุปโลกนกรรม ย่อมถึง
ฐานะ ๕ เหล่าไหน ? ฐานะ ๕ เหล่านี้ คือ โอสารณา นิสสารณา
ภันตุกรรม พรหมทัณฑ์ ทั้งกรรมลักษณะเป็นคำรบ ๕" นี้ คำที่

ว่า โอสารณา นิสสารณา นั้น ท่านกล่าวแล้ว เพื่อเป็นบทที่ไพบราจะ.
แต่นิสสารณามีก่อน โอสารณามีภายหลัง.

[นิสสารณาและโอสารณา]

ใน ๒ อย่างนั้น ทัณฑกรรมนาสนาที่สงฆ์ทำแก่กัณฐกสามเณร
พึงทราบว่าเป็นนิสสารณา. เพราะเหตุนี้ ในบัดนี้ แม้อ้าสามเณร
กล่าวโทษพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์, แสดงสิ่งที่ไม่ควร
■ว่าควร, เป็นผู้มีความเห็นผิด ประกอบด้วยอันทคาคิกทัญญู; สามเณร
นั้น อภิษุทั้งหลายพึงห้ามปราม ให้สละความยึดถือที่เสีย
เพียงครั้งที่ ๓, หากเธอไม่ยอมสละ พึงให้ประชุมสงฆ์กล่าวว่า
"จงสละเสีย." หากเธอไม่ยอมสละ ภิกษุผู้ฉลาดพึงทำอปโลกนกรรม
ลงโทษเธอ.

ก็และกรรมอันภิกษุนั้นพึงทำอย่างนี้ว่า "ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้า
ขอถามสงฆ์ว่า "สามเณรชื่อนี้ ๆ มีความเห็นผิด มักกล่าวโทษ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, สามเณรเหล่านี้ยอมได้การนอนร่วม
กับภิกษุทั้งหลาย ๒-๓ คืออันใด การลงโทษเธอ เพื่อไม่ได้การนอน
ร่วมนั้น ชอบใจสงฆ์หรือ?" ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถามสงฆ์เป็น
ครั้งที่ ๒ ๆ ล ๆ ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถามสงฆ์เป็นครั้งที่ ๓ ว่า
"สามเณรชื่อนี้ ๆ มีความเห็นผิด ๆ ล ๆ การลงโทษเธอ เพื่อไม่ได้
การนอนร่วมนั้น ชอบใจสงฆ์หรือ?" การลงโทษนั้น ชอบใจสงฆ์;
เจ้าคนเสีย เจ้าจงไปเสีย เจ้าจงหนีหายเสีย."

โดยสมัยอื่น สามเณรนั้นขอโทษว่า "ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้า ได้กระทำอย่างนั้น เพราะความเป็นผู้เขลา เพราะไม่รู้ เพราะเป็น ผู้ไม่พิจารณา, ข้าพเจ้านั้นขอมาสงฆ์" ดังนี้ ฟังให้เธอของเพียง ครั้งที่ ๓ แล้ว ถอนโทษด้วยอปโลกนกรรมนั้นแล.

ก็แลสามเณรนั้น ๖๑๘ อันภิกษุทั้งหลายฟังถอนโทษอย่างนี้ :-

ภิกษุผู้ฉลาด ฟังสวดประกาศ โดยอนุมัติของสงฆ์ในท่ามกลาง สงฆ์ว่า "ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าถามสงฆ์ว่า "สามเณรชื่อนี้ ๆ มีความ เห็นผิด มักกล่าวโทษพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันสงฆ์ลงโทษ แล้ว เพื่อไม่ได้การนอนร่วมกับภิกษุทั้งหลาย ๒-๓ คืน ซึ่งสามเณร เหล่าอื่นได้, บัดนี้ สามเณรนั้นนั้น เสื่อมแล้ว เว้นได้แล้ว ประพฤติ เจียมตัว หันเข้าหาลัทธิธรรมแล้ว ตั้งมั่นในหิริโอตตปปะแล้ว ได้ทำ ทัณฑกรรมแล้ว สารภาพโทษอยู่; การให้ความพร้อมเพรียงด้วย กายสมโภคเหมือนในกาลก่อน แต่สามเณรนี้ ชอบใจสงฆ์หรือ?" ฟังสวดอย่างนี้ ๓ ครั้ง. อปโลกนกรรมย่อมถึงโอสารณาและนิสสารณา ด้วยประการฉะนี้.

ภิกษุกรรม ข้าพเจ้าได้กล่าวเสร็จแล้ว ในมหาขันธกัณณนา.

[พรหมทัณฑ์]

พรหมทัณฑ์ อันพระอานนทเถระได้กล่าวไว้แล้ว ในปัญจ- สติกขันธกะ. ก็แลพรหมทัณฑ์นั้น อันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ เฉพาะพระฉันทรูปเดียวหามิได้. ภิกษุแม่อื่นใด เป็นผู้ปากร้าย

เสียดสี คำ ข่มกิริยาทั้งหลาย ด้วยถ้อยคำหยาบคายอยู่, สงฆ์พึงลง
พรหมทัณฑ์แก่กิริยานั้น.

ก็แลพรหมทัณฑ์นั้น พึงลงอย่างนี้ :-

ภิกษุผู้ฉลาด พึงสวดประกาศโดยอนุมัติของสงฆ์ ในท่ามกลาง
สงฆ์ว่า "ท่านผู้เจริญ กิริยาชื่อนี้ มีปากร้าย เสียดสีกิริยาทั้งหลาย
ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายอยู่, กิริยานั้น พึงกล่าวคำที่ตนปรารถนาจะ
กล่าว, กิริยาชื่อนี้ อันกิริยาทั้งหลาย ไม่พึงว่ากล่าว ไม่พึงตักเตือน
ไม่พึงพราสาสน, ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าถามสงฆ์ว่า "การลงพรหม-
ทัณฑ์แก่กิริยาชื่อนี้ ชอบใจสงฆ์หรือ ? ข้าพเจ้าถามเป็นครั้งที่ ๒ ฯ ล ฯ
ข้าพเจ้าถามเป็นครั้งที่ ๓ ว่า "การลงพรหมทัณฑ์แก่กิริยาชื่อนี้ ชอบใจ
สงฆ์หรือ ? ท่านผู้เจริญ."

พรหมทัณฑ์อันสงฆ์พึงระงับแก่กิริยานั้น ผู้ประพฤติชอบแล้ว
ขอโทษอยู่โดยสมัยอื่น. [๖๑๕] ก็แลสงฆ์พึงระงับอย่างนี้ :-

ภิกษุผู้ฉลาด พึงสวดประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า "ท่านผู้
เจริญ กิริยาสงฆ์ได้ลงพรหมทัณฑ์ แก่กิริยานั้น, กิริยานั้น เสงี่ยม
แล้ว ประพฤติเจียมตัว หันเข้าหาลัทธิธรรมแล้ว ตั้งมั่นในหิริ-
โอตตปปะแล้ว พิจารณาแล้ว ตั้งอยู่ในสังวรต่อไป, ท่านผู้เจริญ
ข้าพเจ้าถามสงฆ์ว่า "การระงับพรหมทัณฑ์แก่กิริยานั้น ชอบใจสงฆ์
หรือ?". พึงกล่าวอย่างนี้ เพียงครั้งที่ ๓ ระงับพรหมทัณฑ์เสีย ด้วย
อปโลกนกรรมแล.

[กรรมลักษณะ]

สองบทว่า **กมุทลक्षणญฺเอย** **ปญฺจมํ** มีความว่า ในเรื่องเหล่านี้ที่ว่า "ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีพัพคิยฺ เอาน้ำโคลนรดภิกษุณีทั้งหลาย ด้วยหมายว่า "แม่! โฉนภิกษุณีทั้งหลายพึงรักใคร่ในพวกเรา" เปิดกายอวดภิกษุณีทั้งหลาย, ถลกขาอวดภิกษุณีทั้งหลาย, เปิดอกขาดแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลาย, พุดเกี่ยวกับภิกษุณีทั้งหลาย ซักสื่อกับภิกษุณีทั้งหลายด้วยหมายว่า "แม่! โฉน ภิกษุณีทั้งหลายพึงรักใคร่ในพวกเรา" ดังนี้ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุเหล่านั้น แล้วทรงอนุญาตอวันทियกรรมอันใด ไว้ในภิกษุณี-ชั้นระกะอย่างนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น," ครั้งนั้นแล ภิกษุทั้งหลายได้มีความรำพึงเช่นนี้ว่า "ทัณฑกรรม อันเราจะพึงทำอะไรหนอ?" จึงกราบทูลเนื้อความนั้น แต่พระผู้มีพระภาค, พระองค์จึงตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุณีสงฆ์ พึงทำให้เป็นผู้อันตนไม่ควรไหว้" ดังนี้ อวันทियกรรมนั้น ย่อมเป็นกรรมลักษณะแท้ ย่อมเป็นฐานะที่ครบ ๕ แห่งอปโลคนกรรมนี้.

จริงอยู่ อวันทियกรรมนั้น เป็นลักษณะคือกรรมแห่งอปโลคนกรรมนั้น หากกลายเป็นอย่างอื่นมีโอสาธนาเป็นต้นไม่. เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่า "กรรมลักษณะ." การทำอวันทियกรรมนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในภิกษุณีชั้นระกะนั้นแล้วแล.

อีกประการหนึ่ง เพื่อแสดงวันทียกรรมนั้นกับทั้งกิริยาที่ระงับ
โดยพิสดาร ข้าพเจ้าจะกล่าวไว้ในกัมมวัคค์แม่นี้ :-

[๖๒๐] ภิกษุผู้ฉลาด พึงสวดประกาศโดยอนุมัติของภิกษุสงฆ์ ซึ่งประชุมกันในสำนักภิกษุณีว่า "แม่เจ้า ข้าพเจ้าถามภิกษุสงฆ์ว่า "พระผู้เป็นเจ้าของโน้น แสดงอาการไม่น่าเลื่อมใสแก่ภิกษุทั้งหลาย, การทำพระผู้เป็นเจ้านั้น ให้เป็นผู้อันภิกษุทั้งหลายไม่พึงไหว้ ชอบใจสงฆ์หรือ?" ข้าพเจ้าถามภิกษุสงฆ์เป็นครั้งที่ ๒ ๑ ล ๑ เป็นครั้งที่ ๓ ว่า "แม่เจ้า พระผู้เป็นเจ้าของโน้น แสดงอาการไม่น่าเลื่อมใส แก่ภิกษุทั้งหลาย, การทำพระผู้เป็นเจ้านั้น ให้เป็นผู้อันภิกษุทั้งหลายไม่พึงไหว้ ชอบใจสงฆ์หรือ?". อวันทียกรรมอันภิกษุสงฆ์พึงสวดประกาศ ๓ ครั้ง ทำด้วยอปโลคนกรรมอย่างนี้.

จำเดิมแต่นั้น ภิกษุอัน อันภิกษุทั้งหลายไม่พึงไหว้. ถ้าว่าภิกษุอัน อันภิกษุทั้งหลายไม่ไหว้อยู่ กลับเกิดหิริและโอตตปะปะขึ้นแล้ว ประพฤติชอบไซ้, ภิกษุทั้งหลายอันเธอพึงขอโทษ. เมื่อจะขอโทษ ไม่พึงไปสู่สำนักภิกษุณี พึงเข้าหาสงฆ์หรือคณะหรือภิกษุรูปหนึ่ง ในวิหารนั่นเอง นั่งกระโหย่งประคองอัญชลี ขอโทษว่า "ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าพิจารณาแล้ว จะตั้งอยู่ในสังวรต่อไป, จักไม่แสดงอาการไม่น่าเลื่อมใสอีก, ของภิกษุสงฆ์ จงอดโทษแก่ข้าพเจ้าเถิด."

สงฆ์หรือคณะนั้น พึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไป หรือภิกษุรูปหนึ่งนั้น

ฟังไปเองทีเดียว แล้วกล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่า "ภิกษุนี้พิจารณาแล้ว ตั้งอยู่ในสังวรต่อไป, ภิกษุสงฆ์ อันภิกษุนี้สารภาพโทษแล้ว ขอโทษแล้ว, ขอภิกษุสงฆ์ จงทำภิกษุนี้ให้เป็นผู้อันตนฟังไหว้เถิด." ภิกษุนั้น อันภิกษุสงฆ์ฟังทำให้เป็นผู้อันตนฟังไหว้.

ก็แลเมื่อจะทำ ฟังทำอย่างนี้ :-

ภิกษุผู้ฉลาด ฟังสวดประกาศ โดยอนุมัตติของภิกษุสงฆ์ ผู้ประชุมกันในสำนักภิกษุณีว่า "แม่เจ้า ข้าพเจ้าถามภิกษุสงฆ์ว่า "พระผู้เป็นเจ้าของฉัน แสดงอาการไม่น่าเลื่อมใสแก่ภิกษุทั้งหลาย; พระผู้เป็นเจ้านั้น อันภิกษุสงฆ์ทำให้เป็นผู้อันตนไม่ฟังไหว้แล้ว หันเข้าหาลัทธิธรรม พิจารณาแล้ว ตั้งอยู่ในสังวรต่อไป [๖๒๑] สารภาพโทษแล้ว ขอโทษภิกษุสงฆ์อยู่, การทำพระผู้เป็นเจ้านั้น ให้เป็นผู้อันภิกษุทั้งหลายฟังไหว้ ชอบใจสงฆ์หรือ?" ฟังกล่าว ๓ ครั้ง. ภิกษุนั้น อันภิกษุสงฆ์ฟังทำให้เป็นผู้อันตนฟังไหว้ ด้วยอุปโลกนกรรมนั้นแล อย่างนี้.

[กรรมลักษณะวินิจฉัย]

ก็ในกัมมวัคค์นี้ มีวินิจฉัยกรรมลักษณะแม่ที่พ้นจากบาป ฟังทราบดังต่อไปนี้ :-

จริงอยู่ ขึ้นชื่อว่า กรรมลักษณะ ทรงบัญญัติมีภิกษุสงฆ์เป็นมูล แต่ยอมได้แก่ภิกษุสงฆ์ด้วยแท้.

ก็ภิกษุสงฆ์ทำอุปโลกนกรรมใด ในโรงสลาท โรงยาคุ โรงกัตต์

และโรงอุโบสถ, อุปโลกนกรรมเมื่อนั้น เป็นกรรมลักษณะแท้.

อันการที่ภิกษุผู้ฉลาด ให้ประชุมสงฆ์แล้ว สวดประกาศเพียงครั้งที่ ๓ ทำอุปโลกนกรรม ให้จิวรแก่ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีจิวร ถูกโจรชิง ผู้มีจิวรเก่า และผู้มีจิวรหาย ย่อมควร. แต่ของเล็กน้อย มิเข้มเป็นต้น มีประเภทซึ่งกล่าวแล้วในเสนาสนขันธกวัณณา อันภิกษุผู้แจกของเล็กน้อย แม้ไม่ต้องอุปโลกน์ ก็ให้แก่ภิกษุผู้ทำจิวรได้. ภิกษุผู้แจกของเล็กน้อยนั้นเท่านั้น เป็นใหญ่ในการให้ของเล็กน้อยเหล่านั้น. เมื่อจะให้ของที่เกินกว่านั้น ต้องอุปโลกน์ให้. เพราะว่าสงฆ์เป็นเจ้าของในการให้ของที่เกินกว่านั้น.

แม้กิลานเภสัช ซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วในเสนาสนขันธกวัณณานั้น อันภิกษุผู้แจกของเล็กน้อย พึงให้เองก็ได้. พึงอุปโลกน์ให้แก่ภิกษุผู้ต้องการมาก.

ก็แต่ว่า ภิกษุใด ไม่มีกำลังที่ดี เป็นง่อยก็ดี ขาดทางภิกษาจารก็ดี อาพาธหนักก็ดี, สำหรับภิกษุนั้น เมื่อจะให้ข้าวสารหนึ่งทะนานหรือถึงทะนานทุก ๆ วัน หรือจะให้ข้าวสาร ๕ ทะนานหรือ ๑๐ ทะนาน เฉพาะวันเดียว จากกัลปนาสงฆ์ที่เกิดในที่นั้น ในอาวาสใหญ่ทั้งหลาย ต้องทำอุปโลกนกรรมให้. เพื่อจะปลดกังวลคือหนี้แก่ภิกษุผู้มีศัลเป็นที่รักก็ดี จะให้เสนาสนะที่ไม่ต้องย้ายแก่ภิกษุผู้เป็นพหูสูตช่วยภาระของสงฆ์ก็ดี จะให้เบียดเบียนแก่อารามิกชนมีกบปียการกเป็นต้น ผู้ทำกิจของสงฆ์ก็ดี จากกัลปนาสงฆ์ที่เกิดในอาวาสนั้น

ควรให้ด้วยอุปโลกนกรรมเท่านั้น.

[๖๒๒] จะให้บำรุงอวาตของสงฆ์ จากกัลปนาสงฆ์ที่เกิดขึ้น
ในอวาตนั้นซึ่งทายกถวาย ด้วยอำนาจตูปัจจัย ก็ควร. แต่เพื่อตัด
คำติเตียนว่า "ภิกษุนี้ ย่อมจัดการด้วยถือตนเป็นใหญ่" จึงควรถาม
สงฆ์ที่ในโรงสากเป็นต้น หรือในที่ประชุมอื่นเสียก่อน จึงให้บำรุง.

อวาตอันภิกษุผู้ฉลาดพึงอุปโลกน์แล้วในบำรุง แม้จากกัลปนา-
สงฆ์ที่เกิดขึ้นในอวาตนั้นที่ทายกจะจงถวาย เพื่อประโยชน์แก่
จีวรและบิณฑบาต. แม้จะไม่อุปโลกน์ ก็ควร. แต่เพื่อตัดคำติเตียนซึ่ง
เกิดขึ้นอย่างนี้ว่า "ภิกษุนี้ กล่าวจริงนะ ให้บำรุงอวาตจากกัลปนา-
สงฆ์ที่เขาให้ เพื่อประโยชน์แก่จีวรและบิณฑบาต" จึงควรทำอุปโลกน์
กรรมก่อน แล้วจึงให้บำรุง.

เมื่อทำหัตถ์หรือเวทิตีเจติย หรือเรือนโพธิ หรือหอฉันซึ่งยัง
ไม่ได้ทำก็ดี จะปฏิสังขรณ์สิ่งที่ทรุดโทรมก็ดี จะทำการก่อด้วยปูนก็ดี
ชักชวนพวกชาวบ้านช่วยทำ ก็ควร. ถ้าไม่มีผู้ทำ. พึงให้ทำจากรายได้
ที่ฝากไว้เพื่อเจติย. แม้เมื่อรายได้ที่ฝากไว้ไม่มี ก็พึงทำอุปโลกนกรรม
แล้วให้จัดทำ จากกัลปนาสงฆ์ที่เกิดขึ้นในอวาตนั้น จะอุปโลกน์แล้ว
กระทำกิจของเจติยแม้ด้วยทรัพย์ของสงฆ์ก็ควร. แม้อุปโลกน์แล้วทำ
กิจของสงฆ์ด้วยทรัพย์ของเจติยหากควรไม่. แต่จะถือเอาเป็นของยืมแล้ว
ใช้คืนให้อย่างเดิม ควรอยู่.

แต่การที่ภิกษุทั้งหลายผู้ทำสาธารณกรรมเป็นต้นที่เจติย เมื่อไม่ได้

อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไป จากภิกขาจารหรือจากสงฆ์ จะจ่าย
อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไป จากทรัพย์ของเจดีย์มาฉัน กระทำวัตร
(ทดแทน) ก็ควร.

จะทำสังฆภัตด้วยปลาและเนื้อเป็นต้น ด้วยอ้างว่า "เราทำ
วัตร" หากควรไม่.

ต้นไม้มีผลเหล่าใด แม้ที่ปลูกไว้ในวัด เป็นของที่สงฆ์หวงห้าม
ย่อมได้การบำรุง. ภิกษุทั้งหลายย่อมติระฆังแล้วแบ่งกันฉัน ซึ่งผลทั้ง
หลายแห่งต้นไม้อื่นเหล่าใด, ในต้นไม้อื่นเหล่านั้น ไม่ควรทำอปโลคนกรรม.

ส่วนต้นไม้มีผลเหล่าใด อันสงฆ์ไม่หวงห้าม, ในต้นไม้อื่นเหล่านั้น
แล ควรทำอปโลคนกรรม. ๖๒๓ ก็อปโลคนกรรมนั้น ควรทำ
แม้ในโรงสลาท โรงยาคุ โรงภัต และที่ประชุมอื่น. อนึ่ง ในโรง
อุโบสถก็ควรทำแท้. เพราะว่า ฉันทะและปาริสุทธิของภิกษุทั้งหลาย
แม้ผู้มีได้มาในโรงอุโบสถนั้น อันภิกษุรูปหนึ่งย่อมนำมา. เพราะเหตุ
นั้น อปโลคนกรรมนั้น ย่อมเป็นกรรมที่ชำระให้หมดจดดี.

ก็แลเมื่อจะทำ พึงทำอย่างนี้ :-

ภิกษุผู้ฉลาด พึงสวดประกาศโดยอนุมัตติของภิกษุสงฆ์ว่า "ท่าน
ผู้เจริญ ข้าพเจ้าถามสงฆ์ว่า "สิ่งใดเป็นของสงฆ์ มีราก เปลือก ใบ
หน่อ ดอก และผล ซึ่งควรขบฉันได้เป็นต้น มีอยู่ภายในสีมาใน
วัดนี้, การที่ภิกษุทั้งหลายที่มาแล้ว ๆ บริโภคสิ่งทั้งปวงนั้นตามสบาย
ชอบใจสงฆ์หรือ?" พึงถาม ๓ ครั้ง. อปโลคนกรรมนั้น อันภิกษุ

๔-๕ รูปทำแล้ว ก็เป็นอันใช้ได้แท้.

ภิกษุ ๒-๓ รูปอยู่ในวัดแม่ใด, อปโลกกรรมแม่ที่ภิกษุเหล่านั้นนั่งทำแล้วในวัดนั้น ย่อมเป็นเช่นกับอปโลกนกรรมที่สงฆ์ทำแล้วแท้. อนึ่ง ในวัดใด มีภิกษุรูปเดียว, กติกาวัตรแม่ที่ภิกษุนั้น ผู้นั่งกระทำบุพพกรรมและบุพพกิจกระทำแล้วในวันอุโบสถ ย่อมเป็นเช่นกับอปโลกนกรรมที่สงฆ์กระทำแล้วเหมือนกัน.

ก็แลกติกานั้น อันภิกษุผู้จะทำ แม้ทำตามคราวแห่งผลไม้ก็ควร. กำหนดทำอย่างนี้ว่า "๔ เดือน, ๖ เดือน, ๑ ปี" ก็ตาม, ไม่กำหนดทำก็ตาม ควรทั้งนั้น.

ในคราวที่กำหนด พึงบริโภครวมตามที่กำหนดไว้ แล้วทำใหม่. ในคราวที่ไม่กำหนด ควรเพียงกาลที่ต้นไม้ทั้งหลายยังทรงอยู่. ต้นไม้เหล่าอื่นแม่ใด ที่เพาะแล้ว ด้วยพืชทั้งหลายแห่งต้นไม้เหล่านั้น, กติกานั้นแล ใช้สำหรับต้นไม้เหล่านั้นด้วย.

ก็ถ้าว่าเป็นต้นไม้ที่เพาะปลูกในวัดอื่น, สงฆ์ในวัดซึ่งเป็นผู้ที่ปลูกเท่านั้น เป็นเจ้าของต้นไม้เหล่านั้นด้วย.

ต้นไม้แม่เหล่าใด อันใคร ๆ นำพืชมาจากที่อื่น ปลูกลงทีหลังในวัดดั้งเดิม, สำหรับต้นไม้เหล่านั้น ต้องทำกติกาอย่างอื่น. เมื่อทำกติกาแล้ว ต้นไม้เหล่านั้น ย่อมตั้งอยู่ในฐานะเป็นของบุคคล. ควรบริโภครวมเป็นต้นตามสหาย.

[๖๒๔] ก็ถ้าว่า ภิกษุทั้งหลายในวัดดั้งเดิมนี้นี้ ล้อมโอกาสนั้น ๆ

ทำบริเวณไว้แล้วทำนุบำรุงอยู่. ภิกษุเหล่าใด ทำนุบำรุง, ต้นไม้เหล่านั้น ตั้งอยู่ในฐานเป็นของบุคคลแห่งภิกษุเหล่านั้น. ภิกษุเหล่าอื่น ย่อมไม่ได้เพื่อบริโภค. แต่ภิกษุผู้ทำนุบำรุงเหล่านั้น ต้องให้ส่วนที่ ๑๐ แก่สงฆ์ แล้วจึงบริโภค.

แม้ภิกษุใด เอากิ่งไม้ล้อมรักษาไว้กลางวัด แม้ภิกษุนั้น ก็ นัยนี้แล.

ด้วยความดีใจว่า "พระเถระมาแล้ว" สามเณรทั้งหลายจึงนำ ผลไม้ไม่น้อยใหญ่มาถวายภิกษุผู้ควรยกย่อง ซึ่งไปสู่วัดเก่าแก่. ถ้าว่า ในกาลครั้งเดิม ภิกษุผู้เป็นพหูสูต ทรงปริยัติธรรมทั้งสิ้น อยู่ในวัด นั้น. ภิกษุนั้นพึงบริโภค โดยไม่ต้องมีความรังเกียจว่า "ในวัดนี้ จักมีกตिकाที่ทำไว้ยังขึ้นเป็นแน่". ผลไม้ไม่น้อยใหญ่ในวัด ย่อมควร แม้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ถือปณิธาปาดิภคตุงค์ คือไม่ยังตุงค์ให้เสีย.

สามเณรทั้งหลายถวายผลไม้ไม่น้อยใหญ่เป็นอันมาก แก่อาจารย์ และอุปัชฌาย์ของตน, ภิกษุเหล่าอื่น เมื่อไม่ได้ยอมโพนทนา, การ โพนทนานั้น ก็เป็นสักว่าโพนทนาเท่านั้น.

แต่ถ้าเป็นคราวที่ภิกษาฝืดเคือง, ชนทั้ง ๖๐ อาศัขนุนต้นเดียว เลี้ยงชีวิต. ในกาลเช่นนั้น ต้องแบ่งกันกิน เพื่อประโยชน์จะทำการ สงเคราะห์ให้ทั่วถึงกัน. ทำเช่นนี้เป็นการชอบ.

ก็แล้วแต่ตามกตिका ยังไม่ระงับเพียงใด, ผลไม้ที่ภิกษุเหล่านั้น จันแล้ว เป็นอันจันแล้วด้วยดีแท้เพียงนั้น. ก็เมื่อไรเล่า วัตรตาม

กตिका จึงจะระงับ ? ในกาลใด สงฆ์ผู้พร้อมเพียงประชุมกันสวด
ประกาศว่า "ตั้งแต่วันนี้ไป ภิกษุทั้งหลายจงแบ่งกันฉัน."

ในกาลนั้น วัตรตามกตिका ย่อมระงับ. อนึ่ง ในวัดที่มีภิกษุรูปเดียว
เมื่อคำประกาศ แม้อันภิกษุรูปเดียวประกาศ กตिकाเดิม ย่อมระงับ
เหมือนกัน.

ถ้าว่า เมื่อกตিকাระงับแล้ว สามเณรทั้งหลายหาได้ยังผลไม้
ทั้งหลายให้หล่นจากต้นไม้ หาได้เก็บผลไม้จากพื้นดินถวายภิกษุทั้งหลาย
ไม่, เทียวเหยียบย่ำผลไม้ที่หล่นแล้วเสียด้วยเท้า. สงฆ์พึงเพิ่มผลไม้
ให้แก่สามเณรเหล่านั้น ตั้งแต่เสี้ยวที่ ๑๐ จนถึงกิ่งส่วนแห่งผลไม้.
เพราะได้เพิ่มส่วน พวกเธอจักนำมาถวายแน่แท้.

[๖๒๕] ในคราวที่ภิกษากลับหาได้ง่ายอีก เมื่อกัปปิยการก
ทั้งหลาย มาทำการล้อมด้วยกิ่งไม้เป็นต้น รักษาต้นไม้ไว้ ไม่ต้องให้
ส่วนเพิ่มแก่พวกสามเณร พึงแบ่งกันบริโภค.

ชนทั้งหลาย จากบ้านรอบวัดคิดว่า "ในวัดมีผลไม้ไม่น้อยใหญ่"
จึงมาขอ เพื่อประโยชน์แก่คนไข้หรือหญิงมีครรภ์ว่า "ขอท่านจง
ให้มะพร้าว ๑ ผล, จงให้มะม่วง ๑ ผล จงให้ขนุนสามมะล ๑ ผล;"
ถามว่า "ควรให้หรือไม่ควร ?" ตอบว่า "ควรให้." เพราะ
เมื่อภิกษุทั้งหลายไม่ให้ พวกเขาจะพากันเสียใจ. แต่เมื่อจะให้ ต้อง
ให้ประชุมสงฆ์ สวดประกาศเพียงครั้งที่ ๓ ทำอปโลกนกรรมให้
หรือพึงทำกตিকাวัตรตั้งไว้.

ก็แตกตัววรรคนี้ อันสงฆ์พึงทำดังนี้ :-

ภิกษุผู้ฉลาด พึงสวดประกาศโดยอนุมัติของสงฆ์ว่า "ชนทั้งหลาย จากบ้านรอบวัดมาขอผลไม้ไม่น้อยใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่คนไข้ เป็นต้น, การที่ไม่ห้ามชนเหล่านั้น ผู้ถือเอามะพร้าว ๒ ผล ตาล ๒ ผล ขนุน ๒ ผล มะม่วง ๕ ผล กัลย ๕ ผล และการที่ห้ามชนเหล่านั้น ผู้ถือเอาผลไม้จากต้นไม้โน้น ชอบใจแก่ภิกษุสงฆ์" ดังนี้ พึงสวด ๓ ครั้ง. จำเดิมแต่นั้น ชนเหล่านั้น เมื่อระบุชื่อคนไข้ เป็นต้นขอ อันภิกษุทั้งหลายไม่พึงกล่าวว่า "เอาเถิด." แต่พึงบอกวรรคว่า "สงฆ์ได้ตกลงไม่ห้ามชนทั้งหลาย ผู้ถือเอาผลมะพร้าว เป็นต้น โดยจำกัดชื่อนี้ และผู้ถือเอาผลไม้จากต้นไม้โน้น." แต่ไม่พึงเที่ยวตามบอกว่า "มะม่วง ต้นนี้ มีผลอร่อย ท่านจงเก็บจากต้นนี้."

อนึ่ง ภิกษุผู้อันสงฆ์สมมติแล้ว พึงให้ถึงส่วนแก่ชนเหล่านั้น ผู้มาแล้วในเวลาแบ่งผลไม้. ภิกษุที่สงฆ์ไม่ได้สมมติ พึงอุปโลกน์ให้บุคคลผู้สิ้นสะเบียงก็ดี พ่อค้าเกวียนผู้จะเดินทางก็ดี อิศรชนอื่นก็ดี มาขอ พึงอุปโลกน์ให้. [๖๒๖] เมื่อเขาเก็บกินโดยผลการ ก็ไม่พึงห้าม. เพราะเขาโกรธแล้ว จะพึงตัดต้นไม้เสียก็ได้ จะพึงทำความฉิบหายอย่างอื่นก็ได้. เมื่อเขามายังบริเวณส่วนตัวบุคคล ขอโดยชื่อคนไข้ ภิกษุผู้เป็นเจ้าของ พึงบอกว่า "ฉันปลูกไว้เพื่อประโยชน์แก่ร่มเงา เป็นต้น, ถ้าผลมี ท่านจงรู้เองเถิด."

ก็ถ้าว่า ต้นไม้ทั้งหลายมีผลตก. ภิกษุเอาหนามสะไว้ ฉันทผล

เป็นคราว ๆ, ภิกษุนั้น เมื่อไม่หวังตอบแทนแล้ว ก็พึงให้. เมื่อเขา
เก็บเอาโดยพลการ ก็ไม่พึงห้าม. เหตุในข้อที่ไม่ควรห้ามนี้ ข้าพเจ้า
ได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังแล.

สวนผลไม้ของสงฆ์มี แต่ไม่ได้รับการบำรุง. หากว่า ภิกษุ
บางรูปบำรุงสวนนั้น ด้วยมุงวัตรเป็นใหญ่, สวนนั้นยังคงเป็นของ
สงฆ์. แม้ถ้าว่า สงฆ์มอบให้เป็นภาระของภิกษุผู้สามารถบางรูปว่า
"สัตบุรุษ ท่านจงช่วยบำรุงสวนนี้ให้เถิด," หากภิกษุนั้น บำรุงด้วย
มุงวัตร, แม้อย่างนี้ ก็ยังเป็นของสงฆ์. แต่สงฆ์พึงให้ส่วนเพิ่มเพียง
เสี้ยวที่ ๓ หรือกึ่งส่วน แก่ภิกษุนั้นผู้หวังส่วนเพิ่ม.

ก็แลเมื่อเธอกล่าวว่า "เป็นกรรมหนัก" แล้วไม่ปรารถนา
ด้วยส่วนเพิ่มเพียงเท่านั้น ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าบบ้างว่า "ท่านจงทำ
ผลไม้ทั้งหมดให้เป็นของท่านคนเดียว จงให้เพียงส่วนที่ ๑๐ เป็นส่วน
มูลค่า แล้วบำรุงเถิด." แต่ไม่พึงให้ด้วยอำนาจมูลค่า เพราะ
สวนนั้นเป็นครุภัณฑ์.

ภิกษุผู้ให้ส่วนแห่งมูลค่าแล้วฉนั้น ให้สร้างเสนาสนะที่อยู่ซึ่ง
ยังไม่ได้สร้างบ้าง ทำนุบำรุงเสนาสนะที่เขาสร้างไว้แล้วบ้าง แล้ว
มอบสวนแก่พวกนิสิต. แม้พวกนิสิตนั้น ก็พึงให้ส่วนแห่งมูลค่า.

ก็ภิกษุทั้งหลายสามารถจะบำรุงเองในกาลใด, ในกาลนั้น สงฆ์
ไม่พึงให้ภิกษุเหล่านั้นบำรุง, ไม่พึงห้าม ในกาลที่ผลไม้อันพวกเธอได้
บำรุงแล้ว. พึงห้ามในเวลาที่จะเริ่มจะบำรุงเท่านั้น. พึงกล่าวว่า "พวก

ท่านได้ฉันมากแล้ว, บัดนี้อย่าบำรุงเลย, ภิกษุสงฆ์จักบำรุงเอง."

ก็ถ้าผู้บำรุงด้วยมุ้งวัดก็ไม่มี [๖๒๗] ผู้บำรุงด้วยหวังส่วนเพิ่มก็ไม่มี, ทั้งสงฆ์ก็ไม่สามารถจะบำรุงเองได้; ภิกษุรูป ๑ ไม่เรียนสงฆ์ก่อน บำรุงเองทำให้เจริญแล้วหวังส่วนเพิ่ม, ส่วนเพิ่มอันสงฆ์พึงเพิ่มให้ด้วยอปโลกนกรรม.

อปโลกนกรรมแม้ทั้งปวงนี้ จัดเป็นกรรมลักษณะแท้. อปโลกนกรรม ย่อมถึงฐานะ ๕ เหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้.

[ญัตติกรรม]

อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัย ในประเภทแห่งฐานแห่งญัตติกรรม ดังต่อไปนี้ :-

วาทาสำหรับเรียกอุปสัมปทาปกจะเข้ามา อย่างนี้ว่า "ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาปกจะของท่านผู้มีอายุชื่อนี้ ข้าพเจ้าสอนซ่อมเขาแล้ว, ถ้าความพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว ขอผู้มีชื่อนี้ฟังมา เพราะฉะนั้น ผู้มีชื่อนี้อันข้าพเจ้าพึงเรียกว่า "เจ้าจมา" ดังนี้ ชื่อว่าโอสารณา.

วาทาสำหรับถอนภิกษุผู้ธรรมกถิกออก ในอุพพาหิกวินิจฉัย อย่างนี้ว่า "ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า, ภิกษุผู้มีชื่อนี้รูปนี้เป็นธรรมกถิก, สูตรของพระธรรมกถิกนี้ หามาไม่, วิภังค์แห่งสูตรก็หามาไม่, เธอไม่พิจารณาอรรถ คำนอรรถด้วยเงาแห่งพยัญชนะ, ถ้าความพร้อมของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว, พึงถอนภิกษุชื่อนี้ออก

เสีย พวกเราที่เหลือพึงระงับอธิกรณ์นี้" ดังนี้ ชื่อว่านิสสารณา.

ญัตติที่ตั้งด้วยอำนาจอุโบสถกรรมอย่างนี้ว่า "ท่านผู้เจริญขอ
สงฆ์จงฟังข้าพเจ้า อุโบสถวันนี้ที่ ๑๕, ถ้าความพร้อมพร้อมของสงฆ์
ถึงที่แล้ว, สงฆ์พึงทำอุโบสถ" ดังนี้ ชื่อว่าอุโบสถ.

ญัตติที่ตั้งด้วยอำนาจปวารณากรรมอย่างนี้ว่า "ท่านผู้เจริญขอ
สงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ปวารณาวันนี้ที่ ๑๕, ถ้าความพร้อมพร้อมของสงฆ์
ถึงที่แล้ว, สงฆ์พึงปวารณา" ดังนี้ ชื่อว่าปวารณา.

[๖๒๘] ญัตติที่ตั้ง เพื่อสมมติตนเองหรือผู้อื่นอย่างนี้ว่า "ท่าน
ผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขาของ
ท่านผู้มีชื่อนี้, ถ้าความพร้อมพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงสอน
ซ้อมผู้ที่มีชื่อนี้." ดังนี้ก็ดี, ว่า "ถ้าความพร้อมพร้อมของภิกษุถึงที่แล้ว,
ผู้มีชื่อนี้ พึงสอนซ้อมผู้ที่มีชื่อนี้" ดังนี้ก็ดี, ว่า "ถ้าความพร้อม
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว, ข้าพเจ้าพึงถามอันตรายกรรมกะผู้มีชื่อนี้" ดัง
นี้ก็ดี, ว่า "ถ้าความพร้อมพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว, ผู้มีชื่อนี้ พึงถาม
อันตรายกรรมกะผู้มีชื่อนี้" ดังนี้ก็ดี, ว่า "ถ้าความพร้อมพร้อมของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว, ข้าพเจ้าพึงถามวินัยกะผู้มีชื่อนี้" ดังนี้ก็ดี, ว่า "ถ้า
ความพร้อมพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว, ผู้มีชื่อนี้ พึงถามวินัยกะผู้มีชื่อนี้ "
ดังนี้ก็ดี ว่า "ถ้าความพร้อมพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว, ข้าพเจ้าอันผู้มีชื่อนี้
นี้ถามวินัยแล้ว ขอวิสาขนา" ดังนี้ก็ดี, ว่า "ถ้าความพร้อม
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว ผู้มีชื่อนี้ อันผู้มีชื่อนี้ถามวินัยแล้ว พึงวิสาขนา

ดังนี้ก็ดี ชื่อว่าสมมติ.

การคืนบริขารมีจีวรและบาตรที่ภิกษุอื่นเสียสละเป็นต้น อย่าง
นี้ว่า "ท่านผู้เจริญ ของสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรนี้ ของภิกษุผู้มีชื่อนี้
เป็นนิสัคคีย์ อันเธอสละแล้วแก่สงฆ์, ถ้าความพร้อมพร้อมของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงคืนจีวรนี้ แก่ภิกษุผู้มีชื่อนี้," ว่า "ถ้าความพร้อมพร้อม
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว, ท่านทั้งหลายพึงคืนจีวรนี้ แก่ภิกษุผู้มี
ชื่อนี้ " ดังนี้ ชื่อว่าการให้.

การรับอภัยอย่างนี้ คือ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศว่า
"ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุผู้มีชื่อนี้ รูปนี้ ระลึกได้เปิด
เผย ทำให้ตื่น แสดงอภัย, ถ้าความพร้อมพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว,
ข้าพเจ้าพึงรับอภัยของภิกษุผู้มีชื่อนี้," "ถ้าความพร้อมพร้อมของ
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว, ข้าพเจ้าพึงรับอภัยของภิกษุผู้มีชื่อนี้," เธอ
อันภิกษุนั้นพึงกล่าวว่า "ท่านเห็นหรือ?" เมื่อเธอตอบว่า "ขอ
รับ ข้าพเจ้าเห็น" พึงกล่าวว่า "ท่านพึงสำรวจต่อไป" ดังนี้ชื่อ
ว่าการรับ.

ปวารณาที่สงฆ์ทำอย่างนี้ คือ ภิกษุเจ้าถิ่นผู้ฉลาดสามารถพึง
ประกาศว่า "ขอท่านทั้งหลายผู้เจ้าถิ่น จงฟังข้าพเจ้า, ถ้าความพร้อม
พร้อมของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว, บัดนี้ เราทั้งหลายพึงทำอุโบสถ พึง
สวดปาฏิโมกข์ [๖๒๕] พึงปวารณา ในกาพย์อีกอันจะมาข้างหน้า."
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้น เป็นผู้ก่อความบาดหมางกัน ก่อความ

ทะเลาะกัน ก่อนการวิวาทกัน ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ หนึ่งอยู่ตลอด ภาพปักษ์นั้นไซ้ ภิภุเจ้าถิ่นผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ภิภุเจ้าถิ่นทั้งหลายทราบว่า "ขอท่านทั้งหลายผู้เจ้าถิ่น จงฟังข้าพเจ้า, ถ้าความพร้อมพร้อมของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว, บัดนี้ เราทั้งหลาย พึงทำอุโบสถ พึงสวดปาฏิโมกข์, พึงปวารณาในชุมชนปักษ์อันจะมาข้างหน้า" ดังนี้ ชื่อว่าเลื่อนปวารณาออกไป.

ญัตติที่ครอบทั่วไป อันเป็นต้นแห่งญัตติทั้งปวง ซึ่งกระทำด้วยคณัตถการสมณะอย่างนี้ คือ ภิภุทุกๆ รูปพึงประชุมในที่เดียวกัน, ครั้นประชุมกันแล้ว ภิภุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่า "ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า, เมื่อเราทั้งหลายเกิดความบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกันอยู่ ได้ประพฤดิ้อชฌาจาร ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ต่างกล่าวซัดกัน, ถ้าเราทั้งหลายจะพึงปรับกันและกัน ด้วยอาบัติเหล่านี้, ข้อนั้นจะพึงเป็นอธิกรณ์ก็ได้, อธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกัน, ถ้าความพร้อมพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว, สงฆ์พึงระงับอธิกรณ์นี้ ด้วยคณัตถการกะ เว้นอาบัติมิโทษต่ำ เว้นอาบัติที่เนื่องด้วยคฤหัสถ์เสีย" ดังนี้ ชื่อว่ากรรมลักษณะ.

ญัตติ ๒ นับฝ่ายละ ๑ ญัตติ ต่อจากสัพพสังคาหิกญัตตินั้นไป ก็เหมือนกัน.

ญัตติกรรมมีประเภทตามที่กล่าวแล้ว ย่อมถึงฐานะ ๕ เหล่านี้

คือ โอสารณา นิสสารณา อุโบสถ ปวารณา สมมติ การให้ การ
รับ การเชื่อมปวารณาออกไป และกรรมลักษณะเป็นที่ ๕ ด้วย
ประการฉะนั้น.

[ญัตติทุติยกรรม]

อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในประเภทแห่งฐานะแห่งญัตติทุติยกรรม
ดังต่อไปนี้ :-

พึงทราบนิสสารณาที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในชั้นชกะ ด้วย
อำนาจว่าบาตรแก้วทผลิจจวิ และโอสารณาที่ตรัสด้วยอำนาจหว่าน
บาตรแก้วทผลิจจวินั้นแล.

[๖๓๐] พึงทราบสมมติ เนื่องด้วยสมมติเหล่านี้ คือ สมมติ
สีมา สมมติแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร สมมติสันถิต สมมติพระ
ภักตฤทเทสก์ สมมติภิกษุผู้เสนาสนคาหาปกะ สมมติภิกษุผู้รักษา
เรือนคลัง สมมติภิกษุผู้รับแจกจีวร สมมติภิกษุผู้แจกจีวร สมมติภิกษุ
ผู้แจกยาคุ สมมติภิกษุผู้แจกของเคี้ยว สมมติภิกษุผู้แจกผลไม้
สมมติภิกษุผู้แจกของเล็กน้อย สมมติภิกษุผู้รับผ้า สมมติภิกษุผู้
ปัตตคาหาปกะ สมมติภิกษุผู้ใช้คนวัด สมมติภิกษุผู้ใช้สามเณร.

การให้ พึงทราบด้วยอำนาจการให้จีวรกฐิน และให้จีวรมรดก.

การถอน พึงทราบด้วยอำนาจการรื้อกฐิน.

การแสดง พึงทราบด้วยอำนาจแสดงพื้นที่สร้างกุฏิ และพื้นที่
สร้างวิหาร.

กรรมลักษณะ ฟังทราบด้วยอำนาจญัตติทุติยกรรมวาจา ๒ ที่
ท่านกล่าวไว้ในติณวัตถารสมณะ คือ เว้นญัตติ ๓ อย่าง คือ สัพพ-
สังคาคิกญัตติ และญัตติในฝ่ายหนึ่ง ๆ ฝ่ายละ ๑ ญัตติเสีย ได้แก่
กรรมวาจาอีกฝ่ายละ ๑.

ญัตติทุติยกรรม ย่อมถึงฐานะ ๗ นี้ ด้วยประการนี้.

[ญัตติจตุตถกรรม]

อนึ่ง ฟังทราบวินิจฉัยในประเภทแห่งฐานะแห่งญัตติจตุตถกรรม
ดังต่อไปนี้ :-

นิสสารณา ฟังทราบด้วยอำนาจกรรม ๗ อย่าง มีดัชนีกรรม
เป็นต้น. โอสารณา ฟังทราบด้วยอำนาจการระงับกรรมเหล่านั้นแล.

สมมติ ฟังทราบด้วยอำนาจสมมติภิกษุผู้สอนภิกษุณี.

การให้ ฟังทราบด้วยอำนาจการให้ปริวาสและให้มานัตต์.

นิกคหะ ฟังทราบด้วยอำนาจมุลายปฏิกัสนกรรม.

สมนุภาสนา ฟังทราบด้วยอำนาจสมนุภาสนา ๑๑ อย่างเหล่านี้
คือ อุกขิตตานุวัตตกสิกขาบท ยาวตติยกสิกขาบท ๘ (ของภิกษุณี)
อริกฐสิกขาบท และจันฑาฬีสิกขาบท ยาวตติยกสิกขาบทนั้น
เหล่านี้.

ส่วนกรรมลักษณะ ฟังทราบด้วยอำนาจแห่งอุปสมบทกรรม
และอัทธานกรรม.

ญัตติจตุตถกรรม ย่อมถึงฐานะ ๗ เหล่านี้ ด้วยประการนี้.

[๖๓๑] พระอุบาลีเถระ ครั้นแสดงธรรม กรรมวิบัติ และ ความถึงประเภทแห่งฐานะแห่งกรรมทั้งหลาย ที่เว้นจากวิบัติด้วย ประการอย่างนี้แล้ว บัดนี้ จะแสดงจำนวนแห่งสงฆ์ผู้กระทำความ เหล่านั้น จึงกล่าวสืบไปว่า "ในกรรมที่สงฆ์จตุรรรคพึงทำ" เป็น อาทิ. เนื้อความแห่งคำนั้น บัณฑิตพึงทราบ โดยนัยที่ได้กล่าวแล้ว ในวัฒนธรรมแห่งกรรมวิบัติโดยปริศนนั้นเทียว ฉะนี้แล.

พรรณนากัมมวัคค์ จบ.

[ประโยชน์แห่งการบัญญัติสิกขาบท]

บัดนี้ พระอุบาลีเถระ ได้เริ่มคำว่า เทว อตฺถวเส ปฏิจฺจ เป็นต้น เพื่อแสดงอานิสงส์ ในการที่ทรงบัญญัติสิกขาบททั้งหลาย ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเหล่านั้น.

บรรดาบทเหล่านั้น หลายบทว่า ทิฏฺฐชฺชมิกานํ อาสวานํ สํวราย มีความว่า เพื่อประโยชน์แก่การระวัง คือ เพื่อประโยชน์ แก่การปิด ซึ่งเวรอันเป็นไปในทิฏฐธรรม ๕ มีปาณาติบาต เป็นต้น.

หลายบทว่า สมฺปรายิกานํ อาสวานํ ปฏิฆาตาย มีความว่า เพื่อประโยชน์แก่การกำจัด คือ เพื่อประโยชน์แก่การตัดขาด ได้แก่ เพื่อประโยชน์แก่การไม่เกิดขึ้น แห่งเวรอันเป็นไปในสัมปรายภพ กล่าวคือวิปากทุกข์.

หลายบทว่า ทิฏฺฐชฺชมิกานํ เวรานํ สํวราย มีความว่า เพื่อ

ประโยชน์แก่การปิดซึ่งเวร ๕ เหล่านั้นแล.

สองบทว่า สมุปรายิกาน์ เวรานัน มีความว่า เพื่อประโยชน์
แก่การกำจัดวิปากทุกข์เหล่านั้นแล.

หลายบทว่า ทิฏฐธมฺมิกานัน วชฺชานัน สํวราย มีความว่า
เพื่อประโยชน์แก่การปิดซึ่งเวร ๕ เหล่านั้น.

สองบทว่า สมุปรายิกานัน วชฺชานัน มีความว่า เพื่อความประโยชน์
แก่การกำจัดวิปากทุกข์เหล่านั้นแล. จริงอยู่ วิปากทุกข์นั้นแล อัน
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "โทษ" ในที่นี้ ก็เพราะเป็นกรรมอันบัณฑิต
พึงเว้น.

สองบทว่า ทิฏฐธมฺมิกานัน ภายานัน มีความว่า ภัยเหล่านี้ คือ
ความดี การโจท กรรมมีตชชนียกรรมเป็นต้น การงคอุโบสถและ
ปวารณา กรรมที่ประจานความเสียหาย ชื่อว่าภัยเป็นไปในทิฏฐิ-
ธรรม, เพื่อประโยชน์แก่การระวังภัยเหล่านั้น,

ส่วนภัยเป็นไปในสัมปรายภพ ก็คือวิปากทุกข์นั่นเอง, เพื่อ
ประโยชน์แก่การระวังสัมปรายภพเหล่านั้น.

สองบทว่า ทิฏฐธมฺมิกานัน อกุสลานัน มีความว่า เพื่อ
ประโยชน์แก่การระวังอกุศล มีเวร ๕ และอกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็น
ประเภท.

[๖๓๒] อนึ่ง วิปากทุกข์นั่นเอง ท่านกล่าวว่า "อกุศลเป็นไป
ในสัมปรายภพ" เพราะอรรถว่าไม่ปลอดภัย, เพื่อประโยชน์แก่การ

กำจัดอกุศลเหล่านี้.

สองบทว่า **คิหิโน อหุคมุปาย** มีความว่า เพื่อประโยชน์ที่จะ
อนุเคราะห์แก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย ด้วยอำนาจรักษาศรัทธาไว้.

สอบทว่า **ปาปิจฺจนัน ปกฺขุจฺเจทาย** มีความว่า คณโฆชน-
สิกขาบท อันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ เพื่อประโยชน์ที่จะทำลาย
การควบคุมกันเป็นพวก แห่งบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกทั้งหลาย.

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ดั้นทั้งนั้น.

ก็ในข้อที่ยังเหลืออยู่นี้ จะพึงมีคำใดที่ข้าพเจ้าควรกล่าว, คำ
ทั้งปวงนั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวัฒนธรรมแห่งปฐมปาราชิกเสร็จแล้ว
ขณะนี้แล.

บรรยายประโยชน์ในสิกขาบท จบ.

[พรรณานาปัญญาตติวิคค์]

บรรดาธรรมมีปาฏิโมกข์เป็นต้น ปาฏิโมกข์เทศของภิกษุมี ๕
อย่าง, ของภิกษุณีมี ๔ อย่าง.

บรรดากรรมมิให้ปริวาสเป็นต้น สองบทว่า **โอสารณีย**

ปญฺจตุตฺถ มีความว่า โอสารณียกรรม ทรงบัญญัติสำหรับภิกษุ
ผู้ประพฤตินวัตร ๑๘ หรือ ๔๓. อธิบายว่า ภิกษุอันสงฆ์ยอมเรียก
เข้าหมู่ ด้วยกรรมใด กรรมนั้นทรงบัญญัติแล้ว.

ประโยค ๖ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปรีวาร วัณณา - หน้า ๙๙๗
และ ๗ กอ. สิกขาบททั้งหมดนั้น เว้นจากสมุฏฐาน ๖ เสีย ย่อม
เกิดไม่ได้ เพราะฉะนั้น ชื่อว่าทรงประมวลแล้วด้วยสมุฏฐาน.

อนึ่ง สิกขาบททั้งปวง ทรงประมวลแล้ว ด้วยอาปัตตาธิกรณ์
ในบรรดาธิกรณ์ ๔. สิกขาบททั้งปวง ย่อมถึงความระงับด้วยสมณะ ๗
เพราะฉะนั้น ชื่อว่าทรงประมวลแล้วด้วยสมณะ.

แม้ประมวลด้วยกอง ธิกรณ์ สมุฏฐาน และสมณะ ในบทว่า
ขุณฺทสฺสคฺโห เป็นอาทินี้ ก็พึงทราบอย่างนี้.

คำที่เหลือ มีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังนั้นแล ฉะนั้นแล

พรรณาสังคหวัคค์ ในอัฐกถาวินัย

ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ.

และพรรณานาบทที่มีเนื้อความไม่สิ้น

แห่งคัมภีร์ปรีวาร ก็จบดังนี้แล.

[วินัยฎีกกถาวสานคาถา]

พระโลกนาถผู้ชำนาญ เมื่อจะทรงแนะนำบุคคลผู้ควรแนะนำ ได้
ตรัสวินัยปิฎกใด ซึ่งแสดงจำแนกโดยอุทโทวิกังค์ ชั้นชกะ และ
ปรีวาร, อรรถกถาชื่อสมันตปาสาทิกาแห่งวินัยปิฎกนั้น จบบริบูรณ์
แล้ว โดยคัมภีระประมาณ ๒๗,๐๐๐ ถ้วน ด้วยลำดับแห่งคำเพียง
เท่านั้นแล.

ในคำที่ว่า "อรรถกถาวินัย ปลุกความเลื่อมใสรอบด้าน" นั้น
มีคำอธิบายในข้อที่อรรถกถาชื่อสมันตปาสาทิกา เป็นคัมภีร์ปลุกความ
เลื่อมใสรอบด้าน ดังนี้:-

ในสมันตปาสาทิกานี้ ไม่ปรากฏคำน้อยหนึ่งไม่นำเลื่อมไม่นำเลื่อมใส
แก่วิญญูชนทั้งหลายผู้พิจารณาอยู่ โดยสืบลำดับแห่งอาจารย์ โดย
แสดงประเภทแห่งนิทานและวัตถุ โดยวินัยลักษณะของฝ่ายอื่น โดย
ความหมัดจดแห่งลักษณะของตน โดยชำระพยัญชนะให้หมัดจด โดย
เนื้อความเฉพาะบท โดยลำดับแห่งบาลีและโยชนา โดยวินิจฉัยใน
สิกขาบท และโดยแสดงประเภทแห่งนัยที่สมแก่วิกังค์ เพราะฉะนั้น
อรรถกถาแห่งวินัย ซึ่งพระโลกนาถ ผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลก ผู้
ฉลาดในการฝึกชนที่ควรแนะนำ ได้ตรัสไว้แล้วอย่างนั้นนี้ จึงบ่งนาม
ว่า "สมันตปาสาทิกา" แล.

ข้าพเจ้าเมื่ออยู่ที่ปราสาท อันหอมล้อมด้วยกำแพงทองสะพรั่ง
ด้วยต้นไม้มีร่มเงาอันเย็น มีสระน้ำพร้อมอยู่ เป็นที่รื่นรมย์ใจ

[๖๓๕] ซึ่งอุบาสกผู้ปรากฏนามว่า มหานิคมสามี ผู้เกิดในสกุลสูง เลื่อมใสมนพระรัตนตรัย ด้วยศรัทธาไม่อาภุค บำรุงพระสงฆ์ทุกเมื่อ ได้สร้างไว้ใกล้เรือนเป็นที่บำเพ็ญเพียรอันสูงถ้ว ซึ่งภิกษุสงฆ์ผู้มี จาริตศีลอันสะอาดอาศัยอยู่ ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้แห่งมหาวิหาร อัน ประดับด้วยต้นมหาโพธิ์ของพระศาสดา ซึ่งประดิษฐานอยู่บนภูมิภาค ในอุทยานมีนามว่ามหาเมฆวัน (ข้าพเจ้า) ได้ฟังอรรถกถาซึ่งพระ เถระในเกาะสีหล ได้รจนาไว้ทั้ง ๓ คัมภีร์ เหล่านี้คือ มหาอรรถกถา มหาปัจจรีย และกุนที ในสำนักพระเถระผู้ปรากฏโดยนามว่า "พุทธ- มิตต์" ซึ่งเป็นนักปราชญ์รู้ทั่วถึงพระวินัย มีชื่อเสียง มากำนึ่งถึง พระพุทธสิริเถระผู้ศีลและอาจารย์อันสะอาด จึงได้เริ่มรจนาอรรถ- กถาวินัยอันใด ซึ่งให้สำเร็จประโยชน์, อรรถกถาวินัยนี้ ข้าพเจ้า ได้เริ่มรจนา ในปีที ๒๐ ถ้วน ซึ่งเป็นปีที่เกษมมิชัน ของพระ- เจ้าสิริบาล ผู้เป็นที่อาศัยแห่งสิริ มีพระยศ ทรงปกครองลังกาทวีป ทั้งสิ้น ให้ปราศจากเสียวหนาม สำเร็จเรียบร้อยเมื่ออย่างเข้า ปีที ๒๑.

อรรถกถาวินัยนี้ เข้าถึงความสำเร็จได้ ในโลกซึ่งคับคั่งด้วย อุปัทวะ โดยกาลเพียงปีเดียว โดยปราศจากอุปัทวะฉนใด, ความ ริเริ่มทั้งปวง ที่อิงอาศัยธรรม ห่างอุปัทวะของสัตว์โลกทั้งมวล จงพลัน สำเร็จฉนนันเกิด.

อนึ่ง บุญใด ซึ่งข้าพเจ้าผู้มีความนับถือพระสัทธรรมมาก

จรรยาอรรถกถานี้ เพื่อให้พระธรรมตั้งอยู่ยั่งยืน ได้สร้างสมแล้ว, ด้วยอนุภาพแห่งบุญทั้งหมดนั้น ขอสัตว์ทั้งปวง จงเป็นผู้เสวยรส แห่งพระสัทธรรมของพระธรรมราชาเกิด, ขอพระสัทธรรม จงตั้ง อยู่ตลอดกาลนานเกิด, ขอฝนจงตกตามฤดูกาล ยังประชาให้ชุ่มชื้น ตลอดกาลนานเกิด, ขอพระราชา จงปกครองแห่งดิน โดยธรรม เกิด ฉะนี้แล.

[๖๓๖] อรรถกถาวินัย ชื่อสมันตปาสาทิกา อันพระเถระ ผู้ อัครครูทั้งหลายขนานนามว่า "พุทธโฆสะ" ผู้ประดับด้วยศรัทธา ปัญญาและความเพียรอันบริสุทธียิ่ง ผู้รุ่งเรืองด้วยกองคุณมีศีล อาจารย์ ความซื่อตรง และความอ่อนโยนเป็นต้น ผู้สามารถหยั่ง ลงสู่ชฎ คือ ลัทธิของตนและลัทธิฝ่ายอื่น ผู้ประกอบด้วยความเฉียบ แหลมด้วยปัญญา ผู้มีอนุภาพแห่งญาณไม่ติดขัด ในสัตตศาสนา กับทั้งอรรถกถาอันต่างด้วยปริยัติ คือ พระไตรปิฎก ผู้รู้ไวยากรณ์ มาก เป็นมหาควินักพูดประเสริฐ พูดคำที่ควรพูดในกาลที่ควร ๑ ผู้ ประกอบด้วยถ้อยคำอันสละสลวยไพเราะอย่างยิ่ง ซึ่งเปล่งออกโดยง่าย ซึ่งให้เกิดแก่กรรมสมบัติ ผู้เป็นเครื่องประดับวงศ์ของพระเถระทั้ง หลาย ผู้อยู่ในมหาวิหาร ผู้ยังเถรวงศ์ให้สว่าง มีปัญญามั่นคงดี ในอุตตริมนุสสรธรรม อันประดับด้วยคุณ มีอภิญญา ๖ และปฏิสัมภิทา เป็นต้นเป็นประเภท มีปฏิสัมภิทาญาณอันแตกฉานเป็นปรีวาร ผู้มี ปัญญาไพบุลย์หมดจดดี ได้รจนาแล้วนี้ จบแล้ว.

๑. พุคทั้งผู้ทั้งแก่ (?)

ประโยชน์ - ปัญจสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปรีวาร วัณณา - หน้าที่ 1001

แม้พระนามว่า "พุทโธ" ของพระโลกเชษฐ ผู้มีพระหฤทัยสะอาด
คงที่ แสงหาคุณใหญ่หลวง ยังเป็นไปอยู่ ในโลกตราบใด, ขอ
อรรถกถาวินัยนี้ จงตั้งอยู่ ในโลก แสดงนัย เพื่อความหมดจดแห่งศีล
แก่กุลบุตรทั้งหลาย ผู้แสวงหาพระนิพพานเป็นที่หลีกออกจากโลก
ตราบนั้น เทอญ.

อรรถกถาวินัย จบแล้ว.